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กรุงเทพฯ • ดร.โกรง “วีรพงษ      

รามางกูร” ถึงแกอนิจกรรมดวยวัย 

78 ปจากมะเร็งเม็ดเลือดขาว นักการ

เมืองตางแสดงความอาลัยการจากไป

ของกูรูเศรษฐกิจ

เม� อวันที่ 7 พ.ย. เวลาประมาณ 

15.18 น. ดร.วีรพงษ รามางกูร หรือ 

ดร.โกรง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง                                                         

ถึงแกอนิจกรรม ดวยวัย 78 ป ดวย                                                        

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ท่ีโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา โดยครอบครัว

ม็อบรถบรรทุกจอบุกกรุงรอบ2

กรุงเทพฯ • ปชป.เจอศึกหนัก พปชร.ไม

เกรงใจแลว รุกหนักหวังยึดพ้ืนท่ีภาคใตเบ็ด 

เสร็จ เตรียมขนทัพใหญ เข็น “บิ๊กปอม” 

ตรึงพื้นที่ 3 จังหวัดหัวเมือง เสริมทัพแน�น 

“อนุมัติ-นักธุรกิจพันลานคาน้ํามันรายใหญ

ภาคใต” ไมแครเกาอี้ ส.ว. ลาออกเปนขุน 

พล พปชร.ภาคใตตอนลาง “เรืองไกร” รอง 

กกต.สอบยุบ พท.ปมหมอเลี้ยบ กัลฟฯ ฟอง 

“โรม” 100 ลาน 

เม� อวันที่ 7 พ.ย. นายสายัณห ยุติ 

ธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลัง

ประชารัฐ  (พปชร.) กลาวถึงการเดินทางไป                                            

เปดสาขาพรรคท่ีจังหวัดนราธิวาส ของ  พล.อ. 

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะหัวหนาพรรค พปชร. เม� อวันที่ 6                                                       

พ.ย.ท่ีผานมาวา มีสมาชิกไปตอนรับกันอยาง

คึกคัก ถือเปนเร� องที่ดี และคาดวาเร็วๆ นี้

จะเชิญ พล.อ.ประวิตรไปเปดสาขาพรรค

อีก 2-3 จุด เชน นครศรีธรรมราช สงขลา  

และสุราษฎรธานี เพ� อใหความมั่นใจกับประ 

ชาชนวา  พปชร.จะดูแลประชาชนในพื้นที่

อยางดี        

เม� อถามวา คิดวา พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี จะยังคงอยูกับ  

พปชร.ใชหรือไม เพราะนายกฯ อาจจะเบ� อ

กับปญหาที่เกิดขึ้นในพรรคที่ผานมา นาย

สายัณหกลาววา สําหรับสถานการณในพรรค

ขณะนี้ ไมมีปญหาอะไรแลว ทุกอยางจบ

หมดแลว

ไทยโพสต • นายกฯ ขอบคุณทุกภาคสวน

ขานรับการเปดประเทศ เผยนักทองเที่ยวลง

ทะเบียน Thailand Pass ผาน tp.consular.

go.th แลวกวา 9 หม� นคน ฝากเตือนระวัง

เว็บไซตปลอม ปลื้มเสียงตอบรับการทอง

เที่ยว เช� อเศรษฐกิจปลายปนี้คึกคัก ไทยพบ

ติดเชื้อเพิ่ม 7.9 พัน ดับ 53 ราย ฉีดวัคซีน

แตะ 80 ลาน เด็ก-ผูปกครอง รร.นิยมคํา

สรอยฯ โวยชุดตรวจ ATK ไรคุณภาพ กลาย

เปนความโกลาหล เชียงใหมติดอีก 429 ราย 

สั่งปด “7 สถานที่เสี่ยง” ในพื้นที่ 5 อําเภอ

เม� อวันอาทิตย นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปด

เผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ติดตามผลการ

เปดประเทศและขอบคุณทุกภาคสวนที่รวม

กันสรางความเช� อม่ันใหกับนักทองเท่ียวชาว

ตางชาติในการเปดประเทศนับตั้งแตวันที่                                                           

1 พ.ย.ที่ผานมา (ขอมูล ณ วันที่ 5 พ.ย.

64) มีนักทองเที่ยวเดินทางเขาประเทศไทย

ท้ังแบบการยกเวนการกักตัว (Test and Go),                                                                  

พ้ืนท่ีนํารองทองเท่ียว (Sandbox Programme) 

และการกักตัว ณ สถานกักกัน (Alternative 

Quarantine) รวม 16,595 คน สวนใหญมา

จากสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณา 

จักร ญี่ปุน และสวิตเซอรแลนด 

ไทยโพสต • ม็อบรถบรรทุกขูบุกกรุงรอบ

สอง 16 พ.ย.นี้ กดดันรัฐบาลอุมดีเซลเหลือ

ลิตรละ 25 บาท 1 ป “รสนา” นําภาค

ประชาชนเคล� อนคารม็อบ ติดริบบิ้นเขียว

รถ บี้ลดภาษีน้ํามัน 5 บาท นายกฯ ปลื้ม

โพลชี้ 5 นโยบายรัฐโดนใจคนไทย “คนละ

ครึ่ง” ครองอันดับ 1 ลุยแกปากทองฟน

เศรษฐกิจตอ

จากกรณีกลุมผูประกอบการรถบรร                                                               

ทุกขนสงสินคาท่ัวประเทศออกมาเคล� อนไหว

เรียกรองใหรัฐบาลพยุงราคานํ้ามันดีเซล 

จากลิตรละ 30 บาท ใหลดลงเหลือ 25 

บาท เปนเวลา 1 ป เพ� อชวยบรรเทาความ

เดือดรอนจากน้ํามันแพง ซ้ําเติมภาคขนสง

ที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 และไดนัด

กันหยุดเดินรถ 20 เปอรเซ็นต ตั้งแตวันที่ 1 

พ.ย.เปนตนมานั้น

เม� อวันที่ 7 พฤศจิกายน นายธนะ

สันติ์ กุลเภตรานนท รองเลขาธิการสมาคม

ขนสงสินคาภาคอีสาน เปดเผยวา 

ตองไมมีอภิสิทธิ์ชน

โดรนถลม

หมายฆานายกฯ อิรัก

อดีตสูปจจุบัน 

ปฏิรูปตํารวจ (2)

กรุงเทพฯ • “ดร.เสกสกล-ทิพานัน” รุม 

จวกคณะกาวหนารณรงคลาช� อแกไขมาตรา 

112 เตือนระวังไมมีแผนดินจะอยู ของใจ

เปนกูรูกฎหมายทําไมไมรูขัดรัฐธรรมนูญ

มาตรา 6 กลุมปอง ม.112 หงอย แตตั้งเปา

ลาลานช� อ

เม� อวันอาทิตยที่ 7 พฤศจิกายน นาย

เสกสกล อัตถาวงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจํา

นายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณถึงกรณีทวิต

เตอรรณรงคใหประชาชนลงช� อเพ� อเรียกรอง

ใหยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 

ของคณะกาวหนา วาการกระทําของคณะ

กาวหนา ที่นําโดยนายธนาธร จึงรุงเรือง

กิจ และนายปยบุตร แสงกนกกุล เปนการ

กระทําที่แสดงออกชัดเจนขึ้นทุกวันวาเปน

ปฏิปกษตอสถาบันพระมหากษัตริย ทั้งที่ผล                                                       

สํารวจออกมาชัดเจนวาประชาชนคนไทย

สวนใหญนั้นไมเห็นดวยกับการที่จะยกเลิก

หรือแกไขมาตรา 112 รวมถึงยังไมเห็นดวย

กับการกระทําของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด

ก็ตามท่ีจะดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริยลง

มายุงเกี่ยวทางการเมือง แตคณะกาวหนา

ยังไมวายที่จะเดินหนา

อานตอหนา 14

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  ขึ้น  4  ค่ํา  เดือน  12  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 14

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9127

อิสรภาพแหงความคิด

มะเร็งคราชีวิต

‘ดร.โกรง’วัย78

กุนซือ7รัฐบาล

เจาคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เปนผูแทนพระองค ไปถวายผาพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เม� อวันอาทิตยที่ 7 

พฤศจิกายน 2564 

เตือนทอน-ปอก

ลาช� อแกม.112

ไลพนเมืองไทย2

7

14หนา...

หนา...

หนา...

บ๊ิกปอมนําทีมขนทัพใหญ

เรืองไกรขย้ีปมหมอเล้ียบ
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2 ในประเทศ

ดรามา..ในรัฐสภา

สะทอนคุณภาพผูแทนฯ

ปนเร� องเปนราว “ออกส� อ” กับภาพและขาว นายพิเชษฐ                                                                            

เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพ� อไทย หวานขาว

เปลือกลงบนพื้นห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 4 พ.ย.ที่ผานมา  เพ� อเรียกรองขอใหรัฐบาลและ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา 

การกระทรวงกลาโหม แกปญหาราคาขาวตกต่ํา โดยเฉพาะ

ภาพการถือไมกวาดกับท่ีโกยขยะทําความสะอาดพ้ืนหอง ตาม

คํารองขอของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธาน

ในท่ีประชุม นับวาประสบความสําเร็จในการเรียกรองกระตุน

ความสนใจผูบริโภคขอมูลขาวสารทางการเมืองไมก็นอย 

แตน�าสนใจวา ในดานของการดําเนินการแกปญหาหรือ

การชวยเหลือเกษตรกรชาวนาผูปลูกขาวนั้น จะไดผลมากนอย

แคไหน เพราะไมอาจมองขามประเด็นเปาประสงคของ ส.ส.ใน

แตละครั้งที่สรางฉากเด็ดกลางสภาวา เปนการใหน้ําหนักกับ

การทําหนาที่ในฐานะผูแทนปวงชนชาวไทยอยางจริงใจจริงจัง 

หรือหยิบใชเร� องราวความเดือดรอนของชาวบานเปนเคร� องมือ

เลนเกมหวังผลทางการเมืองมากกวากัน 

โดยขอเท็จจริงของเร� องราวหวานขาวกลางสภาประชดท่ี

รัฐมนตรีไมมาตอบกระทูถามในสภา และต้ังขอกลาวหาวา ฝาย 

บริหารไมไดทําหนาท่ีแสดงความรับผิดชอบตอระบบรัฐสภาน้ัน 

หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา น่ีเปนดรามาการเมืองอีก

ฉากท่ีประสบความสําเร็จในแงการเรียกรองความสนใจ จับจอง

พ้ืนท่ีออกส� อไดเต็มเม็ดเต็มหน�วย แมสาระท่ีแทจริงน้ันคือ รัฐ 

บาลไดแจงลวงหนาแลววา จําเปนตองมีการประชุม ครม.ในวัน

พฤหัสบดีท่ี 4 พ.ย.2564 ทดแทนการประชุมประจําวันอังคารอัน 

เน� องมาจากนายกรัฐมนตรีติดภารกิจเยือนตางประเทศ อีกท้ัง

เปนท่ีตระหนักรับรูกันอยูแลววา กระทูถามสดน้ัน จะมีการบรรจุ

กอนการประชุมสภาไมก่ีช่ัวโมง บางคร้ังบางครารัฐมนตรีหรือ

เจาของเร� องก็ติดภารกิจ จึงไมอาจเขาไปตอบคําถามไดทุกๆ คร้ัง

ดรามาทางการเมืองแตละครั้งแตละหน ถือเปนภาพ

สะทอนถึงปญหาของการเมืองไทยที่มีมานาน นั่นคือ ชองวาง

ระหวางการเขามาเลนการเมืองของนักการเมืองเพ� อการเมือง 

กับสิ่งที่ประชาชนหวังจากนักการเมืองท่ีจะเขามาแกไขปญหา

ที่ประเทศมีอยู ทั้งนี้ ความเคล� อนไหวของบางพรรคการเมืองที่

จะขับเคล� อนใหมีการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 

ก็นับเปนอีกดรามาที่กําลังกอหวอดโดยบรรดา ส.ส.ฝายคาน 

ทั้งๆ ที่ประชาชนสวนใหญมิไดมีปญหา หรือมีสิ่งใดที่ขัดเคือง 

เดือดรอนกับการบังคับใชกฎหมายนี้อยางตรงไปตรงมา เพราะ

หากไมกระทําการใดๆ เปนการละเมิด หม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือ                                                                                 

แสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท 

หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ก็ไมจําเปนตองกลัวกฎหมาย 

มาตราดังกลาวแมแตนอย

การหยิบยกสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก หรือเรียกรอง

การเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนความเปนประชาธิปไตยมา                                                                                

เปนประเด็นในการสรางดรามาทางการเมือง โดยลืมไปวา ทุก

วันนี้ในโลกโซเชียลมีการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของสถาบัน

พระมหากษัตริยอยางไมเกรงกลัวใดๆ อีกทั้งบิดเบือนขอมูล

ขาวสารมากมายน้ัน ถือเปนประชาธิปไตยใชหรือไม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการยุยงปลุกปนใหมีการลมลางสถาบันนั้น แน�ใจแลว

หรือวาเปนสิทธิเสรีภาพการแสดงออกปกติ เพ� อประโยชนสวน

รวมอยางแทจริง

ความรูเทาทันตอดรามาทางการเมืองในแตละฉากแตละ

ตอน เปนส่ิงท่ีประชาชนเจาของประเทศมองขามไมไดอีกตอ

ไป เพราะโดยธรรมชาติของการเสพส� อในปจจุบัน มักจะเช� อ

หรือมีภาพจําเฉพาะฉากเด็ดท่ีถูกตัดตอนในสวนท่ีฝายใดฝาย

หน่ึงตองการออกส� อแลวเผยแพรออกไปในเครือขายหรือตาม

เน็ตเวิรกตางๆ ฉะน้ัน หวังวากอนจะเช� อหรือสงตอดรามาใดๆ 

ทางการเมือง ควรจะตองตรวจสอบทานขอเท็จจริง หรือเบ้ือง

หลังตางๆ กอนเช� อและแชรตอไป มิเชนน้ัน คุณภาพสังคมไทย

ก็คงจะถอยหลังเขาคลอง  จากดรามาท่ีจงใจสรางข้ึนโดยนักเลน 

การเมืองท่ีปราศจากคุณภาพน่ันเอง. 

เ

นายวันชัย สอนศิริ 

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

“นับแตวันที่ 8 พฤศจิกายน ตามดวงดาวจะ

เปนการแยกฐานที่มั่นกันชัดเจน ตางฝายตางจองกฐิน

กันไว จะสงบสยบกันอยูสักระยะหนึ่ง หลังจากนั้นไม

เกิน 1 พรรษา แตละฐานเม� อตั้งมั่นแลวก็จะไมมีใคร

ยอมใคร อาจถึงขั้นทางใครทางมัน ฐานที่ตั้งของใครก็

ของมัน สรรพกําลังของทุกฐานตองกลับไปอยูที่ตั้งเพ� อ

วางกําลังกันใหม เพียงแตวาดาวเสารกับดาวพฤหัสฯ 

ใครจะแข็งแรงกวากัน แตยืนยันตามดวงดาววาทุก

คนตองกลับบานเกา อาจถึงคราวเลือกตั้งใหมเสียแลว

กระมัง จะยุบสภาหรือเปลา ดวงดาวไมไดบอกไว”

จะ‘อึด’ไปไดอีกซักกี่ยก???
ออออ...อันท่ีจริงมันก็ออกจะ ฮงงงงๆ  (งง) มึนซซซๆ  

 ชนิดไมไหวจะฮงงงง ไมไหวจะมึนซซซ อยูพอ 

สมควรนั่นแหละ สําหรับโพลสํารวจความคิดเห็น

คราวลาสุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ 

มสธ.โพล ที่มี   ศูนยวิจัยและพัฒนาส� อสารการเมืองและ

สังคม ของมหาวิทยาลัยแหงนี้ เขาเปนผูออกแบบ สอบถาม 

และสํารวจความคิด ความเห็น ทางการเมืองของชาว กทม. ที่

วากันวา...ปาเขาไปนับเปนหม� นๆ หรือถึง 12,350 คน เอาเลย

ถึงขั้นนั้น!!!

     

คืออยางที่พอรูๆ กันไปแลว...วาผลสรุปของโพลสํานักนี้ 

เขาถึงกับ จัดให ทานหัวหนาพรรคประชาธิปตยผูมีใบหนานวล

ผองเสนาณรงคมิใชนอย อยางคุณพ่ี อูดดา-จุรินทร ลักษณะวิศิษฏ 

ขึ้นชั้น ขึ้นอันดับ นอนมา เปนที่หนึ่ง ในฐานะผูเหมาะสมที่จะ

ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีคนตอไป แซงหนา แซงตา ใครตอ

ใครชนิดแทบไมตองมี พระสวดนําหนา คือมีคะแนนนิยมพุง

พรวดๆ พราดๆ มาเปนอับดับหนึ่ง ถึง 54.24 เปอรเซ็นต เบียด

หลัง เบียดไหล นายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน อยางคุณลุง บิ๊กตู ที่

ตามมาดวยคะแนนนิยมเพียงแค 52.99 เปอรเซ็นต แถวๆ โคง

วัดเบญจะ หรือแถวๆ โคงอะไรตอมิอะไรก็แลวแต จะไปงวยๆ 

งงๆ กันเอาเอง...


สวน ตัวเกร็ง อีกราย...ที่มักจะถูกนําไปขึ้นช� อ ขึ้นชั้น ใน

ผลสํารวจวิจัยเร� องวาดวยเร� องความเปนนายกรัฐมนตรี คราว

แลว คราวเลา คือคุณหญิง เจสุดาหน�อย เกยุราพันธุ นักรับ

ประทานขนมจีนแหงราน ยายเปากระเดาหมอ ก็มีอันตองรวง

ไปเปนอันดับสาม ดวยคะแนนนิยมเพียงแค 38.12 เปอรเซ็นต

เทานั้นเอง ขณะที่ผูซึ่งถูก วางตัว เอาไวสําหรับการแลนด

สไลดและแอฟวะลานชในการเลือกตั้งครั้งหนา อยางคุณหลาน     

อุงอิ๊ง กลับมีคะแนนนิยมออกจะหีดหุยซะเหลือเกิน คือแค 8.87 

เปอรเซ็นต โดยไมไดมีกลาวถึง อางถึง ผูท่ีเช� อๆ กันวา กําลังมา

แรง แซงโคง ในหมูคนรุนใหม ในหมูเด็กแวน เด็กเวร อยาง

คุณนอง พิธา ติดกระดุม เอาเลยแมแตนอย...

      

อันน้ีน่ีแหละ...ท่ีมันเลยอาจทําใหใครตอใครมึนซซซๆ งงงงงๆ 

หรืองงๆ งวยๆ อยูบาง เพราะถาหากเปนการสํารวจผูคนใน

ชนบท ประเภทหลังเขา หลังสูฟา-หนาสูดิน อะไรตอมิอะไรตางๆ 

ก็อาจอยูในระดับที่ พอเขาใจได เพราะดวยมาตรการ ประกัน

ราคา โดยเฉพาะ ราคาขาว ของคุณพี่ อูดดา-จุรินทร ในฐานะ

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยอีกตําแหน�งนั้น ก็น�าจะเปนอะไรที่เอา

เร� อง-เอาราวอยูพอสมควร คือแมวาราคาขาวปนี้ ฤดูกาลนี้ จะ

ตกต่ําอยางน�าตกตะลึงพรึงเพริดไปถึงขั้นไหน แตก็ดวยมาตรการ

ประกันราคาของคุณพี่ อูดดา ที่พรอมจะควักเงินรัฐบาล หรือ

เงินภาษีอากรของราษฎร ไปจายชดเชย ทดแทน กันชนิดเกวียน

ละ 4,000 กวา 3,000 กวา ไปจนถึง 1,000 กวาๆ อยางนอย...ก็น�า

จะพอชวยทุเลา เบาบาง ความเจ็บปวดรวดราว ของบรรดาพี่นอง

ชาวนา คนยาก คนจน ทั้งหลายไดมั่ง...


แตการสํารวจกันในพื้นที่ อาณาเขต กอ.ทอ.มอ. เมืองที่คน

ตกทอ และเมืองที่กําลังตองปวดเศียร เวียนเกลา กับบรรดาพวก 

ม็อบทะลุฟา-ทะลุแกส ทั้งหลายนี่สิ!!! นอกจากจะหันไปลดชั้น ลด

เกรด คุณหลาน อุงอ๊ิง ผูท่ีถูกวางตัว ถูกสงใหมาเอาใจพวกเด็กแวน                                                           

 เด็กเวร พวกเจนเอ็กซ เจนวาย เจนแซด และเจนอัลฟา กัน

โดยเฉพาะ ถึงขั้นยอมเสี่ยงเลนกับของรอน อาสาจะเอา มาตรา 

112 เขาไปพูดจากันในสภาเอาเลยถึงขั้นนั้น แตกลับเหลือคะแนน

นิยมเพียงแค 8.87 เทานั้นเอง ทั้งๆ ที่ชาว กอ.ทอ.มอ. โดยสวน

ใหญแลว ถนัดแตกินขาว แ-กขาว ไมไดคิดจะทําสวน ทํานาใดๆ 

เอาเลยแมแตนอย...


ยิ่งคุณนอง พิธา ติดกระดุม ที่พยายามออกแรงยุ แรงเชียร 

ออกมารับประกันความสะดวกและปลอดภัย ของบรรดาเด็กแวน                  

ฮ� 

ลังมีกระแสวิพากษวิจารณตามมามากมาย กรณี        

โซเชียลเผยแพรคลิปเจาหนาที่ตํารวจจราจรขี่รถ

จักรยานยนตนํารถเบนซ ขบวนวีไอพี บอกใหรถคันหนึ่ง

ที่ขับเลนสวนกันใหหลบไป แตคนขับไมหลบ เพราะขับมาถูกเลน 

จนเกิดเสียงวิพากษวิจารณการทํางานของ “ตํารวจ” ตามมาอยาง

กวางขวางโดยเฉพาะในสังคมโซเชียลมีเดีย 

และตอมาเม� อวันศุกรที่ 5 พ.ย.2564 ที่กองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล (บช.น.) ไดชี้แจงกรณีมีการเผยแพรคลิปรถ

จักรยานยนตตํารวจจราจรนําขบวนรถ VIP ที่กระจังหนามีสติก

เกอร คําวา “THONGLOR POLICE” ดานขางรถติด 061 โดยมี

ชายแตงกายชุดตํารวจ ยศ “พ.ต.ท.” เปนผูขับขี่ ทางกองบังคับการ

ตํารวจนครบาล 5 (บก.น.5) ไดรายงานขอเท็จจริงเบื้องตน เจา

หนาที่ตํารวจจราจรตามคลิปดังกลาว คือ พ.ต.ท.สังเวียน คํารังษี 

สว.จร.สน.ทองหลอ ซึ่งทาง บช.น. ไดสั่งการให สน.ทองหลอ ตรวจ

สอบขอเท็จจริงแลวนั้น

เพ� อใหการตรวจสอบขอเท็จจริงเปนไปดวยความเรียบรอย 

กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 จึงไดมีคําสั่ง บก.น.5 ที่ 

233/2564 ลงวันที่ 5 พ.ย.64 สั่งใหเจาหนาที่ตํารวจรายดังกลาวไป

ปฏิบัติหนาที่ประจําศูนยปฏิบัติการ กองบังคับการตํารวจนครบาล 

5 (ศปก.บก.น.5) โดยใหขาดจากตนสังกัด โดยมอบหมายให 

พ.ต.ท.ณรงควิช สุดกังวาล รอง ผกก.จร.สน.ทองหลอ ปฏิบัติหนาที่

ควบคุมและอํานวยความสะดวกจัดการจราจรใหแกผูใชรถใชถนน

ในพื้นที่ สน.ทองหลอ แทน บช.น. 

พล.ต.ต.จิรสันต แกวแสงเอก รองผูบัญชาการ

ตํารวจนครบาลและโฆษก บช.น. ชี้แจงเร� องนี้ ไวตอนหนึ่งโดยระบุ

วา ขณะนี้ ไดมีการสั่งการให ผกก.สน.ทองหลอ ตรวจสอบขอเท็จ

จริงทั้งหมด วาเหตุใดจึงตองนําตํารวจจราจร สน.ทองหลอ ไปนํา

ขบวนรถเบนซคันดังกลาว และนําในเสนทางที่นอกเหนือพื้นที่รับ

ผิดชอบ สวนเจาของรถเบนซคันดังกลาว เบื้องตนทราบวาไมใช

บุคคลสําคัญ

นอกจากนี้ โฆษก บช.น.ขออภัยพี่นองประชาชน และจะนํา

บทเรียนของการผิดพลาดในครั้งนี้มาปรับปรุงและแกไขเพ� อไมให

เกิดขึ้นอีก ยืนยันจะตรวจสอบตํารวจจราจรที่ขับรถนําไดปฏิบัติตาม

ระเบียบของการขอรถนําขบวนหรือไม หากพบวาไมมีการทําตาม

ระเบียบ ตํารวจผูที่ทําหนาที่นําขบวนตองรับโทษ มีความผิดทาง

วินัย

เร� องดังกลาว แมตอนนี้กระแสจะเริ่มเงียบลงไปบางแลว 

แตก็เปนเร� องที่คนในสังคมตองการทราบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดย

เฉพาะเร� องหลักเกณฑเกี่ยวกับ 

“การใชรถตํารวจนําขบวนของบุคคลสําคัญหรือนักการ

เมือง หรือการใชรถนําขบวนรับรองแขกตางประเทศในการเยือน

ประเทศไทย”

บนขอกังขาวา มีการใหอภิสิทธิ์กับบุคคลบางกลุมโดยเฉพาะ

พวก นักธุรกิจ-คนรวยกระเปาหนัก ที่เปนพวกวีไอพี ของตํารวจ

จราจรบางกลุม เพ� อใหไดรับการดูแลเปนพิเศษยามเม� อเดินทางบน

ทองถนนในกรุงเทพมหานคร ที่ขึ้นช� อเร� องเปนเมืองที่มีรถติดเปน

อันดับตนๆ ของโลก 

ตองไมมีอภิสิทธิ์ชน

ห

กระแสวิพากษวิจารณดังกลาวพบวาทางตํารวจก็จับกระแส

ของสังคมได เลยพยายามที่จะรีบทําความชัดเจนถึงเร� องดังกลาว 

โดยมีความเคล� อนไหวที่เกิดขึ้นเม� อ 5 พ.ย. ที่ พล.ต.ท.ปรีชา เจริญ 

สหายานนท ผูชวย ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. มีวิทยุ

ราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

ถึง ผบช.น., ภ.1-9 และ ก. ใจความอางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0205/ว189 ลง 2 ตุลาคม 2545 

แจงมติคณะรัฐมนตรี เม� อวันที่ 25 กันยายน 2544 เห็นชอบ

หลักเกณฑการใชรถตํารวจนําขบวนของบุคคลสําคัญหรือนักการ

เมือง หรือการใชรถนําขบวนรับรองแขกตางประเทศในการเยือน

ประเทศไทย

มีการระบุวา เพ� อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ

จราจรในการอํานวยความสะดวกการจราจรและการรักษาความ

ปลอดภัยของประชาชนผูใชรถใชถนน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ถูกตองตามระเบียบและขอกฎหมาย จึงกําชับการปฏิบัติใหทุก

หน�วยดําเนินการ ดังนี้

1.การใชรถตํารวจเพ� อนําขบวนบุคคลสําคัญ นักการเมือง 

แขกตางประเทศ (ทั้งกรณีการนําขบวนเปนประจํา และนําขบวน

เปนครั้งๆ ตามความจําเปนแหงโอกาส) ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ

ที่อางถึงหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 

0205/ว189 ลง 2 ตุลาคม 2545 อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการพิจารณาอนุญาตใหใชรถตํารวจนําขบวนเปนครั้งๆ สําหรับ

รถอ� นนอกเหนือจากรถของบุคคลสําคัญที่กําหนดไวนั้น ในเขต 

กทม. ให ผบก.จร. หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจพิจารณา

อนุญาต นอกเขต กทม. ให ผบก.ทล. หรือผูไดรับมอบหมาย เปน

ผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต โดยตองพิจารณาถึงความจําเปนที่

ตองใชรถตํารวจนําขบวน เพ� อความปลอดภัยของขบวน หรือ

ความปลอดภัยของผูใชรถใชถนนตามความจําเปนแกกรณี เชน 

รถนักเรียน ขบวนรถซึ่งเดินทางไปประกอบศาสนกิจหรือพิธีการ

ตางๆ หรือเปนกรณีมีความจําเปนเรงดวนของบุคคลผูมีตําแหน�ง

หนาที่ตางๆ ในทางราชการเพ� อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจสําคัญของ

ทางราชการ เทานั้น

2.การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานจราจร ในการอํานวยการ

และจัดการจราจรตลอดจนการใชรถฉุกเฉินขณะปฏิบัติหนาที่ ให

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง� อนไข และอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน 

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 อยางเครงครัด

ขณะที่ พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร รองผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติ กลาวถึงกรณีที่เกิดขึ้นไวเม� อชวงสุดสัปดาหที่

ผานมาวา ผูบัญชาการตํารวจนครบาลจะดําเนินการเร� องนี้อยาง

จริงจัง หากพบวาใครบกพรองจะตองดําเนินการทางความผิด 

หากพบวาตํารวจทําไมถูกตองตามระเบียบในการอํานวยความ

สะดวกในภาพรวมแตไปเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวบุคคล หากไมใช

เหตุฉุกเฉินเรงดวนจําเปนถึงเร� องที่มีเหตุผลเพียงพอรองรับก็ตอง

ถือวามีความบกพรอง เร� องนี้เปนเร� องสําคัญที่ประชาชนจับตา

อยู ก็ตองตรงไปตรงมา อะไรที่เปนความบกพรองของตํารวจเอง

ก็ตองดําเนินการอยางจริงจัง จะไมมีการปกปองหรือชวยเหลือกัน 

ถาใครบกพรองไมทําตามระเบียบขั้นตอนของระเบียบในการนํา

หรือการอํานวยความสะดวกก็ตองวากันไปตามเนื้อผา หากพบวา

ไมมีความจําเปนไปนําหรือไปชวยเฉพาะรายอาจจะตองมีความ

บกพรองเกิดขึ้น 

สิ่งที่เกิดขึ้น แมสุดทายหลังจากนี้คงคอยๆ ซาลงไป อยางไร

ก็ตาม หากกองบัญชาการตํารวจนครบาลไมเคลียรขอสงสัยของ

คนในสังคม ถึงเร� องความชัดเจนของรถวีไอพีดังกลาว วาความ

จริงเปนอยางไร และที่ผานมารวมถึงตอจากนี้ ตํารวจจราจรของ

นครบาลมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเร� องการใชรถตํารวจนําขบวน

ของบุคคลสําคัญหรือนักการเมืองอยางถูกตองหรือไม 

สิ่งที่เกิดขึ้น หากไมทําใหเกิดความกระจางจนสังคม

หมดขอกังขา ผลที่ตามมายอมไมเปนผลดีตอภาพลักษณของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ-กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

แน�นอน. 

เด็กเวร อยางเปนระบบและกิจการ เชนเดียวกับผูบริหารพรรค

อนาคตหมด อนาคตไหม อยาง ทอน-บุตร-ชอ หรือคุณพี่                                                    

ธนาธร โรแบสปแอร คุณพี่ ปยบุตร มาราต หรือคุณนอง                            

พรรณิการ ดังตอง ทั้งหลาย กลับไมติดฝุน ไมติดโผ ของคณะ

สํารวจและวิจัยแหงสํานักสุโขทัยธรรมาธิราชเอาเลยแมแต

นอยอันนี้นี่เอง...ที่เลยทําใหความนวลผองเสนาณรงคของคุณพี่ 

อูดดา-จุรินทร มันเลยออกจะหนักไปทางขรุๆ ขระๆ เขรอะสิว 

เขรอะรอยฝดาษ อยูมั่งเปนธรรมดา...


หรือทําใหถึงขั้น...อดีตนักขาวเกา อยางคุณพี่ ธีรภัทร 

เสรีรังสรรค ที่เบนเสนทางไปเปนครูบา อาจารย จนไดดิบไดดี

ในยุค ขิงออน-ขิงแก ขึ้นชั้นเปนรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรี

มาแลว ถึงกับอดรน ทนไมไหว ตองตัดสินใจ ลาออก จาก

ตําแหน�งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อันเน� องจาก

การ รับไมได ตอการเลียรเช็ด เลียรขาด หรือเลียรจนขน

ติดปาก ตามสําบัด สํานวน ของทานประธานสภาฯ คุณพี่ชวน 

หลีกภัย อะไรทํานองนั้น หรือเพราะ  ความไมเปนกลาง ไม

เปน วิชาการ อะไรตอมิอะไรก็แลวแต ซึ่งจะถือเปนความ

เหมาะสม สมควร หรือออกจะ เกินไป ก็ลองไปคิดเอาเองก็แลว

กัน...


แตเอาเปนวา...ภายใตบรรยากาศทํานองนี้นี่เอง อาจถือ

เปนภาพสะทอนใหเห็นถึงการเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียม

แผนของบรรดา นักการเมือง ทั้งหลาย ที่นับวันจะเอาจริง-เอา

จัง และเปนจริง-เปนจังยิ่งขึ้นเร� อยๆ แมวานายกฯ คนปจจุบัน

อยางคุณลุง บิ๊กตู ทานยังคงพยายามยืนหยัด ยืนกราน ไมมี-ไม

หนี-ไมจายและไมยุบสภา อะไรทํานองนั้น แตโอกาสจะฝน

กระแส ฝนขอเท็จจริง ไปไดอีกซักกี่น้ํา ก็คงตองคอยๆ ติดตาม

กันไปเปนระยะๆ โดยเฉพาะในชวงระหวางที่สภาตองลมแลว-

ลมเลา จนแทบมองไมเห็น แสงสวางที่ปลายอุโมงค เอาเลย

แมแตนอย วาจะ ลากยาวววว ใหครบเทอม ครบป กันใน

ลักษณะไหน???


ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก Michael Cibenko...  One 

problem with gazing too frequently into the past is 

that we may turn around to find the future has run 

out on us.- ปญหาของการมัวแตเหลียวหลังมองอดีตก็คือ 

พอหันกลับมาอาจพบวา...อนาคต...ไดเลยผานเราไปแลว!!!
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3บทความ-ในประเทศ

ฉลุย‘ชัชชาติ’ผู้ว่าฯกทม.

‘ถลำ�ลึกม�กไปแล้วรู้มั้ย?’

ร�เคยถ�มตัวเองบ้�งมั้ยว่�....

ตลอด ๖-๗ ปีมานี้

ทำาไม จึงเกิดขบวนการ “หมิ่นสถาบัน” มุ่งสู่การล้มล้างขึ้น 

ชนิดจงใจและเปิดเผย?

ทำาไม จึงเกิดขบวนการต่อต้าน-ขับไล่นายกฯ ประยุทธ์ขึ้น 

ชนิดจงใจ โดยไม่เกี่ยงวิธีการและรูปแบบ?

ทำาไม จึงเกิดขบวนการ เปิดคลับเฮาส์ เพื่อพูดจาดูหมิ่น-

ดูแคลนคนภาคอีสาน ภาคใต้ขึ้น ชนิดจงใจ?

ทำาไม จึงเกิดขบวนการจ้องหยิบฉวยราคาเฉพาะหน้า เช่น 

ข้าวเปลือก ผักชี น้่ำามันดีเซล มาสร้างกระแสบิดเบือน โดยหลีก

เลี่ยงพูดถึงข้อเท็จจริงและสาเหตุ เพียงใช้วาทกรรมนั้น มุ่งโจมตี

รัฐบาลอย่างเดียว?

นั่น เพราะอะไร?

ถ้าจะให้ผมตอบ ก็ตอบได้เลยว่า เพราะการเมือง เรื่องชิง

เมือง!

ใครล่ะ จะชิงเมือง?

ก็ “ทักษิณ” ไง!

ลำาพังทักษิณ อหังการถึงขนาดนั้นเชียวหรือ?

ก็คงไม่ถึงขนาดนั้น ถ้าขบวนการ ๘ กลุ่มทุน องค์การ CFR 

ที่ครอบงำากลไกเศรษฐกิจ, การเมือง, การเงิน ของสหรัฐฯ และ

ยุโรป ไม่หนุนหลัง 

หนุนเพื่ออะไร?

ก็เพื่อให้ระบอบทักษิณกลับมามีอำานาจบริหารอีกน่ะซี

เพราะถ้าระบอบทักษิณครองอำานาจ มันก็ง่าย ที่เขาจะ win-

win  ด้วยกันอย่างเคย 

เปิดประเทศให้ ยุโรป-สหรัฐฯ เข้ามาใช้เป็นฐาน แย่งชิง

ความเป็นเจ้าเข้าครอง “อินโด-แปซิฟิก” กับจีน 

เห็นมั้ยล่ะ...

สมัยยิ่งลักษณ์เป็นนายกฯ ประธานาธิบดี “โอบามา” มาไทย 

ประตูเมืองงี้ เปิดอ้าซ่า 

ทำาเอาชาวบ้าน-ชาวเมืองและชาวโลกต่างซี้ดปาก กระซิบ

เชิงอิจฉาปนนินทากันว่า

“ถ้าโอบามาอยู่นานกว่านี้อีกนิด เห็นทีไทยจะเสียเมืองชั้น

ในให้สหรัฐฯ เป็นแน่แท้!?”

“อินโด-แปซิฟิก” สำาคัญอะไรนักหนา?

มันคืออำานาจครอบครอง ๒ มหาสมุทร คือมหาสมุทรอินเดีย

กับมหาสมุทรแปซิฟิก 

ใครครอง ๒ มหาสมุทรนี้ ได้ เท่ากับครองโลก!

ทั้งอาเซียน เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง 

และออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เรียกว่าประเทศในย่านเหล่านี้ทั้งหมด 

ต้องสยบยอมให้กับ “เรือดำาน้ำานิวเคลียร์” สถานเดียว!! 

ประยุทธ์มาเป็นนายกฯ จะพูดว่า เป็นตาซวยของพลเอกประยุทธ์ แต่

เป็นคราโชคดีของประเทศ ก็น่าจะได้

เพราะยุคระบอบทักษิณ หมูเขาจะหามกันอยู่แล้วเชียว

พลเอกประยุทธ์ ดันเป็นคานเข้ามาสอด!

ในเมื่อไม่ยอมอย่างระบอบทักษิณยอม เขาก็ต้องหาวิธีกำาจัดพล

เอกประยุทธ์ให้พ้นไปจากวิถีการเมือง

เขาใช้วิธีไหน?

ก็วิธีเดิมๆ นั่นแหละ เมื่อไม่ยอมเป็นพวกก็ฆ่าทิ้ง พูดกันตรงๆ 

เรื่องตื้นลึกหนาบางทั้งภายใน-ภายนอกของเมืองไทย

คนไทยน่ะ ที่รู้ ๑ ก็ยังแค่เปลือก

อีก ๙๙ นั่นน่ะ จักรวรรดินิยมอำานาจยุโรป-สหรัฐฯ มันรู้ลึกทะลุ

เปลือก-ทะลุเนื้อ!

ขณะเดียวกัน มันทั้งวางคน-วางแผนเดินกลไกลับๆ มาตลอด 

ไม่ใช่ ๑๐-๒๐ ปี เอากันแคบๆ ตั้งแต่ ๒๔๗๕ นั่นมาเลยด้วยซ้ำา

จะกินดำาทำายังไง?

ก็ต้องแทงแดงให้แตกกระจายก่อน นั่นหมายถึง การจะเข้า                                                                                      

ครองประเทศไทยได้ ต้องทำาให้คนไทยที่เหนียวแน่นกัน “แตกกระ 

จาย” ออกจากกันก่อน

นั่นคือการทำาให้คนไทย “แตกสามัคคี” ปั่นจ้ิงหรีดให้กัดกันเอง 

จากนั้่น การแทรกแซงเข้าไปสู่การยึดครองไม่ยาก

ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม เป็นท่าไม้ตายที่

สหรัฐฯ-ยุโรปใช้ปลุกปั่นกับทุกประเทศที่เขาต้องการ คือให้ประชาชนที่

แตกแยกก่อจลาจลฆ่าตีกันเอง

ตัวแสดงของภาพยนตร์ประชาธิปไตย ที่สหรัฐฯ-ยุโรป ทั้งเขียน

บท  ทั้งกำากับการแสดง และลงทุนสร้าง ก็เห็นหน้าค่าตากันอยู่มิใช่

หรือ

ไม่ว่า ทักษิณ ธนาธร ปิยบุตร นักวิชาการ จานมหา’ลัย บาง

พรรคการเมือง เอ็นจีโอ พระสงฆ์องคเจ้า เด็กเล็ก ไม่เว้นกระทั่ง 

กะเทย  โสเภณี สื่อ และ ฯลฯ

มันจึงเอาการเมืองเข้าไปในสถาบัน ทั้งที่พระมหากษัตริย์ทรง

อยู่เหนือการเมือง

เพราะมันรู้ ในเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจ จึงใช้วิธี 

ปลุกประเด็น “ล้มล้างสถาบัน” หลังจากระบอบทักษิณล่มสลาย เมื่อ 

๒๒  พฤษภา ๕๗ ชนิดเข้มเรื่อยมา

เขาต้องการให้ประชาชนแตกแยก ทะเลาะกัน และเป็นศัตรูห้ำา

หั่นกันเอง ซึ่งก็ได้ผลระดับหนึ่งแล้ว

การเปิดคลับเฮาส์ พูดหมิ่นแคลนคนภาคอีสาน นี่ก็แบบเดียวกัน

คนไทย ๗๐ ล้านคน เป็นคนภาคอีสานราวๆ ๒๒ ล้านคน เรียก

ว่าร้อยละ ๔๐ 

ฉะนั้่น จึงไม่น่าแปลก ที่เห็นเอ็นจีโอ ซีไอเอ และองค์กรต่างๆ 

ของสหรัฐฯ เบื้องหน้าเป็นเทพ เบื้องหลังเป็นซาตาน 

แทรกแซงกิจการภายในทางบ่อนทำาลายกระจายตัวอยู่ท่ีอีสาน

มากสุด!

การดูถูก-ดูแคลน พี่น้องทางอีสานของเขา ก็ได้ผลทางสร้าง

ความแตกแยกในหมู่คนไทยเห็นผลทันตา

ตอนนี้ จิ้งหรีด ปราดเข้ากัดกันตามแผนเขาอุตลุด

ต่อไป ก็ทางเหนือ-ทางใต้ คอยดูเหอะ ถูกเขาปั่นให้กัดกันเอง

เป็นรายต่อไป

ถ้าอยากรู้ ขบวนการปั่นนี้พวกไหน ไม่ยาก

สังเกตง่ายๆ เรื่องวัคซีน ด่ารัฐบาลขรม จัดหาช้า แถมมีแต่ซิ

โนแวค  ไม่เอา จะเอา mRNA อย่างไฟเซอร์ โมเดอร์นา 

แล้วเสียเงินไปจองโมเดอร์นากับหมอกะล่อน แต่โมเดอร์นา

ไม่มาตามนัด

ปรากฏว่า เสียเงินแต่ “เงียบกริบ” ไม่ปั่นทวีต ไม่แฮชแท็ก 

ไม่ต่อว่า-ต่อขานจอมกะล่อนกันเลยซักคำา

แต่กรณีนายกฯ เรื่่องไม่เป็นเรื่อง จับทุกเม็ด-ทุกประเด็น 

หาเหตุมาโพสต์ มาทวีต เพื่อเยาะเย้ย ถากถาง ด่าว่าสารพัด 

ทั้งเรื่องไปเวที COP 26 ที่กลาสโกว์ ทั้งเรื่องปลูกผักชี เรื่อง

ข้าวเปลือกกิโลละ ๕ บาท เรื่องดีเซล ต่างๆ นานา

นี่คืออะไร?

ก็คือ พวกเงียบกริบจากเสียเงินวัคซีนเทพ กับพวกปั่นข่าว

หน้าจอ หน้าเฟซ ด่านายกฯ คือคนขบวนการเดียวกัน!

นั่นคือ ข่าวเฟก ข่าวยุแยง ข่าวบิดเบือนทางมุ่งทำาลาย ที่เห็น

เกลื่อนจอ เกลื่อนออนไลน์ นั้น

ไม่ใช่จากคนส่วนใหญ่

หากแต่ เป็นพวกขบวนการปั่นจิ้งหรีด ปั่นสังคมด้วยข่าวสาร

ด้านลบที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้สังคมแตกสามัคคี และเกิดสงคราม

ประชาชน

แล้วมันจะเข้าแทรกทันที ตรงรอยแยก-รอยแตกนั่น!

ตอนนี้ หยิบประเด็น แก้-ล้ม ม.๑๑๒ เป็นการใหญ่ ซึ่งมัน

รู้ว่าทำาไม่ได้ สภาเคยตีตกไปครั้งแล้วด้วยซ้ำา เพราะขัดแย้งกับ

รัฐธรรมนูญ มาตรา  ๖ 

แต่ที่พยายามโหม มันเป็นแผนสร้างข่าวกระแทกสถาบันให้

เป็นกระแสสู่การวิพากษ์-วิจารณ์ไปเรื่อยๆ 

เรียกว่าสุมไฟสร้างอุณหภูมิให้ร้อนไปสู่จุดลุกฮือทางประชา 

ชนให้จงได้

อยากบอกธนาธร โดยเฉพาะปิยบุตรด้วยหวังดีไว้นิด

คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด...

แต่ประเด็นที่คุณพูดถึงสถาบันในคลับเฮาส์ ในเพจก้าวหน้า

ระยะนี้  มันเป็นหลักฐานมัดตัวคุณเรียบร้อยแล้ว

“กิ้งกือตกท่อ”

ภ�ษ�ฝรั่งเศสเข�ว่�ไงนะ...บูด?

ประตูเชื่อมจักรวาลอำานาจโลกที่ว่านี้ มันอยู่ตรง “ช่องแคบ

มะละกา” ที่ทุกเรือสินค้าและน้ำามันต้องมาลอดเข้า-ลอดออกนั่นแหละ

ด้วยภูมิศาสตร์ภูมิภาคท่ีต้ังประเทศไทยเรา มันเป็นจุดท่ียักษ์วัด

โพธิ์กับยักษ์วัดแจ้ง กางแผนที่แล้ว ต่างบอก 

“ไทยจะยอมให้ใครมาใช้เป็นฐาน (ฝ่ายเดียว) ไม่ได้”!

แต่ไทยไม่ใช่ “นางวันทอง”

หากแต่ไทยมีเชื้อสาย “ศรีธนญชัย” จึงอยู่กลางเขาควาย แบบ

เอี้ยวซ้ายก็เสียวนิด เอี้ยวขวาก็สยิวหน่อย 

แต่สามารถรักษาชีวิตและพรหมจรรย์มาได้ตลอด ด้วยสไตล์ 

“ศรีธนญชัยทอล์ก”

แล้วทำาไมต้องมุ่งล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์?

เพราะ “การเมืองชิงเมือง” นั่นเป็นเหตุ

ถ้าลองทบทวน ทุกคนก็ทราบ พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือ

การเมือง 

ใน “เอกลักษณ์ความเป็นชาติ”

“พระมหากษัตริย์” กับ “ประชาชน” ประหนึ่งแสงแดดกับพยับ

แดด 

มีแดด ต้องมีพยับแดด เห็นแสงแดด ก็ต้องเห็นพยับแดด

เมื่อพระมหากษัตริย์กับประชาชนแยกออกจากกันไม่ได้  

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์......

โดยแก่น ก็คือประชาชน เป็นพยับแดดอยู่ในสถานะ “หัวหน้า

รัฐบาล” ปัจจุบัน 

เผอิญพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนมักใหญ่ใฝ่สูง มีความสัตย์ซื่อเป็น

ที่ตั้ง จึงพิทักษ์รักษาเนื้อของชาติ คือ “พระมหากษัตริย์, พระศาสนา

และประชาชน” เข้มข้น

ไม่ยอมเอาชาติบ้านเมืองไปแลกผลประโยชน์กับใครหรือกับต่าง

ชาติ 

เมื่อสถานการณ์โลก มันมาถึงจุดไคลแมกซ์เอาตอนพลเอก

ย้ำาชาวอีสาน

ศักยภาพเพียบ

หยุด‘ด้อยค่า’

พรรคประช�ธิปัตย์ • นาย               

ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีท่ี

มีสังคมโซเชียล Clubhouse 

วิพากษ์วิจารณ์พี่น้องภาคอีสาน

ว่า เชื่อว่าพี่น้องทั้งประเทศทุก

ภาคคิดตรงกันว่า พี่น้องภาค

อีสานเป็นคนน่ารัก จิตใจดี เป็น

หน่ึงในกำาลังสำาคัญของประเทศ 

ในทุกสาขาอาชีพจะเห็นได้ว่าพี่

น้องภาคอีสานมีคนที่มีศักยภาพ

อยู่หลายคน  โดยเฉพาะฝ่าย

การเมืองที่มีผู้นำาทางการเมืองที่

มีความรู้ความสามารถมากมาย

ความสำาคัญของทุกคนใน

แผ่นดินไทย ไม่ว่าจะอยู่ภาค

เหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาค

อีสาน ทุกคนคือกำาลังสำาคัญ

ของชาติบ้านเมือง ในส่วนของ

พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์                                                                

ลักษณวิ ศิษฏ์ หัวหน้าพรรค 

เน้นย้ำาตลอดมาคือการให้ความ

สำาคัญในทุกจังหวัดทุกภาคอย่าง

เท่าเทียมกัน เพื่อดูแลทุกข์สุข

ของประชาชน โครงการจุรินทร์

ออนทัวร์เดินทางไปในพื้นที่ภาค

อีสานเกือบทุกจังหวัด

ขณะน้ีท่ีประชาชนภาค

อีสานเดือดร้อนอยู่หลายจังหวัด 

เช่น ปัญหาเรื่องที่ดินทำากินที่มี

ปัญหาหลายพันครัวเรือน นายจุ

รินทร์ก็ได้กำาชับให้ฝ่ายกฎหมาย

และ ส.ส.ของพรรคเข้าไปให้

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษใน

หลายจังหวัด การทำากิจกรรม

ของพรรคให้ความสำาคัญกับ

ภาคอีสานตลอดมา โดยส่วนตัว

ตนได้ลงทำาพื้นท่ีในภาคอีสาน

ตลอดมา ด้วยมีเพื่อนฝูงที่รู้จัก

รักกันเป็นคนภาคอีสาน แจ้ง

ข่าวความเดือดร้อนมาก็จะลง

ไปร่วมกิจกรรมตลอด

นายราเมศกล่าวตอนท้าย

ว่า ท่ีสังคมโซเชียล Clubhouse 

ได้ต้ังเป็นประเด็นมากล่าวถึงพ่ี

น้องภาคอีสานอย่างไม่ถูกต้อง ไม่

ควรทำาอีกเพราะคนท้ังประเทศ

ไม่สบายใจ ไม่อยากให้เกิดเรื่อง

เช่นน้ี เพราะจะสร้างความแตก 

แยกความเสียหายในสังคม เกิด

ความเสียหายในส่วนร่วม เรามี

เลือดเน้ือเป็นคนไทยเช่นกัน ขอ

เป็นกำาลังใจให้พ่ีน้องภาคอีสาน 

เวลาน้ีทุกคนในประเทศมีความ

สำาคัญย่ิงในการท่ีจะจับมือกัน

ร่วมกันทำาเพื่อประเทศของเรา.

ชูผลิตย�จ�กกัญช�สู่ม�ตรฐ�นโลก
ไทยโพสต์ • นางสาวรัชดา ธนาดิ                                                    

เรก รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่ง

ส่งเสริมให้ เกษตรกรสามารถ

สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าจาก

ผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ัง

สนับสนุนการศึกษาวิจัยและ                                                 

พัฒนาเทคโนโลยีของพืชสมุน 

ไพรไทย ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งสู่การ                                                      

เป็นศูนย์กลางการผลิตพืชสมุน 

ไพรและเวชภัณฑ์กัญชาทางการ

แพทย์ ภายใต้แผนแม่บทว่าด้วย

การพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นผู้

ผลิตและส่งออกสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำาของโลก 

เพื่อเพิ่มรายได้ ให้เกษตรกรและ

ประเทศในยุคโควิดและ “Post-

COVID-19” 

ขณะนี้มีตัวเลขรายงาน

ว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ

เครื่องเทศในตลาดโลกประมาณ 

10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

หรือประมาณ 3 แสนล้านบาท 

และในปีนี้คาดว่ายอดรวมตลาด

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจะมีมูลค่า

กว่า 5 หมื่นล้านบาท เป็นตัวเลข

ท่ีเติบโตต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว รับ

อานิสงส์จากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดโควิด-19 โดยตลาด

ส่งออกสำาคัญของไทย ได้แก่ 

ญี่ปุ่น, จีน และสหรัฐอเมริกา 

เป็นต้น 

รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า หาก                                                 

เจาะจงเฉพาะผลิตภัณฑ์กัญชา                                                 

และกัญชงในตลาดโลก ประ 

มาณการว่ามูลค่าตลาดสำาหรับ

ประเทศไทยจะอยู่ที่ 660 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ และในปี 2024  

จะก้าวกระโดดไปเป็น 2.5 พัน

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีตลาดหลัก

ได้แก่ สหภาพยุโรปและสหรัฐฯ 

ซึ่ง 2 ตลาดนี้รวมกันคิดเป็น

สัดส่วน 80%  ของความต้องการ

ในตลาดโลก

ขณะเดียวกัน กระทรวง

สาธารณสุขได้ตั้งเป้าให้ประเทศ 

ไทย เป็ นศู นย์ กลางการผลิ ต

เวชภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 

เป็นฐานการผลิตยาจากกัญชา 

โดยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน

ระดับโลก โดยมีหลายหน่วยงาน

ที่บูรณาการการทำางานร่วมกับ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่ม

แพทย์ที่ เชี่ยวชาญด้านกัญชา

ทางการแพทย์ เช่น ศูนย์วิจัย

กัญชาทางการแพทย์ระหว่าง

ประเทศ (IMCRC), คลินิกกัญชา

ทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งขณะ

นี้มีการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์

ทางการแพทย์ ในหลายประเทศ

และหลายรูปแบบเพื่ อรั กษา

ความเจ็บป่วย อาทิ โรคลมชักที่

ดื้อต่อยารักษา, ภาวะกล้ามเนื้อ                                                               

หดเกร็ง, รักษาภาวะปวดประ 

สาทส่วนกลางที่ใช้วิธีการรักษา

อื่นๆ แล้วไม่ได้ผล, บรรเทาหอบ                                        

หืด, รักษาภาวะเบื่ออาหาร, รักษา                           

ริดสีดวงหรือมะเร็งปากมดลูก

โดยการเหน็บ อนึ่ง ช่วงที่ผ่านมา

พบยอดประชาชนเข้าใช้บริการ

กัญชาทางการแพทย์เพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง. 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 

2564 ศูนย์สำ ารวจความคิด

เห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิด

เผยผลสำารวจของประชาชน

เรื่อง “อยากได้ ใครเป็นผู้ว่าฯ 

กทม. ครั้งที่ 7” ทำาการสำารวจ

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 

2564 จากประชาชนที่มีอายุ 

18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิ์เลือกต้ัง

ในกรุงเทพมหานคร จำานวน 

1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับ

ประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ 

กทม. ครั้งที่ 7

จากการสำารวจเมื่อถามถึง

บุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็น

ผู้ว่าฯ  กทม. พบว่าอันดับ 1 ร้อย

ละ 33.18 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 16.59 

ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ

เมือง  อันดับ 3 ร้อยละ 14.09 

ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 

ร้อยละ  6.74 ระบุว่าเป็นผู้สมัคร

จากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าว

ไกล อันดับ 5  ร้อยละ 5.99 ระบุ

ว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 

อันดับ 6 ร้อยละ  5.91 ระบุว่า

เป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 

7 ร้อยละ 4.09 ระบุว่าเป็น ดร.สุ

ชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 8 

ร้อยละ 3.03 ระบุว่าเป็นผู้สมัคร

จากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 9 

ร้อยละ 2.42 ระบุว่าเป็นผู้สมัคร

จากพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 

10 ร้อยละ 2.35 ระบุว่าไปลง

คะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) 

อันดับ 11 ร้อยละ 1.82 ระบุว่า

เป็นนายสกลธี ภัททิยกุล ร้อย

ละ 1.59 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจาก

พรรคกล้า ร้อยละ 1.06 ระบุว่า

จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

และร้อยละ 1.14 ระบุว่า อื่นๆ                                              

ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี 

และผู้สมัครจากพรรคไทยสร้าง

ไทย

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการ                                         

สำารวจอยากได้ ใครเป็นผู้ว่าฯ 

กทม. ครั้งที่ 6 ตุลาคม 2564 พบ                                            

ว่าผู้ท่ีระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ และ

จะไม่ ไปลงคะแนนเสียงเลือก

ต้ังมีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่

ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ,  

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง, น.ส.  

รสนา โตสิตระกูล, ดร.สุชัชวีร์                                                         

สุวรรณสวัสดิ์, ผู้สมัครจากคณะ

ก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล, ผู้

สมัครจากพรรคเพื่อไทย, ผู้สมัคร                                                     

จากพรรคประชาธิปัตย์, ผู้สมัคร

จากพรรคพลังประชารัฐ, ผู้สมัคร                                          

จากพรรคกล้า, ไปลงคะแนนไม่

เลือกใคร (Vote NO) และนาย

สกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่ม 

งทำ�ง�นกันขยันขันแข็งสำ�หรับทีมโฆษกรัฐ 

บาล ที่ส่งข่าวกันถี่ๆ ทั้งทีม แต่ช่วงนี้ที่ออกหน้า

สื่อแบบพบปะกัน อาจเห็นแค่ 2 สาวรองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี “กวาง” ไตรศุลี  

ไตรสรณกุล และ “ดร.กานต์” รัชดา ธนาดิเรก 

ส่วนหัวหน้าทีมอย่าง “โฆษกฯ แด๊ก” ธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ยังอยู่ในช่วงกักตัว

ทำางานที่บ้าน หลังทีมงานติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งล่าสุดเจ้าตัว

ออกมายืนยันแล้วว่าปลอดภัยไร้เช้ือ ผ่านการตรวจ RT-

PCR ซ้ำาผลเป็นลบ อีกทั้งได้รับคำายืนยันจากอธิบดีกรม 

ควบคุมโรคว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง เพราะไม่ได้ ใกล้ชิดกับผู้

ป่วย แต่ยังต้องกักตัวให้ครบตามกำาหนด 

ซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยด้วยว่า พร้อมกลับมาปฏิบัติหน้าที่

ที่ทำาเนียบรัฐบาลตามปกติ ในวันอังคารที่ 9 พ.ย.นี้ โดยจะ

ประเดิมร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และแถลง

ข่าวผลการประชุมผ่านหน้าจอเหมือนเช่นทุกครั้ง

แต่ถึงแม้เจ้าตัวจะไม่ได้ออกมาทำางานนอกพื้นที่ แต่

ยั งฟิตทำ างานส่ งข่ าว

และตอบโต้ ในประเด็น

ที่สื่อมวลชนต้องการได้

ทันท่วงทีเหมือนเดิม ยิ่ง

ช่วงนี้ เริ่มต้นการเปิด

ประเทศ ยิ่งต้องลุยงาน

ประชาสัมพันธ์ สร้าง

ความเข้าใจกับประชา 

ชนและทุกภาคส่วนใน                                          

หลากหลายประเด็น                         

เพื่อให้การเดินหน้างาน

ของรัฐบาลเป็นไปอย่าง

ราบรื่น 

เ รี ย ก ว่ า ใ น วั น

หนึ่งๆ ทีมโฆษกรัฐบาล

ส่งข่าวรวมกันได้เกือบๆ 10 ข่าว แค่เฉพาะท่านโฆษกฯ ก็

ลุยคนเดียวไปแล้ว 4-5 ข่าว จนกระทั่งเครื่องมือทำามา

หากินของ “โฆษกฯ แด๊ก” อย่างโทรศัพท์มือถือที่ใช้ส่งข่าว

ให้สื่อมวลชนผ่านทางไลน์กลุ่ม มีอันต้องพังกันไปข้างนึง 

โดยในวันเกิดเหตุ “โฆษกฯ แด๊ก” ก็ส่งข่าวแต่เช้า

ตรู่เหมือนเช่นทุกครั้ง แล้วก็เงียบหายไปเลยทั้งวันแบบผิด

ปกติ กระทั่งวันถัดมาเจ้าตัวจึงบอกว่า “โทรศัพท์ผมเสีย

ตั้งแต่เมื่อวาน เพิ่งใช้ได้” 

นักข่าวเลยหยอกกลับไปว่า แบบนี้ต้องซื้ออีกสัก 2  

เครื่องแล้ว ทำาเจ้าตัวหัวเราะ พร้อมบอกด้วยว่า “สงสัยส่ง

ข่าวเยอะไปหน่อย โทรศัพท์เลยพัง” 

แหม..สงสัยจะส่งข่าวเยอะไปจริงๆ ก็คนมันฟิตทำา  

งานอะเนอะ ฮ่าๆๆ.  

บรรจง

ส่งข่�วจนโทรศัพท์พัง

ยั

นายธนกร วังบุญคงชนะ 

เ

ขึ้น

ด้านบุคคลที่ประชาชนจะ                                              

เลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพ 

มหานคร  (ส.ก.) พบว่า อันดับ 

1 ร้อยละ 23.64 ระบุว่าเป็นผู้

สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

อันดับ 2 ร้อยละ 13.71 ระบุ

ว่าเป็นผู้สมัครอิสระที่ ไม่เกี่ยว

กับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 3 ร้อย

ละ 12.42 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ  

อันดับ 4 ร้อยละ 10.61 ระบุว่า

เป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน  

ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 8.48 

ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อ

ไทย  อันดับ 6 ร้อยละ 7.12 ระบุ

ว่าเป็นผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า 

หรือพรรคก้าวไกล อันดับ 7 ร้อย

ละ 5.61 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจาก

พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 8 ร้อย

ละ 4.85 ระบุว่าเป็นผู้สมัครใน

ทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 

9 ร้อยละ 3.41 ระบุว่าเป็นผู้

สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ 

อันดับ 10 ร้อยละ 3.26 ระบุ

ว่าเป็นผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์  

สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 11 ร้อย

ละ 1.59 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม

นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจาก

พรรคกล้า และไปลงคะแนนไม่

เลือกใคร  (Vote NO) ในสัดส่วน

ที่เท่ากัน อันดับ 12 ร้อยละ 1.06 

ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง.

ไทยโพสต์ • “นิด้�โพล” เผยผลสำ�รวจอย�กได้ใครเป็นผู้ว่�ฯ กทม.                                                                                         

ครั้งที่ 7 อันดับหนึ่ง “ชัชช�ติ” 33.18% ต�มด้วยอันดับ 2 “พล.ต.อ. 

อัศวิน” 16.59% อันดับ 3 ร้อยละ 14.09 ระบุว่�ยังไม่ตัดสินใจ อัน 

ดับ 4 ระบุว่�เป็นผู้สมัครจ�กคณะก้�วหน้�หรือพรรคก้�วไกล ร้อย

ละ 6.74  ขณะที่ ดร.สุชัชวีร์ ไม่ติด  5 อันดับแรก

คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์  ประธานพรรคไทยสร้างไทย  ร่วมทอดกฐินสามัคคีที่วัดหน้าพระธาตุ 

(วัดเหนือ) ตำาบลนครไทย อำาเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเข้ากราบสักการะพ่อขุนบางกลาง

หาว (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์) พ่อเมืองสองแคว
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost บันทึกวันเปดประเทศ

ครบ 7 วัน สงสัยวาหน�วยงานท่ีเก่ียวของกับการ

ตอนรับนักทองเท่ียวจากตางประเทศน้ัน ไดประเมินผลสรุป

ประเด็นปญหาความติดขัดใดเพ� อการปองกันและแกไขแลวหรือ

ไมอยางไร เพราะวันน้ีท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ แตละคนท่ีจะผาน

พนกระบวนการตรวจคนเขาเมืองไดน้ัน ตองใชเวลาไมตํ่ากวา 2 

ช่ัวโมงทีเดียวเชียวแหละ ...• “บ๊ิกตู” รับรูปญหาความลาชาและ

ส่ังการไขลานใหรวดเร็วข้ึนแลว แตก็ยังตองต้ังคําถามกับ ดร.สุ

พจน เธียรวุฒิ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ท่ี

รับผิดชอบระบบในการลงทะเบียนผาน เว็บไซต tp.Consular.

go.th วา ทําไมตองรอคําส่ัง!! ท้ังๆ 

ท่ีเอกชนท่ีเก่ียวของและมองออกถึง

ประเด็นระบบการตรวจสอบเก่ียว

กับประวัติการฉีดวัคซีนของแตละ

คนน้ัน ไดสงสัญญาณเตือนมาต้ังแต

แรกและอยางตอเน� อง ...• โดย

เฉพาะอยางย่ิง นฤชัย นินนาท ผอ. 

กองคุมครองและดูแลผลประโยชน

คนไทยในตางประเทศ กรมการ

กงสุล ท่ีอวดอางประชาสัมพันธวา

พรอมแลวๆ น้ัน รูหรือไม?!? วาภาค

ปฏิบัติน้ันคนละเร� อง เพราะจนทุกวัน

น้ีคนไทยในสหรัฐอเมริกานอกจากเขาเว็บไซตตามคําประกาศ

แลว ยังไมไดคําตอบใดๆ ปรากฏวาพยายามติดตอโดยตรงกับ

สถานกงสุลไทยในแอลเอก็ยังเงียบเชียบ ..น่ีคงไมใชทํางานกัน

แบบผักชีโรยหนา ขายผาเอาหนารอดเปนรายวันไปกอนนะ ...• 

โควิด-19 ยังวนเวียนอยูในชีวิตประจําวัน ไมมีใครรูวา วันไหน

จะเจอ “แจ็กพอต” ลาสุด ปลัดกระทรวงมหาดไทย สุทธิพงษ 

จุลเจริญ บอกกลาวผานเฟซบุกสวนตัวเม� อวันท่ี 6 พ.ย.วา ศรี

ภริยา วันดี กุญชรยาคง ติดเช้ือโควิด-19 โดยไมแน�ใจเหมือนกัน

วาไปติดจากใครตอนไหนและอยางไร แตท่ีแน�ๆ  บรรดาคุณนายผู

วาฯ และภริยาอธิบดีรองอธิบดีกรมกองท้ังหลาย สมาชิกสมาคม

แมบานมหาดไทยกระเจิดกระเจิง ตองไปตรวจหาเช้ือและกักตัว

เองเปนการใหญ เพราะนับน้ิวไปมาเพ่ิงมีการเปดประชุมใหญของ

สมาคมแมบานฯ เม� อวันท่ี 2 พ.ย.ท่ีผานมา ณ อาคารดํารงราชานุ

สรณ กระทรวงมหาดไทย ...• แมจะ

เปนการประชุมผานวีดิทัศนทางไกล 

แตคุณนาย “หลังบาน” ขาราชการ

ช้ันผู ใหญมากมายหลายคนก็ต้ัง

อกต้ังใจไปเจอะเจอไถถามทุกขสุข

กันท่ีกระทรวงคลองหลอด เพราะ

วาไปแลวการประชุมดังกลาวถือเปน

นัดแรกเปดซิง “นายกสมาคม” คน

ใหมท่ีช� อ “วันดี” คูสมรสนักธุรกิจคน

ดังของปลัดกระทรวงมหาดไทย ...• 

รอง..วาวๆๆ กันไปแลวเม� อเปดเผย

บัญชีทรัพยสินหลังบานทานปลัดมี

ถึงระดับ 1 หม� นลานบาท เพราะสถานะนางน้ัน เปนประธาน

กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด 

(มหาชน) ธุรกิจดานพลังงานยักษใหญในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เปนประธานกรรมการบริษัท โซลา เพาเวอร จํากัด 

ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท โซลา เพา

เวอร แอสเซ็ท จํากัด บริษัท โซลา เพาเวอร เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

และบริษัท โซลาร เพาเวอร รูฟ จํากัด ..เอาเปนวามีใบอนุญาต

ผลิตไฟฟาอยู 17 ใบในมือก็แลวกัน 

...• ไดยินวาการประชุมนัดแรกเปด

ตัวนายกสมาคมแมบานมหาดไทย

คนใหม มีเสียงรําพึงในใจดังออก

มา นอกหองประชุม..โอ โฮ!! อ้ือฮือ!!                             

สลับเปนระยะในการเปดประชุมตาม

ธรรมเนียมปฏิบัติโดย “ทานปลัด” 

เพราะรายยาวคนเดียว 36 นาที 

ฟงไปฟงมาสรุปไดประเด็นเดียววา 

..อวยศรีภริยา จนจบดวยประโยค

เด็ดวา “อยากใหผมทําอะไร ใหบอก

เมียผม ผมจะทําทุกอยาง ไมง้ันโดน

เขก..” ...• ตลกรายหรือตลกบอกนัย

สําคัญแหงความจริง งานน้ี “บ๊ิกปอก” พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา 

เจากระทรวงมหาดไทยน�าจะเฉลยคําตอบไดดีกวาใครกระมัง!!! 

...• บันทึกบรรทัดสงทาย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

“รามางกูร” ท่ีสูญเสีย ดร.วีรพงษ รามางกูร ไปเม� อบายวานน้ี 

..อาจารย ดร.โกรงถือเปนนักเศรษฐศาสตรคนสําคัญของบานเรา

ในยุครัฐบาล “ปาเปรม” เพราะทําหนาท่ีท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจ 

และยังเปน “แหลงขาว” ท่ีเช� อถือไดของบรรดานักขาวรุนนองรุน

หลาน เพราะอาจารยจะอรรถาธิบายเร� องยากใหเปนเร� องงาย สม

กับเปนครูบาจารยอดีตคณบดีเศรษฐศาสตร จุฬาฯ น่ันเอง ...• 

ปยสาร

พล.อ.อนุพงษ

เผาจินดา 

ดร.สุพจน เธียรวุฒิ 

w

สุทธิพงษ จุลเจริญ 

นชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมา มีเร� องดรามาเกิดขึ้นมากมาย

หลายเร� อง ทั้งในประเทศและตางประเทศ หนึ่งในเร� อง

ที่หลายคนพูดถึงกันเยอะมาก คือเร� องของ นายกฯ ลุง

ตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

กับการแถลงในที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ UN Climate Change Conference (COP26) ที่

ประเทศสกอตแลนด โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 12 

พฤศจิกายน ซึ่งในตอนนี้การประชุมก็ยังคงดําเนินการอยู  

กอนจะเขาเร� อง เราตองเขาใจกอนวาผูนําโลกเกือบทุกคน

จะมีทีมงานรางสุนทรพจน โดยอาจจะแบงตามแตเร� องที่จะพูด 

เชน คนนี้เตรียมสุนทรพจนเกี่ยวกับการเมือง อีกคนอาจจะเตรียม

สุนทรพจนที่จะพูดเกี่ยวกับความมั่นคง หรือบางทีก็ใชวิธีตั้งทีมขึ้น

มาเลย หากใครเคยดูหนังอยาง The King’s Speech ที่สรางจาก

เร� องจริงของกษัตริยอังกฤษ พระเจาจอรจที่ 6 ที่มีอาการพูดติดอาง 

จนไมสามารถพูดตอหนาผูคนได กวาที่ทานจะออกมาพูดไดมีทีม

งานเตรียมการและปรับแกเนื้อหาในสุนทรพจนอยูหลายครั้ง 

การสรางถอยแถลง หรือสรางวรรคทองนั้นเปนเร� องที่

ละเอียดออนมาก ผมจําไดวาตอนที่ผมยังเรียนหนังสืออยู ผมเคย

ตองเขียนแถลงการณครั้งหนึ่ง กวาจะเขียนไดมันไมใชเร� องงายๆ 

เลย ผิดกับยุคนี้ที่เราสามารถหาคําพูดดีๆ เด็ดๆ มากมายไดในโลก

ออนไลน การจะบอกวาใครพูดอะไรเอาไวเปนเร� องงายมาก แคเอา

ขอความกับรูปของคนพูดมาแปะตัดตอเปนภาพเดียวกันก็ทํากัน

งายๆ ดวยเทคโนโลยี

ทีนี้ยอนกลับไปถึงสิ่งที่นายกฯ ลุงตูพูดวันนั้น ทอนที่นายกฯ 

พูดแลวทุกคนดันจําไดวาวลีนี้ “ผูนําอาจคิดเหมือนกันก็ได ใครจะ

ไปจําไดวาคนอ� นพูดวาอยางไร และคํานี้กระทรวงการตางประเทศ

ก็คิดให ไดถามกระทรวงการตางประเทศวามีปญหาอะไรหรือไม 

ในเร� องของการใชคําวาแพลนเอ แพลนบี ซึ่งคําวาแพลนบีเปนคํา

ศัพทของกระทรวงตางประเทศ ทุกประเทศก็ใชเหมือนกัน” ซึ่งแกน

หลักของวลีดังกลาวนั้นมาจากคําพูดของ นายบัน กีมูน เปนคนพูด

คนแรกกับส� อมวลชน ที่หนาสํานักงานใหญสหประชาชาติ ณ นคร

นิวยอรก เม� อป 2557 และตอมา โอบามา ถึงนําคําพูดดังกลาวมา

พูดในป 2558

การนําคําพูดของคนอ� นๆ มาใช โดยสวนตัวมองวาไมผิด แต

ก็ควรจะใหเกียรติกับผูพูดคนแรกหรืออยางนอยก็ใหเกียรติกับคนที่

เราดึงคําพูดเขามาใช เปนการใหเครดิตกัน ยิ่งบนเวทีโลกเร� องนี้ถือ

เปนเร� องสําคัญ 

อีกท้ังการจะเขียนและกลาวสุนทรพจนน้ัน ส่ิงสําคัญตองคํานึง

ถึงบริบทตางๆ ดวย เชน การพูดอยางสุภาพ การรูถึงจุดยืนอยาง

ชัดเจน รวมถึงการรูวาการพูดในฐานะผูนําประเทศท่ีไมไดใหญโต 

ไมใชประเทศมหาอํานาจ จะตองวางตัวอยางไร ย่ิงตอนน้ีการเมือง

โลกเปล่ียนไปเยอะเม� อเจอกับโควิด โลกเราถูกเปล่ียนดวยโรคระบาด 

วิถีชีวิตของคนเปล่ียน การใชชีวิตเปล่ียน หลายอยางเปล่ียน

อีกอยางเร� องนี้ควรเปนบทเรียนสําหรับลุงตูและผูนําในระดับ

ตางๆ วา การจะพูดอะไรควรเตรียมพรอม หาขอมูลดีๆ หรือควร

อานสิ่งที่กําลังจะพูดใหดี และตัดสินใจดีๆ วาจะพูดตามที่ทีมงาน

เขียนมาให 

บางคําพูดหรือวลีสําคัญๆ ที่ผูนําพูดหลายครั้ง พวกเขาเหลา

นั้นคิดและพูดเอง เรียกวานอกบทเลยก็มี อยาลืมวาสถานการณ

สรางวีรบุรุษได หลายคําพูดหลายวลีเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่

แตกตางกันออกไป เชนคําพูดของ เซอรวินสตัน เชอรชิล นายก

รัฐมนตรีของอังกฤษครั้งแรกในสถานการณวิกฤตสงครามโลกครั้งที่ 

2 ซึ่งตองยอมรับวา ณ เวลานั้น อังกฤษตกเปนฝายตั้งรบ สิ่งที่เซอร                                                                               

วินสตัน เชอรชิล พูดและแถลงสวนมากเลยเปนคําปลุกใจ เพ� อ

ใหทหารมีกําลังใจในการไปรบ หรือกรณีของ อับราฮัม ลินคอลน 

ประธานาธิบดีคนที่ 16 แหงสหรัฐอเมริกา ก็กลาวสุนทรพจนเพ� อ

สรางความปรองดองใหเกิดขึ้นภายในชาติ

จริงๆ มีตัวอยางอีกเยอะมาก ซึ่งอยางที่ผมบอก หลายคนน�า

จะพอหาอานไดไมยากนัก หลายคําพูดของคนดังหรือเหลาผูนํามัก

จะตองตีความ แตหลายครั้งก็พูดออกมาตรงๆ และชัดเจน รวมถึง

มีบางครั้งที่คนฟงหรือคนแปล แปลออกมาแบบไมตรงกับเจตนา

ของผูพูด ซึ่งเร� องนี้ก็เปนเร� องสําคัญ และมักเกิดขึ้นอยูบอยๆ

เอาละครับ กลับมามองสังคมไทยกันบาง ประเทศไทยเราก็มี

ผูนําหลายคนที่มีการกลาวอะไรที่น�าจดจําทั้งแงดีและไมดี บางครั้ง

ออกจะขาดวุฒิภาวะเลยเสียดวยซ้ํา เชน อดีตนายกฯ อยาง คุณ

ทักษิณ  ชินวัตร ที่มีทั้งคนรักคนเกลียด ผมวาหลายคนคงจําคํา

พูดนี้ ได “UN ไมใชพอ” หรือวาจะเปนที่พูดถึงสถานการณภาคใต 

โดยมีคําวา “โจรกระจอก” ซึ่งทําใหสถานการณภาคใตแยลง

นอกจากนักการเมือง ส� อมวลชนเองก็ประดิษฐวาทกรรมออก

มามากมาย เชน การเรียกม็อบแตละกลุมในแตละการชุมนุมตลอด

เวลา 

เร� องพวกนี้เกิดขึ้นตลอด และทําใหหลายๆ คนที่ไดอานหรือ

ไดฟงแลวรับกับความคิดเห็นเหลานี้ ไมคอยได แตหากมองในมุม

กลับกัน สิ่งเหลานี้ก็เปนสีสัน เปนอะไรที่ทําใหคนเขาใจไดงาย รวม

ถึงเปนการส� อความหมายใหคนจํานวนมากเขาใจตรงกัน ของแบบ

นี้เปนดาบสองคมจริงๆ

อานมาถึงตรงนี้แลว สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเสนอไปยังทีมงาน

ของนายกฯ ลุงตู รวมถึงตัวลุงตูเอง หรือใครก็ตามที่จะพูดกับ

ประชาชน พูดใหผูคนฟง สิ่งสําคัญที่คุณตองมีคือสติ และตองรู

วาสิ่งที่กําลังจะทําหรือกําลังทํามีคนเฝาดูอยู ใครที่จองแตจับผิดก็

ปลอยเขาไป แตเราในฐานะผูสงสารตองสงสารไปยังผูรับสารอยาง

ถูกตอง และอาจจะไมตองมานั่งคิดถอยคําใหดูเขาใจยากมากเกิน

ไป เพราะไมเชนนั้นคนฟงหรือคนรับสารบางสวนอาจจะคิดเยอะ

จนตองเอาไปตีความอีกก็เปนได

สุดทายนี้ สําหรับคนฟงหรือคนรับสารเองก็ตองมีสติ คิดให

ดีกอนจะตัดสินใจ ไมวาจะเช� อหรือไม เพราะเม� อไรที่เราตัดสินใจ 

มันก็จะมีผลตอการตัดสินใจของเราเอง ยิ่ง ณ เวลานี้ที่สถานการณ

บานเมืองมีเหตุการณ มีความคิดที่แตกตางมากมาย การฟงแลวคิด 

อาจจะตองหาขอมูลเพิ่มซะหน�อย กอนจะตัดสินใจเช� อ ยังไงก็อยาก

ใหทุกทานติดตามขอมูลขาวสารอยางมีสติกันนะครับ.

ามท่ีไดมีเหตุการณหญิงไทย พลเมืองดีคนหน่ึงซ่ึงจน

กระท่ังปานน้ีก็ยังไมรูวาเปนใคร? เน� องจากเธอไมกลาเปด

เผยตัวออกมาตอส� อหรือสาธารณชน! ได โพสตคลิปข้ึน

ยูทูบกรณีไมยอมหลบให “รถวีไอพี” ท่ีมี รถจักรยานยนตตํารวจ

สองคันจากโรงพักทองหลอ และ สน.มักกะสัน “ขับข่ีนําขามทอง

ท่ีเปดไฟฉุกเฉิน” สวนทางมา

สายสืบโซเชียล สืบรูหลังจากน้ันไมทันขามวันทันทีวา  

เจาของและบุคคลท่ีน่ังอยูในรถคือ นาย

แพทยคนดัง ผูซ่ึงกําลังมีประเด็นดังทาง

สังคมเร� องการจัดหาวัคซีนทางเลือก

ปองกันเช้ือโควิดจากยุโรปและอเมริกามา

ฉีดใหประชาชน

เร� องก็เลยย่ิงไดรับความสนใจจาก

ผูคนและส� อมวลชนข้ึนไปใหญ!

ในเวลาตอมาท้ังแพทยคนน้ันและ

ตํารวจผูใหญไดออกมาปฏิเสธวา หาใช

เปนการใชรถตํารวจนํารถตนแตอยางใด?

แตเปนกรณีท่ีใชเสนทางน้ีเปน

ประจําตามปกติ และ หญิงคนน้ันไดขับ

รถฝาฝนกฎจราจรเขามา!

เน� องจากในชวงเวลา 06.00- 

09.00 น. ตํารวจไดเปดเปนชองทางพิเศษ

ใหรถว่ิงเปนวันเวยได ทําใหเกิดปญหา 

จนตํารวจตองข่ีรถจักรยานยนตเขามา

แกไขสถานการณให?

ประเด็นคือ จริงหรือไมวาไมใช

การข่ีรถนําของตํารวจท้ังสองสถานี?

ประชาชนท่ีมีสํานึกแบบวิญูชนแทบทุกคน “ยกเวน

ตํารวจผูใหญ” ไดดูคลิปหรือเห็นภาพแคแผนเดียว ก็ตองบอกวา

เปนกรณีท่ีตํารวจข่ีรถนําแน�นอน

สวนแพทยคนดังกลาวจะอานหนังสือหรือหลับอยู รูตัววาถูก

นําหรือไม? ไมใชประเด็นท่ีตองพิจารณา

ตอปญหาวา ถนนชวงน้ันตามกฎหมายไดมี ประกาศเจา

พนักงานจราจรกรุงเทพมหานคร กําหนดใหเปนทางวันเวยในบาง

ชวงเวลา หรือวา หัวหนาตํารวจผูใหญท่ีไมรูกฎหมายประกาศ

กันเองแบบม่ัวๆ เปนอีกเร� องหน่ึง!

แตประเด็นซ่ึงประชาชนสนใจกันมากก็คือ การท่ีตํารวจขับ

รถราชการเปดไฟฉุกเฉินนํารถประชาชนบางคนเชนน้ี เปนการ

กระทําท่ีชอบดวยกฎหมายและระเบียบราชการใดหรือไม?

การใชรถใชถนนของประชาชนท้ังคนไทยและชาวตางชาติ

ทุกคนท่ีพักอาศัยอยูในประเทศไทย ตองเปนไปตามท่ี พ.ร.บ.จราจร

ทางบก พ.ศ.2522 บัญญัติเปนหลักไว

เร� อง รถฉุกเฉิน ปรากฏอยูใน มาตรา 4 (19) คือหมาย

ถึง รถดับเพลิงและรถพยาบาล หรือรถอ� นท่ีไดรับอนุญาตจาก 

ผบ.ตร. ใหใชไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือใหใชเสียงสัญญาณ

ไซเรนหรือเสียงสัญญาณอ� นตามท่ีกําหนดให

และ ในกรณีท่ีเปนรถฉุกเฉินตามกฎหมายไดมีมาตรา 75 

บัญญัติไวใหผูขับข่ีมีสิทธิ

(1) ใชไฟสัญญาณและแสงวับวาบ ใชเสียงสัญญาณไซเรน 

หรือเสียงสัญญาณอ� นตามท่ีกําหนด

(2) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ท่ีหามจอดได

(3) ขับรถเกินอัตราความเร็วท่ีกําหนดไว

(4) ขับรถผานสัญญาณจราจรหรือเคร� องหมายจราจรใดๆ ท่ี

ใหรถหยุด แตตองลดความเร็วของรถใหชาลงตามสมควร

(5) ไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือขอบังคับการ

จราจรเก่ียวกับชองเดินรถ ทิศทางของการขับรถหรือการเล้ียวรถท่ี

กําหนดไว

ในการปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ผูขับข่ีตองใชความระมัดระวัง

ตามควรแกกรณี

หมายความวา ถาหากมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน ผูขับรถฉุกเฉินตอง

เปนฝายรับผิดท้ังทางอาญาและชดใชทางแพงตามกฎหมาย!

สําหรับการปฏิบัติของประชาชนผูใชรถใชถนนทุกคนทันที

ท่ีเห็นรถฉุกเฉินเปดสัญญาณไฟหรือไดยินเสียงไซเรนอยูขางหนา

มาตรา 76 ไดกําหนดให มีหนาท่ี ตองปฏิบัติทันที ดังน้ี

(1) คนเดินเทาตองหยุดและหลบใหชิดขอบทาง หรือข้ึนไป

บนเขตปลอดภัย หรือไหลทางท่ีใกลท่ีสุด

(2) สําหรับผูขับข่ีตองหยุดรถหรือจอดใหชิดขอบทางดานซาย 

หรือในกรณีท่ีมีชองเดินรถประจําทางอยูทางดานซายสุดของทาง

เดินรถ ตองหยุดรถหรือจอดรถใหอยูชิดชองเดินรถประจําทาง แต

หามหยุดรถหรือจอดรถในทางรวมทางแยก

(3) ผูข่ีหรือควบคุมสัตวตองบังคับสัตวใหหยุดชิดทาง แตหาม

หยุดในทางรวมทางแยก

ในการปฏิบัติตาม (2) และ (3) ผูขับข่ีและผูข่ีหรือควบคุม

สัตวตองรีบกระทําโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได  และตองใช

ความระมัดระวังตามควรแกกรณี

ผูฝาฝนไมปฏิบัติทันที มีโทษทางอาญาตามมาตรา 148  

“ปรับไมเกินหารอยบาท”

ประเด็นคือ รถจักรยานยนตตํารวจท้ังสองคันดังกลาวถือเปน

รถฉุกเฉินท่ีสามารถใชสัญญาณไฟและเสียงตามกฎหมายไดหรือ

ไม?

คําตอบก็คือ ได แต เฉพาะในกรณีท่ีเปนการปฏิบัติหนาท่ี

เม� อมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนเทาน้ัน เชนเดียวกันกับรถดับเพลิง และรถ

พยาบาลท่ัวไป

ปญหาตอมาคือ แลวสามารถ นํารถฉุกเฉินไปใชขับนํา

รถยนตของบุคคลและเปดไฟสัญญาณขอทาง เพ� อความสะดวกใน

การสัญจรของบุคคลใดไดหรือไม?

คําตอบก็คือ ทําไดเฉพาะผูอยูในสถานะและตําแหน�งตามท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนดไว

ไดแก พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ ประธาน

องคมนตรี รัฐบุรุษ นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา รองประธาน

รัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาล

รัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครอง

สูงสุด สมเด็จพระสังฆราช รองนายก

รัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูนําฝายคาน และ

ประธานกรรมการท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

และอดีตนายกรัฐมนตรี

บุคคลในตําแหน�งเหลาน้ีมีสิทธิใช

รถนํา เปนประจํา ตลอดเวลา

สวนขาราชการทุกระดับ ทุกคนท่ี

คิดวาตนมีความจําเปนตองใช ระเบียบ

กําหนดใหขออนุญาตลวงหนากันเปน

คร้ังคราว รวมท้ังตองเปนกรณีท่ีมีความ

จําเปน “เร� องราชการเรงดวนท่ีสุด” 

เทาน้ัน

เชน ผูพิพากษา หัวหนาศาล ผูวา

ราชการจังหวัด และผูอํานวยการสํานัก

งบประมาณ

สรุปวา หัวหนาสวนราชการทุก

หน�วยงานแมกระท่ังตํารวจและทหาร ไม

วาช้ันยศใดก็ไมมีใครมีสิทธ์ิ “ใชรถนําเปนประจํา” แตอยางใด!

ฉะน้ัน รถของขาราชการไทยทุกตําแหน�ง โดยเฉพาะ

ตํารวจผูใหญ ไมวาจะเปน ผบ.ตร. อดีต ผบ.ตร. รอง ผบ.ตร. ผู

ชวย ผบ.ตร. ผูบัญชาการ ผบก. ไปจนถึง ผกก.สถานีท่ีบางคน

ชอบใชรถนํา หรือ “น่ังรถฉุกเฉินเปดสัญญาณไฟวับวาบ” คลาย

รถประจําตําแหน�ง รถสวนตัว หรือแมกระท่ังเปนรถประจํา

ครอบครัว!

จึงถือเปนการกระทําท่ีมิชอบดวยกฎหมาย  มีความผิดท้ัง

ทางอาญาและวินัย ท้ัง “คนใชรถ” และ “คนส่ังใหกระทํา”

นอกจากน้ัน ประชาชนผูใชรถใชถนนท่ีแน�ใจวากรณีใด

เปนการใชรถฉุกเฉินท่ีมิชอบ จะไมยอมหลบหรือหลีกทางใหเสีย

เวลาของตนก็ได!

ไมถือวาเปนความผิดตามกฎหมายแตอยางใด

และในกรณีท่ีมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน ผูขับรถและคนส่ังใหกระทํา

การฝาฝนกฎหมายตองเปนฝายรับผิดท้ังทางอาญาและชดใชคา

เสียหายท้ังหมด.

ยุรชัฏ ชาติสุทธิชัย

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย 

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

‘รถนํา’-‘รถฉุกเฉินเถ� อน’ เกล� อนประเทศ!

ประชาชนจะอยูและตอสูอยางไร?

ใ

วันท่ี 8 พฤศจิกายน ตรงกับวันแหงวิถีชีวิตในเมืองใหญ

สากล (World Urbanism Day) ริเริ่มขึ้นในป 2492 โดยศาสตรา

จารยคารลอส มาเรีย เดลลา เปาเลรา จากมหาวิทยาลัยแหง

บัวโนสไอเรส เปนเมืองหลวงเมืองใหญที่สุดและเมืองทาของ

ประเทศอารเจนตินา ริมชายฝงทางใตของรีโอเดลาปลาตา 

บนชายฝงตะวันออกเฉียงใตของทวีปอเมริกาใต เพ� อสงเสริม

การริเริ่มและวางแผนในการสรางชุมชนที่น�าอยูขึ้นมา. 

///

วันแหงวิถีชีวิตในเมืองใหญสากล

จากดรามากอปสปชของนายกฯลุงตู

พวกเราไดเรียนรูอะไรกันบาง?

ขอบคุณภาพจาก Sanook

ต



ยู่ระหว่างการฟอร์มทีมเพื่อรอจดทะเบียนจัดตั้ง

พรรค รวมไทยยูไนเต็ด ที่คาดว่าน่าจะจัดประชุม

ใหญ่อย่างเป็นทางการได้ภายในช่วงใกล้ๆ สิ้นปีนี้ 

แต่ระหว่างน้ีแกนนำากลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งพรรคก็ออกมาให้ความ

เห็นในประเด็นต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอย่าง

ต่อเนื่อง 

ขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวการเมืองภายนอก ที่

หลายพรรคการเมือง นักการเมืองเริ่มขยับกันแล้ว เพราะมี

การมองกันว่าอาจจะมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้น

ช่วงกลางปีหน้า โดยเฉพาะการยุบสภา การเลือกตั้ง ทำาให้

หลายพรรคการเมืองท้ังพรรคใหม่ พรรคเก่า เลยมีข่าวความ

เคลื่อนไหวปรับทัพ เตรียมการสำาหรับการเลือกตั้งกันแต่

เนิ่นๆ เลยมีกระแสข่าวว่า “พรรครวมไทยยูไนเต็ด” อาจ

จะเป็นอีกหนึ่งพรรคตั้งใหม่ที่                                        

อาจมีคนไปอยู่ด้วย เช่น มิ่ง 

ขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีต รมว.

พาณิชย์ ที่เคยสร้างความฮือ

ฮา เมื่อเป็นหัวหอกยืนหนึ่ง

เพียงคนเดียว ของพรรคเศรษฐ 

กิจใหม่ ในช่วงหาเสียงเลือก

ตั้งปี 2562 แล้วทำาให้พรรค

เศรษฐกิจใหม่ได้ ส.ส.ปาร์ตี้

ลิสต์เข้าสภาถึง 6 คน แต่

ตอนนี้ “มิ่งขวัญ” แยกทาง

กับคนในเศรษฐกิจใหม่เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว และมีข่าวว่า 

เลือกตั้งรอบหน้าเขาจะยังไม่วางมืออย่างแน่นอน แต่จะไป

อยู่พรรคไหน ข่าวยังไม่ชัด 

วันก่อน วรนัยน์ วาณิชกะ หนึ่งในแกนนำารวมไทย

ยูไนเต็ด โพสต์ช้ีแจงกระแสข่าว จะมีนักการเมืองท่ีมีชื่อเสียง

เข้ามา “ฮุบ” รวมไทยยูไนเต็ดว่า พรรคยินดีพูดคุยกับทุก

คนที่ต้องการเข้าร่วมแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองรุ่น

ใหม่ รุ่นเก่า หรือประชาชน เพียงแต่ขอให้เข้าใจว่า เราทำา

การเมืองแบบใหม่ นั่นคือการเมืองที่มีธรรมาภิบาล ไม่ใช่

การเมืองแบบเก่า นั่นคือการเมืองอุปถัมภ์พวกพ้อง มีนายมี

เจ้าของ เป็นวันแมนโชว์

“ส่วนกระแสข่าวที่มีการพูดว่า มีคุณมิ่งขวัญ แสงสุ

วรรณ์ หรือแม้แต่นักการเมืองรุ่นเก่า ที่จะเข้ามาฮุบครอบ

งำาเรา ขอยืนยันว่า พวกเราจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ผมไม่

เชื่อว่าคุณม่ิงขวัญต้องการเช่นน้ัน แต่ถ้าเป็นการร่วมมือ ร่วม

แนวทางท่ีจะทำาการเมืองแบบใหม่ เรายินดีท่ีจะคุยด้วย เรา

มีความมุ่งมั่นที่จะทำาสถาบันการเมือง ไม่ใช่ทำาการเมือง

ฉาบฉวยเพื่อได้อำานาจในระยะสั้น การมีเจ้าของครอบงำา

ก็คือการมีลูกน้องรับใช้นาย เข้าไปในสภาเจ้าของก็มองตัว

เองเป็นนายของประเทศ ลูกน้องท่ีเป็น ส.ส.ก็รับใช้นาย  แล้ว                                                                          

ประชาชนอยู่ตรงไหน การทำาการเมืองประชาธิปไตยไม่ได้

เริ่มที่คูหาเลือกตั้งหรือในสภา แต่เริ่มที่วัฒนธรรมองค์กร

ของพรรค ถ้าเป็นพรรคท่ีมีธรรมาภิบาลก็จะบริหารประเทศ

โดยวิสัยทัศน์ธรรมาภิบาล ถ้าเป็นพรรคที่มีเจ้าของครอบ

งำา ก็จะปกครองประเทศโดยวิสัยทัศน์เผด็จการ”

ก็รอดูกันต่อไป สำาหรับพรรคตั้งใหม่อย่าง “รวมไทย

ยูไนเต็ด” จะมีการขยับอะไรต่อไปหลังจากนี้.

มาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

มีข่าวฉาวโฉ่เรื่อง “ถอดถอน ๕๔ ตำาแหน่ง ศ., รศ., ผศ.” ของ 

มรภ. โดยเฉพาะตำาแหน่งศาสตราจารย์ต้องยกเว้นการทูลเกล้าฯ เรื่อง

นี้สร้างความด่างพร้อยให้วงการศึกษา เพราะเมื่อตำาแหน่งวิชาการยัง

มีทุจริต แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (รีดเดอร์) ปลอม เมื่อครูบาอาจารย์ไม่

เที่ยงตรงแล้วจะสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีได้อย่างไร ผมได้รับตำาแหน่ง 

ผศ.หลังจากได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ครบ ๕ ปี (ตามเกณฑ์ของผู้ที่จบ

ปริญญาโท) เหตุผลที่ผมต้องการตำาแหน่ง ผศ.ก็คือได้เงินตำาแหน่ง หลัง

จากได้ตำาแหน่ง ผศ.แล้วก็ไม่เคยคิดที่จะขอ รศ. เพราะ ๑.วางแผนเออร์

ลีรีไทร์ไว้นานแล้ว หลังจากเกษียณอายุราชการแล้วเงินตำาแหน่งก็ไม่ได้  

๒.ผมเคารพครูบาอาจารย์เปรียบได้ดั่งพ่อคนที่สอง ท่านจบแพทย์ศิริราช 

จบปริญญาเอกสาขารังสีจากประเทศเยอรมนีที่ต้องเก่งมาก ท่านเป็นผู้

ช่วยศาสตราจารย์ตลอดชีวิตทั้งๆ ที่ท่านเป็นเก่ง ผมไม่ต้องการล้ำาหน้า

พ่อดังนั้นจึงไม่คิดที่จะทำา รศ.

ตำาแหน่งวิชาการของแต่ละมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์มาตรฐานแตก

ต่างกัน มหิดล, จุฬาฯ สมัยที่ยังเป็นมหาวิทยาลัยในระบบ เกณฑ์การแต่ง

ตั้งตำาแหน่งวิชาการยากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ มาก วันนี้เกณฑ์การแต่ง

ตั้งตำาแหน่งวิชาการหย่อนยานมาก ผลงานวิชาการที่นำาเสนอออนไลน์ก็

สามารถนำามานับเป็นผลงานได้ ท้ังๆ ท่ีไม่คณะกรรมการตรวจสอบมาตร 

ฐาน ถ้าจำาไม่ผิดก็จะได้เรื่องละ ๑๐% รีดเดอร์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น

คณะกรรมการก็แต่งต้ังแบบพวกใครพวกมัน เละเทะถึงขนาดปลอมลาย 

มือผู้ทรงคุณวุฒิ จนเป็นเหตุให้มีการถอดถอน ๕๔ ตำาแหน่ง

อย่างไรก็ตาม เกียรติยศท่ีได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการไม่   

ก่ีคนน้ันส่วนใหญ่จะเป็นของปลอม เช่นศิลปินแห่งชาติเส้ือแดงชังชาติคน

น้ัน ท่ีเป็นศิลปินแห่งชาติของคณะกรรมการเส้ือแดง ตำาแหน่งวิชาการก็

เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะถ้าผู้ขอรับการแต่งต้ังรู้จักกับผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการ

ส่วนตัว หรือมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน ซ่ีงก็ไม่แตกต่างกับการเมืองแต่

อย่างใด

ข่าวเรื่องเดียวกัน : มีผู้เสนอว่าสามารถนำา มรภ.ออกนอกระบบ

ราชการได้ด้วยการเปล่ียนชื่อ ทำาให้ผมเกิดสงสัยว่าทำาไม มรภ.ยังสามารถ                                                                                       

อยู่ในระบบราชการโดยที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ต้องออกจากระบบราชการ                                                                                    

เพราะไม่มีเหตุผลท่ีสามารถอธิบายได้ว่าทำาไม มรภ.จึงแตกต่างจากมหิดล, 

จุฬาฯ, สงขลานครินทร์ ฯ วันนี้สมควรทบทวนนโยบายมหาวิทยาลัยนอก

ระบบใหม่ เพราะคณะที่เป็นความจำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศและรับ

ใช้ประชาชน เช่น วิศวะ, แพทย์ และสหเวช ยังไม่ได้รับการดูแล ๑๐๐% 

แต่คณะที่ไม่จำาเป็นเช่น บริหารธุรกิจกลับได้รับการดูแล ๑๐๐% เอาแค่

เรื่องสวัสดิการของอาจารย์ที่แตกต่างกัน ก็บ่งบอกได้แล้วว่าทำาไมคนเก่ง

ไม่อยากเรียนแพทย์, สหเวช, วิศวะ, สถาปัตย์ ฯ รวมทั้งประสิทธิภาพ

ของบัณฑิตที่บ่งบอกว่ามหาวิทยาลัยสมควรได้รับการอุปถัมภ์ แต่เป็น

เพราะวันนี้มหาวิทยาลัยดังๆ ก็ต้องเลี้ยงตัวเอง

5บทความ

ระเด็นตกค้างจากวันก่อน 

“ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการคณะก้าวหน้า 

ร่วมแสดงทรรศนะแลกเปลี่ยนกรณีประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา ๑๑๒ กับ อรรถวิชช์  สุวรรณภักดี เลขาธิ 

การพรรคกล้า ในรายการ “#มีเรื่องLive” เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน 

แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างไม่ลดละที่จะสร้างผล 

กระทบให้สถาบันพระมหากษัตริย์ ของ “ปิยบุตร”

“ต้องยอมรับความจริงว่าเยาวชนรุ่นนี้ทั้ง generation มี

ความคิดมองสถาบันกษัตริย์ไม่เหมือนคนรุ่นผม-คนรุ่นก่อนผมแล้ว 

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้ว 

คำาถามต่อมาคือ ภายใต้สถานการณ์แบบนี้จะประคับประ 

คองต่อไปอย่างไร?”

ก่อนตอบคำาถาม “ปิยบุตร” ไปดูกรณี คลับเฮาส์ toxic กัน

ก่อนครับ 

คืนวันที่ ๔ พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีคลิปหลุดออกมาจาก

หลายห้องในคลับเฮาส์ อาทิ ห้องคนอีสานมีหน้าที่แค่เกี่ยวข้าวให้

คนกรุงเทพฯ  หรือห้องคนอีสานคือซอมบี้ในชีวิตจริง ฯลฯ

เนื้อหาการพูดคุย เป็นการดูถูกเหยียดหยามคนอีสาน 

คนอีสานส่วนใหญ่ชอบให้ลูกตัวเองไปมีสามีฝรั่ง เพราะคน

อีสานทำามาหากินไม่ได้ เลยต้องไปหาทางเกาะคนอื่นกิน

คนภาคอื่นมีวิวัฒนาการมาจากลิง แต่คนอีสานมีวิวัฒนา 

การมาจาก Velociraptor (ไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดหนึ่ง) ทำาให้คน

อีสานกินสุนัขด้วย

คนอีสาน ๙๙.๙๙% กินหมา แล้วที่บ้านของคนพูดเลี้ยง

หมา แล้วหมาหาย เลยโทษว่าคนอีสานข้างบ้านน่าจะกินไปหรือ

เปล่า แต่ตอนนี้เจอหมาแล้ว

ผิดที่พ่อแม่ รู้ว่าเป็นคนอีสานแล้วยังจะสืบพันธุ์กันออกมา 

คนเหล่านี้น่าสงสาร

คนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุ ๑๒ ขวบ คนอีสานใจแตกมักมีลูก

ก่อนวัยอันควร หาพ่อไม่ได้ เพราะคนอีสานมัน-ร่าน

คนอีสานผิวคล้ำา ดำาแบบสกปรก ดำาแดดเพราะแบกปูน 

แล้วมาย้อมผมสีทองครึ่งหนึ่ง ผมสีดำาครึ่งหนึ่ง

คนอีสาน กินโสโครก กินมูมมาม แจ๊บๆ

พูดถึง ลิซ่า BLACKPINK ว่า หากอีสานดี ลิซ่าคงไม่ไปอยู่

ที่ต่างประเทศ 

อันที่จริงการดูถูกดูแคลนคนอีสานไม่ใช่เรื่องใหม่ 

ล้มปืน ล้มทุน ล้มเจ้า

เป็นเรื่องเก่าที่มีมาตั้งแต่ในอดีต แต่ความรุนแรงจะไม่เท่ายุคที่

มีโซเชียล

มีการพูดถึงการแก้ปัญหาเหล่านี้มาตลอด แต่ใช่ว่าจะหมดไป 

เพราะปัญหานี้ฝังลึก ขนาดดินแดนแห่งเสรีภาพอย่าง อเมริกา 

ก็ยังมีการเหยียดสีผิว และก่อให้เกิดความรุนแรงมาเป็นช่วงๆ 

บางช่วงถึงขั้นก่อจลาจลทั่วประเทศ 

ปัญหาของไทยไม่หนักเท่าอเมริกา เพราะรากเหง้าของปัญหา

ไม่เหมือนกัน 

หลายสิบปีมานี้ ละครทีวี กับการใช้ภาษาถิ่น คือหนึ่งในสาเหตุ 

ที่ทำาให้เกิดทัศนคติเหยียดเพื่อนร่วมชาติ ทั้งโดยไม่รู้ตัว และตั้งใจ

การใช้ภาษาถิ่นในละครทีวี กับดาราระดับล่าง สาวใช้ ยาม 

คนขับรถ ฯลฯ นี่คือ การล้างสมองสังคมโดยไม่มีใครออกมาแสดง

ความรับผิดชอบ 

ปัจจุบันละครทีวีก็ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่ 

ฉะนั้นอย่าแปลกใจหากมีเด็กๆ ไปคุยกันในคลับเฮาส์ เพราะ

อิทธิพลจากสื่อ เหมือนเชื้อโรค แพร่พิษกระจายไปทั่ว 

ใครภูมิคุ้มกันไม่ดี ก็ถูกกินสมอง

ครับ....เมื่อ “ปิยบุตร” ให้ยอมรับความจริงว่าเยาวชนรุ่นนี้ทั้ง  

generation มีความคิดมองสถาบันกษัตริย์ ไม่เหมือนคนรุ่นก่อน ก็ต้อง

ค้นหาความจริงว่า มีสาเหตุมาจากอะไร

หากจำากันได้ ถอยหลังไปไม่กี่ปี การพูดเรื่องล้มเจ้า จะถูกมอง

เป็นเพียงการปล่อยข่าวดิสเครดิตทางการเมืองเท่านั้น 

เพราะขบวนการล้มเจ้าแทบไม่มีตัวตน 

ผังล้มเจ้า จึงกลายเป็นเพียง เรื่องขำาขันทางการเมือง 

ในปี ๒๕๕๑ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เคลื่อนไหวเรื่องนี้ถี่ยิบ จน

นักวิชาการสามน้ิวในปัจจุบันหลายคนมองว่า เป็นเรื่องของความเลอะ

เลือนทางสมอง 

“บิ๊กจิ๋ว” ไปบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์กู้ชาติ และเข็มทิศ

ใหม่เพื่อผ่าทางตันการเมืองไทย ที่มหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต เมื่อปี 

๒๕๕๑  ระบุว่า

“การเผชิญหน้าเก่ียวกับรัฐธรรมนูญสามารถแก้ได้ ต้องแก้ปัญ                                                                                            

หาเผชิญหน้า อยู่ที่รัฐธรรมนูญ เอาสิ่งนี้ให้พี่น้องส่วนใหญ่ให้ประชา 

ชนได้รู้ เมืองไทยจริงๆ มันมีขบวนการไม่หวังดี ขบวนการล้มปืน ล้ม

ทุน ล้มเจ้า  มีมากน้อยเท่าไร ไม่รู้ ไม่พูดกันดีกว่า

ยังมีขบวนการสาธารณรัฐ ยังมีอยู่ และยังมีกระบวนการอื่นๆ 

ที่เราห้ามไม่ได้”

แม้กระทั่งวันครบรอบ ๗๖ ปีในปีนั้น “บิ๊กจิ๋ว” ก็ตอกย้ำาเรื่องนี้

ในงานวันเกิด มี การแจกหนังสือ “แนวทางประเทศไทย  ยุทธ 

ศาสตร์ ยุทธวิธี การต่อสู้เอาชนะภัยความมั่นคงแห่งชาติ สงคราม

เปิดโปงขบวนการ ล้มปืน ล้มทุน ล้มเจ้า”

เนื้อหาส่วนหนึ่งระบุเอาไว้ว่า

...ได้ทราบว่ามีกลุ่มบุคคลผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ดื้อรั้นบาง

กลุ่มหันมาใช้ยุทธวิธีแนวร่วมแทนอย่างเต็มที่ โดยพยายามใช้วิธีการ

ต่างๆ  เช่น ชุบตัวในสถาบันวิชาการ เข้าร่วมทำาเศรษฐกิจทุนนิยม 

เข้าร่วมถืออำานาจรัฐยุยงให้ทั้งฝ่ายรัฐ และฝ่ายทุนทำาผิดให้มากๆ 

จึงมีการกล่าวกันว่า ปัจจุบันมีขบวนการบ่อนทำาลายประเทศ

โดยใช้ระบบเผด็จการรัฐสภาเป็นเคร่ืองมือดำาเนินยุทธวิธีแนวร่วม                                                                                 

เพื่อก่อสงครามกลางเมืองเพื่อเปลี่ยนรูปของประเทศจากราชอาณา 

จักรไปสู่สาธารณรัฐ โดยใช้รัฐธรรมนูญเป็นอาวุธหลัก

ด้วยเหตุ และปัจจัยของความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง

ของผู้คนในสังคม ในปัจจุบันความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง

ของผู้คนในสังคม ในปัจจุบันเป็นแรงผลักดันให้ตัวกระผม และผู้รัก

ชาติรักประชาธิปไตยไม่อาจทนนิ่งเฉย 

เพราะเป็นความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง เป็นภารกิจแห่งชีวิตที่

จะต้องดำาเนินการเพื่อยุติปัญหาทั้งมวลลง โดยเฉพาะกับความเห็นที่

ผิดๆ หรือที่เรียกว่า ‘มิจฉาทิฏฐิ’ ที่ก่อตัวขึ้นเป็นขบวนการบ่อนทำาลาย

ความมั่นคงของชาติที่เรียกว่า ‘ขบวนการสาธารณรัฐ’ มีความมุ่ง

หมายและดำาเนินการโดยยุทธวิธีแนวร่วมเพื่อ ล้มปืน ล้มทุน ล้มเจ้า

และในฐานะที่กระผมเองได้ผ่านพิธีศักด์ิสิทธิ์ดื่มน้ำาพิพัฒน์

สัตยา  และเป็นหนึ่งของสมาชิกเหรียญรามาธิบดีที่ได้รับพระมหา                                                                          

กรุณาธิคุณ ได้รับพระราชทานเหรียญ ชั้นมหาโยธิน จึงขอประ 

กาศต่อสู้กับกลุ่มบุคคลทุกกลุ่มที่กระทำาการกระทบกระเทือน และ

เป็นปรปักษ์ต่อสถาบันหลักของชาติ และมีลักษณะรบกวนเบื้อง

พระยุคลบาทไม่ว่ากรณีใดๆ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งพระ 

บรมราชวงศ์จักรี ซึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้าขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้า

เหนือกระหม่อมจนกว่าชีวิตจะหาไม่...”

ผู้คนหาว่า “บิ๊กจิ๋ว” เพี้ยน ยิ่งเด็กๆ ไม่รู้เรื่องพวกนี้ ไม่มี

สามนิ้ว

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๓๓๗ ของการเปิดให้

ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ใน

พระบรมมหาราชวัง

มีการรวบรวมตัวเลขว่า ๓๓๗ วัน มีประชาชนเข้ากราบ

ถวายบังคม ถึง ๑๒.๗๓ ล้านคน 

บรรยากาศของประเทศไทยขณะนั้น มีแต่ประชาชนผู้จงรัก

ภักดี 

แต่...อยู่มาวันหนึ่ง เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป 

มีนักวิชาการในมหาวิทยาลัย เคลื่อนไหว โจมตีสถาบันพระ

มหากษัตริย์ 

ชื่นชอบการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นชีวิตจิตใจ

ผู้ปกครองของนิสิต นักศึกษา รับทราบเรื่องนี้จากลูกๆ ว่า 

อาจารย์สอนเรื่องนอกตำาราเรียน อาจารย์เห็นด้วยว่า ไม่จำาเป็น

ของลุกขึ้นยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนัง 

มีการรณรงค์แก้ ม.๑๑๒ 

แก้รัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์ 

คน generation ใหม่ล้วนรับชุดความคิดมาจากอาจารย์ผู้

สอนทั้งสิ้น  

ฉะนั้น คำาตอบสำาหรับ “ปิยบุตร” คือ ให้ย้อนกลับไปดู “ปิย

บุตร” สมัยยังเป็นอาจารย์ สอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ แล้วจะรู้ว่า ทำาไมเด็กรุ่นใหม่ถึงมีมุมมองต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ต่างไปจากคนรุ่นก่อน 

เมื่อสื่อโซเชียลเป็นตัวกระตุ้น ด้วยข้อมูลผิด ข้อมูลปลอม 

คนรุ่นใหม่จึงเลยเถิด 

ครับ...ไม่ต่างจากคลับเฮาส์ toxic สักเท่าไหร่.

อยู่ดีมีแฮง

ด้วยรัก ศักดิ์ศรี อีสาน

แรงงานแท้จริงยิ่งใหญ่

แม่บ้าน อยู่เฝ้า เตาไฟ

อาศัย อีสาน ทานทน

แท็กซี่ อีสาน หาญกล้า

เดินทางข้างหน้าคู่ถนน

ส้มตำา ยำาแซ่บ แยบยล

แท้คน มีคุณ หนุนเมือง

ล้ม ม.๑๑๒ แก้ไขปัญหาเหล่านี้ ได้อย่างไร

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันนี้ประธานยุทธศาสตร์พรรคเผาไทยประกาศเดินหน้าขอล้ม

มาตรา ๑๑๒ หวังได้เสียงของสามกีบเพื่อให้เกิด “แลนด์สไลด์” แต่ขอโทษ

ทีประธานยุทธศาสตร์เผาไทยไม่ใช่ “หมาเหล่า” ท่ีจะทำาให้น้ำาท่วม  แผ่น

ดินถล่ม สะพานขาด ถนนพัง เขื่อนพัง ฯ ซ่ึงการเปรียบเทียบยุทธศาสตร์

ปฏิรูปมาตรา ๑๑๒ เป็นแลนด์สไลด์ น้ันก็แสดงให้เห็นว่า วิสัยทัศน์ของ

คณะทำางานเผาไทย “ข้ีเท่อ” ส้ินดี เพราะแลนด์สไลด์น้ันได้ไม่คุ้มเสีย ไม่มี

ใครอยากให้เกิดแผ่นดินถล่ม มีแต่พวกรับเหมาซ่อมถนนเท่าน้ัน 

นอกจากนั้น ความพยายามของสื่อในสังกัดโทนี่ที่พยายามปลุก

ปั้นว่าคนหนุ่มสาวที่เพ่ิงมีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกต้ังในคร้ังนี้จะมีอิทธิพลสูง

มาก ทำาให้พรรคชังชาติ&เผาไทยได้รับ ส.ส.มากที่สุด ก่อนหน้าที่ลูกสาว

โทนี่จะประกาศตัวขึ้นลุยไถ ความนิยมของนายตีเมียมาเป็นอันดับหนึ่ง  

พวกสื่อขี้ข้าโทนี่ประเมินความต้องการของผู้ที่ต่อต้านโทนี่น้อยเกินไป  

เพราะใช้ตรรกะว่าคนที่เคยเลือกลุงตู่จะล้มหายตายจากไปมากกว่าคนที่

เพิ่งจะได้รับสิทธิ์เลือกตั้ง

ผมตั้งคำาถามว่า ปฏิรูปหรือล้มมาตรา ๑๑๒ จะแก้ไขปัญหาเหล่า

นี้ ได้อย่างไร ๑.อันดับแรก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๒.ทุจริต

คอร์รัปชัน ๓.น้ำามันแพง ๔.น้ำาท่วม ๕.น้ำาแล้ง ๖.พีเอ็ม ๒.๕ ที่เป็นมลพิษ

ประจำาฤดูเช่นเดียวกับน้ำาท่วมและน้ำาแล้ง ซ่ึงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

อย่างเดียว ๗.มลพิษในข้าวสารและอาหารที่คนไทยจำาเป็นต้องบริโภค 

๘.ปัญหาเศรษฐกิจ บัณฑิตตกงานเพราะเลือกงาน และมีบัณฑิตมากกว่า

งาน ๙.ปัญหาแรงงานต่างชาติที่จะทำาให้ประเทศไทยสูญเสียความเป็น

ไทย ถ้าฮิตเลอร์กลับชาติมาเกิดละสนุกแน่ ๑๐.ปัญหาการเมืองไม่ก่อประ 

โยชน์แก่ชาติบ้านเมือง

วันนี้คนไทยถูกมอมเมาด้วยเรื่องไร้สาระ ข่าวชาวบ้านก็มีแต่คน

โชคดีถูกหวย ดาราสาวแก้ผ้าอวดเรือนร่าง สื่อยกย่องเกินความจริง เช่น 

“กราบร่องอก” อีกหน่อยก็ต้องมีกราบแอสโฮล เพราะมีผู้ชายจำานวนไม่

น้อยที่ชอบเบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้า ข่าวโกงสารพัด ซื้อไอโฟนได้

ยาแก้ไอ แต่ก็ยังมีคนหลงเชื่อมากมาย ทำาให้ประเทศไทยมีสภาพเป็น  

“สาละวันเตี้ยลงๆ”

อย่างไรก็ตาม การล้มมาตรา ๑๑๒ ไม่ทำาให้น้ำามันถูกลง ไวรัสหยุด

การแพร่ระบาด ขึ้นฉ่ายลดราคาเหลือโลละ ๔๐ บาท (วันนี้ ๔๐๐ บาท).

มะนาวโห่

 

ถอยกรูดไปหมดแล้ว เหลือแต่พรรคก้าวไกลลิบพรรคเดียว ที่ยัง

ยืนยันเลิก ม.๑๑๒ ย้ำานะครับ “ยกเลิก” ไม่ใช่ “แก้ไข”  

คนที่เดือดร้อนกับ ม.๑๑๒ ก็มีอยู่พวกเดียวคือ พวกต้องการโจมตี

สถาบัน ต้องการล้มล้างสถาบัน ไม่มีหรอกครับที่บอกว่าปฏิรูปสถาบัน  

เพราะความหมายของคำาว่าปฏิรูปของคนกลุ่มนี้คือการ “ยกเลิก”  

คำาว่าประชาธิปไตยในตำารา กับความเป็นจริงในประเทศไทยมี

ความแตกต่างกันพอควร หากกอดตำารามาพูดโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงเลย 

มันไม่มีทางที่จะเดินไปข้างหน้าได้  

ต้องยอมรับครับว่านักการเมืองไทยยังมีปัญหาอยู่มาก แม้จะอ้าง

ว่าเป็นตัวแทนของประชาชนก็ตามที แต่ในข้อเท็จจริง ส.ส.ทำาหน้าท่ีรับใช้ 

คนหนีคุกคดีโกงบ้าง รับใช้ทุนบ้าง วันดีคืนร้ายคนพวกน้ีบอกว่าต้องปฏิรูป

สถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ไม่คิดปฏิรูปตัวเองก่อน การโกงกินยังเกิดข้ึน

ทุกรัฐบาล เรื่องตัวเองยังแก้ไขกันไม่ได้เลยครับ แล้วมีหน้าจะไปปฏิรูป

องค์กรอื่น.

มิ่งขวัญ ไปอยู่ไหน?

ดังน้ันจึงมีการต้ังคณะมากมายเพื่อขายปริญญา จึงถึงเวลาท่ีสมควร

ทบทวนนโยบายการศึกษาระดับอุมศึกษาเสียใหม่ โดยให้จัดบริหารใน                                                                                      

รูปแบบแคมปัส เช่นมหิดลก็ให้นำาแคมปัสแพทย์และสหเวชออกจาก                                                                                   

ระบบมหาวิทยาลัยนอกระบบ เพื่อให้อาจารย์แพทย์กลับมาเป็นข้าราช 

การ บัณฑิตใหม่สามารถสอบเข้าเป็นข้าราชการได้ เพราะโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของราชการสาธารณสุข 

ส่วนคณะที่เปิดตามความต้องการของตลาดก็ให้เป็นมหาวิทยา 

ลัยนอกระบบแบบเดิม ซึ่งก็ควรนำาไปปฏิรูป มรภ.ด้วย เพราะวันนี้ มรภ.

ไม่มีการแข่งขัน อธิการบดีไม่ต้องรับผิดชอบรายได้ของมหาวิทยาลัย ทำาให้

บัณฑิตไม่ได้รับความนิยม ดังนั้นต้องแยกคณะครุศาสตร์ที่ผลิตครูออก

จากพวงใหญ่ ให้การบริหารเป็นระบบราชการ ส่วนคณะที่ผลิตตาม

ความต้องการตลาดนั้นก็ให้เป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการเหมือน

มหาวิทยาลัยอื่นๆ

คณะอื่นๆ ที่ต้องการกลับเข้าสู่ระบบราชการเพื่อให้ได้รับการอุด 

หนุนเพื่อให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น เช่นโบราณคดี ก็สามารถส่งเรื่องไป

ถึงคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิรูปการศึกษา โดยจะต้องเน้นถึงความ

จำาเป็นของชาติเป็นสำาคัญ เช่นโบราณคดีต้องการบัณฑิตเพื่อสืบทอด

มรดกวัฒนธรรมของชาติกี่คนในหนึ่งปีการศึกษา มิใช่เปิดรับนักศึกษา

ไม่จำากัดเพราะหลวงเลี้ยงดู แต่คณะที่ไม่มีความจำาเป็นต่อการรับใช้ประ 

ชาชนและพัฒนาชาติ เช่น “ดีไซเนอร์” ที่วันนี้แอบแฝงในคณะสถาปัตย์ 

ไม่สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ.

ทูเซอร์วิทเลิฟ

 

ท่ีจริงมีปัญหาน้ีในวงการการศึกษาท้ังวงการ ต้ังแต่โรงเรียนยันมหา                                                                                        

วิทยาลัย ผมได้ยินบ่อยๆ ว่า ครูบางส่วนมุ่งม่ันจะเป็นผู้อำานวยการโรงเรียน

เท่าน้ัน ไม่ต้องการสอนเด็ก ทำาให้ช่วงหลังมีผู้บริหารโรงเรียนอายุน้อยกัน

เยอะ อยากไปน่ังบริหารงบประมาณ ปัญหาท่ีตามมาคือเรื่องวุฒิภาวะ เกิด

ความขัดแย้งกันเองระหว่างครูในโรงเรียน คนท่ีรับกรรมคือนักเรียน 

ส่วนระดับมหาวิทยาลัย ก็อย่างที่ คุณทูเซอร์วิทเลิฟ ละเลงมาให้

อ่านกันครับ. 

ตัวเป็นเป็น

 * กิเลสตัณหาในตำารา

ท่านว่าไปตามแบบแผน

แต่ที่เกิดทั่วทุกดินแดน

แสนอุบาทว์ประพฤติผู้คน

 * เห็นชัดเหตุการณ์คนชั่ว

ทั่วไปธรรมดาทุกแห่งหน

แต่พวกใหญ่โตเร้นเล่ห์กล

ยิ่งแยบยลมหาอำานาจฉกาจลวง

 * แต่บ้านเราเอาแบบดิบด้าน

“โถขี้” “คับเห่า” เห่าหนักหน่วง

เห่าเป็นเนื้อเป็นหนังแต่ก็กลวง

ประวัติเดิมใหญ่หลวงอสัตย์ โกง

 * ทั้งตัวเต็มโรคกิเลสขึ้นเขลอะ

ลามเปรอะบริวารผีโหง

ประชาราษฎร์เชื่ออีกก็จองโลง

พายึดโยงบ้านเมืองขึ้นเมรุฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
คนไทยฉีดครบ 2 เข็มแห่เที่ยวฟรีสวนนงนุช

ชลบุรี • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยนับพันคนที่

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ได้พาครอบครัวผ่านประตูเข้าฟรี 

อาณาจักรสวนสวยระดับโลก สวนนงนุชพัทยา ซึ่งทำาให้การท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี

คึกคักอย่างมาก สืบเนื่องจากนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา มีแนวคิด

กระตุ้นการท่องเที่ยว “ไทยเที่ยวไทย” จึงได้จัดโครงการ “ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เที่ยว

ฟรีสวนนงนุชพัทยา” เพื่อมอบความสุขให้ประชาชนคนไทย พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ

การท่องเที่ยวพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผลตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผล

ให้การท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ ชายหาด  โรงแรม สถานประกอบการ ร้านอาหาร ฯลฯ มี

เม็ดเงินหมุนเวียนนับล้านบาทอีกด้วย

พบปลาพลวงชมพูหายากมีตัวเดียว กก.ละ 7 พัน

กระบี่ • วันที่ 7 พ.ย. นายนิวัฒน์ วัฒนยมนาพร ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อประมาณเดือนมีนาคม

ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยชมรมคนรักษ์ถ้ำา  จ.กระบี่ ได้เข้าสำารวจถ้ำาเทวดา ตั้งอยู่บ้าน

หน้าหม้อ ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ ซึ่งเป็นถ้ำาที่ลึกที่สุดของกระบี่ มีระยะทางยาว

ประมาณ 2  กิโลเมตรเศษ จากการเดินสำารวจสามารถเดินเข้าไปได้เพียง 900  เมตร 

พบว่าภายในถ้ำากว้างขวาง ตลอดเส้นทางสวยงาม และมีน้ำาตลอดเส้นทางลึกระดับเอว 

โดยถือเป็นถ้ำาต้นน้ำาคลองกระบี่น้อย และเป็นถ้ำาที่สมบูรณ์สวยงามที่สุดของกระบี่ เป็น

แหล่งแมงกานีสขนาดใหญ่ หินย้อยผ้าม่าน (เบคอน) ใหญ่โตและยาวต่อเนื่องนับร้อย

เมตร มีหาดทรายในถ้ำาหลายจุด อ่างศิลากระจายตัวหลายแห่ง และสิ่งที่ทำาให้ทีมงาน

ตื่นเต้นมาก ขณะที่เดินสำารวจได้พบปลาพลวงชมพู จำานวน 1 ตัว น้ำาหนักประมาณ 

1 กก. มีเกล็ดสีทอง เป็นปลาในถ้ำาชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างพบเจอได้ยากแล้วในถ้ำากระบี่ 

ในปัจจุบันนี้มีที่เดียวในถ้ำาเทวดา แต่ก่อนปลาพวกนี้คืออาหารชาวบ้านที่มารอดักจับที่

ปากถ้ำา แต่สำาหรับแถวชายแดนมาเลเซียมีการซื้อขายกันที่กิโลกรัมละ 7,000 บาท

น้ำาท่วมสุโขทัย 2 เดือนต้องใช้เรือส่งลูกไป รร.

สุโขทัย • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 7 พ.ย. แม้สถานการณ์น้ำาท่วมในหลายพื้นที่ของ 

จ.สุโขทัยได้กลับสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ทว่าบ้านหนองโนน  ม.8 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ 

ยังคงมีน้ำาท่วมขังในพื้นที่กว่า  12,000 ไร่ ทำาให้ชาวบ้านกว่า 50 คน 25 ครัวเรือนอยู่

ในสภาพเหมือนติดเกาะ ต้องอาศัยเรือหางยาวในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านและส่งลูก

หลานไปโรงเรียน นายจง จำาเริญ อายุ 80 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ บอกว่าตนอาศัยอยู่เพียง

ลำาพัง และบ้านถูกน้ำาท่วมสูงกว่า 1 เมตรมาตั้งแต่กลางเดือนกันยายน จนถึงปัจจุบัน

ก็นานร่วม 2 เดือนแล้ว น้ำายังไม่แห้งเลย ออกไปไหนไม่ได้ จะพายเรือก็อันตราย จึง

ต้องอาศัยลูกๆ ให้คอยเทียวเข้ามาดูแลและรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ อย่างไร

ก็ตามตลอดช่วงที่ชาวบ้านเผชิญวิกฤตน้ำาท่วม ทั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย 

นายอำาเภอกงไกรลาศ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ไกรนอก  กู้ภัยและมูลนิธิต่างก็ได้นำา

ถุงยังชีพเข้ามาช่วยเหลือจำานวนมาก พร้อมประสานดูแลความปลอดภัยมาโดยตลอด 

และหลังน้ำาลดก็จะเร่งสำารวจความเสียหายในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือด้านอื่นต่อไป.
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แจ้งเอาผิดคลับเฮาส์TOXIC
ขอนแก่น • “กลุ่มคนอีสาน..บ่ทน” ขึ้นโรง

พักขอนแก่น แจ้งความดำาเนินคดีกลุ่มคน

ที่ย่ำายีเหยียดหยามชาติพันธุ์คนอีสาน ตาม

คลิปในแอปพลิเคชัน “คลับเฮาส์ TOXIC” 

ในความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำาเข้า

ข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือน 

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.64 ที่ สภ.เมือง

ขอนแก่น นายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว อายุ 

60 ปี ตัวแทนกลุ่มคนอีสาน..บ่ทน นำารถ

ขยายเสียงพร้อมป้ายติดข้างรถข้อความว่า 

“หยุดย่ำายี เหยียดหยาม คนอีสาน” มาจอด                            

อ่านแถลงการณ์หน้าอาคาร สภ.เมืองขอน 

แก่น ก่อนยื่นหนังสือตามใบแถลงการณ์ให้ 

พ.ต.ท.จตุเรศ ดรอ่อนเบ้า สว. (สอบสวน) 

สภ.เมืองขอนแก่น จากนั้นเข้าแจ้งความ

และลงบันทึกประจำาวันไว้เป็นหลักฐาน  

เพื่อให้ตำารวจสืบสวนสอบสวน เอาผิดคน

ที่ย่ำายีเหยียดหยามคนอีสาน  ตามคลิปใน

แอปพลิเคชันชื่อคลับเฮาส์ TOXIC

นายคุ้มพงษ์กล่าวว่า กรณีมีวัยรุ่นใน

คลิปแอปพลิเคชันชื่อคลับเฮาส์ TOXIC พูด

เหยียดหยามคนอีสานนั้น อาจจะมีหลาย

คนมองว่าเป็นคำาพูดของคนที่ ไร้ความคิด 

แต่นั่นมันคือคำาพูดที่ดูถูกความเป็นมนุษย์

ของคนอีสาน จึงต้องมาแจ้งความให้ตำารวจ

ดำาเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย 

ในความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

ฐานกระทำาการโดยทุจริตนำาเข้าซึ่งข้อมูล

อันเป็นเท็จ ข้อมูลบิดเบือนเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์

บิดเบือนเหยียดหยามชาติพันธุ์คนอีสาน

“การแจ้งความในครั้งนี้ เรามองว่า

สิ่งที่กระทำานั้นเป็นนิสัยสันดานส่วนตัวของ

บุคคลคนนั้น เพราะการที่มีความคิดเหยียด

เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของคนอีสานนั้น ในทาง

กฎหมายยังไม่ทราบว่าจะออกมาในรูปแบบ

ใด  เพราะคนพวกนี้อาจจะทำาได้เพียงการ

ออกมายกมือไหว้ขอโทษ และว่าตัวเองรู้เท่า

ไม่ถึงการณ์ แต่ขอยืนยันว่ากลุ่มคนอีสาน...

บ่ทนจะเดินหน้าเอาผิดคนที่ย่ำายี เหยียด

หยามคนอีสานให้ถึงที่สุด”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ข้อความ

ในแถลงการณ์ของกลุ่มคนอีสาน..บ่ทนระบุ

ว่า  “จากกรณีปรากฏคลิปเสียงในโลกโซ                                                  

เชียลแพร่สะพัด มีข้อความดูถูกเหยียด

หยามคนอีสานอย่างชัดแจ้ง โดยเป็นคลิป

เสียงที่คนกลุ่มหนึ่งพูดคุยกันทางแอปพลิ

เคชันชื่อคลับเฮาส์  TOXIC ข้อความโดย

สรุปดูถูกเหยียดหยามว่า คนอีสานสกปรก, 

ชาติพันธุ์-บรรพบุรุษพ่อแม่ต่ำาต้อย ผสม

พันธุ์ออกลูกด้อยคุณภาพ, กินหมา, ใจแตกมี

ผัวแต่อายุ 12 ปี, ตัวดำาน่าเกลียดน่ากลัว, ผู้

หญิงชอบขายตัวหาผัวฝรั่ง ฯลฯ

กล่าวโดยสรุป เราเชื่อว่าไม่เฉพาะ

แต่คนอีสานเท่านั้นที่ไม่สบายใจ  หากแต่

คนไทยผู้รักความสงบสามัคคี คนดีๆ เขา

ฟังแล้วคงไม่สบายใจเช่นกัน และอยากจะ

ให้มีกระบวนการที่จะหยุดยั้งกลุ่มบุคคลผู้

ใช้คำาพูดและมีความคิดเหยียดเชื้อชาติคน

อีสาน แถลงการณ์ฉบับนี้ใช้ชื่อ ‘คนอีสาน’ 

คงไม่ต้องถามว่าเป็นกลุ่มตั้งมาอย่างไร เมื่อ

ไหร่ พวกเราคนอีสานมีสำานึกและความ

ภาคภูมิใจในการที่เกิดเป็นคนอีสาน เช่น

เดียวกับคนทุกเชื้อชาติ เชื้อสายพงศ์พันธุ์

คนอีสานมีที่มาพัฒนาการอย่างยาวนาน 

คนอีสานเป็นคนรักความสงบ เอื้อเฟื้อเผื่อ

แผ่ ทั้งในกลุ่มเชื้อชาติเดียวกันและต่างเชื้อ

ชาติ คนอีสานไม่ชอบความขัดแย้ง แต่เมื่อ

ใดมีภัยคุกคามคนอีสานก็สู้ไม่ถอย คนอีสาน

เคารพรักผู้หลักผู้ใหญ่และบรรพบุรุษ และ

ยึดมั่นในฮีตคลองประเพณีวัฒนธรรมอย่าง

เหนียวแน่น 

แม้ในสภาพสังคมทันสมัยในปัจจุบัน

ก็ไม่อาจจะกร่อนกลืน ‘มูลเชื้อคนอีสาน

ได้’ หากกลุ่มบุคคลที่บังอาจกระทำาการดูถูก

เหยียดหยามคนอีสานได้รู้ได้เข้าใจ ใช้สติ

ปัญญาและสำานึกของความเป็นคนไทยผู้

เจริญ  เชื่อว่าพวกเขาคงอาจจะไม่กระทำา

การที่ต่ำาตมน่าสมเพชเวทนาเช่นนี้เป็นแน่ 

แถลงการณ์ฉบับนี้มีเจตนาที่จะดึง 

สติเตือนใจพี่น้องคนอีสานและคนไทยผู้

เจริญ ให้ใช้ปัญญาในการพิจารณาต่อกรณี

ที่เกิดขึ้น ไม่ควรใช้อารมณ์จนขาดสติและ

เหตุผล หากจำาเป็นต้องตอบโต้ขอให้ตอบโต้

อย่างสร้างสรรค์ตามกฎกติกาและครรลอง

ของกฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่ เพื่อรักษา

ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ

สังคม คงไม่มีประโยชน์ที่พวกเราคนอีสาน

และท่านผู้เจริญทุกท่านจะตอบโต้ด้วยกิริยา

วาจาสามานย์เช่นที่กลุ่มบุคคลพวกนี้ ได้

กระทำา

ท้ายที่สุดนี้ พวกเราคนอีสานยัง

พร้อมที่จะให้อภัยกับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ที่

ควรต้องแสดงตัวออกมา แล้วกระทำาการ

ใดๆ อันถูกต้องเหมาะสมที่จะทำาให้พวก

เราคนอีสานพอใจและสบายใจขึ้น แต่

หากกลุ่มบุคคลพวกนี้ยังไม่สำานึกละอาย

ต่อพฤติกรรมอันต่ำาตม พวกเราในนามคน

อีสานก็จำาต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเข้า

จัดการ

กลุ่มคนอีสาน..บ่ทน จึงเข้าแจ้งความ

ร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำารวจภูธรเมือง

ขอนแก่น ต่อกลุ่มบุคคลที่บังอาจดูถูกเหยียด

หยามคนอีสาน ในข้อหาความผิดเกี่ยวกับ 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฐานกระทำาการโดย

ทุจริตนำาเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ข้อมูล

บิดเบือนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งกระทบ

หรืออาจกระทบสร้างความเดือดร้อนเสีย

หายต่อสังคม ประชาชนและศีลธรรมอันดี 

และพวกเราขอยืนยันว่า จะไปให้สุดขุดให้

ถึง และร่วมกันขจัดการเพาะเชื้อร้ายลัทธิ

เหยียดเชื้อชาติ”. 

สงขลา • สวนสัตว์สงขลาเตรียมหาคู่ให้ 

“เจ้าจ้อน” ลิงชิมแปนซีหนุ่มแสนรู้ โดยนำา                                                   

ภาพถ่ายชิมแปนซีสาวที่ผ่านการคัดเลือก

แล้ว 3 ภาพมาแขวนให้เลือกแบบแพ้คัด                                                            

ออก ผลเจ้าจ้อนตัดสินใจเลือกลิงสาวหน้า 

ตาดีตรงตามที่ ผอ.สวนสัตว์เล็งไว้ จากนั้น

เตรียมไปสู่ขอให้เจ้าจ้อนต่อไป

โดยสวนสัตว์ ได้นำาภาพถ่ายลิงชิม 

แปนซีสาวที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว 3 ภาพ

มาให้ “เจ้าจ้อน” ลิงชิมแปนซีหนุ่มแสนรู้

ประจำาสวนสัตว์สงขลาได้เลือกคู่ ซึ่งเป็น

กิจกรรมหนึ่งที่สวนสัตว์สงขลาจัดขึ้นใน

ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างกว้าง

ขวาง  และเพื่อสร้างสีสันให้ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมภาพทางออนไลน์                      

ถือเป็นการโปรโมตสวนสัตว์สงขลาอีกทาง

หนึ่งด้วย

นายวันชัย ตันวัฒนะ ผอ.สวนสัตว์ 

สงขลา ได้นำาภาพถ่ายลิงชิมแปนซีสาว 3                                                        

ภาพเข้าไปแขวนไว้ในส่วนแสดงลิงชิมแปน 

ซีของเจ้าจ้อน เพื่อให้ได้เลือกว่าต้องการคู่

ชีวิตเป็นลิงสาวหน้าตาแบบไหน จากน้ันสวน

สัตว์ก็จะไปสู่ขอมาให้เป็นคู่เจ้าจ้อนต่อไป

โดย ผอ.สวนสัตว์สงขลาลงมือจัด

ภาพถ่ายด้วยตนเองร่วมกับพี่เลี้ยงภายใน

คอกส่วนแสดง โดย ผอ.ระบุว่าได้เล็งภาพ

ลิงสาวไว้ตัวหนึ่งที่น่าจะอารมณ์ดีเหมือน

เชียงใหม่ • จับรายวัน ทหารพรานศูนย์ปฏิบัติ

การกองทัพภาคที่ 3 กกล.ผาเมือง จับกุมผู้นำา

พาพร้อมแรงงานเมียนมา แอบข้ามแดนพื้นที่  

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ หวังทำางานสวนส้ม ผา

เมืองหารือทุกฝ่ายหวังเพิ่มความเข้ม

เมื่อวันที่ 7  พ.ย.64 พล.ต.นฤทธิ์ ถาวร

วงษ์ ผู้บัญชาการกองกำาลังผาเมือง เปิดเผย

ว่า ภายหลังจากที่กองบังคับการควบคุมทหาร

พรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 บูรณา

การหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจจุดสกัด

การลักลอบค้ายาเสพติด แรงงานผิดกฎหมาย

ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา เวลา 

01.30 น. กองร้อยทหารพรานที่  3202 กอง

บังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ 

กองทัพภาคที่  3  (ร้อย.ทพ.3202 บก.ควบคุม 

ทพ.ศปก.ทภ.3) ได้ตรวจค้นรถปิกอัป ยี่ห้อนิส

สัน สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน ผต 4612 

เชียงราย  ที่จุดตรวจบริเวณ บ.ห้วยคอกหมู 

ม.7 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่ 

ผลการตรวจสอบสามารถจับกุมนาย

ดวง แสงอารุณ อยู่บ้านเลขท่ี  51 ม.6 ต.ท่าตอน               

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่ ผู้นำาพา พร้อมผู้ลัก 

ลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมา 

จำานวน 20 คน เป็นชาย 9  คน หญิง 11 

คน จากการสอบถามทราบว่า ท้ังหมดเดินทาง

มาจากบ้านอ่อง เมืองตองจี สหภาพเมียนมา                 

ผ่านช่องทางปางตอง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง  

จ.เชียงใหม่ โดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ 15,000-

20,000 บาท เพื่อมาทำางานสวนส้มในพื้นที่ 

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ หน่วยได้นำาผู้ต้องหาส่ง 

สภ.แม่อายเพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ก่อนหน้านี้ที่บริเวณท้ายหมู่บ้าน บ.นอ

แล ม.14 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง ชุดปฏิบัติการ 

กองร้อยทหารม้าที่ 3 กองบังคับการควบคุม

ที่ 2  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ได้

จับกุมผู้นำาพาได้ 1 คน และแรงงานต่างด้าว 

21 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 11 คน ซึ่งมี

การลักลอบ เข้า เมือง ทุกวันในระยะนี้ และทุก

คนให้การตรงกันว่า เพื่อมาหางานทำา ต้องการ

สร้างอนาคตเพราะเมืองไทยยังต้องการ

แรงงาน อีกทั้งในช่วงนี้ประเทศ เพื่อนบ้านมี

ปัญหา ภายในด้วย

ผบ.กองกำาลังผาเมืองกล่าวอีกว่า จาก

การสกัดกั้นยาเสพติด แรงงานสิ่งผิดกฎหมาย

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบเส้นทางลักลอบ

เข้าเมืองเพื่อเข้าสู่พื้นที่ตอนในอันเป็นพื้นที่

เพ่งเล็ง 2 แห่ง ได้แก่ ช่องทางบ้านหลวง 

อ.ฝาง และช่องทางกิ่วผาวอก อ.เชียงดาว 

โดยส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาเพื่อทำางานภาค

การเกษตรและรับจ้าง ส่วนมากผ่านผู้นำาพา

จากประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก  มีบางรายมีผู้

ร่วมนำาพาเป็นคนไทย จึงขอเตือนแรงงานผิด

กฎหมายอย่าได้หลงเชื่อผู้นำาพาว่าจะสามารถ

นำาเข้าประเทศเพื่อทำางานได้ เนื่องจากกอง

กำาลังผาเมืองมีมาตรการเข้มข้นในการสกัด

กั้นสิ่งเสพติด แรงงานผิดกฎหมายตลอด

แนวชายแดน ตลอด 24 ชั่วโมง  มีโทษ ตาม

กฎหมาย และต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ 

จากสภาพ ปัญหา ที่เกิดขึ้น และสามารถ

จับกุมผู้ลักลอบ เข้าเมืองและยาเสพติด บ่อย

ครั้งระยะนี้ ทำาให้ผู้บัญชาการกองกำาลังผา

เมืองต้องร่วมหารือกับ พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์

วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดเชียง 

ใหม่ และ พ.อ.เจษฎางค์ แสนทน ผู้บังคับการ

กรมรบพิเศษที่ 5 เพื่อบูรณาการการทำางาน

ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการสกัดกั้นยา

เสพติดและแรงงานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ในพื้นที่ 5 อำาเภอชายแดนของเชียงใหม่. 

ภาพตามสไตล์เจ้าจ้อนวิ่งไปรอบๆ คอกเช่น

เดียวกับรอบแรก

จากนั้นวางภาพลงกับพื้นหญ้าแล้ว

ตบมือ โดยมีกองเชียร์ตบมือตามอยู่ด้าน

นอก เพื่อลุ้นว่าจะเลือกลิงสาวตัวไหน จาก

นั้นมันก็ถือภาพออกมากระโดดโลดเต้นและ

ฟัดเหวี่ยงภาพตกลงไปในคูน้ำา 1 ภาพ  และ

อีก 1 ภาพตกลงไปบริเวณใกล้เคียงกัน

หลังจากนั้นมันก็เดินไปคว้าภาพลิง

สาวที่มันเลือก แล้วเดินถือขึ้นไปด้านบน

พร้อมให้ตบมือเชียร์ด้วย แล้วก็ถือภาพ

วิ่งไปรอบๆ คอก หลังจากนั้นพี่เลี้ยงก็นำา

น้ำาแดงของโปรดโยนไปให้ 1 ขวดพร้อม

มะม่วง เจ้าจ้อนจัดการกับน้ำาแดงจน

หมด แล้วก็คว้ามะม่วงขึ้นมากัดกินอย่าง

เอร็ดอร่อย

กิจกรรมให้ชิมแปนซีเลือกคู่ ใน

ครั้งนี้ ก็เพื่อให้สัตว์ได้แสดงพฤติกรรม

ตามธรรมชาติของสัตว์ที่อยู่ ในส่วนจัด

แสดง ด้วยการกระตุ้นสายตา การได้

เล่น และสังเกตสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามา                                                

ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวเป็นภารกิจ Animal 

Enrichment หรือการส่งเสริมพฤติกรรม

สัตว์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ 

ไทยและกลุ่มสวนสัตว์ โลก และเพื่อการ                                                     

เตรียมความพร้อมในการขนย้ายชิมแปนซี

จากสวนสัตว์อื่นๆ มาจับคู่กับเจ้าจ้อนด้วย

นายวันชัย ผอ.สวนสัตว์สงขลา 

กล่าวว่า วันนี้เรามาแวะเยี่ยมเจ้าจ้อน 

เนื่องจากเรามีโครงการจะจัดหาคู่ให้กับ

เจ้าจ้อนหนุ่มใหญ่ของเรา  หลังจากที่โต

เป็นหนุ่มมีชื่อเสียงจนคนรู้จักไปทั่ว วันนี้

เรานำาภาพถ่ายของลิงชิมแปนซีเพศเมีย 3                                                          

แบบ 3 ลักษณะมาให้เจ้าจ้อนเลือกถึงคอก  

ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าจ้อนเป็นอย่าง

ยิ่ง มีการพิจารณาภาพแต่ละภาพ มีการ

เลือกว่าชอบลักษณะไหน รูปแบบไหน 

สำาหรับการเลือกคู่ของเจ้าจ้อน

วันนี้ เท่าที่สังเกตดูเขาชอบลิงชิมแปนซี

ที่มีลักษณะสดใสร่าเริง คงจะเหมือน

พฤติกรรมของเขา เพราะเขาถือรูปที่เขา

เลือกอยู่เป็นนาน ก็คิดว่าเขาคงจะชอบ

ลิงลักษณะนี้ เดี๋ยวตนจะได้ตามหาคู่ให้

เขาต่อไป

ทั้งนี้ เจ้าจ้อนได้นำาภาพถ่ายลิง

ชิมแปนซีสาวที่ ได้เลือกแล้วมานั่งดูด้วย

ความสนใจ เหมือนจะยืนยันว่าตัวนี้

และหน้าตาอย่างนี้แหละที่ตนได้เลือกไป

เรียบร้อยแล้ว.

จับรายวันไม่หมดแรงงานเถื่อน

หวังเข้ามาสร้างอนาคตในไทย

‘เจ้าจ้อน’ลิงชิมแปนซีแสนรู้

เตรียมสละโสดที่รอมานาน

เจ้าจ้อน

หลังจากแขวนภาพถ่ายเสร็จก็ปล่อย

เจ้าจ้อนออกมา โดยมี ผอ.สวนสัตว์สงขลา 

พี่เลี้ยง และช่างภาพคอยลุ้นอยู่ว่าเจ้าจ้อน

จะเลือกภาพถ่ายลิงสาวตัวไหน เมื่อเจ้า

จ้อนวิ่งออกมามันก็คว้าภาพที่ 1 และภาพ

ที่ 2  แล้วก็วิ่งไปรอบๆ คอก ไปหยุดที่ริม

กำาแพง หลังจากนั้นก็ถือภาพลิงทั้ง 2 แผ่น

วิ่งกลับไปตั้งหลักที่ประตูทางเข้าคอก และ

เดินถือภาพที่ 2 ซึ่งเป็นตัวเต็งที่ ผอ.เล็งเอา

ไว้ออกมาภาพเดียว เดินถือลงมาและมาดึง

ภาพถ่ายอีกตัวหนึ่งที่ยังแขวนติดอยู่ที่ราว

เชือกลงมา หลังจากนั้นก็วิ่งถือภาพลิงทั้ง 2 

ลูกเชื่อพ่อตายจากฉีดวัคซีน

ศรีสะเกษ • เมื่อวันที่ 7 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า ที่บ้านเลขที่  15 ม.5 ต.ยาง 

อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายทนง

ศักดิ์ ศรปัญญา  อายุ 46 ปี และนายธน

กฤต ศรปัญญา อายุ 42 ปี พร้อมด้วย

ครอบครัว ญาติพี่น้อง ได้เข้าร้องทุกข์กับ

ผู้สื่อข่าวประจำา จ.ศรีสะเกษว่า นายสุรัตน์ 

ศรปัญญา อายุ 68 ปี พ่อของพวกตนได้

เสียชีวิตอย่างกะทันหัน  ทั้งที่มีสุขภาพ

สมบูรณ์แข็งแรง ไม่ได้มีอาการป่วยไข้มา

ก่อนเลย แต่เมื่อพ่อไปฉีดวัคซีนโควิด-19 

เข็มแรก ทำาให้พ่อมีอาการป่วยไข้และเสีย

ชีวิตในเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น โดยได้นำา

เอาหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก

และเอกสารต่างๆ มาแสดงให้สื่อมวลชน

ดูด้วย

นายทนงศักดิ์กล่าวด้วยน้ำาตาว่า 

พ่อตนปกติมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาก 

แต่เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 ได้ไปฉีดวัคซีน

โควิด-19 เข็มแรกที่ รพ.สต.ยาง จากนั้น

ได้ทำางานบ้านทุกอย่างตามปกติ ต่อมา

วันที่ 29  ต.ค. มีอาการเป็นไข้เหมือนกับ

ไม่สบาย พอตอนเย็นพ่อกินข้าวแล้วเกิด

อาเจียนเจ็บปวดท้องมาก พวกตนจึงได้รีบ

นำาตัวพ่อส่งไปยัง รพ.กันทรารมย์ จากนั้น

เช้าวันที่ 30 ต.ค. ประมาณ 10.00 น.พ่อ

เริ่มปัสสาวะและอุจจาระไม่ออก ร่างกาย

อ่อนแรง พยาบาลทำาการเจาะเลือดนำาเอา

ไปตรวจเพื่อเตรียมส่งไปยัง รพ.ศรีสะเกษ 

ประมาณ 12.30 น. ทางโรงพยาบาลได้

นำารถมารับตัวพ่อส่ง รพ.ศรีสะเกษ 

ระหว่างเดินทางปรากฏว่าพ่อหัวใจ

หยุดเต้น แพทย์และพยาบาลทำาการปั๊ม

หัวใจฟื้นขึ้นมาจนถึง รพ.ศรีสะเกษ พ่อ

ก็ได้รู้สึกตัว แพทย์นำาเข้าห้องฉุกเฉิน แต่

เนื่องจากพ่อร่างกายอ่อนแรงมาก จากนั้น

คุณพ่อได้เสียชีวิตเมื่อเวลา 01.44 น.ของ

วันที่ 31 ต.ค. ทำาให้ตนและครอบครัว

ญาติพี่น้องทุกคนเสียใจมากกับการจากไป

อย่างกะทันหันแบบนี้

พวกตนจึงต้องการให้ส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือเรื่องนี้ และ

ขอความเป็นธรรมอย่างน้อยเพื่อที่จะเรียก

ร้องค่าเยียวยาหรืออะไรต่างๆ ที่พ่อของ

ตนสมควรจะได้รับ ตนขอยืนยันว่าพ่อ

ของตนเสียชีวิตเพราะวัคซีนซิโนแวคที่พ่อ

ฉีดเข็มแรกไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 

อย่างแน่นอน.

ปรับปรุงภูมิทัศน์ • นางวารุณี วุฒิศักดิ์ กก.ผจก. บริษัท บีเอสแอลพี  จำากัด นาย

อุดม สดใส กก.ผจก. บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด ร่วมกิจกรรม “โครงการ 

BSLP อาสาพัฒนาบ้านท่าขามน่าอยู่” ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนับสนุน

อุปกรณ์กีฬาแก่สถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นาย

อำาเภอบางสะพาน เป็นประธานในการส่งมอบแก่คณะครู ผู้ปกครอง รวมถึงผู้นำา

และชุมชน เมื่อวันก่อน.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

7บทความ

กรณี SCBX-Bitkub

ส่งสัญญาณอะไรบ้าง?

าวธนาคารพาณิชย์เก่าแก่ที่สุดของประเทศ (อายุ 117 ปี) 

 จับมือกับสตาร์ทอัปรุ่นใหม่ (อายุ 3 ปี) เพื่อปูทางสู่ “การ

เงินทางเลือก” ในโลกดิจิทัลใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ไม่ใช่เพียงเป็น Talk of the Town หรือ Deal of the Year เท่านั้น

แต่ยังจะเป็น Wake-up Call หรือ “เสียงนาฬิกาปลุก” ที่ดัง

ลั่นไปถึงรัฐบาลและหลายๆ วงการอย่างชัดเจน

เพราะแม้รัฐบาลจะมีแผน Thailand 4.0 มาหลายปีแล้ว 

แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของโลกดิจิทัล

กำาลังส่งคำาเตือนว่าที่ทำามายังห่างไกลจากสิ่งที่จะต้องทำา

มากมายนัก

ข่าวใหญ่ที่ว่านี้คือ การที่เอสซีบี เอกซ์ (SCBX) บริษัทลูก

ของธนาคารไทยพาณิชย์เข้าซื้อหุ้นบริษัท บิทคับ ออนไลน ์จำากัด 

(Bitkub) 

Bitkub เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่โดดเด่น 

เพราะมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 92% และมีผู้ใช้งานเป็น

อันดับหนึ่งของประเทศ

SCBS เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วน 51% คิดเป็นมูลค่า

รวมประมาณ 17,850 ล้านบาท 

ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการทำาข้อ

ตกลงนี้อย่างรอบด้านแล้ว

แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้ทั้งสองฝ่ายจะมองว่านี่เป็นดีล win-

win ที่ได้ประโยชน์ทั้งคู่

แต่ในความเป็นจริงแล้วในโลกดิจิทัลวันนี้ ความเสี่ยงที่คาด

การณ์ล่วงหน้าไม่ได้ก็มีอยู่สูงเช่นกัน

คุณอาทิตย์ นันทวิทยา ซีอีโอของเครือไทยพาณิชย์ปีนี้

อายุ 49 และคุณจิรายุส “ท็อป” ทรัพย์ศรีโสภา ผู้บริหารของบิทคับ

มีอายุ 31

เป็นคนสองรุ่นที่ทำาธุรกิจการเงินคนละยุคคนละสมัย แต่

เส้นทางต้องมาเจอกันเพราะกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้นาย

ธนาคารดั้งเดิมต้องคุยกับคนทำาสตาร์ทอัปรุ่นใหม่ที่กำาลังจะเปลี่ยนเกม

กาแฟดำ
ข่

นนี ้อดีตสู่ปัจจุบัน การปฏิรูปตำารวจ เป็นตอนที่ 2 ตอนแรกเมื่อ

สัปดาห์ที่แล้ว  ได้เล่าให้ฟังว่าการปฏิรูปตำารวจครั้งแรก สมัยนา

ยกฯ สุรยุทธ์ ตั้งแต่เริ่มตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำารวจ 

ได้ข้อสรูปการปฏิรูปตำารวจเรื่องสำาคัญๆ หลายเรื่อง เสนอร่าง 

พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ พ.ศ…. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เข้าสภานิติบัญญัต ิ

และไปค้างการพิจารณาในสภาจนกฎหมายตกไป

สมัยนายกฯ อภิสิทธิ ์ดำาเนินการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำารวจ 

ครั้งที่ 2 แต่ไม่มีความคืบหน้าเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปตำารวจ

อย่างใด

ต่อมา น.ส.ยิ่งลักษณ ์ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตร ีช่วงปลายปี 

พ.ศ.2556 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 มีการชุมนุมประท้วงของกลุ่ม 

กปปส. ขับไล่รัฐบาล เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ก่อน

การเลือกตั้ง ซึ่งรวมทั้งการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำารวจด้วย

ตำารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ท่ามกลาง

ความขัดแย้ง เหตุการณ์ทวีความรุนแรง มีการใช้อาวุธปืนและระเบิด

ทำาร้ายผู้เข้าร่วมในการชุมนุม จนเป็นสาเหตุนำาไปสู่การปฏิวัติ

พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์ โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อย 

เป็นนายกรัฐมนตร ีได้ดำาเนินการปฏิรูปตำารวจอย่างจริงจังอีกครั้ง นับเป็น

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์การปฏิรูปตำารวจที่มีการกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 มาตรา 258 ง (4) บัญญัติให้ปฏิรูป

ตำารวจปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องหน้าที่ อำานาจ ภารกิจ

ให้เหมาะสมปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพ แต่งตั้งโยกย้ายตำารวจอย่างเป็นธรรม คำานึงอาวุโสและ

ความเหมาะสม ตำารวจปฏิบัติหน้าที่อิสระ ไม่ตกอยู่ในอาณัติของบุคคลใด 

และกำาหนดเวลาต้องทำาให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

นายกฯ ประยุทธ ์ได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำารวจ ครั้งที ่3 โดย

แต่งตั้ง พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

เป็นประธาน, พล.ต.อ.รุ่งโรจน ์แสงคร้าม รอง ผบ.ตร.เป็นเลขานุการ, 

พล.ต.ท.สุรพล พินิจชอบ เป็นผู้ช่วยเลขาฯ ฯลฯ

องค์ประกอบ มีคณะกรรมการโดยตำาแหน่งจำานวนหนึ่ง คณะ

กรรมการฝ่ายตำารวจ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างละเท่าๆ กัน 

คณะกรรมการโดยตำาแหน่งจำานวน 5 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง, 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงยุติธรรม, เลขาธิการศาลยุติธรรม 

และอัยการสูงสุด

คณะกรรมการฝ่ายตำารวจ จำานวน 15 คน อาทิ ผบ.ตร., 

พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ, พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์,  พล.ต.อ.บุญชัย 

ชื่นสุชน, พล.ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภา ฯลฯ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจำานวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้ทรง

คุณวุฒิ นักวิชาการ อธิการบดี อาทิ ศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์, ดร.สมคิด 

เลิศไพฑูรย์, ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ, อาจารย์เข็มชัย ชุติวงศ์ ฯลฯ

คณะกรรมการรวม 36 คน เป็นคณะใหญ่พอๆ กับคณะกรรมการ

ปฏิรูปตำารวจ สมัยนายกฯ สุรยุทธ์ ผมก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่าย

ตำารวจด้วย

คณะกรรมการปฏิรูปตำารวจ มีหน้าที่และอำานาจตามที่กำาหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญดังกล่าว ประธานได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทาง

และข้อเสนอแนะการปฏิรูปตำารวจด้านต่างๆ จำานวน 6 คณะ

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล พล.อ.บุญสร้าง เป็น

ประธาน  พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ เป็นเลขาฯ, คณะอนุกรรมการด้านการบังคับ

ใช้กฎหมายและการสอบสวนคดีอาญา นายธานิศ เกศวพิทักษ์ อดีตรอง

ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน, คณะอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็น 

พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์  เป็นประธาน พล.ท.เจิดวุธ คราประยูร เป็นเลขาฯ, 

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ เป็นประธาน 

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย เป็นเลขาฯ,  คณะอนุกรรมการด้านอำานาจหน้าที่ตำารวจ 

นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร เป็นประธาน พล.ต.ท.คำารบ ปัญญาแก้ว เป็นเลขาฯ

คณะอนุกรรมการแต่ละคณะได้นำาเสนอผลการดำาเนินการให้คณะ

กรรมการชุดใหญ่พิจารณาร่วมกัน ได้ข้อสรุปดังนี้

ด้านบริหารงานบุคคล เสนอแก้ไขกฎหมาย องค์ประกอบและ

อำานาจหน้าที่ ก.ต.ช. โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก.ต.ช. รอง

นายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้

อำานวยการสำานักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง และกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำานวน 4 คน มีอำานาจและหน้าที่กำาหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติเท่านั้น โดยตัดอำานาจ ก.ต.ช.ใน

การแต่งตั้ง ผบ.ตร.

ส่วน ก.ตร. ให ้ผบ.ตร.เป็นประธาน ก.ตร. มีอำานาจหน้าที่แต่งตั้ง 

ผบ.ตร. (เดิมเป็นอำานาจ ก.ต.ช.) กรรมการ ก.ตร.ประกอบด้วย กรรมการ

โดยตำาแหน่ง เลขาธิการ ก.พ. รอง ผบ.ตร. และกรรมการตำารวจผู้ทรง

คุณวุฒิจำานวน 6 คน (ตำารวจเลือกตั้ง)

ให ้ก.ตร.กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโยกย้ายตำารวจทุกระดับ 

เป็นกฎ ก.ตร. ยึดระบบคุณธรรม

ผมเคยทำาหน้าที่เลขานุการ ก.ต.ช.เลขานุการ ก.ตร. และเป็น ก.ตร.

โดยตำาแหน่งอยู่หลายป ีได้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงาน

บุคคล

ปัจจุบันกฎหมายที่ใช้อยู่ มีทั้ง ก.ต.ช.และ ก.ตร. มีข้อจำากัดในการ

ดำาเนินการต่างๆ หลายประการ ทำาให้มีปัญหาทั้งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย

และอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานตำารวจทั้งหมด

ผมมีความเห็นส่วนตัว ที่ผ่านมา ก.ต.ช.ประชุมเพียงปีละครั้ง

เท่านั้นเพื่อแต่งตั้ง ผบ.ตร. อำานาจหน้าที่ที่กำาหนดไว้ให ้ก.ต.ช.พิจารณา

ดำาเนินการกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร ์ฯลฯ ก.ตร.สามารถดำาเนิน

การได ้ควรยกเลิก ก.ต.ช.

ก.ตร.ควรปรับปรุงองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ ประธาน ก.ตร.

ควรแต่งตั้งจากกรรมการตำารวจผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบ ก.ต.และ ก.อ.) 

กรรมการตำารวจผู้ทรงคุณวุฒิ (ตำารวจเลือกตั้ง) ควรมีจำานวนสัดส่วน

มากกว่าหรือเท่ากับกรรมการตำารวจโดยตำาแหน่ง เพื่อถ่วงดุล มีอำานาจ

หน้าที่แต่งตั้ง ผบ.ตร. และตำารวจระดับผู้บัญชาการขึ้นไป

ให้มี ก.ตร.ระดับกองบัญชาการ โดยแต่งตั้ง ก.ตร.ตำารวจผู้ทรง

คุณวุฒ ิ1 คนเป็นประธาน ส่วนคณะกรรมการอื่น (อดีตตำารวจ) มาจาก

การเลือกตั้งของตำารวจแต่ละกองบัญชาการ และกรรมการบุคคลภายนอก

จำานวนหนึ่ง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตำารวจในสังกัดกองบัญชาการต่างๆ 

เป็นการกระจายอำานาจ และให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมบริหารงาน

ตำารวจ

ด้านอำานาจหน้าที่ตำารวจและภารกิจตำารวจ เสนอแก้ไขกฎหมาย

กระจายอำานาจแบบบูรณาการให้กองบัญชาการ ให้มีคณะกรรมการ

อิสระพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำารวจ (กอ.ตร.) เพิ่มอำานาจหน้าที่ให้หน่วย

งานอื่นๆ เพื่อลดภาระงานของตำารวจด้านบังคับใช้กฎหมายและการ

สอบสวนคดีอาญา เสนอแก้ไขกฎหมาย ปรับปรุงโครงสร้างและระบบ

ตำาแหน่งของพนักงานสอบสวนทุกระดับ แยกออกจากสายงานอื่น โดยมี

เส้นทางเจริญเติบโตอย่างชัดเจน

คณะกรรมการปฏิรูปตำารวจคณะนี ้ยังมีข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยไม่

ต้องแก้ไขกฎหมาย เช่น ให้การพัฒนาฝึกอบรมตำารวจทุกตำาแหน่งต่อเนื่อง

ตลอดเวลารับราชการ จัดตั้งประชาคมและเครือข่ายตำารวจในจังหวัดและ

ชุมชนต่างๆ จัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหารงานตำารวจที่ดีประจำาจังหวัด 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถานีตำารวจ

การเพิ่มประสิทธิภาพงานตำารวจ พัฒนาสถานีตำารวจ จัด

ขนาด SML มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ประเมินผล จัดตั้ง

สำานักงานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานตำารวจ เพิ่มขีดความสามารถ

นิติวิทยาศาสตร ์ฯลฯ

คณะกรรมการฯ ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาต ิ(ฉบับที่..) 

พ.ศ…. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาต ิพ.ศ.2547 จำานวน 2 ฉบับ 

ฉบับแรก เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ก.ต.ช. ก.ตร. การแต่งตั้งโยกย้าย

ตำารวจ ฯลฯ จำานวน 25 มาตรา ฉบับที่สอง เกี่ยวกับอำานาจหน้าที่และ

ภารกิจตำารวจ การกระจายอำานาจ  คณะกรรมการอิสระพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนตำารวจ (กอ.ตร.) การกำาหนดตำาแหน่งพนักงานสอบสวน ฯลฯ 

จำานวน 10 มาตรา เพื่อให้รัฐบาลนำาเสนอเข้าสภาพิจารณาต่อไป

นายกฯ ประยุทธ์ ได้แต่งตั้งอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน 

และกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒ ินักกฎหมาย นักวิชาการและ

ตำารวจหลายคน ร่วมพิจารณากลั่นกรองปรับปรุงกฎหมายปฏิรูปตำารวจ

อีกครั้งเพื่อความรอบคอบ

อาจารย์มีชัย และคณะ ได้ดำาเนินการยกร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่ง

ชาติขึ้นใหม่ทั้งฉบับ เมื่อประกาศใช้บังคับ จะยกเลิก พ.ร.บ.ตำารวจแห่ง

ชาติ พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งหมด โดยมีเนื้อหา

สาระสำาคัญจากข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปตำารวจที่ พล.อ.บุญสร้าง 

จัดทำาไว้ประกอบกับการปรับปรุงเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หลักการกฎหมายฉบับนี้ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยตำารวจแห่ง

ชาติ เพื่อให้การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำารวจและการพิจารณา

บำาเหน็จความชอบ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทยบัญญัติไว้

เหตุผลและความจำาเป็นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลทั้งหลายของ

ข้าราชการตำารวจเป็นไปตามหลักคุณธรรม มีมาตรการป้องกัน มิให้ผู้ใดใช้

อำานาจหรือกระทำาโดยมิชอบ และให้ข้าราชการตำารวจประพฤติปฏิบัติตน

เหมาะสมแก่เกียรติศักดิ์ของตำารวจ และอยู่ในจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของตำารวจ

เรื่องสำาคัญ เช่น คณะกรรมการมีเพียง ก.ตร.คณะเดียว นายก

รัฐมนตรีเป็นประธาน มีกรรมการโดยตำาแหน่งและกรรมการที่ตำารวจ

เลือกตั้ง มีหน้าที่และอำานาจกำาหนดนโยบายและแต่งตั้งข้าราชการตำารวจ

วั

การเงินในโลกดิจิทัล

คุณอาทิตย์ยอมรับว่าในหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมา ธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัลหนึ่งในธุรกิจการเงินแห่งโลกอนาคตมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 

และมีโอกาสเติบโตในระยะยาว 

เขาบอกว่าบิทคับ ออนไลน ์ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านการซื้อ

ขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำาของประเทศไทยที่มีความน่าเชื่อถือ มีการ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

จึงสามารถช่วยตอบโจทย์กลุ่มเอสซีบี เอกซ ์ในอันที่จะสร้าง

คุณค่าใหม่ที่เติบโตในระยะยาวไปกับโลกใหม่ได้ 

และสอดคล้องต้องกันกับยุทธศาสตร์ “ยานแม่” กลุ่มเอสซีบ ี

เอกซ ์ในการยกระดับสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงิน

เพราะเป้าหมายหลักคือจะต้องตอบสนองความต้องการใหม่

ของผู้บริโภคยุคนี้

อีกทั้งยังต้องสามารถเข้าสู่สนามการแข่งขันแบบใหม่ที่กำาลังจะ

เกิดขึ้นโดยเร็วในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

คุณจิรายุสในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด บอกว่า

บิทคับได้เดินมาถึงจุดที่กลายเป็นโครงสร้างสำาคัญของเศรษฐกิจ

ในอนาคตของประเทศไทย หรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว

เขามองว่าบิทคับไม่ได้เป็นเพียงสตาร์ทอัปอีกต่อไป 

แต่กำาลังจะก้าวมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็นต่อสิ่งที่เขา

เรียกว่า “การเงิน 3.0 ของประเทศไทย”

ท็อปบอกนักข่าวว่า

“ตอนนี้เราได้พาบิทคับมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำาคัญมาก และเพื่อ

ที่จะนำาบิทคับให้ก้าวไปสู่ระดับโลก พวกเราต้องการพาร์ตเนอร์ที่

แข็งแกร่งมาเป็นกำาลังเสริมให้ไปถึงได้เร็วขึ้นอย่างยั่งยืน นั่นเป็น

เหตุผลที่เราจับมือร่วมกับ SCBS”

นักวิเคราะห์หลายสำานักมองตรงกันว่า ความเคลื่อนไหวครั้ง

นี้ย่อมเป็นบวกต่อกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ที่กำาลังเขย่าโครงสร้าง

ภายในอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

และแน่นอนว่าข้อตกลงนี้จะเป็นตัวเร่งให้กลุ่ม SCBX เข้าถึง

ฐานลูกค้าในกลุ่มนักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลได้เร็วขึ้น ด้วยการเข้าถึง

ลูกค้าขนาดใหญ่ของบิทคับที่มีจำานวนมากกว่า 2.4 ล้านบัญชี 

ลูกค้าของบิทคับเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ มีความ

พร้อมที่จะทำาความเข้าใจและลงทุนกับผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล

ใหม่ๆ มากกว่านักลงทุนทั่วไป

ฐานลูกค้าของสถาบันการเงินเก่าเมื่อผนวกกับลูกค้ารุ่นใหม่

ที่สันทัดเรื่องดิจิทัล ก็จะเป็นการรวมพลังได้อย่างดี

อีกด้านหนึ่ง ดีลนี้จะช่วยให้กลุ่ม  

SCBX สามารถนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาในแพลตฟอร์ม

ของบิทคับได้ในอนาคต ตามแผนขยายธุรกิจในกลุ่ม Fintech ของ

ธนาคาร

ไม่ว่าจะเป็น Defi, NFT, Token หรือการเป็น ICO Portal 

ภาพของ “ความสอดคล้องต้องกัน” หรือ 

Synergy บนฐานลูกค้าตลาดทุนเดิมของ SCBX กับลูกค้าของบิท 

คับก็ชัดเจนขึ้นทันที

นอกจากนี้ กลุ่ม SCBX ก็ยังมีธุรกิจในกลุ่ม Tech Support 

เช่น SCB10X, TECHX และ DATAX ที่จะเข้ามาช่วยเสริมระบบ 

การดำาเนินงานให้แพลตฟอร์มของบิทคับให้มีเสถียรภาพในการให้

บริการมากขึ้น 

ส่วนบิทคับก็จะได้ประโยชน์จากฐานลูกค้า SCBX 16            

ล้านคน 

รวมไปถึงฐานเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ที่อาจจะโยก

ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นเช่นกัน

นักวิเคราะห์บางคนมองว่าการรวมพลังกันครั้งนี้ก็อาจจะ

ช่วยเพิ่มอำานาจต่อรองกับหน่วยงานกำากับดูแลเช่น ก.ล.ต. ในการ

เพิ่มและเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคตของ

กลุ่มนี้ ได้เช่นกัน

หรือหาก SCBX วางแผนจะขยายธุรกิจเข้าไปแข่งขันใน

ตลาดเอเชีย ก็จะมีความพร้อมเมื่อมีบิทคับมาเสริมกำาลัง

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงสร้างแรงสั่นสะเทือนไปกว้างไกล

กว่าที่คิดจริงๆ.

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำารวจ (ก.พ.ค.ตร.) เพื่อ

พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของตำารวจคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนตำารวจ (ก.ร.ตร.) เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือด

ร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมของประชาชนจากการกระทำาหรือไม่

กระทำาการของข้าราชการตำารวจ

บทเฉพาะกาล ให้พิจารณาดำาเนินการโอนย้ายภารกิจตำารวจบาง

หน่วยที่มิใช่ภารกิจหลักของตำารวจ

ภาพรวมร่างกฎหมายปฏิรูปตำารวจ ฉบับอาจารย์มีชัย มีโครงสร้าง

คณะกรรมการต่างๆ ก.ตร., ก.พ.ค.ตร., ก.ร.ตร.มีหน้าที่อำานาจ เนื้อหา

สาระหลายประการทำานองเดียวกันกับร่างกฎหมายปฏิรูป ฉบับแรก

ข้อแตกต่างสำาคัญคือ ร่างกฎหมายปฏิรูปตำารวจฉบับอาจารย์มีชัย 

ยังคงให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก.ตร.และมีอำานาจหน้าที่แต่งตั้งโยก

ย้าย ผบ.ตร. โดยให้เหตุผลสำาคัญว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชา 

กำากับการดูแล รับผิดชอบตำารวจ ต้องเข้ามาดำาเนินการแต่งตั้ง ผบ.ตร.

ตั้งแต่แรก

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาต ิ

พ.ศ….. จำานวน 172 มาตรา เข้าสู่การประชุมร่วมของรัฐสภา ผ่าน

การพิจารณาในวาระที่ 1 พิจารณารับหลักการแล้ว และได้ตั้งคณะ

กรรมาธิการร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมาธิการร่วมฯ จำานวน 46 คน มีนายวิรัช รัตนเศรษฐ 

ประธานวิปฝ่ายรัฐบาลเป็นประธาน, พล.ต.อ.ชัชวาลย ์สุขสมจิตร์ เป็น

รองประธาน, นายนพดล เภรีฤกษ ์รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เป็นเลขานุการ กรรมาธิการร่วม ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจำานวน 34 คน (สัดส่วนมาจากพรรคการเมืองต่างๆ), ผู้แทน

สมาชิกวุฒิสภา จำานวน 14 คน และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล จำานวน 8 คน

มีอดีตตำารวจและตำารวจหลายคน เช่น พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์, 

พล.ต.ท.อำานวย นิ่มมะโน, พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ, พล.ต.ท.วิศณุ 

ม่วงแพรสี,  พ.ต.อ.ทว ีสอดส่อง, พล.ต.ท.สมบัติ มิลินทจินดา, 

พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย 

พล.ต.ท.ศานิตย ์มหถาวร สมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้บัญชาการ

ตำารวจนครบาล สมญานาม “น.1 บึ่งทุกที่” ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนและการบริหารงานตำารวจ ได้รับ

การยกย่องชมเชยว่าเป็นตำารวจน้ำาดีคนหนึ่ง ตลอดเวลา เป็น สนช.  ส.ว. ได้

ขอแปรญัตติ แสดงความคิดเห็นในร่างกฎหมายสำาคัญๆ หลายฉบับ

พล.ต.ท.ศานิตย ์เล่าให้ฟังว่า เพื่อน ส.ว. ส.ส. และบุคคลภายนอก 

สงสัยสอบถาม ทำาไมไม่ได้เป็นกรรมาธิการร่วมชุดนี้ด้วย ซึ่ง พล.ต.ท.ศา

นิตย์ได้ตอบไปว่า ได้ขอเป็นกรรมาธิการร่วมด้วยแล้ว แต่ไม่ได้รับการแต่ง

ตั้ง ทุกคนต่างเสียดายกันหมด

อย่างไรก็ตาม พล.ต.ท.ศานิตย์ได้ใช้สิทธิ์ขอแปรญัตติไว้ถึง 19 

มาตรา เพื่อขอปรับปรุงกฎหมายฉบับนี ้ในเรื่ององค์ประกอบ ก.ตร. การ

แต่งตั้งตำารวจให้เป็นธรรม ฯลฯ

คณะกรรมธิการร่วมฯ ได้ดำาเนินนัดหมายประชุม แต่การประชุม

ช่วงแรกๆ เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค

วิด ทำาให้ไม่สามารถนัดหมายประชุมได้อย่างต่อเนื่อง

เรื่องที่เป็นประเด็นสำาคัญคือเรื่อง ก.ต.ช.และ ก.ตร. องค์ประกอบ

และอำานาจหน้าที่ มีผู้ขอแปรญัตติไว้หลายคน โดยมีความเห็นแตกต่าง

กัน จะให้มีทั้ง ก.ต.ช.และ ก.ตร. หรือมี ก.ตร.เพียงอย่างเดียว จะมีองค์

ประกอบและมีอำานาจหน้าที่อย่างไร และเรื่องการแต่งตั้งตำารวจอย่าง 

เป็นธรรม

คณะกรรมาธิการร่วมฯ ได้แต่งตั้ง พล.ต.อ.ชัชวาลย์ เป็นประธาน

คณะอนุกรรมการ และอนุกรรมการจำานวนหนึ่งไปพิจารณาเรื่อง ก.ต.ช., 

ก.ตร. และการแต่งตั้งตำารวจโดยเฉพาะ เพื่อนำาข้อพิจารณามาเสนอ        

กรรมาธิการร่วมฯ พิจารณาต่อไปอีกครั้ง

คาดว่าคณะกรรมาธิการร่วมฯ จะพิจารณากฎหมายเสร็จสิ้น และ

นำากฎหมายเข้าสู่การประชุมของรัฐสภาร่วมพิจารณาในวาระที ่2 และที่ 

3 ต่อไปภายในปลายปีนี้

การปฏิรูปตำารวจ กฎหมายตำารวจ ฉบับอาจารย์มีชัย จะสามารถ

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตำารวจให้ดีขึ้นอย่างที่ประชาชน ตำารวจ คาดหวัง

ไว้หรือไม ่ก็คงต้องดูบทสรุปเมื่อกฎหมายคลอดออกมาใช้บังคับประมาณ

ปีหน้าครับ.

อดีตสู่ปัจจุบัน ปฏิรูปตำารวจ (2)



ลกรวน” หนึ่งในผลกระทบครั้งยิ่งใหญของมนุษยชาติที่เริ่ม

แสดงใหเห็นมากยิ่งขึ้น และในหลายเหตุการณก็ยังสราง

ความเสียหายใหกับคนในพื้นที่นั้นๆ กระทบตอความเปนอยู 

และสรางความเดือดรอนใหกับวิถีชีวิต... 

นับวันยิ่งทวีคูณความรุนแรง จนคนในโลกเองตองหันมามองถึง

ปญหาดังกลาวอยางจริงจัง ทําใหในชวงหลายปที่ผานมาเกิดความรวม

มือจากหลายหน�วยงาน หลายประเทศ ที่หันมาใหความสําคัญกับการ

ดูแลสิ่งแวดลอม ดูแลโลก และลดความแปรปรวนในโลก โดยการมุงสู

ความเปนกลางทางคารบอน หรือการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิ

เปนศูนย ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกไดกําหนดไวภายในป 2050 

ขณะที่ประเทศไทยเองก็ไดตระหนักถึงความสําคัญในการลด

ใชคารบอนไดออกไซด ซึ่งรัฐบาลไดประกาศแผนพลังงานแหงชาติ 

(NEP 2022) โดยมี 3 เปาหมายหลัก ไดแก 1.เพิ่มสัดสวนของพลังงาน

สะอาดและพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟาไมนอยกวา 50% โดย

พิจารณาจากตนทุนของระบบกักเก็บพลังงานระยะยาวในป 2583

2.สงเสริมการใชรถยนตไฟฟา (EV) ภายใตนโยบาย 30@30 และ 3.แนะ 

นําเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใหมๆ  เพ� อเพ่ิมประสิทธิภาพ

พลังงานอยางนอย 30% 

ภายในป 2040 รวมท้ังยังได

ผลักดันโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว 

หรือ BCG เพ� อรวมกันผลัก

ดันสรางความย่ังยืนและกาว

สูการเปนประเทศเปนกลาง

ทางคารบอน ตามกําหนดใน

ป 2065-2070 ซ่ึงหลายหน�วย

งานออกมาประกาศความชัดเจนในเร� องน้ีกันเพ่ิมมากข้ึน 

หนึ่งในนั้นคือ หน�วยงานหลักในการดูแลความมั่นคงทางดาน

ไฟฟาของประเทศ ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่ง 

นายบุญญนิตย วงศรักมิตร ผูวาการ กฟผ. กลาววา กฟผ.ไดกําหนด

นโยบายและตั้งเปาหมายมุงสูความเปนกลางทางคารบอน (EGAT 

Carbon Neutrality) ภายในป 2050 โดยใหความสําคัญกับการปองกันและ

แกไขปญหาต้ังแตตนทางจนถึงปลายทางของกระบวนการผลิตไฟฟา จึงได

กําหนดทิศทางการดําเนินการเพ� อมุงสู EGAT Carbon Neutrality ภายใต

การเติบโตรวมกันของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม สูสังคมคารบอนต่ํา

อยางยั่งยืน ภายใตกลยุทธ Triple S

แผนงานดังกลาวประกอบดวย S-Sources 

Transformation เปนการจัดการตั้งแตตนกําเนิด ดวยการกําหนด

สัดสวนผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยบูรณาการนวัตกรรมดาน

พลังงานหมุนเวียนใหสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดอยางตอเน� องและมี

เสถียรภาพ, S-Sink Co-creation เปนการดูดซับเก็บกักคารบอนอยาง

มีสวนรวม อาทิ โครงการปลูกปา 1 ลานไร ระหวางป 2022-2031 และ 

S-Support Measures Mechanism กลไกสนับสนุนโครงการเสริม

สรางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ที่ชวย

ลดการปลดปลอยคารบอนสูชั้นบรรยากาศ

เม� อพิจารณาจากแผนงานของ กฟผ.แลว จะเห็นไดวา กฟผ.หยิบ                                                                        

ยกการทํางานรูปแบบเดิมแตมาเสริมใหตอบโจทยกับโลกมาย่ิงข้ึน เชน

เดียวกับบริษัทลูกอยางบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุป 

ม� อเร็วๆ นี้เกิดขาวใหญระดับโลก เม� อยักษใหญแหง

โลกโซเซียลอยางเฟซบุก (Facebook) ประกาศรีแบรนด 

ใหมเปน “เมตา” (Meta)

การเปล่ียนมาใชช� อ “เมตา” น้ันสะทอนถึงความทะเยอ 

ทะยานของบริษัทที่จะทําธุรกิจนอกเหนือจากโซเชียลมีเดีย 

โดยไดใชช� อใหมตามคําวา “metaverse” เมตาเวิรส ซึ่งเปน

ศัพท ไซไฟที่อธิบายถึงวิสัยทัศนสําหรับการทํางานและการ

เลนในโลกเสมือนจริง

หากไดติดตามเฟซบุกมาอยางตอเน� อง ดูเหมือนยักษ

ใหญรายนี้มีความสนใจเก่ียวกับการบุกเบิกธุรกิจในโลกใหม 

หรือโลกเสมือนอยางตอเน� อง เห็นไดจาก 2-3 ปที่ผานมา 

เฟซบุกไดเพิ่มความพยายามในดานฮารดแวร โดยแนะนํา

อุปกรณวิดีโอคอล “พอรทัล” เปดตัวแวนตา “Ray-Ban Stories” 

และเปดตัวชุดแวนตาเสมือนจริง “Oculus” หลายรุน

เน� องจากจากเฟซบุกมองวา เทคโนโลยี augmented 

และ virtual reality จะเปนกลยุทธสําคัญสําหรับการบุกเบิก

เขาสูโลก metaverse ซึ่งคาดวาสิ่งนี้จะเปนกระแสหลักใน 

5-10 ปนี้

มารก ซัคเคอรเบิรก ซีอีโอเมตากลาววา ในขณะนี้มี

การมองวาเฟซบุกเปนบริษัทโซเชียลมีเดีย แตในดีเอ็นเอของ

เฟซบุกนั้นเปนบริษัทที่สรางเทคโนโลยีเพ� อเช� อมผูคน และ 

metaverse เปนพรมแดนตอไปที่เหมือนกับโซเชียลเน็ตเวิรก

เม� อบริษัทเริ่มตน

ไมใชเพียงแคเฟซบุกเทานั้นที่มองวาเมตาเวิรสจะเปน

ขุมทองแหงใหมที่จะทําเงินในอนาคต หลายประเทศมหา 

อํานาจทางไอที เทคโนโลยี ตางก็จับจองกระแส metaverse 

ดวยตาเปนมัน อยางในจีน ยักษใหญอยางอาลีบาบา หรือ

เทนเซ็นต ตางก็เตรียมตัวสําหรับการสรางธุรกิจในโลกใหม

กันหมดแลว

หรือในเกาหลีใต ซ่ึงมีความแข็งแกรงในเร� องของคอน                                                                             

เทนตบันเทิง ก็มีการสรางธุรกิจที่เกี่ยวของกับโลก metaverse 

แลว ยกตัวอยางคาย SM Entertainment ซึ่งมีการสรางเกิรล

กรุปในโลกเสมือน ในช� อวง aespa ซึ่งก็นับวามีวงการบันเทิง

เขาไปบุกเบิกในโลกใหมกันแลว

ลองคิดดู ในอนาคตใครท่ีสามารถสรางโลกเสมือน และ 

ชวนคนเขาไปปกหลักสรางสภาพแวดลอมใหมไดกอน บริษัท

นั้นจะมีอํานาจมากแคไหน โดยเฉพาะหากเปดใหมีระบบ

เศรษฐกิจที่หมุนเวียนในโลกเสมือนดังกลาวดวย ยิ่งจะคุม

ความไดเปรียบในการครองอํานาจเศรษฐกิจได

ทําไมถึงบอกวาคุมอํานาจทางเศรษฐกิจได ก็เพราะคน

ที่สรางโลก metaverse นั้นก็เปรียบเสมือนรัฐบาลกลาง ที่

สามารถออกคําสั่ง กฎระเบียบและกฎเกณฑไปยังผูใช และ

สามารถกําหนดเงินตราของตัวเองขึ้นมาได ซึ่งสะทอนให

เห็นจากกรณีของเฟซบุกที่เคยประกาศเปดตัว Libra สกุล

เงินดิจิทัล นี่ก็เปนแผนสําหรับการสรางเงินส� อกลางในโลก

เสมือน เม� อเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถนํามาประยุกตเขา

กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในโลกเสมือนได ดังนั้นผูสรางก็

เปรียบเสมือนผูที่คุมทุกอยางในโลกใหมนั้นได

ยอนกลับมามองที่ไทย ตอนนี้อาจจะมีคนไทยบางกลุม

ที่ตระหนักถึงการเขามาของเทคโนโลยีแบบใหมแลว แตใน                                                                               

สวนของภาครัฐ ซ่ึงเปนผูบริหารประเทศ ไมแน�ใจวาไดเตรียม                                                                                        

ตัวรับมือกับเทรนดใหมท่ีเขามาในโลกน้ีแคไหน อยางในปจจุบัน 

ไทยเราก็ไมทันเกมกับการหากินของธุรกิจแพลตฟอรมตาง

ชาติ ที่เขามากอบโกยเงินตราออกไปจากประเทศอยางมหา 

ศาล และแทบไมตองมาจายภาษีเลย ทั้งๆ ที่มาทํามาหากิน

กับคนไทยและผูประกอบการไทย แลวรับเงินบาทออกนอก

ประเทศจํานวนมาก

และน่ีกําลังจะมีเทคโนโลยีใหม “metaverse” ท่ีเปนการ

สรางโลกใหมข้ึนมาอีกใบ หากรัฐไมรูเทาทัน หรือไมเตรียมความ

พรอมท้ังใหกับประชาชน หรือระบบเศรษฐกิจใหดี เช� อวาไทยก็

จะตกเปนฝายเสียเปรียบใหกับเทคโนโลยีรูปแบบใหมอีกคร้ัง

ดังนั้น ถึงเวลาแลว รัฐบาลจะตองมีความชัดเจนใน

การเตรียมพรอมรับมือกับอนาคตที่กําลังจะมาถึงในเร็วๆ นี้

ไวดวย.

ดรับการตอบรับอยางดี สําหรับบริการซื้อขายทองคํา                                                                     

ออนไลนแบบครบวงจรครั้งแรกในประเทศ “Krung 

thai Gold Wallet” บนแอปพลิเคชันเปาตัง ที่งานนี้

นํารองกับ “MTS Gold แมทองสุก” ประเดิมซื้อขาย

ทองคําออนไลนเจาแรก โดยลาสุดมียอดเปดบัญชีวอลเล็ต

แลวกวา 12,000 ราย มียอดซื้อขายกวา 500 ลานบาท งานนี้ 

รวินทร บุญญานุสาสน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงาน

ธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคาร

กรุงไทย ระบุวา หลังจากเปด

ใหบริการแค 10 วัน สะทอนถึง

บริการที่ตอบโจทยการลงทุนยุค

ใหมใหลงทุนซื้อ-ขายทอง 99.99% 

กับรานทองแบบเรียลไทม ดวยขั้น

ตอนงาย สะดวก รวดเร็ว ไมมีคา

ธรรมเนียม ตัดบัญชีและรับเงินได

ทันที เรียกไดวา Krungthai Gold 

Wallet สะทอนถึงความสําเร็จใน

การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ

ที่ตอบโจทยผูลงทุน เปนการพลิกโฉมการลงทุนทองคําใน

ประเทศไทยอยางแทจริง.
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ตองพรอมรับมือโลก ‘metaverse’

ปงปง!!

เศรษฐกิจ

ไ

เ

ลลิตเทพ ทรัพยเมือง

รวินทร 

บุญญานุสาสน

ท่ี นายเทพรัตน เทพพิทักษ กรรมการผูจัดการใหญ เอ็กโก กรุป มี

ความคิดเห็นวา ธุรกิจผลิตไฟฟาและพลังงานมีสวนสําคัญในการ

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงเปนสาเหตุของภาวะโลกรอนและ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงไดกําหนดเปาหมายใหมในการ

ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิใหเปนศูนยภายในป 2050 

และต้ังเปาหมายระยะกลางในป 2030 โดยมุงลดปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซดตอหน�วยไฟฟาท่ีผลิตไดลง 10% จากระดับในป 

2020 โดยกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจเพ� อมุงสูการเติบโตอยาง

ย่ังยืน คือ “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable 

Growth”

และอีกหนึ่งหน�วยงานสําคัญก็คือ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ 

GC ภายใตการบริหาร งานของ นายคงกระพัน อินทร

แจง ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดประกาศเปาหมายสู 

“Together To Net Zero” หรือลดการปลอยกาซเรือนกระ

จกใหเปนศูนยรวมกันเพ� ออนาคตที่ยั่งยืน โดยตั้งเปาหมาย

ระยะยาวภายในป 2593

โดยไดกําหนดแผนลงทุนอยางชัดเจนเพ� อดําเนิน

การพัฒนาแผนงานเพ� อลดหรือกําจัดการปลอยกาซเรือน

กระจก ซ่ึงคาดวาจะใชงบประมาณอยูท่ี 5,000 ลานเหรียญ

สหรัฐในสวนดังกลาว และจะใชงบอีกประมาณ 17,000 ลาน เหรียญสหรัฐ

ในการลงทุนเพ� อปรับโครงสรางธุรกิจ โดยต้ังเปาหมายต้ังแตป 2564-2593 

รวมเปนระยะเวลาภายใน 30 ป ซ่ึงต้ังเปาหมายระยะกลางในการปลอย

กาซเรือนกระจกลง 20% ภายในป 2573 คาดวาจะใชงบประมาณอยู

ท่ี 1,000 ลานเหรียญสหรัฐเพ� อการบรรลุเปา 

หมายโดยไมสงผลกระทบตอการเติบโตของธุรกิจ  

ผานกรอบการดําเนินงานเปลี่ยน

ผานสูธุรกิจคารบอนต่ําดวย 3 เสาหลัก 

ไดแก 1. Efficiency-driven การเพิ่มประ

สิทธิภาพในทุกกระบวนการ โดยใชหลัก 

“5R” และเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งเทคโนโลยี

ที่มีอยูและเทคโนโลยีคารบอนต่ํา เพ� อลด

การใชทรัพยากรและลดการใชพลังงาน นํา

นวัตกรรมใหมๆ มาปรับใช และแสวงหาเทคโนโลยีคารบอนต่ํารูปแบบ

ใหมเพ� อกาวขามขีดจํากัดของเทคโนโลยีในปจจุบัน  

2. Portfolio-driven การปรับเปลี่ยนพอรตโฟลิโอไป

สูธุรกิจและผลิตภัณฑคารบอนต่ํา และ 3. Compensation-

driven แกปญหาที่มีธรรมชาติเปนพื้นฐาน รวมทั้งการจัดหาและลงทุน

ในเทคโนโลยีใหมๆ ในการดักจับคารบอนผานแนวทางตางๆ ไดแก การ

สรางพันธมิตร และการรวมทุนทางธุรกิจ 

“GC Group ในฐานะของบริษัทเคมีภัณฑระดับสากลที่มุงมั่น

สรางสรรคคุณภาพชีวิต เราใหคํามั่นเพ� อสรางสรรคคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ของทุกคน เรามีแผนที่ชัดเจนในการลดกาซเรือนกระจกลงใหได 20% 

ภายในป 2030 และพรอมเดินหนาสู Net Zero ในป 2050 ในฐานะ

พลเมืองโลกเราตองการสงตอโลกใบนี้ที่ดีกวาใหกับคนรุนตอไป และ

แน�นอนวาไมสามารถทําคนเดียวได ถึงเวลาแลวที่เราทุกคนตองหันหนา

มารวมมือกัน Together To Net Zero” นายคงกระพัน กลาว 

ขณะที่ดาน นายสก็อตต โคหเลอร รองประธานฝายกลยุทธ 

นวัตกรรมและการตลาด สวนโซลูชันดิจิทัลกริด ชไนเดอร อิเล็คทริค 

ออกมากลาววา การจัดระเบียบภาคการไฟฟาคือหัวใจหลักของการลด

การปลอยคารบอนไดทั่วระบบเศรษฐกิจ และสาธารณูปโภคดานไฟฟา

ก็มีบทบาทสําคัญมากในการทําใหมั่นใจวากําลังกาวไปบนเสนทางแหง

อนาคตอันสดใส ในขณะที่การบรรลุเศรษฐกิจคารบอนต่ําคือเปาหมายที่

ยิ่งใหญ สาธารณูปโภคและประเทศตางๆ ก็พรอมมุงไปใหถึงจุดนั้น  

โดยในป 2018 Xcel Energy ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปน

สาธารณูปโภครายใหญรายแรกของอเมริกาท่ีใหคําม่ันตอ Net Zero ดวย

วิสัยทัศนของการมอบไฟฟาท่ีปลอดคาร                         

บอน 100% ภายในป 2050 และในป 

2019 Arizona Public Service (APS) ก็ตาม

มาดวยการเปนสาธารณูปโภคแหงท่ีสอง

ของสหรัฐอเมริกาท่ีประกาศเปาหมายใน

การมอบพลังงานไฟฟาปลอดคารบอน ซ่ึง

เปนพลังงานสะอาดแบบ 100% ภายในป 

2050 เชนกัน ขณะท่ีสหราชอาณาจักรเปน

ประเทศเศรษฐกิจหลักรายแรกในป 2019 

ท่ีใหคําม่ันในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายในป 2050 โดยมีการออก

แผนเม� อไมนานมาน้ี เพ� อมุงสูการปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมสีเขียว 

เห็นไดชัดวา การตั้งเปาที่จะทําใหประเทศนั้นมุงหนาไปตามเปา

หมายเดียวกัน คือการลดการปลอยคารบอน หรือสรางความเปนกลาง

ดานคารบอน หรือจะเรียกวาการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย 

ก็เปนแผนงานสําคัญที่ ไมใชมีเพียงแตเอกชนในประเทศไทยเทานั้นที่

ทํา แตยังมีอีกหลายประเทศที่กําลังเดินหนาไปสูเร� องนี้พรอมๆ กัน เพ� อ

ความตองการที่จะเห็นอนาคตที่สดใส และพรอมที่จะสงตอสังคมใหกับ

คนในยุคถัดๆ ไปอยางสมบูรณที่สุด.

‘‘โ

เปดไทมไลน: นโยบายการเปดเสรีกาซธรรมชาติ ตอนจบ

พ� อใหปริมาณการนําเขา LNG ยังไมเปนไปตามเปาหมาย ยังคง

มีขอจํากัด และความทาทายใหตองรวมกันดําเนินการเพ� อผลัก

ดันนโยบายการเปดเสรีกาซธรรมชาติ

ตามมติ กพช. เม� อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มอบหมายให 

กฟผ. นําเขา LNG ไมเกิน 1.5 ลานตันตอป และเริ่มจัดหาภายในป 

2561 กฟผ.ไมสามารถนําเขาไดตามแผนที่ไดรับอนุมัติ แมวาราคา LNG 

ที่นําเขาจะสามารถผานไปที่คาไฟฟาไดก็ตาม แต กฟผ.ไดนําเขา LNG 

ลําแรก ปริมาณ 65,000 ตัน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปนชวง

ที่ความตองการ LNG ในตลาดสูง (Peak) กฟผ.อางวาการนําเขางวดนี้

จะชวยใหคาไฟฟามีราคาถูกลงประมาณ 0.01 สตางคตอหน�วย และตอ

มา กฟผ.ก็นําเขาเรือลําที่ 2 ปริมาณ 65,000 ตัน ในวันที่ 21 เมษายน 

2563 ซึ่งเปนชวงที่ความตองการ LNG ในตลาดโลกต่ํา (Off-Peak) 

กฟผ.อางวาการนําเขางวดนี้จะทําใหคาไฟฟาถูกลงประมาณ 0.42 

สตางคตอหน�วย หรือคิดเปนเงินที่ลดคาไฟฟาได 500 ลานบาท 

สําหรับแผนจัดหา LNG จาก กฟผ.ในระยะเวลา 3 ป (ป 2563-

2565) เปนการนําเขา LNG ในตลาดจร (Spot) ตามความตองการ

กาซธรรมชาติจาก กฟผ.ในสวนที่เกินจากปริมาณตามขอผูกพันใน

สัญญาซื้อขายกาซฯ ระหวาง ปตท.และ กฟผ. ซึ่งการนําเขา LNG ดัง

กลาวเปนการตอบสนองนโยบายภาครัฐที่เรงใหนําเขา LNG ในชวง

สถานการณ LNG ในตลาดโลกมีปริมาณมากกวาความตองการ (Over 

Supply) ซึ่งจะมีราคาถูก เพ� อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาเชื้อเพลิง

ผลิตไฟฟา และกอใหเกิดการแขงขันในธุรกิจนําเขา LNG ในอนาคต

กฟผ.ไดเตรียมความพรอมในการนําเขา LNG ในชวงป 2564-2566 

โดยในชวงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ไดแถลงขาววา กฟผ.มีแผนจะนํา

เขา LNG ในป 2564 ไมเกิน 1.9 ลานตัน ป 2565 ไมเกิน 1.8 ลานตัน 

และป 2566 ไมเกิน 1.8 ลานตัน รวมท้ัง 3 ป 5.5 ลานตัน ท้ังน้ีคาดวาจะ

เปดประมูลราคาจัดหาและนําเขา LNG ไดตนไตรมาสแรกของป 2564

กบง.ไดมีมติเห็นชอบแผนจัดหา LNG ในชวงป 2564-2566 โดย

กําหนดปริมาณนําเขา LNG ใหแก Shipper ใหมท้ัง 7 ราย (ยกเวน ปตท.) 

 

เพ� อรองรับแนวทางการสงเสริมการแขงขันในกิจการกาซธรรมชาติ ท่ีปริมาณ

ดังกลาวไมกระทบตอ Take or Pay ในปริมาณ 0.48 ลานตันตอป 1.74 ลาน

ตันตอป และ 3.02 ลานตันตอป ตามลําดับ ท้ังน้ีมอบหมายให กกพ.ดําเนิน

การจัดสรรปริมาณการนําเขา LNG ตามโครงสรางของกิจการกาซธรรมชาติ

ในระยะท่ี 2 คือ Regulated Market คือกลุมท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล

ของ กกพ. จัดหา LNG เพ� อนํามาใชกับภาคไฟฟาท่ีขายไฟฟาเขาระบบ และ 

Partially Regulated Market คือกลุมท่ีจัดหา LNG เพ� อใชกับโรงไฟฟาท่ีไมได

ขายไฟฟาเขาระบบ ภาคอุตสาหกรรมและกิจการของตนเอง สําหรับ New 

Demand และกําหนดหลักเกณฑในการนําเขาของ Shipper รวมท้ังกํากับดูแล

ตอไป อยางไรก็ตามชวงท่ีอนุมัติใหนําเขากลางป 2564 กวาจะนําเขาก็ปลาย

ป 2564 ซ่ึงเปนชวงท่ีความตองการ LNG สูง (Peak) ประกอบกับราคานํ้ามัน

ในชวงน้ีคอนขางสูง (65-70 เหรียญสหรัฐตอบารเรล) ทําให Shipper ท้ัง 7 

รายไมสามารถนําเขาได เพราะราคานําเขา LNG จะสูงกวาราคา Pool Gas 

สุดทาย กกพ.ก็มีมติให กฟผ.นําเขาตามปริมาณโควตาดังกลาวแทน

ขอจํากัดและความทาทาย

เน� องจากสถานการณ Covid-19 ทําใหความตองการไฟฟาลดลง ป 

63-64 สงผลใหความตองการนําเขา LNG ลดลง จึงทําใหเกิดปญหา Take 

or Pay ของสัญญากาซธรรมชาติเดิม แมป 2564 จะมีโควตาใหนําเขาได 

0.48 ลานตัน แตการอนุมัติของภาครัฐลาชา ซึ่งทําใหภาคเอกชนรวมถึง 

กฟผ.ไมสามารถนําเขาได เพราะเปนชวงที่ความตองการ LNG สูง ทําให

ราคานําเขา LNG สูงกวาราคา Pool Gas

ในสวนของภาคเอกชนมีการตอบสนองตอนโยบายภาครัฐเปนอยาง

ดี มีการขออนุมัติเปน Shipper รายใหมถึง 7 ราย มีการรวมมือระหวาง 

Shippers ดวยกันเองในการนําเขา LNG แมวาจะมี Shipper หลายราย แต

ปริมาณการนําเขา LNG คงไมมากนัก เน� องจากมี New Demand นอย 

โดยจะมีเฉพาะกลุมผลิตไฟฟา SPP Cogeneration ที่กอสรางทดแทนโรง

ไฟฟาเดิม (Replacement) กับกลุมอุตสาหกรรม ซึ่งเม� อรวมกันแลวก็มี

ปริมาณไมมากนักเม� อเทียบกับปริมาณ Shipper ที่มีอยู

ในป 2565 ชวงกลางป LNG Terminal ใหมที่หนองแฟบ ซึ่งรวมทุน

ระหวาง ปตท.และ กฟผ. มีกําลังผลิต 7.5 ลานตันตอป จะเริ่มใหใชบริการ

ได ฉะนั้นขอจํากัดเร� องการจอง LNG Terminal ที่มีในป 2564 ก็จะหมดไป 

ในทางกลับกันก็กังวลวาจะมีผูมาใชบริการนอยไป ซึ่งจะสงผลตอคาบริการ

ที่จะสูง ดังนั้นจึงมีคําถามวา จําเปนตองกําหนดโควตานําเขา LNG ในป 

2565 และ 2566 ตอไปหรือไม

ตั้งแตป 2565 คาดวาจะมีผูนําเขาหลายรายแตเปนการนําเขา

ปริมาณนอย จะมีปญหาปฏิบัติเกี่ยวกับขอกําหนดเปดใหใชหรือเช� อมตอ

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ และสถานีกาซธรรมชาติเหลวแกบุคคลที่ 3 

(LNG Terminal TPA code) เพ� อเปดใหมีการแขงขันนําเขา LNG ตัวอยาง

เชน ปญหาคุณภาพกาซธรรมชาติ ปญหาระยะเวลาที่กําหนดใหนํากาซ

ธรรมชาติเขาทอกาซและตองสงออกภายใน 16 วัน (Imbalance) เปนตน 

รวมทั้งขอกําหนดอ� นๆ ที่กําหนดไวใน TPA Code ของทั้งระบบทอกาซ

ธรรมชาติและสถานีกาซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ซึ่งเดิมกําหนด

ไวสําหรับผูใชบริการรายใหญเทานั้น จะตองไดรับการแกไขใหเหมาะสม

กับสถานการณการแขงขันที่จะเกิดขึ้น

การปรับโครงสรางกิจการกาซธรรมชาติและโครงสรางราคา

กาซธรรมชาติเพ� อสงเสริมการแขงขันในระยะที่ 2 ไดดําเนินการครบ

แลว โดย กพช.ไดมีมติ 2 ครั้ง ครั้งแรก เม� อวันที่ 1 เมษายน 2564 

เปนการปรับโครงสรางกิจการกาซธรรมชาติ โดยจัดกลุมผูจัดหากาซ

ธรรมชาติเปน 2 กลุม คือ (1) กลุม Regulated Market ซึ่งประกอบ

ดวยผู ใชกาซธรรมชาติจาก Old Supply และ Shipper ที่จัดหา LNG 

เพ� อนําเขามาใชกับภาคไฟฟาที่ขายเขาระบบ (2) จัดหา LNG สําหรับ

ใชกับโรงไฟฟาที่ ไมไดขายเขาระบบ ภาคอุตสาหกรรมและกิจการของ

ตนเอง (Partially Regulated Market) รวมทั้งไดมีมติใหยกเลิกการ

ลงทุนจากโครงการ FSRU ของ กฟผ.ในอาวไทยตอนบน ตามมติ ครม. 

เม� อวันที่ 11 เมษายน 2560 แลวให กฟผ.ไปรวมลงทุนกับ ปตท. ใน

สัดสวน 50:50 ในโครงการ LNG Receiving Terminal (แหงที่ 2) ที่ 

ตําบลหนองแฟบ จังหวัดระยอง ขนาด 7.5 ลานตันตอป และ ครั้งที่ 2 

เม� อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เปนการปรับโครงสรางราคากาซธรรมชาติ

สําหรับสงเสริมการแขงขันในกิจการกาซธรรมชาติระยะที่ 2 (ใหม) โดย

โครงสรางราคากาซธรรมชาติจําแนกเปน 3 กลุม คือ 1.ราคากาซธรรม

ชาติที่ขายใหกับโรงแยกกาซธรรมชาติ 2.ราคากาซธรรมชาติที่ Shipper 

ปตท.ขายในกลุม Old Supply และกลุมที่ 3.ราคากาซธรรมชาติที่ 

News Shipper ขายไฟฟาเขาระบบใน Regulated Market ซึ่งการปรับ

โครงสรางทั้งกิจการและราคากาซธรรมชาตินั้นมีความพรอมที่จะทําให

มีการแขงขันกาซธรรมชาติไดจริงแลวหรือไม ความตองการใหม (New 

Demand) จะเกิดขึ้นไดอยางไรและภายใต โครงสรางราคาอยางไร โดย

เฉพาะกลุมที่ขายไฟฟาใหมเขาระบบ และจะสรางกลไกอยางไรซึ่งผูนํา

เขา LNG มาใชในกิจการของตนเองที่ ไดประโยชนจากราคา LNG ที่ต่ํา

ลงจะลดคาไฟฟาใหแกผู ใชไฟฟา

การเปดเสรีกาซธรรมชาติของไทยไดเดินทางมาถึงระยะที่หนึ่ง 

กําลังกาวสูระยะที่สอง มีความพรอมทั้ง Shipper ที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

แต Demand ใหมยังมีคอนขางนอย รวมทั้งการปรับกฎ หลักเกณฑ

ตางๆ ตามแนวทางที่ กพช.วางไวอยางเปนระบบใหแลวเสร็จกอนที่จะ

เริ่มเขาสูระยะที่สองที่มีการแขงขันอยางเปนธรรมและโปรงใส เชน การ

จัดตั้ง TSO เปนหน�วยงานและ/หรือเตรียมไปสูองคกรที่แยกเปนอิสระ 

การแยกและบริหารระบบทอจําหน�ายกาซธรรมชาติ (DSO) รวมทั้งการ

จัดทํา TPA Regime/Code และหลักเกณฑการคํานวณคาบริการ DSO 

รวมทั้งในระยะยาวจะตองมีการปรับโครงสรางกิจการไฟฟาในอนาคต

ใหมอยางไร เพ� อรองรับการสงเสริมการแขงขันเสรีกาซธรรมชาติตอไป

อีก ซึ่งตองใชระยะเวลาอีกนานพอสมควร.

วีระพล จิรประดิษฐกุล

เ

โชวแผนแกปญหาโลกรวน

เดินหนาดันประเทศไทยไรคารบอน



เริ่มต้นเดือน พ.ย.2564 ตลาดยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดย

มีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบใต้ระดับแนวต้านที่ 1,650 จุด ซึ่งความ

ผันผวนที่เกิดขึ้นมาจากการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเป็นหลัก พบ

ว่าพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติยังไม่มีความชัดเจนว่า

ต้องการจะปรับพอร์ตหรือเข้ามาลงทุน พฤติกรรมการทุ่มขายและ

โหมซ้ือในช่วงท่ีผ่านมามีผลกดดันดัชนีตลาดผันผวนสูง ทำาให้นักลงทุน

ไทยพลอยต้องชะลอการลงทุนไปด้วย เพราะยังมองไม่ออกว่าแท้จริง

แล้วนักลงทุนต่างชาติต้องการจะลงทุนในลักษณะใด หากมองในระยะ

ส้ันๆ ก็จะมีภาพเป็นการเล่นเก็งกำาไร ทำาให้ดัชนีแกว่งตัวอยู่ในกรอบ

แคบๆ ตลาดไม่มีทิศทางการเคลื่อนตัวท่ีแท้จริงต่างจากตลาดหุ้นโลกหรือ

ตลาดหุ้นสหรัฐท่ีมีการแกว่งตัวในทิศทางแนวโน้มบวกมากกว่า แม้จะมี

ปัญหาเรื่องโรคระบาดมากอยู่ก็ตาม แต่ด้วยความเชื่อท่ีว่าการฉีดวัคซีน

สัดส่วนมากในประเทศจะทำาให้การระบาดของโรคลดลง และท้ายท่ีสุด

โรคโควิด-19 ก็จะเป็นโรคประจำาท้องถ่ินเหมือนไข้หวัดท่ัวไป จำานวนผู้

เสียชีวิตจะลดลงมาก แม้จะมีการระบาดอยู่บ้างก็ตามก็จะไม่มีอะไรน่า

กลัวเหมือนท่ีผ่านมา จึงพร้อมท่ีจะเปิดประเทศเหมือนกับไทย ทำาให้เกิด

ความเชื่อม่ันมากว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะกลับมาเติบโตสูง เกิดการจ้างงาน

เพ่ิมมาก และธุรกิจต่างๆ จะกลับมาเติบโตเหมือนท่ีผ่านมาในอดีต จึง

พบว่าตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงข้ึนรับผลดีท่ีจะเกิดตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 

และปัจจุบันจะพบว่าดัชนีดาวโจนส์ได้พุ่งข้ึนทำาสถิติสูงสุดตลาดกาลใหม่

อีกคร้ัง โดยดัชนีได้พุ่งข้ึนมายืนเหนือ 36,000 จุดไปแล้ว แสดงถึงนัก

ลงทุนมีความเชื่อม่ันสูงมากว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะโตสูงอย่างต่อเนื่อง

เมื่อมาพิจารณาตลาดหุ้นไทยกลับพบว่ายังคงตกอยู่ในวังวน

ของการเก็งกำาไร เพราะในระยะแรกๆ ของการคลี่คลายสภาวการณ์

ต่างๆ เป็นไปไม่ได้ว่าทุกอย่างจะกลับคืนสู่สภาพปกติก่อนเกิดวิกฤตได้

ทันที เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวของธุรกิจและ

เศรษฐกิจ ดังนั้น การคาดหวังของการเก็งกำาไรที่ต้องการเห็นการ

เติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างฉับพลันคงเป็นไปไม่ได้ แต่ผลจริง

จะดีขึ้นจากเดิมแน่นอน แต่จะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะแรก 

และจะพุ่งขึ้นได้อย่างมากเมื่อทุกคนมองภาพและผลที่ออกมามีความ

ชัดเจนมากขึ้น ในเมื่อไทยก็มีการเปิดประเทศไปแล้ว และโรคระบาด

ก็อยู่ในทิศทางแนวโน้มที่จะค่อยๆ ลดน้อยลงเช่นกัน ดังนั้น ผลที่เกิด

ย่อมไม่ต่างจากสหรัฐ นั่นคือธุรกิจและเศรษฐกิจจะต้องมีการฟื้นตัว

แน่นอน และจะฟื้นตัวได้ยาวเนื่องจากมีการสะดุดหยุดมายาวนาน            

ร่วม 2 ปี ความต้องการใช้จ่ายบริโภคจะเกิดสูงมาก แต่ระยะแรก

เมื่อความเชื่อมั่นยังต่ำาทำาให้ตลาดยังเติบโตได้ไม่เต็มที่ ในแง่ของการ

ลงทุนในตลาดหุ้นคงจะไม่รอให้ทุกอย่างชัดเจนแล้วค่อยเข้าลงทุน จะ

เป็นการตัดสินใจลงทุนที่ช้าเกินไป ควรทยอยลงทุนก่อนสภาวการณ์

จะดีอย่างชัดเจน จึงจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า. 
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9เศรษฐกิจ

SFLEX แจกวอแรนต์เสริมแกร่ง  

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.    

สตาร์เฟล็กซ์ หรือ SFLEX เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติออก

วอแรนต์ฟรีให้ผู้ถือหุ้นเดิม 2 ชุด SFLEX-W1 และ SFLEX-W2 

รวมจำานวน 184.50 ล้านหน่วย ในอัตราส่วน 10:1 และ 8:1 ตาม

ลำาดับ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน สนับสนุนและเสริม

สร้างการต่อยอดธุรกิจในอนาคต โดยตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตบรรจุ

ภัณฑ์ชนิดอ่อนระดับแนวหน้าของอาเซียน อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม

ครึ่งปีหลังยังมีคำาสั่งซื้อล่วงหน้าตุนไว้จำานวนมาก จึงมั่นใจช่วยผลัก

ดันรายได้ปีนี้โตทะลุเป้า 1,560 ล้านบาท

ttb คัดเลือก SSF และ RMF ตัวท็อป 

นางกิดาการ ชัฏสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์

กองทุนรวม ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า เอ็มบีธนชาต

กระตุ้นคนไทยสร้างวินัยการลงทุนอย่างต่อเนื่อง คัดเลือกกองทุน

รวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)  

พร้อมสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี รองรับความต้องการให้

กับนักลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2564 และเพิ่มโอกาสสร้างผล

ตอบแทนเพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งวันนี้และอนาคต นอกจาก

นี้ยังจัดโปรโมชั่นกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี สำาหรับการลงทุนทุกๆ 

50,000 บาท รับเงินลงทุนเพิ่มในกองทุนตราสารตลาดเงิน เมื่อ

ลงทุนตั้งแต่วันนี้–31 ธันวาคม 2564

บี.กริมกู้ 900 ล้านพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม 

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM เปิดเผยว่า โครงการโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ที่มีกำาลังการผลิต

ติดตั้ง 39 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 

20 ปี กับการไฟฟ้าประเทศกัมพูชา (Electricite Du Cambodge) 

ซึ่งได้ดำาเนินการจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นที่เรียบร้อย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และเตรียมลงนามสัญญา

เงินกู้ 938 ล้านบาท เพื่อนำามาพัฒนาศักยภาพโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 

มันนีเอ็กซ์ โปเชียงใหม่อัดโปรแรง

นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรม 

การเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 16 Money 

Expo Chiangmai 2021 วันท่ี 12-14 พ.ย.64  ท่ีเซ็นทรัลพลาซา 

เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ ทุ่มแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี สินเชื่อ

บ้าน ดอกเบ้ีย 0% นาน 6 เดือน สินเชื่อบุคคล อัตราดอกเบ้ีย 0% นาน 

6 เดือน สินเชื่อฟ้ืนฟูธุรกิจดอกเบ้ีย 2% นาน 10 ปี เงินฝากปลอดภาษี 

24 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 1.3% ต่อปี ทรัพย์ NPA ราคาลดสูงสุด 60% 

ซ้ือประกันชีวิตรับทองคำาแท่ง 9 บาท/ iPhone 13 Pro Max 

ทุ่มงบสร้างเขื่อนกัดเซาะปากน้ำาเทพา

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.)  

เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้จัดทำาแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งของปากน้ำาเทพา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา โดยดำาเนิน

โครงการก่อสร้างกำาแพงป้องกันการกัดเซาะบริเวณปากน้ำาเทพา 

ระยะทางรวม 1.5 กม. งบประมาณทั้งสิ้น 270 ล้านบาท ซึ่งหลัง

จากที่แล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำาของแม่น้ำา

เทพา ลดปัญหาอุทกภัย 

สะพานกิ่วลมดันแลนด์มาร์กใหม่แม่ฮ่องสอน 

นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์สร้างและ

บูรณะสะพานท่ี 1 (พิจิตร) เปิดเผยว่า ได้ดำาเนินการก่อสร้างสะพาน 

และถนนในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม-ปางอุ๋ง 

ระหว่าง กม.14+100-กม.18+500  ใช้งบประมาณ 70 ล้านบาท ใช้

เวลาก่อสร้าง 2 ปี  ซึ่งนอกจากจะอำานวยความสะดวกให้ประชาชน

ในพื้นที่แล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กใหม่ของ จ.แม่ฮ่องสอน ที่

จะดึงดูดนักท่องเที่ยว

จับตาราคาแผงโซลาร์พุ่ง
เหตุการผลิตในจีนชะงัก/GPSCอวดรายได้Q3โต8%

นายพลกฤต กล่ำาเครือ 

นายกสมาคมผู้ประกอบการ

และช่างพลังงานแสงอาทิตย์ 

เปิดเผยว่า ขณะนี้แนวโน้มแผง                                                 

โซลาร์เซลล์ที่จะเปลี่ยนพลัง 

งานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ายังคง

มีทิศทางขาข้ึนต่อเนื่อง สมาคม

ต้องตามใกล้ชิดจนถึงต้นปี 2565 

เนื่องจากวัตถุดิบการผลิตต่างๆ                                                  

อาทิ กระจก ซิลิคอน อะลูมิเนียม 

ฯลฯ ได้ปรับขึ้นก่อนหน้านี้ และ

ล่าสุดโรงงานจีนได้รับผลกระ

ทบจากไฟฟ้าที่ขาดแคลนทำาให้

ต้องหยุดการผลิตเป็นบางช่วง 

ส่งผลให้แผงโซลาร์เซลล์บาง

รุ่นเริ่มขาดสต๊อก แม้ว่าจะมีคำา

สั่งซื้อไป แต่จะได้รับสินค้าเร็ว

สุดเป็น ม.ค.65 โดยประเมิน

ว่าสถานการณ์การผลิตของจีน

จะเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วสุดใน

เดือน มี.ค.65 แต่ระดับราคา

แผงโซลาร์จะยังคงทรงตัวระดับ 

สูง

สำาหรับแนวโน้มการติด

ตั้งแผงโซลาร์เพื่อผลิตไฟฟ้า

แสงอาทิตย์บนหลังคาท่ีอยู่อาศัย                                        

(โซลาร์รูฟท็อป) ขณะนี้ยังคง

เติบโต โดยเฉพาะในส่วนของ

บ้านท่ีมีการซ้ือยานยนต์ไฟฟ้า (อี

วี) เพื่อนำามาชาร์จไฟช่วงกลาง

วันที่จะได้รับค่าไฟที่ต่ำาและคุ้ม

ค่ากว่าใช้ไฟบ้าน โดยแนวโน้ม

การใช้อีวีของไทยเร่ิมมีมากขึ้น

ต่อเนื่อง และเมื่อรัฐบาลคลอด

แพ็กเกจส่งเสริมอีวีที่คาดว่าจะ

เป็นช่วง ธ.ค.นี้ ก็น่าจะทำาให้

การใช้อีวีปี 2565 สูงขึ้น และ

หากเป็นไปได้รัฐควรมีมาตรการ

สนับสนุนการติดต้ังโซลาร์เพ่ือ

ชาร์จรถอีวีในบ้านพ่วงไปด้วย  

ด้านนายวรวัฒน์ พิทยศิริ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

จำากัด (มหาชน) หรือ GPSC 

แกนนำานวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า 

กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ผลการ

ดำาเนินงานไตรมาส 3/2564 มี

รายได้ทั้งสิ้น 17,997 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้

ทั้งสิ้น 16,601 ล้านบาท 

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับไตร 

มาส 2/2564 มีรายได้ลดลงเล็ก

น้อย 1% ขณะที่กำาไรสุทธิของ

บริษัทในไตรมาส 3/2564 มี

ทั้งสิ้น 1,875 ล้านบาท ลดลง 

699 ล้านบาท หรือลดลง 27% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน และลดลง 427 ล้านบาท 

หรือลดลง 19% เมื่อเทียบกับ

ไตรมาส 2/2564 สาเหตุมาจาก

กำาไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาด

เล็ก (SPP) ลดลง เนื่องจาก

ได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซ

ส่งมอบ • นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์                                                                                                                   

หรือ LEO มอบเครื่องช่วยหายใจสำาหรับเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤต ชนิดควบคุมแรงดัน มูลค่า 

750,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พันเอก รชต ลำากูล รองผู้อำานวยการ, 

พ.อ.เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร ผอ.กองกุมารเวชกรรม และ พ.อ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ หัวหน้า

หน่วยทารกแรกเกิด กองกุมารเวชกรรม ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ. 

‘ออมสิน’คุยปล่อยกู้สู้ โควิด

10เดือนยอดทะลุ2.4หมื่นล.

ธรรมชาติและถ่านหินที่ปรับตัว

เพิ่มสูงขึ้นตามกลไกราคาตลาด

โลก.

หนุนเกษตรกร

เตรียมใช้RCEP

ดันส่งออกผลไม้

ไทยโพสต์ • “สินิตย์” สั่งการ 

กรมเจรจาการค้าระหว่างเดิน                                                 

ห น้ า ล ง พื้ น ที่ ใ ห้ ค ว า ม รู้

เกษตรกร ผู้ประกอบการผล

ไม้ เตรียมตัวใช้ประโยชน์จาก

ความตกลง RCEP หลังคาดมี

ผลบังคับใช้ต้นปี 65

นายสินิตย์ เลิศไกร 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการ

ให้กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ เร่งลงพื้นที่พบปะ

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้

ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 

เช่น อุตรดิตถ์ (ทุเรียน 

สับปะรด มังคุด) อุดรธานี 

(มะม่วง กล้วยหอม) ยะลา-

เบตง (ทุเรียน มังคุด) เป็นต้น 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

เรื่องการใช้ประโยชน์จาก

ความตกลงการค้าเสรี (FTA) 

ที่ ไทยทำากับประเทศต่างๆ 

โดยเฉพาะความตกลงหุ้น

ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิ 

ภาค (RCEP) ที่กำาลังจะมีผล

บังคับใช้ในต้นปี 2565

ท้ังน้ี รวมถึงช้ีแจงเรื่อง                          

กฎระเบียบทางการค้า พฤติ 

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

PTT การท่ีราคาหุ้น PTT ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ และยัง

ไม่มีทีท่าจะตอบรับกับข่าวดีจากราคาน้ำามันท่ีพุ่งสูงข้ึนค่อนข้างมากใน

ปัจจุบัน อาจเป็นเพราะ PTT เป็นหุ้นใหญ่ในกลุ่มพลังงานและมีทุนจด

ทะเบียนค่อนข้างมาก การเก็งกำาไรราคาหุ้นจึงต้องใช้กำาลังเงินสูง และ

เมื่อนักลงทุนเกิดความท้อใจกับการเก็งกำาไรราคาท่ีขยับได้ยาก จึงอาจ

มีการตัดสินใจท่ีจะโยกเปล่ียนตัวการลงทุน ซ่ึงก็คือการปรับพอร์ตการ

ลงทุนน่ันเอง มองเผินๆ ก็เหมือนจะเป็นเหตุผลท่ีดี แต่เมื่อมาพิจารณา

ด้วยเหตุผลและหลักการลงทุนท่ีแท้จริงแล้ว กลับมีคำาตอบว่า การท่ี

ราคาหุ้น PTT อยู่ต่ำาเกินความเหมาะสมของพ้ืนฐานธุรกิจ เท่ากับทำาให้

การลงทุนใน PTT จะมีความคุ้มค่ามากกว่าการลงทุนในหุ้นตัวอื่นๆ ได้ 

ยกเว้นจะมีเจตนาท่ีจะเล่นเก็งกำาไรโดยเฉพาะเท่าน้ัน เพราะเมื่อมา

พิจารณาจากผลประกอบการของ PTT ในปี 2564 พบว่าคร่ึงปีแรกทำา

กำาไรได้แล้ว 57,166.28 ล้านบาท กำาไรเพ่ิมจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

มากถึง 444.5% หรือเพ่ิมกว่า 4 เท่าตัว แสดงชัดเจนถึงสภาวการณ์ท่ีดี

ข้ึนของ PTT อย่างมาก ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับปีก่อน 2563 ท่ีธุรกิจมี

กำาไรตกต่ำามากเลย มีแต่จะต้องมองไกลออกไปเพราะปัจจุบันราคาน้ำามัน

ยังคงขยับสูงข้ึน ทำาให้คาดหมายได้ว่าคร่ึงปีหลัง PTT จะมีกำาไรมากกว่า

คร่ึงปีแรก แต่ในท่ีน้ีเพียงประเมินในระดับต่ำาให้มีกำาไรในระดับรวมแค่ 

120,000 ล้านบาท ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นท่ี 4.201 บาท เพียงประเมินราคา

ด้วยพีอีแค่ 10 เท่า ยังได้ราคาท่ี 42.01 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่แค่ 

37.25 บาท จึงมี up side ได้อีกถึง 12.75% โดยจะได้เงินปันผลในระดับ

สูงท่ี 5.64% ด้วย ทำาให้ยังน่าลงทุน

PTTGC ความน่าสนใจในตัวหุ้น PTTGC คือผลประกอบการท่ี

ดีมาก แต่ราคาหุ้นต่ำามาก เท่ากับบอกให้รู้ว่าราคาไม่สอดรับกับความ

เป็นจริงของธุรกิจ ทำาให้เมื่อคิดเป็นความคุ้มค่าในการลงทุนจะมีผล

สูงมาก จริงอยู่ท่ีปีกลาย 2563 PTTGC มีกำาไรตกต่ำาลงมากจากกำาไร

ท่ีสูงกว่าหมื่นล้านบาท ลดเหลือแค่ 199.61 ล้านบาท มองแค่น้ีก็ดูน่า

ตกใจและจะคิดว่าไม่น่าสนใจ เพราะผลประกอบการตกต่ำามาก หากปี 

2564 น้ียังทำากำาไรได้แค่น้ี ก็ย่อมไม่คุ้มค่ากับการเข้าลงทุนแน่นอน แต่

ผลจริงในปี 2564 น้ีกลับแตกต่างจากปีกลายมาก เพราะแค่คร่ึงปีแรก 

PTTGC ก็กลับมาทำากำาไรได้สูงถึง 34.729.6 ล้านบาทแล้ว ไม่ต้องไป

คิดเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยังมีผลประกอบการขาดทุน

มากถึง 7,113 ล้านบาทเลย เรียกว่าต่างกันอย่างส้ินเชิง จึงมีแต่จะต้อง

มาพิจารณาต่อไปว่าจะมีกำาไรเพ่ิมแค่ไหนมากกว่า ดูจากสภาพการณ์

ท่ีราคาน้ำามันยังสูงข้ึนในคร่ึงหลังของปี 2564 เท่ากับบอกให้รู้ว่า คร่ึงปี

หลัง PTTGC จะมีกำาไรสูงกว่าคร่ึงปีแรก แต่ในท่ีน้ีประเมินในระดับต่ำาๆ 

ให้คร่ึงปีหลังมีกำาไรน้อยกว่าคร่ึงปีแรก เมื่อคิดรวมแล้วให้มีกำาไรรวมในปี 

2564 แค่ 50,000 ล้านบาท ก็ยังจะมีกำาไรต่อหุ้นท่ี 11.089 บาท ดังน้ัน 

เพียงประเมินราคาด้วยพีอี 10 เท่ายังได้ราคาท่ี 110.89 บาท แต่ราคา

ในตลาดซ้ือขายกันแค่ 61 บาท จึงมี up side ได้อีกมากถึง 81.79% 

โดยจะได้เงินปันผลอย่างน้อย 5.4% ด้วย แค่น้ีก็สามารถเลือกลงทุนได้

แล้ว แต่ยังไม่จบ เพราะเมื่อไปดูมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ PTTGC ใน

ปัจจุบัน พบว่ามีค่าท่ี 69.57 บาท มูลค่าสูงกว่าราคาหุ้นในตลาดเสียอีก 

จึงเป็นการบอกชัดเจนว่าราคาหุ้นในตลาดต่ำาเกินจริงอยู่มาก

TMT ธุรกิจเหล็กได้มีการฟ้ืนตัวมาต้ังแต่ปีกลาย 2563 แล้ว แม้

จะมีโรคระบาดเกิดข้ึน แต่งานการก่อสร้างต่างๆ ยังคงมีการดำาเนินการ

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการก่อสร้างในโครงการด้านสาธารณูปโภค

ของรัฐต่างๆ ในแต่ละประเทศ รวมถึงไทยรัฐบาลก็มีการลงทุนในด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานอย่างมาก ทำาให้ความต้องการใช้เหล็กมีเพ่ิมมากไป

ด้วย  จะพบว่าเมื่อดูผลประกอบการของ TMT ในปีกลาย ก็มีผลกำาไร

เพ่ิมสูงข้ึนอย่างมากแล้ว โดยมีกำาไรเพ่ิมมาอยู่ระดับ 537.88 ล้านบาท 

กำาไรเพ่ิมจากปี 2562 133.91% ก็นับว่ากำาไรเพ่ิมมากแล้ว แต่เมื่อมา

ดูปี 2564 แค่คร่ึงปีแรกก็ทำากำาไรได้ถึง 1,027.81 ล้านบาท กำาไรเพ่ิม

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมากถึง 392.72% และยังเป็นกำาไรท่ีสูง

กว่ากำาไรในปี 2563 อีกด้วย แสดงว่าธุรกิจยังจะเติบโตได้อีกมาก จึง

ประเมินอย่างต่ำาๆ ว่าตลอดปี 2564 TMT คงจะทำากำาไรรวมได้ไม่ต่ำากว่า 

2,000 ล้านบาท คิดเป็นกำาไรต่อหุ้นท่ีจะได้ท่ี 2.30 บาท เมื่อมาคำานวณ

ราคาด้วยพีอีแค่ 10 เท่า ยังได้ราคาท่ี 23 บาท แต่ราคาในตลาดยังอยู่

แค่ 10.20 บาท จึงยังมี up side ได้อีกมากถึง 125.49% และยังจะได้

เงินปันผลในระดับสูงท่ี 10.78% ด้วย ทำาให้ TMT เป็นหุ้นท่ีเหมาะกับ

การลงทุนมาก แต่การเก็งกำาไรอาจ

มีไม่มากเพราะราคาหุ้นค่อนข้างน่ิง 

เหมาะสำาหรับการลงทุนระยะยาว

มากกว่า

KTB หุ้นในกลุ่มธนาคาร

เริ่มมีการขยับตัวมากขึ้น ก็คงได้

รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่

ออกมาดีกว่าที่คาดกัน เนื่องจาก

ที่ผ่านมายังคงมีความวิตกกังวล

กันมาก กลัวธนาคารจะยังมี NPL 

เพิ่มมาก ทำาให้ประเมินว่าธนาคาร

จะมีกำาไรลดน้อยลงอีกปี แต่เมื่อ

สภาวการณ์คลี่คลาย โรคระบาดเริ่มชะลอตัวลง และรัฐก็มีการเปิด

ประเทศพร้อมกับมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาด้วย ทำาให้

เศรษฐกิจฟื้นตัวได้มากขึ้น ลูกค้าธนาคารก็สามารถกลับมาดำาเนิน

ธุรกิจได้ตามปกติ มีผลให้ NPL ของธนาคารมีไม่มากอย่างที่เคยวิตก

กัน ดังนั้น เมื่อมาดู KTB จึงพบว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ก็

ทำากำาไรได้ 16,644.45 ล้านบาทแล้ว กำาไรเพิ่มจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน 25.34% แสดงว่าดีขึ้นมาก ทำาให้ประเมินว่าตลอดปี 2564 

KTB คงจะทำากำาไรได้ที่ 23,000 ล้านบาท ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 1.65 

บาท เมื่อใช้พีอี 10 เท่าคำานวณจะได้ราคาที่ 16.50 บาท แต่ราคา

หุ้นในตลาดอยู่แค่ 11.60 บาท จึงมี up side ได้อีกถึง 42.24% และ

ยังจะได้เงินปันผลประมาณ 4.97% ที่ควรดูคือ KTB ปัจจุบันมีมูลค่า                                                                           

หุ้นตามบัญชีที่ระดับ 24.55 บาท สูงกว่าราคาหุ้นในตลาดมาก จึงน่า

ลงทุน 

SENA มองเผินๆ คงคิดว่าหุ้น SENA ไม่น่าสนใจ เพราะธุรกิจ

ก็ไม่ได้ใหญ่ นับว่าอยู่ในขนาดกลางๆ มากกว่า และผลประกอบการ

ของ SENA ก็ไม่โดดเด่นมากนัก แต่ก็ไม่ได้ตกต่ำาลงแต่อย่างใด ที่

ทำาให้นักลงทุนไม่ค่อยสนใจอยู่ที่ราคาหุ้นมากกว่า เพราะราคาไม่ค่อย

หวือหวา จึงไม่มีบรรยากาศของการเก็งกำาไรมากพอ แต่การที่ราคา

หุ้น SENA ยังอยู่ระดับต่ำามาก กลับมีผลดีกับการลงทุน เพราะเมื่อมา

ดูผลประกอบการของ SENA พบว่าครึ่งปีแรกทำากำาไรได้ 446.83 ล้าน

บาท กำาไรใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ระดับ 459.26 ล้าน

บาท ต่ำากว่าเล็กน้อย แทบไม่มีนัยสำาคัญอะไรจากสภาวการณ์ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ที่คลี่คลายมากขึ้น มีการผ่อนปรน LTV ทำาให้ช่วงท้าย

ปีธุรกิจจะฟื้นตัวได้มาก จึงประเมินว่าปี 2564  SENA คงจะทำากำาไร

ได้ที่ 900 ล้านบาท ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 0.6268 บาท เมื่อใช้พีอี 10 

เท่าคำานวณจะได้ราคาที่ 6.27 บาท แต่ราคาในตลาดอยู่แค่ 4 บาท 

จึงมี up side ได้อีกถึง 56.75% โดยจะได้เงินปันผลประมาณ 3.92% 

ด้วย และมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ SENA ปัจจุบันอยู่ที่ 4.86 บาท สูง

กว่าราคาหุ้นในตลาด ทำาให้ยังลงทุนได้คุ้มค่า.

กรรมของผู้บริโภค และช่อง

ทางการจำาหน่าย ท้ังตลาดออน 

ไลน์และออฟไลน์ เพื่อเตรียม

ความพร้อมให้กับเกษตรกร

และผู้ประกอบการผลไม้ของ 

ไทย โดยความตกลง RCEP 

เมื่อมีผลบังคับใช้ จะเป็น FTA                      

ฉบับที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประ                                                           

ชากรรวมกันกว่า 2,300 ล้านคน

สำาหรับผลไม้เป็นสินค้า

เกษตรสำาคัญของไทย นำาราย                                       

ได้เข้าประเทศกว่าปีละ 4 พัน                                    

ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้ FTA                                      

ในช่วง 9 เดือนของปี 2564 

(ม.ค.-ก.ย.) ไทยส่งออกผลไม้สด                                         

แช่เย็นแช่แข็งและผลไม้แห้ง                                              

ไปท่ัวโลก มูลค่ารวม 5,164.68 

ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 52%                                       

โดยไทยส่งออกไปประเทศคู่ 

FTA สัดส่วนสูงถึง 97% ของ

การส่งออกผลไม้ทั้งหมด และ

ส่งออกไปประเทศสมาชิก RCEP 

สัดส่วน 92% ของการส่งออก

ผลไม้ทั้งหมด ซึ่งจีนถือเป็น

ตลาดส่งออกผลไม้สำาคัญของ

ไทย มีมูลค่าส่งออก 3,824 

ล้านเหรียญสหรัฐ.

ไทยโพสต์ • เอกชนจับตาราคาแผงโซลาร์พุ่ง หลังกำาลังการผลิต

ในจีนชะงัก หวังกลับสู่ภาวะปกติ มี.ค.65 ลั่นทิศทางในไทยยังเติบ 

โตแบบกระจุก แนะรัฐดันแผนติดโซลาร์ร่วมแพ็กเกจหนุนรถอีวี 

ด้าน GPSC คว้ารายได้ไตรมาส 3/64 โต 8% หนุนกำาไร 9 เดือน

แรกยังแกร่ง เพิ่มขึ้น 2%

ผันผวนจากเก็งกำาไรและปรับพอร์ต

วรวัฒน์  พิทยศิริ

ไทยโพสต์ • “ออมสิน” โชว์ยอด

อนุมัติปล่อยกู้สินเชื่อสู่ โควิด-19 

ผ่าน MyMo 10 เดือน อนุมัติแล้ว

ทะลุ 1.5 ล้านราย วงเงิน 2.4 

หมื่นล้านบาท เร่งยื่นกู้รายละหมื่น

บาท ถึงสิ้นปี 2564

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำานวย                                                     

การธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตั้ง                                                         

แต่สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 (โควิด-19)                                                  

ในประเทศไทยรุนแรงขึ้น ที่ผ่าน

มากระทรวงการคลังได้รับนโยบาย

จากรัฐบาลให้เร่งจัดทำามาตรการ

ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน

จากผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมอบ                                               

หมายธนาคารออมสินจัดทำามาตร 

การสินเชื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ธนาคารจึงจำาเป็นเร่ง                                                

ด่วนในการเติมเม็ดเงินเสริมสภาพ                                          

คล่อง ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนให้                                                

สามารถเข้าถึง โดยได้เร่งรัดพัฒนา                                              

แอปพลิเคชันมายโม่ (MyMo) ให้

สามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบน

สมาร์ทโฟน หรือ Digital Lending 

เพื่ออำานวยความสะดวกให้ลูกค้า 

สามารถยื่นกู้และรับโอนเงินกู้

เข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่

จำาเป็นต้องไปติดต่อสาขา เพื่อลด

ความเสี่ยงติดเชื้อ

โดยหลังจากธนาคารเริ่ม

ปล่อยสินเชื่อผ่าน MyMo เป็นครั้ง

แรกเมื่อเดือน ม.ค.2564 หรือใน

ช่วง 10 เดือนของปี ธนาคารได้

อนุมัติสินเชื่อช่วยเหลือลูกค้าราย

ย่อยแล้ว จำานวนประมาณ 1.5 

ล้านราย ผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ 

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สินเชื่อ

สู้ภัย COVID-19 สินเชื่อฉุกเฉิน

สำาหรับผู้มีรายได้อิสระ และสิน

เชื่ออิ่มใจ วงเงินสินเชื่อรวมกว่า 

24,000 ล้านบาท

“นับว่าธนาคารประสบ

ความสำาเร็จ สามารถเติมเม็ดเงิน

ช่วยเหลือประชาชนเป็นจำานวน

มาก ด้วยระยะเวลาอันสั้น ภาย

ใต้มาตรการป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาดที่เข้มงวด” นาย

วิทัยกล่าว

ทั้งนี้ มาตรการสินเชื่อสู้

ภัย COVID-19 วงเงินให้กู้สูงสุด 

10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือราย

ย่อย และสินเชื่ออิ่มใจ วงเงินให้

กู้สูงสุด 100,000 บาท สำาหรับผู้                                         

ประกอบการร้านอาหารและเครื่อง                                   

ดื่ม ยังคงเปิดให้ยื่นขอกู้ผ่านแอป                                    

MyMo ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.

2564 อย่างไรก็ดี มาตรการสิน                                                 

เชื่อทั้ง 2 โครงการ มีวัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทาง 

การเงินของผู้ ได้รับผลกระทบ

จากโควิด-19 จึงเป็นสินเชื่อที่มี

เงื่อนไขผ่อนปรน เช่น ไม่ต้องใช้

หลักประกัน ไม่ต้องมีบุคคลค้ำา 

หรือปลอดชำาระเงินงวด (ตาม

หลักเกณฑ์ของแต่ละโครงการ) 

เป็นต้น.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

นวันที่รั้วของชาติไม่อาจจับอาวุธได้เหมือนเก่า 

แต่สองมือของเหล่าทหารผ่านศึกผู้ทุพพลภาพ

ยังคงช่วยสร้างประโยชน์ เปลี่ยนจากอาวุธ

มาจับพู่กันวาดเส้นสาย ลวดลายของหมู่มวล

ดอกไม้ อันเป็นเอกลักษณ์บนชิ้นงานฝีมือของผลิตภัณฑ์

จากมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับการ

สร้างสรรค์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ จนกลายเป็นสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ งดงาม และประณีต

บรรจง เหมาะแก่การเลือกซื้อมอบให้เป็นรางวัลของขวัญ

แก่ตัวเองและคนรักรอบตัว

เข้าสู่ฤดูหนาว เป็นช่วงเวลาของการเลือกซื้อของ

ขวัญส่งความสุขช่วงปีใหม่ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงาน 

“สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ประจำาปี 2564” 

ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2564 นี้ ณ ไลฟ์

สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน นำาผลิตภัณฑ์งาน

ฝีมือคอลเลกชั่นใหม่ที่ยังไม่เคยวางจำาหน่ายที่ใดมาก่อน 

พร้อมด้วยสินค้าลดราคาครั้งใหญ่กว่า 2,000 ชิ้นมาให้ชม

และช็อปอย่างมากมาย รายได้จากการจำาหน่ายทั้งหมด

จะนำาเข้ามูลนิธิสายใจไทยฯ เพื่อ

ช่วยเหลือสมาชิกทหารผ่านศึก 

ใ

‘บัณฑิต’ตั้งเป้าขับเคลื่อนงานสพฐ.ให้แหลมคม

ขานรับ12นโยบาย‘ตรนีุช’ลั่นท้าทายมากหวังปั้นเด็กไทยแข่งระดับโลก
กรุงเทพฯ • “บัณฑิต เอื้ออาภรณ์” อธิการ

บดีจุฬาฯ ว่าที่ประธานบอร์ด กพฐ. ยอมรับ

การทำางานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเรื่อง

ท้าทาย จะขับเคลื่อน 12 นโยบาย “รมว.ศธ.” 

พร้อมกับทำาให้ผลของงานมีความแหลมคม 

เป็นรูปธรรมจับต้องได้ เพื่อสู่เป้าหมายปั้นเด็ก

ไทยมีสมรรถนะแข่งเวทีโลก

นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ตามที่

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีตนเป็น

ประธาน ซึ่งขณะนี้ตนยังไม่ได้นัดประชุม 

กพฐ. เนื่องจากต้องการให้มีการประกาศแต่ง

ตั้งอย่างเป็นทางการให้เสร็จเรียบร้อยก่อน 

ซึ่งเบื้องต้นตนจะขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตาม

นโยบาย 12 ข้อของนางสาวตรีนุช เทียน

ทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) เนื่องจากนโยบายของ รมว.

ศธ.ครอบคลุมหมดทุกด้านแล้ว อีกทั้งแผน

งานของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ดำาเนินการอยู่ถือเป็น

แผนงานที่ดี โดยตนจะเข้ามาทำาให้งานต่างๆ 

มีความแหลมคมและจับต้องได้ ให้เห็นผลเป็น

รูปธรรมมากขึ้น เพราะสิ่งที่สังคมอยากเห็น

คือผลงานการศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและจับต้อง

ได้ เช่น การเรียนการสอนเรื่องโค้ดดิ้ง จะต้อง

ทำาให้เด็กเรียนแล้วไปใช้งานได้จริง เป็นต้น

ศธ.จ่อถกเดินหน้าต่ออะควาเรียมหอยสังข์รูปแบบไหน

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ไม่นิ่งนอนใจเตรียม

ถก “คุณหญิงกัลยา-สุภัทร” หาทางเดินหน้า

ต่ออะควาเรียมหอยสังข์ ย้ำา ต้องคุ้มค่ากับ

การลงทุน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ถึงโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำา หรืออะควาเรียมทะเลสาบสงขลา ของ

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) ว่า ตามที่เครือข่ายภาคประชาชน

จังหวัดสงขลาออกมาเรียกร้องให้กระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) ให้มีการเดินหน้าก่อสร้างอา

คารอะควาเรียมให้เสร็จสิ้นเมื่อเร็วๆ นี้นั้น ตน

ทราบว่าโครงการดังกล่าวเป็นมหากาพย์ของ

การก่อสร้างมาอย่างยาวนานกว่า 13 ปี ซึ่ง

ตนไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ แต่ช่วงที่ผ่านมา

ต้องเดินหน้าการบริหารจัดการศึกษาภายใต้

สถานการณ์ โควิด-19 ก่อนเรื่องอื่นๆ

โดยเร็วๆ นี้ตนจะหารือกับคุณหญิง

กัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. ในฐานะกำากับ

ดูแลงานของ สอศ. ว่าจะดำาเนินการเรื่อง

นี้อย่างไรบ้าง รวมถึงหารือร่วมกับนายสุ

ภัทร จำาปาทอง ปลัด ศธ. ในส่วนของข้อมูล

แนวทางต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะ

เป็นการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง หรือเอไอ 

เข้ามาช่วย การใช้พื้นที่ข้างในอาคารบางส่วน

เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาของจริง และส่วนอื่นๆ 

อาจอยู่ในรูปแบบแอนิเมชันสามมิติ หรือการ

ปรับปรุงอาคารใหม่ใช้เป็นสถานที่ประชุม

สัมมนา และแนวทางของ สอศ.ที่ต้องการ

ก่อสร้างต่อในรูปแบบเดิมทั้งหมด

“ตอนนี้คงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะใช้

แนวทางใด แต่ในที่สุดก็ต้องมีการเดินหน้าต่อ 

ซึ่งการเดินหน้าก่อสร้างต่อให้เสร็จสิ้นนั้นดิฉัน

มองว่าเราจะต้องดูงบประมาณ ต้องคุ้มค่ากับ

การลงทุนด้วย สำาหรับคดีทุจริตในโครงการ

นี้ ได้รับรายงานว่าการสอบสวนทางวินัยกับผู้

เกี่ยวข้องได้ยุติเสร็จสิ้นแล้ว” รมว.ศธ.กล่าว.

ม.รามฯ เชิญชวนรับทุนวิทย์ สมัครได้ถึง-10 พ.ย.

คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำาแหง มอบทุนวิทยาศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำาปีการศึกษา 2564 เพื่อ

เป็นการสืบสาน                      

พระมหากรุณา 

ธิคุณพระบาท

สมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถ

บพิตร รัชกาล

ที่ 9 ในโอกาส

ที่ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 

80 พรรษา สำาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำานวน 80 

ทุน โดยจะได้รับการยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลง

ทะเบียน ค่าบำารุงการศึกษา ค่าตำารา และเงินสนับสนุนค่าใช้

จ่ายส่วนตัว คนละ 10,000 บาทต่อปี จนสำาเร็จการศึกษาเป็น

ระยะเวลา 4 ปี สมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้-10 พ.ย.2564 

ดาวน์ โหลดใบสมัครได้ที่ shorturl.asia/c2aCv สอบถามเพิ่มเติม 

โทร. 0-2310-8380 หรือที่ www.sci.ru.ac.th, Facebook: คณะ

วิทย์ ม.ราม

ไทยพีบีเอส ชวนร่วมสนุกงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ

ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียน

สนุก ขนทัพเหล่าพิธีกรจากรายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็ก

ช่างคิด, หม้อข้าวหม้อแกง, สอนศิลป์และขบวนการ Fun น้ำานม 

เป็นต้น พร้อมโชว์สุดพิเศษและกิจกรรม Workshop มากมายมา

ให้น้องๆ หนูๆ ได้ท้าดวลความสามารถ ทดลองสวมบทบาทเป็น

ผู้ประกาศตัวจิ๋ว และสนุกกับกิจกรรมไอเดียรักษ์ โลก ลุ้นรับของ

รางวัล ณ บูธ “ไทยพีบีเอส” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ

สักการะท้าวมหาพรหมเสมือนจริงผ่าน VR

สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจใน

ย่านราชประสงค์ สำานักงานส่งเสริมการ

จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ

มหาชน) และสมาคมการค้าส่งเสริม

การจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติ

ไทย เตรียมเปิดงาน “เทศกาลราช

ประสงค์ 8 องค์เทพ” จัดพิธีบวงสรวง

ประจำาปีท่านท้าวมหาพรหม โรงแรม

เอราวัณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังระดับโลกประจำา

ย่านราชประสงค์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิ

สุทธิคุณ ประกอบพิธ ีชมการรำาบวงสรวง

โดย แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ครั้ง

แรกเปิดงานแบบ Live Streaming ผ่านทางเฟซบุ๊ก we love ratchaprasong ให้ผู้

ศรัทธาจากทั่วโลกได้ส่งจิตอธิษฐานขอพรพร้อมกันตลอด 2 ชั่วโมง ในวันที่ 9 พ.ย.

2564 เวลา 06.00-08.00 น. พร้อมเปิดมิติใหม่แห่งการเข้าถึงพื้นที่ราชประสงค์                                                                       

ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก “ย่านราชประสงค์-ย่านแห่งภูมิปัญญาอัจฉริยะ” (Land of 

Wisdom) ด้วยเทคโนโลย ีVirtual Reality (VR) สักการะขอพรองค์เทพได้ตลอด 24 ชม. 

ผ่าน www.bkkdowntown.com และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเหมือนอยู่สถานที่จริง

แข่งขันทำาอาหารไทยจากสมุนไพรออนไลน์

ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัด

กิจกรรม Thai Taste Therapy Challenge ครั้งที่ 1 (สมุนไพรพื้นถิ่น) แข่งขันทำาอาหาร

ออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 30 พ.ย. เชิญชวนเชฟและผู้รักการทำาอาหารมาประกอบ

อาหารไทยที่เป็นยา โดยใช้วัตถุดิบหลักเป็นสมุนไพรพื้นถิ่น และโพสต์ภาพหรือคลิป

วิดีโอไปยังโซเชียลมีเดีย (ตั้งค่าเป็น Public) ติดแฮชแท็ก #ThaiTasteTherapy ส่งผล

งานมาที่ Facebook: Thai Taste therapy ลุ้นรับเงินรางวัลรวม 1 แสนบาท โครงการ 

Thai Taste Therapy ยังจัดทำา Guidebook ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นำาเสนอ 50 

เมนูแห่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารไทยที่เป็น Nutraceutical - โภชนเภสัช 

คุณประโยชน์ทางยาและส่งเสริมสุขภาพ

เปิดรับศิลปินแสดง ‘บางกอก อาร์ต เบียนนาเล ่2022’

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 เชิญ

ชวนศิลปินที่มีอาย ุ20 ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วม

แสดงงานศิลปะร่วมกับศิลปินระดับโลก ภาย

ใต้แนวคิด CHAOS : CALM โกลาหล : สงบ

สุข ซึ่งจะจัดแสดงในสถานที่สำาคัญใจกลาง

กรุงเทพฯ ระหว่างวันที ่22 ต.ค.2565-

23 ก.พ.2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยและ 

ต่างประเทศแสดงความสามารถด้านศิลปะ และ

โชว์ผลงานในเทศกาลระดับนานาชาติที่จัดขึ้น

ทุกๆ 2 ปี สนใจกรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์ม

การสมัคร Open Call ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 

bkkartbiennale.com/opencall ตั้งแต่วันนี้ถึง 

30 พ.ย. รับสมัครจำานวนจำากัด 300 คน.

คอลเลกชั่นรับลมหนาวสินค้าแฟชั่น ‘สายใจไทย’

ว่าที่ประธานบอร์ด กพฐ.ยอมรับว่า                                                

งานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเรื่องที่ท้าทาย 

เพราะมีทรัพยากรจำานวนมาก แต่ไม่กังวล

กับการทำางาน อย่างเช่นที่ผ่านมากับการ

แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เราไม่จำา                                              

เป็นจะต้องยุบหรือควบรวมทั้งหมด แต่การ

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นสิ่ง

สำาคัญ เพราะครูส่วนใหญ่ไม่ได้ทำาหน้าที่สอน

อย่างเดียว แต่ทำาหลายหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็น

งานธุรการ หากเราบริหารทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่า เช่น การดึงเจ้าหน้าที่จากเขตพื้นที่

การศึกษาเข้ามาช่วยงานธุรการ ก็จะทำาให้

ครูมีเวลาเตรียมการสอนและอยู่กับเด็กมาก

ขึ้น เป็นต้น

“ส่วนการพัฒนาครูนั้น อยากให้ครูได้

พัฒนาทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เนื่องจากทุก

วันนี้การหาความรู้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ดัง

นั้นครูจะทำาหน้าที่สอนอย่างเดียวไม่ได้แล้ว 

แต่จะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน ต่อยอด

ความรู้ให้แก่นักเรียน และบ่มเพาะทักษะของ

นักเรียนนอกเหนือจากตำาราเรียนด้วย ซึ่งเรา

ต้องสร้างเด็กไทยให้มีสมรรถนะแข่งขันกับ

เวทีโลกได้” อธิการบดีจุฬาฯ กล่าว

บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

เทคโนโลยีแห่ง

ชาติ ปี 2564 

ตลอด 11 วัน 

ตั้งแต่วันที่ 9-19 

พ.ย.2564 เวลา 

09.00-19.00 น.               

ณ อาคาร 9-12 

ศูนย์แสดง

สินค้าและการ

ประชุม อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี

ศิริราชเปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ม.ปลาย

ศิริราช เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ม.ปลาย แพทย์จบใหม่ 

และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน “Siriraj Education Expo 2021” ใน

รูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด Exploring the Journey in 

Healthcare วันที่ 11 ธ.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. เปิด

ลงทะเบียนล่วงหน้าจนถึงวันที่ 10 ธ.ค.นี้ โดยงานนี้จัดเพื่อน้องๆ ที่

สนใจเรียนสาย Healthcare มาค้นหาตัวเองและความฝัน รวมถึงผู้

ปกครอง พบทุกหลักสูตรพร้อมอาจารย์แพทย์รุ่นพี่ ตอบทุกคำาถาม

ที่อยากรู้ รวมทั้งเรื่องชิกๆ ชิลๆ ที่แสนอบอุ่นในรอบรั้วริมน้ำา จาก 

6 โซน ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท เช่น iPad 

Air 10.9 นิ้ว 64 GB, Huawei Y6 P1, True Smart P1 Prime 

และแพ็กเน็ตเต็มสปีด 5 GB 7 วัน สอบถามได้ที่ อีเมล: siwww  

@mahodol.ac.th และดูรายละเอียด https://www.si.mahodol.ac.th 

ลงทะเบียนได้ถึง 11 ธ.ค.2564 ที่ลิงก์ https://bit.ly/3jXMXPh.   

ตามพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                                                     

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเห็นความสำาคัญและไม่ทรง

ละทิ้งเหล่าทหารผ่านศึกและครอบครัว

ภายในงานจะได้พบกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์งาน

หัตถกรรมจากแผนกต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ที่น่า

สนใจ อาทิ ที่ใส่เจล

แอลกอฮอล์ลาย

ภาพฝีพระหัตถ์ของ

สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ,                              

จานกระเบื้องทรงกลม

ขนาด 12 นิ้วเพนต์

ลายม้า ซึ่งได้แรง

บันดาลใจจาก

ความสนพระทัย

การทรงม้า

และกีฬาขี่ม้า

ของสมเด็จเจ้า

ฟ้า พัชรกิติยา

ภาฯ, จานกระเบื้องทรงกลมขนาด 12 นิ้วเพนต์ลายเสือ

เตรียมต้อนรับปีขาล ในพุทธศักราช 2565, ผ้าพันคอไหม

ซาตินพิมพ์ลาย “นกป่า” ออกแบบโดย นิธิ สถาปิตานนท์ 

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม, ผ้าพันคอไหม

ซาตินพิมพ์ลาย “ดอกไม้” และยังมีกระเป๋าพิมพ์ลายเข้า

ชุดกับผ้าพันคอรับลมหนาว

อีกไฮไลต์เป็นผลิตภัณฑ์ทำาขึ้นจากผ้าไหมที่ได้รับการ

บริจาค มีทั้งกระเป๋าถือแฟชั่นทรงต่างๆ, กระเป๋าใส่เศษ

สตางค์, หมอนอิงและผลิตภัณฑ์ยอดนิยมจากแผนกเครื่อง

หนังอย่าง กระเป๋าหนังแท้คุณภาพดีสไตล์ร่วมสมัยเพนต์ภาพ

ดอกไม้สำาหรับสุภาพสตรี, กระเป๋าแฟชั่นเก๋ๆ สำาหรับสุภาพ

สตรี, กระเป๋าหนังใส่ขวดเจลแอลกอฮอล์, กระเป๋าเก็บความ

ร้อนเพนต์ลายดอกไม้, ผ้าปูโต๊ะผืนใหญ่เพนต์ลายดอกไม้, ผ้า

ปูโต๊ะ Table Runner เพนต์ลายดอกไม้จากแผนกเพนต์ผ้า

สวยงามไม่แพ้กันเป็นชุดเครื่องแก้วสลักลาย, ชุด

แจกันสลักลายจากแผนกเครื่องแก้ว แผนกสวนไม้ฟอก

อากาศพันธุ์ต่างๆ สวนถาด และอุปกรณ์ตกแต่งสวนมา

ให้เลือกชมและช็อป ภายในงานจัดสาธิตการเพนต์ผ้าปู

โต๊ะด้วยมือให้ชม ผู้สนใจสามารถสั่งผ้าปูโต๊ะหรือกระเป๋า

เก็บความร้อนวาดลวดลายดอกไม้ประจำาวันเกิดหรือ

เดือนเกิดเพื่อมอบเป็นของขวัญให้คนพิเศษ การจัดงาน

เป็นไปตามมาตรการดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด.

จานกระเบื้องเพนต์ลายม้า แรงบันดาลใจจากความสนพระทัยทรงม้าของสมเด็จเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภาฯ

ผ้าพันคอไหมซาตินพิมพ์ลาย “นกป่า” ออกแบบ

โดย นิธิ สถาปิตานนท์ ชมการสาธิตเพนต์ลายดอกไม้ที่งดงามประณีต ผลิตภัณฑ์ลายภาพฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ 

ช็อปสินค้าคอลเลกชั่นใหม่จาก “สายใจไทย”
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

รักสายบุญ! ‘นุ่น-ต๊อด’ ทำาบุญทอดกฐิน ยอดรวมเกือบ 

4 ล้านบาท

เห็นพาดหัวข่าว “แนวหน้าออนไลน์” นี้ นอกจากจะขอ

อนุโมทนากับสองสามีภรรยา คุณ ต๊อด-ปิติ และคุณ นุ่น-วรนุช 

ภิรมย์ภักดี แล้ว ยังทำาให้ผมคิดขึ้นมาได้ว่า..

วงการบันเทิงนั้น ยังมี “ดาราคู่รัก” อีกมากมายหลายสาย 

อาทิ “คู่รักสายฮา”-“คู่รักสายกิน”-“คู่รักสายเที่ยว”-“คู่รักสายหื่น” 

-“คู่รักสายโหด”-“คู่รักสายเมา”-“คู่รักสายเพี้ยน”..

กระทั่ง.. “คู่รักสายเสมอ”!

มีจริงๆ “คู่รักสายเสมอ” เนี่ย ผมได้ยินและเคยได้เห็นตัว

เป็นๆ มาอย่างน้อยก็ 2-3 คู่ ที่ผู้กำากับ-ทีมงานบางคนชี้ให้ดู พลาง

กระซิบ..

คู่นี้มาทำางานสายเป็นประจำา จนทีมงานบ่น!

ส่วนคู่อื่นๆ ผู้อ่านท่ีเป็น “สายบันเทิง” ก็คงจะเห็นและประจักษ์

กันอยู่ตามข่าวแทบรายวัน โดยเฉพาะ “คู่รักสายหื่น” น้ัน ดูเหมือน

จะเป็นเทรนด์แห่งยุค ทั้งที่แอบและที่อวด!

แต่ผมชอบนะสายหื่นนี่ เพราะไม่ว่าจะเป็นคู่ไหน ดูแล้ว-

เห็นแล้วก็ให้มีความสุขไปกับเขา-เธอ และให้ทึ่งกับการแสดงออก

ที่ตรงไปตรงมา จริงใจ ไม่เสแสร้ง!

กระนั้น ในความตรงไปตรงมา และจริงใจของดารา-นัก

แสดงบางท่าน ก็ทำาเอาผมเหวอไปเหมือนกัน อย่างที่ข่าวบันเทิง

ไทยรัฐออนไลน์นำามารายงาน (ขออนุญาตลอกครับ)..

เป็นนักแสดงสาวอีกหนึ่งคนที่หลายคนยกฉายา คาสโนวี่ 

ให้เลยทีเดียว สำาหรับ แตงโม ภัทรธิดา หรือ แตงโม นิดา..

ล่าสุด แตงโม ได้มาเปิดใจเล่าเรื่องราวความรักชนิดที่ว่า 

แซ่บถึงพริกถึงขิง ผ่านทางรายการสารพัดเพื่อน EP.4 “แตงโม 

ภัทรธิดา” ไม่ต้องเมาธ์ แม่จะเล่าเอง! ประสบการณ์รัก กวาด

เรียบทั้งวงการ?

โดยมี ปิงปอง ธงชัย เป็นพิธีกร.. แตงโมเล่าว่า ถ้าเล่าเรื่อง

แฟนที่ตั้งแต่เข้าวงการมาเลย จะมีแฟนคนหนึ่งที่มีภาพหลุดออก

ไป ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวงการ 

แต่พอเข้าวงการแล้วก็จะมีการทำางานบ่อยๆ อยู่กับคนหนึ่ง 

เพราะทำางานด้วยกันบ่อยๆ เลยเกิดความผูกพัน ซึ่งตอนนั้นเราก็

มีแฟน และฝ่ายชายก็มีแฟนเช่นกัน แฟนเขาเป็นนักแสดงสังกัด

อโศก 

พร้อมกับยอมรับว่า ตอนนั้นแก้ปัญหาในข้อบกพร่องของ

แฟนไม่เป็นเลย ทั้งเราและเขาเลยเอาคนอื่นมาทดแทน สุดท้ายก็

เลิกกับผู้ชายที่คบอยู ่

เมื่อปิงปองถามต่อว่า จุดเริ่มต้นของฉายาคาสโนวี่เป็น

มายังไง แตงโมก็ได้เล่าเหตุการณ์รถไฟชนกันที่สยาม ส่วนความ

รักที่รักมากที่สุดก็คือ ความรักกับสาวหล่อ..

แตงโมเล่าถึงประสบการณ์ความรักครั้งหนึ่งว่า ตอนนั้นที่

รถคว่ำา ซึ่งต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล หมอเย็บ 140 เข็ม ฟัน

หลอ ถักเปีย 2 ข้าง ถ่ายรูปชู 2 นิ้ว ซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าสวยยั่ว

ตรงไหน 

ปกติแฟนคนท่ีคบกันอยู่เขาจะมาน่ังสมาธิสวดมนต์ให้ทุกวัน 

เพราะเขาเชื่อว่าที่เรารอดมาได้ก็เพราะจิตใจที่ดีจากการนั่งสมาธิ

ของเขา 

แล้วมีอยู่วันหนึ่งสวดไปสวดมา มันไม่ได้แค่สวดอย่างเดียว 

มันมีสวบเข้าไปด้วย..”

โอ้วว..แม่คุณ เนื้อข่าวยังไม่หมด แต่พอแค่นี้เถอะ!.

คำ�ส�รภ�พจ�ก ‘ค�สโนวี่’

คู่

ยู่ในช่วงที่ชีวิตแฮปปี้สุดๆ เลยก็ว่าได้ สำาหรับ

พระเอกหนุ่ม เมฆ-จุติ จำาเริญเกตุประทีป จาก

ละครเรื่องธิดาวานร ทางช่อง 7HD ที่ระเบิด

ความปังโกยเรตติ้งสุดๆ อยู่ในขณะนี้ นอกจากงานไปได้

สวย เรื่องความรักที่เป็นยาชูกำาลังใจของหนุ่มเมฆก็อยู่ใน

จุดที่เรียกว่าเข้าใจกันและกัน งานนี้เลยขอชวนหนุ่มเมฆมา

คุยถึงเรื่องราวชีวิตที่ลงตัวจนน่าอิจฉาแบบเต็มๆ

ละครธิดาวานรกันก่อน เป็นอย่างไรบ้าง 

“ดีครับ ตอนนี้ฟีดแบ็กที่กลับมาดีมากๆ ตอนแรกผม

ยอมรับเลยว่ากดดันพอสมควร เพราะละครเรื่องนี้เคยเป็น

ละครที่ดังมากๆ พอรู้ว่าต้องมาเล่นก็เลยกดดันพอสมควร 

ผมพยายามศึกษาตัวละคร พนา ที่ผมรับบทด้วยว่าเขาเป็น

อย่างไร อย่างอาวุธที่เขาจะติดตัวคือ ธนู ผมก็ถามทีมงานตั้งแต่

ยังไม่เริ่มถ่ายทำาเลยว่าใช้ธนูแบบไหน แล้วผมก็ไปลงเรียนการยิง

ธนูเลย เพราะอยากให้ภาพที่ออกมาดีที่สุด เราต้องยิงเป็น ต้องจับ

อย่างถูกต้อง ต้องรู้วิธีการใช้งาน บอกตามตรงว่าวันแรกที่ไปเรียน 

กลับมาล้าเลยครับ คือแขนไม่มีแรงไปเลย เพราะเราจริงจัง เรา

ซ้อมหนักมาก แต่ทุกอย่างที่เรียนรู้มาก็ได้เอามาใช้ในละครครับ”

ประกบนางเอกน้องใหม่ป้ายแดง ปิ่น-ชรินพร เงิน

เจริญ เป็นอย่างไร

“สนุกครับ น้องปิ่นเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำางานมาก 

แล้วก็ทุ่มเทเต็มที่กับบท เมงกาเลีย ที่เขาได้รับนะครับ น้องเป็น

คนสนุกสนาน ทำางานด้วยแล้วก็สนุกครับ น้องเป็นคนแก่นนะใน

สายตาของผม แก่นแต่ตั้งใจ ผมชื่นชมน้องนะครับ เพราะน้องเล่น

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก และน้องต้องทำาอะไรเยอะมาก ทั้งเล่น

กับสัตว์ ปีนต้นไม้ แถมน้องต้องถอดรองเท้าเล่นละครเกือบตลอดทั้ง

เรื่อง ต้องวิ่งในป่า ที่มีทั้งเศษไม้ เศษหิน แต่น้องก็ไม่เคยงอแงเลย 

ชื่นชมครับ” 

ละครเรื่องนี้ให้ประสบการณ์กับเมฆอย่างไรบ้าง

“ต้องบอกว่าครบเลยครับ เมื่อก่อนที่เราเคยได้ยินว่าถ้าเป็น

ละครที่มีสัตว์ เด็ก เอฟเฟ็กต์ สลิง ถือเป็นละครที่ยาก แล้วในเรื่อง

นี้ผมต้องเจอครบเลยครับ เป็นงานยากที่ทำาให้เราได้เรียนรู้อะไร

ใหม่ๆ เยอะมาก อีกอย่างคือในละครเรื่องนี้ต้องบอกว่านักแสดง

อบอุ่นมากครับ ทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นเดียวกัน และรุ่นน้อง ทุกคนอารมณ์

ดี ครื้นเครงมาก บรรยากาศของการทำางานเลยเต็มไปด้วยความสุข 

รวมถึงสนุกกับการได้เดินทางไปในโลเกชั่นใหม่ๆ ที่ถ้าปกติถ้าเป็นตัว

ผมเองอาจจะไม่มีโอกาสได้ไป อยากชวนให้ทุกคนมาติดตามชมกัน

นะครับ ธิดาวานรจะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนได้แน่นอน”

นอกจากละครเรื่องธิดาวานร เมฆมีงานละครเรื่องไหน

อีกบ้าง

“ตอนนี้

กำาลังถ่ายทำา

ละครเรื่อง

บ่วงวิมาลา

ครับ เป็น

ละครภาค

ต่อจากเรื่อง

โซ่เวรี ช่วงนี้จะมี

คิวถ่ายค่อนข้างเยอะ เพราะว่า

เราเพิ่งกลับมาทำางานกันหลัง

จากที่ต้องหยุดในช่วงโควิด-19 

ไป แล้วก็มีซิตคอมเรื่องพ่อตา

มือปราบเฮี้ยน เล่นคู่กับ

จาด้า อินโตร์เร ช่วงที่ผ่าน

มาเราพักงานนานมากจาก

สถานการณ์ โควิด-19 ช่วงนั้น

คืออยู่บ้าน ดูซีรีส์ กับกินอย่าง

เดียวเลยครับ เอาจริงๆ ผม

อยากรับละครเพ่ิมอีกสักหลายๆ 

เรื่องเลย ผมอยากมีโอกาสได้

ลองเล่นละครแบบ 4 เรื่องต่อ

อาทิตย์บ้างครับ ผมทำาได้นะ คือ

ผมรู้สึกว่าตัวเองอายุ 28 แล้วครับ 

อยากสร้างเน้ือสร้างตัวให้ม่ันคง

กว่าน้ี อยากดูแลครอบครัว คุณ

พ่อคุณแม่ให้สบายข้ึนอีก”

เรื่องงานดี แล้วความรัก 

“ดีครับ ถ้าจะบอกว่าไม่มีก็

คงจะแปลกเนอะ มันคงดูเป็นการโกหกไป ผมมองว่าความรักเป็น

เรื่องปกตินะครับ ยิ่งในยุคนี้ และวัยของผมก็เป็นเรื่องธรรมดามาก

ที่จะมีความรัก ซึ่งตอนนี้ก็มีคนที่กำาลังคุยอยู่ล่ะครับ ผมเองมองว่า

เรื่องงานกับความรักมันสามารถเดินไปพร้อมกันได้ ส่วนสำาคัญคือ

เรามีคนที่เข้าใจในการทำางานของเรา ผมรู้สึกว่าคนที่เป็นคู่กันจะส่ง

เสริมกัน มันก็จะแฮปปี้ ชีวิตมีความสุข ทำางานก็จะมีความสุข แต่

ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเครียด ไปทำางานก็ปวดหัวเปล่าๆ ก็

จะไม่โอเค” 

วางแนวทางในการใช้ชีวิตไว้อย่างไรคะ

“ผมมองว่า วันนี้ของผมคือวันที่

ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวครับ คนที่จะเข้า

มาอยู่ด้วยกันเลยค่อนข้างสำาคัญมาก 

เพราะเขาต้องเข้าใจจุดนี้ เรื่องการ

ทำางานของเราที่ตอนนี้เราค่อน

ข้างโฟกัสกับเรื่องนี้มากๆ สร้างไว้

สำาหรับอนาคตครับ ซึ่งผมก็คิดเอา

ไว้ว่าอยากทำาธุรกิจเพิ่มเติม เป็นธุรกิจ

เกี่ยวกับอาหาร ไม่ว่าจะเปิดร้านอาหาร หรือส่งเดลิเวอรี 

เพราะว่าผมเป็นคนชอบกินครับ ผมคิดว่าถ้าโควิด-19 

ซากว่านี้อีกสัก

ระยะก็น่าจะเริ่ม

ลงทุนแล้วครับ 

ส่วนการแสดง

ผมอยากทำางาน

ตรงนี้ต่อไป

เรื่อยๆ ผมรัก

อาชีพนี้ และ

ผมเป็นคนที่

โชคดีมากที่

มีโอกาสได้

ทำางานที่เรา

รัก ดังนั้นผม

อยากอยู่ตรง

นี้ให้นานที่สุดเท่าที่ทำาได้ครับ”

ช่วงน้ีเมฆก็หันมาทำาช่อง YouTube ด้วย

“ใช่ครับ ช่อง jutimek จริงๆ ผมเริ่มทำามา

ได้สักพักแล้ว คอนเทนต์หลักจะเป็นเรื่องราวไลฟ์

สไตล์ของผม เริ่มแรกผมทำาแบบไลฟ์สไตล์พาไป

เที่ยว คือผมอยากลองทำาดูหลายๆ รูปแบบก่อน ซึ่ง

ตอนนี้ผมเริ่มเห็นแนวทางแล้วว่าต่อไปจะปรับช่อง

อย่างไร อาจจะมีเพื่อนๆ ในวงการเข้ามาแจมร่วม 

กับผมเพิ่มขึ้น อยากให้ติดตาม มาคอมเมนต์กันนะ

ครับว่าอยากเห็นอะไรในช่องยูทูบของผม”

สุดท้ายฝากผลงานกันเลย

“ฝากติดตามชมละครธิดาวานรด้วยนะครับ 

ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.45 น. ทาง

ช่อง 7HD กด 35 อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้ม มาลุ้น

และสนุกไปด้วยกัน ละครเรื่องนี้เต็มไปด้วยเรื่อง

ราวมากมายที่ชวนติดตาม และอยากฝากผลงาน

ของผมในอนาคตด้วย ทั้งละครบ่วงวิมาลา และ

ซิตคอมพ่อตามือปราบเฮี้ยน รวมถึงติดตาม

ผมทางอินสตาแกรม jutimek และยูทูบช่อง 

jutimek ครับ”.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

อ

กความมั่นใจมาเต็มร้อยสำาหรับ

สาวน้อย “Cmagic5” ดาวดวง

ใหม่ประดับวงการเพลงป๊อปวัย 

18 ที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในปีนี้ ส่ง

ตรงจากโทรอนโต ประเทศแคนาดา ทั้งการ

ร้อง การแต่งเพลง และการเต้น ซึ่งเต็มไป

ด้วยพลังและจิตวิญญาณและสไตล์เสียงร้อง

ที่โดดเด่น ครั้งนี้เธอกลับมาพร้อมกับเพลง

ใหม่ “Dancing On My Heart”

เพลง “Dancing On My Heart” 

เล่าถึงเรื่องราวสถานะความสัมพันธ์ที่ต้อง 

“Move On” โดยสาว “Cmagic5” บอกถึง

แรงบันดาลใจในการแต่ง

เพลงนี้ ไว้ว่า “เพลงนี้เล่า

ในมุมมองสาวที่เคยต้อง

ทนเจ็บปวดจากความรัก

ครั้งเก่า จากการตกหลุม

รักคนเดิมซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า

เหมือนติดอยู่ในเขาวงกต

แห่งความรัก แต่เราจะทน

เจ็บต่อไปอีกทำาไมถ้าเธอไม่

สนใจกัน แล้วทำาไมเราจะ

ต้องเป็นฝ่ายที่เจ็บคนเดียว

ล่ะ เธอก็ต้องรับผิดชอบ

เรื่องที่ทำาไว้เหมือนกัน”

MV “Dancing 

On My Heart” กำากับ

การแสดงโดย Motion D 

Photography ในโทรอนโต 

เล่าเรื่องราวความเบิกบาน

ใจของการเป็นหนุ่มสาวสุดแสนร่าเริง และ

อยู่รวมกับเพื่อนสาวที่สนิทสนม เพลงแดนซ์ 

ป๊อปปาร์ตี้ในแบบฉบับของตัวเอง พรีเซนต์

การเต้นเปิดตัวของ “Cmagic5” ซึ่งเป็นการ

แสดงที่ผู้ชมจะไม่ผิดหวังแน่นอน

สำาหรับ MV “Dancing On My 

Heart” ถูกออกแบบให้อยู่ในสไตล์สีสันสุด

คัลเลอร์ฟูล พร้อมกับแฟชั่นที่เป็นเอกลักษณ์

ของ “Cmagic5” ชวนให้นึกถึงมู้ดแอนด์ โทน 

ของป๊อปสตาร์ชื่อดังอย่าง Dua Lipa, The 

Weeknd และ Ariana Grande 

นอกจากนั้นใน MV “Dancing On My 

Heart” ยังมีการเปิดเผยท่าเต้นประกอบเพลง

เป็นครั้งแรกอีกด้วย “Cmagic5” ดาวดวง

ใหม่ที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ หนึ่งศิลปิน GEN 

Z ที่น่าจับตามองสุดๆ เธอเป็นทั้งนักร้อง, นัก

แต่งเพลง, นักดนตรี 

และนักแสดงมากความสามารถ 

เธอสั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่อายุ 4 

ขวบ โดยการเริ่มแสดงละคร, แข่งขันใน

รายการเพลง เก็บประสบการณ์มาอย่าง

ยาวนานจนเป็นที่ยอมรับในด้านความ

สามารถและความเป็นมืออาชีพ จาก 

การเดบิวต์อัลบั้ม “Ready To Run” ที่

ปล่อยออกมาเมื่อไม่นานมานี้ 

เธอจึงกลายเป็นหนึ่งศิลปินที่มียอด

สตรีมมิงบนแพลตฟอร์มสูงถึง 10 ล้าน

ครั้ง นับได้ว่าเป็นศิลปินใน GEN Z อีก

คนที่น่าจับตามอง

พ

‘เมฆ จุติ’แฮปปี้ชีวิตลงตัว

งานละครรุ่งความรักก็เริด

มูฟออนไปกับแทร็กใหม่สาว‘Cmagic5’

Dancing On My Heart กระแทกใจ GEN Z

โปรดักชั่นหนังซูเปอร์ฮี โร่ Black 

Panther: Wakanda Forever ที่มีอันต้อง

พักไประหว่างนี้ สาเหตุคือต้องรอให้ เลติ

เชีย ไรต์ นักแสดงที่เล่นเป็น ชูรี น้อง

สาวของทีชาลลา หรือแบล็กแพนเธอร์ 

หายเจ็บกลับมาได้เสียก่อน จากอุบัติเหตุ

ระหว่างถ่ายทำาเมื่อเดือนสิงหาคม

หนังภาคต่อจากมาร์เวล ต้องหยุด

เดินเครื่องชั่วคราวเนื่องจากต้องรอให้ไรต์

มาถ่ายทำาฉากที่เหลือของ Black Panther: 

Wakanda Forever ซึ่งเป็นภาคสองของ

หนังดังเมื่อปี 2018 ที่นำาแสดงโดย แชด

วิก โบสแมน ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยโรค

มะเร็งเมื่อปีก่อน

สำาหรับ Wakanda Forever ถ่ายทำา

ส่วนใหญ่ในแอตแลนตาในช่วง 2 เดือน

ที่ผ่านมา และผู้กำากับไรอัน คุกเลอร์                    

เลือกถ่ายฉากที่ไม่มีไรต์ไปก่อนจนน่าจะ

เรียบร้อยแล้ว เหลือแค่ฉากที่ต้องมีไรต์

เท่านั้น ซึ่งคาดว่านางจะกลับมาทำางานได้

ช่วงต้นปี 2022 

Wakanda Forever กำาหนดว่า

จะออกฉายวันที่ 8 กรกฎาคม 2022 

ประกาศเลื่อนเป็น 11 พฤศจิกายน 2022 

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา.

linkthaipost@gmail.com

Wakanda Foreverพักกอง

รอ‘ชูรี’เข้าฉากต้นปีหน้า

Rakuten เตรียมซื้อทีมในพรีเมียร์ลีก

หลังจบสัญญาสปอนเซอร์เสื้อบาร์ซ่า

Rakuten (ราคุเต็น) บริษัท

อีคอมเมิร์ซและค้าปลีกออนไลน์ ที่สื่อซีก

ตะวันตกยกให้เป็น “Japanese Amazon” 

มีข่าวว่าเตรียมที่จะซื้อสโมสรหนึ่งใน

อังกฤษหลังหมดสัญญาสปอนเซอร์เสื้อ

กับบาร์เซโลนา ยอดทีมของโลกสัญชาติ

สเปน ที่เข้าสู่ยุคตกต่ำาไปแล้วจากการ

บริหารที่ผิดพลาด

Rakuten ต้องจ่ายถึงราว 25 ล้าน

ปอนด์ต่อปีเพื่อมีชื่อของบริษัทติดอยู่บนอก

เส้ือในฐานะสปอนเอร์หลักของบาร์เซโลนามา

ต้ังแต่ปี 2017 โดยต่อสัญญาใหม่มาหน่ึงคร้ัง

เมื่อปี 2020 แต่จบปีน้ีก็แยกทางกันค่อนข้าง

แน่ เมื่อยอดทีมอย่างบาร์เซโลนา นอกจากผล

งานย่ำาแย่ยังปล่อยซูเปอร์สตาร์พ้นทีมไปหลาย

คนเนื่องจากปัญหาทางการเงิน รวมถึง ลิ

โอเนล เมสซี สตาร์ลูกหนังอันดับหน่ึงของโลก

ท่ีไม่ได้รับการต่อสัญญาและต้องย้ายไปอยู่กับ

เปแอสเชในฝร่ังเศสเมื่อตอนซัมเมอร์

คาดว่าตอนนี้ ราคุเต็นกำาลังเล็งทีมใน

พรีเมียร์ลีกอยู่ หรืออย่างแย่สุดก็เป็น

ทีมในแชมเปียนชิพ

โดยความสนใจของราคุเต็น

เกิดเป็นข่าวออกมา หลังจากที่นิวคาส

เซิลโดนสมาคมกิจการค้าร่วมของทาง

ซาอุดีอาระเบียเข้าเทกโอเวอร์ซื้อต่อ

จากเจ้าของเดิมด้วยตัวเลข 300 ล้าน

ปอนด์
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ลาสุด บริ ัท กัล  เอนเนอรจี ดี

เวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือ  

ไดรับการคัดเลือกใหเปน  ใน  บริษัท

จดทะเบียนที่มีรายช� ออยูในหุนยั่งยืน หรือ 

   ( ) 

โดยผานเกณ การคัดเลือกใหเปนหุนยั่งยืน

ในกลุมทรัพยากร ( ) ประจําป  

จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใน

งานประกาศรางวัล    ึ่ง

จัดขึ้นในรูปแบบ   ึ่งในปนี้ 

บริษัท  ไดรับคัดเลือกตอเน� องเปนปที่  

สะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญในการ

มุงมั่นพั นาธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน โดย

คํานึงถึงสังคม ส่ิงแวดลอม และบรรษัทภิบาล 

( ) พรอมทั้งคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกฝาย

จากสถานการณการแพรระบาดของ

โควิด-  ทําใหหลายบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตองปรับตัว

เพ� อใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางตอเน� องและมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงยังคงใหความสําคัญ

โรคลมพิษ คัน และตุมผ� นแดง อาจ

ดูไมรายแรง แตก็ไมควรมองขามเน� องจาก

หากภูมิคุมกันตกต่ํา ระบบเลือด และระบบ

น้ําเหลืองเกิดการอุดตันคั่งคางในรางกาย จะ

ทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง ผ� นคัน โดย

เ พาะอย่างยิ่งลมพิษที่มักเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 

บางรายเกิดอาการแพอยางรุนแรง และหาก

ปลอยท้ิงไวเร้ือรังจะทําใหเกิดความไมสบายตัว 

และสงผลตอการใชชีวิตของผูเปนลมพิษได

พท.ป. ิตารีย สนทรพิสิท ิ แพทย

แผน ทยประยกต กลาววา ลมพิษ เปนผ� น

ผิวหนังที่มีลักษณะตั้งแต่เป็นผื่นเม็ดเล็ก  

จนเปนปนนูนแดง ขนาดรูปรางตางกันไป

ตามสวนตาง  ของรางกาย เชน บริเวณ

ใบหนา แขน ขา และลําตัว มีอาการคันหรือ

แสบรอนในบริเวณที่เปน สวนใหญมักเกิดขึ้น

แบบเ ียบพลันจากการเปลี่ยนแปลงของ

ปจจัยตาง  ท้ังปจจัยภายในหรือภายนอกรางกาย 

โดยผ� นมักจะขึ้นไมเกิน  ชั่วโมง และจะ

คอย  จางหายไปเอง ถาผ� นลมพิษขึ้นเปน

ประจําทุกวันจะเรียกวา ลมพิษเรื้อรัง ึ่งใน

บางรายอาจมีอาการของลมพิษขั้นรุนแรง 

เชน ปวดทอง แนนจมูกหรือหายใจติดขัด 

สาเหตุที่ทําใหเกิดผ� นลมพิษมาจาก

ระบบเลือดน้ําเหลือง และภูมิ

คุมกันของรางกาย เน� องจากระบบ

เลือดน้ําเหลืองประกอบดวยเ ลล

เม็ดเลือดขาว ที่มีความไวตอปจจัย

ท่ีมากระตุน เชน อาหารหรืออากาศ

ท่ีเปล่ียนแปลง รวมไปถึงการสัมผัส

ฝุนละออง เกสรดอกไม ขนสัตว 

เปนตน ทําใหเ ลลเม็ดเลือดขาว

มีการหลั่งสารออกมาสูระบบเลือด

น้ําเหลืองและเ ลลอวัยวะตาง  

เชน ีสตามีน และสารอ� น  

ท่ีทําใหหลอดเลือดขยายตัวแลว

เกิดปฏิกิริยาที่ทําให้มีอาการผื่น

คันบวมแดง รวมไปถึงอาการรุนแรงอยาง

น้ํามูกไหล แนนจมูกและหายใจติดขัดได 

ึ่งการรักษาทางการแพทยแผนไทย การด� มน้ํา 

การนอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ และ

การหลีกเลี่ยงอาหารประเภทของหมักดอง 

หรืออาหารที่มี โ เดียมสูง เชน มามา ปลา

กระปอง อาหารแชแข็ง ของทอด ของมัน

อาหารทะเล และอาหารท่ีมียีสต เชน ขนมปง 

เหลาเบียร การหลีกเลี่ยงอาหารเหลานี้จะ

ผ� นลมพิษขึ้น ภูมิคุมกันไมดี อาการใกลตัวที่ ไมควรมองขาม

ชวยทําใหระบบเลือดและน้ําเหลือง ไดรับ

การฟนฟูและเสริมระบบภูมิคุมกันใหทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยลดอาการแพได

นอกจากนี้การรักษาโดยการรับ

ประทานสมุนไพรที่มีสวนชวยในการปรับ

สมดุลระบบเลือดและแกนํ้าเหลืองเสีย ยังชวย

เสริมภูมิคุมกันใหดีขึ้นอีกทางหนึ่งดวย เชน 

หัวยาขาวเย็นทั้ง  ไดแก ขาวเย็นเหนือและ

ขาวเย็นใต ที่มีสรรพคุณทางการแพทยแผน

ไทยในการแกผดผ� นคัน แก

น้ําเหลืองเสีย แกประดง 

(ไขออกผ� น) ึ่งสมุนไพรทั้ง 

 ชนิดนี้ยังมีรายงานการ

วิจัยที่พบวา มีคุณสมบัติ

ตานอนุมูลอิสระ ตานการ

อักเสบ และเสริมภูมิคุมกัน

ไดอีกดวย  พท.ป. ิตารีย 

กลาวปดทาย

ย า แ ค ป ู ล จ า ก

สมุนไพร ตรา  

เปนอีกหนึ่งยาสมุนไพรไทย

ที่ ไดรับความไววางใจจาก

คนไทยมาอยางยาวนาน มี

การคิดคน วิจัย และพั นาอยางตอเน� อง 

จนไดขึ้นทะเบียนยาสามัญประจําบานแผน

โบราณ รวมถึงไดรับรางวัลผลิตภัณ สมุนไพร

คุณภาพ ประจําป  จากกรมการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง

สาธารณสุข สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

ไดที่ โทร. -   หรือแอดไลน 

 หรือเว็บไ ต .

na .

 ดรับคัดเลอกใน านะหนยังยน ประจําป  ตอเน� องเปนปที 

สะทอนความมงมันนํากลยท ดานความยังยนมาบริหารจัดการ รกิจ

ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของ

พนักงาน ผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนชุมชน

และสังคม ึ่งในปนี้ รายช� อบริษัท  ที่ไดรับ

คัดเลือกใหเปนหุนยั่งยืน  ตอกย้ําใหเห็น

ถึงการมีแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่

ดี มีการรับมือกับสถานการณการแพรระบาด

ไดอยางชัดเจน เชน ปรับตัวโดยการบูรณาการ

เทคโนโลยีเขามาใช ในการดําเนินงานใน

ยุค   ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานเพ� อ

รับมือกับพ ติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป

ทั้งนี้ กัลฟยังคงมุงมั่นพั นาองคกร

อยางตอเน� อง ครอบคลุมในทุกมิติ ไมวาจะ

เปนเศรษ กิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพ� อ

ใหบริษัท  บุคลากร และคนในสังคม เติบโต

ไปดวยกันอยางมั่นคง อีกทั้งพรอมปรับตัว

อยูเสมอเพ� อพรอมรับมือกับความเสี่ยงและ

ความทาทายในอนาคต

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุน

ยั่งยืน โปรดไปที่ . .

รงแรมเคปพันวา เกต ขยายเวลา

แหงความสุข ชวนชาวภูเก็ตมาพักผอนและ

สนุกสนานทั้งวันกับกิจกรรมและกีฬาทาง

น้ําทามกลางบรรยากาศแบบหาดสวนตัว 

ตลอดชวงกลางวัน กับแพ็กเกจ เอ็นจอย อะ เดย  

(    ) ดวยขอเสนอสุดพิเศษ

ใหคุณไดเพลิดเพลินกับสระวายน้ําริมหาด 

และอุปกรณกีฬาทางน้ําแบบไมใชเคร� องยนต 

อาทิ แพดเดิลบอรด เรือคายัค และวอลเลยบอล

ชายหาด ในราคาเพียงทานละ  บาทสุทธิ 

(เด็กอายุ -  ป ลด ) พรอมรับฟรี 

รีสอรตเครดิตมูลคา  บาท/ทาน สําหรับ

คาอาหาร เคร� องด� ม และสปา ในระหวางวันท่ี

เขาใชบริการ สํารองแพ็กเกจไดแลว ตั้งแต

วันนี้ -  ธันวาคม  

พิเศษ  สําหรับผูที่พํานักอยูในจังหวัด

ภูเก็ต เพียงคุณ ือ้ เอ็นจอย อะ เดย แพ็กเกจ 

รับสิทธิพิเศษอ� นเพิ่มเติมดังนี้ (สิทธิประโยชน

นี้ ไมสามารถใชรวมกับรีสอรตเครดิต หรือ

โปรโมชั่นอ� นได) รับสิทธิ์จองหองพักหรู พรอม

อาหารเชา สําหรับ  ทาน ในราคาพิเศษ 

เพียง ,  บาทสุทธิ/หอง/คืน สําหรับหอง

พักประเภทจูเนียรสวีต และ ,  บาท

สุทธิ/หอง/คืน สําหรับหองพักประเภทเคปสวีต 

รับสิทธิ์ ื ้อแพ็กเกจสปาทรีตเมนท  แถม  

จากเคปสปา

แพ็กเกจนี้สงวนสิทธิ์เ พาะผูที่พํานัก

อยูในจังหวัดภูเก็ต แพ็กเกจนี้ ไมสามารถ

ใชรวมกับรายการสงเสริมการขาย หรือ

สวนลดอ� น  ได โรงแรม  ขอสงวนสิทธิ์ใน

ขยายเวลาแหงความสุข “Enjoy a Day Package” ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 

สนุกสนานทั้งวันกับบรรยากาศแบบหาดสวนตัว ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต

การเปลี่ยนแปลงอภินันทนาการและ

เง� อนไขตามความเหมาะสมโดยไมตอง

มีการแจงใหทราบลวงหนา 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือ

สํารองแพ็กเกจไดที่ โรงแรมเคปพันวา 

ภูเก็ต โทร. - - , อีเมล  

.  หรือ 

เว็บไ ต  . .

ส้ินสุดการรอคอย  หลังรั บาลประกาศ

เปดประเทศเปนที่เรียบรอย  ทางผูจัดงาน 

    นําโดยบริษัท 

พีเอ็มจี คอรปอเรช่ัน จํากัด รวมกับหนวยงาน

พันธมิตรทั้งภาครั   ภาคเอกชน และสถาบัน

การเงินตาง   เดินหนาเต็มสูบจัดงานแสดง

ธุรกิจแฟรนไชสคร้ังย่ิงใหญแหงปข้ึน  ในช� องาน 

สิ้นสุดการรอคอย กับงานธุรกิจแฟรนไชส-เจรจาจับคูธุรกิจยิ่งใหญสงทายป

Smart SME EXPO 2021  วันที่ 2-5 ธันวาคม  ฮอลล 6 เมืองทองธานี

     ภายใตแนวคิด 

รวมสุดยอดธุรกิจแหงป 

  ที่เดียวจบพบ

ทางรวย กับไ ไลท  โ นธุรกิจเดน ไดแก 

โ นธุรกิจดาวเดนนาลงทุน  โ นอาหารและ

เคร� องด� ม โ นธุรกิจความงามและสุขภาพ  

โ นนวัตกรรมและเทคโนโลยี โ นธุรกิจ

บริการและโลจิสติกส  

โ นสถาบันการเงิน

และหนวยงานสนับสนุน  

พรอมดวยกิจกรรม

เจรจาจับคูธุรกิจใน

รูปแบบผสมผสาน

ทั้ ง อ อ น ไ ล น แ ล ะ

ออฟไลน  กับโอกาส

สํ าคัญในการจับคู

เจรจาธุรกิจกับคูคา

ตัวจริงทั้งในและตาง

ประเทศ  ไมวาจะเปน ประเทศกัมพูชา พมา 

ลาว เวียดนาม รวมทั้งธุรกิจคาปลีก และ 

ธุรกิจ - ภายในประเทศ พรอมดวย

กิจกรรมสัมมนาใหความรู โดยวิทยากรแถว

หนาของเมืองไทย  และกิจกรรมอบรมอาชีพ

ฟรีตลอดวัน

งาน     ไดรับ

อนุญาตใหจัดงานโดย สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนนทบุรี  ดวยมาตรการปองกันการ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  

อยางเครงครัด  กับเจตนารมณที่มุ งมั่น

ใหงานนี้เปนสวนหนึ่งที่ชวยกระตุนเศรษ กิจ 

และสรางงานสรางอาชีพใหกับคนไทย   โดย

งานจัดขึ้นระหวางวันที่ -  ธันวาคม  

ที่ อลล  อิมแพ็คเมืองทองธานี ผูสนใจเขา

ชมแฟรนไชสและธุรกิจในงาน ลงทะเบียน

ลวงหนาเพ� อจัดรอบเขาชมงานอยางปลอดภัย

จากโรคโควิด-    ลงทะเบียนคลิก    //

. . . / / 

ชวงโคงสุดทายจัดโปรโมชั่นพิเศษ

สําหรับผูประกอบการที่สนใจออกบูธ  โดย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

- - , - -  หรือ  

มาที่   

บานปารคนายเลิศ รวมสืบสานประเพณี

ลอยกระทง เชิญชวนรวมงาน ลอยกระทง

ผูกพัน สีสันแหงวันวาน ในวันศุกรที่  

พ ศจิกายน  ต้ังแตเวลา .  น.  .  น. 

ที่ปารคนายเลิศ อยสมคิด ถนนเพลินจิต

รวมสืบสานประเพณีลอยกระทงใน

สระน้ําใหญทามกลางตนไมใหญหายากอายุ

กวารอยป เยี่ยมชมบานปารคนายเลิศ เรือน

ไมสักโบราณอายุ  ปของพระยาภักดีนรเศรษ  

(นายเลิศ) ในยามค่ําคืน เรียนรูวิถีชีวิตของ

ผูคนในอดีต และทําความรูจักกับผาขาวมา

ที่ผูกพันกับวิถีไทยมายาวนาน พรอมเพลิน

เพลินกับกิจกรรมยอนวันวาน และอาหาร

หลากหลายประเภทภายในงาน

เยี่ยมชมบานปารคนายเลิศและรวม

ฉลองเทศกาลลอยกระทงที่งาน “ลอยกระทงผูกพัน สีสันแหงวันวาน” ที่ปารคนายเลิศ

ลอยกระทง รอบเวลา .  น.

.  น. .  น. และ 

.  น. บัตรเขาชมงาน

สําหรับบุคคลท่ัวไปราคา

ทานละ  บาท เด็ก  

บาท (รวม คาเขาชมบาน

ปารคนายเลิศ และกระทง

ขนมปง) สําหรับผูที ่สนใจ

เขารวมงานลอยกระทงมีคา

บัตรเขารวมงานราคาทานละ 

 บาท พรอมรับกระทง

ขนมปง

ือ้บัตรลวงหนา  

 ลอยกระทงผูกพัน สีสัน

แหงวันวาน  ในราคาพิเศษ 

เพียง  บาท (หนางาน 

 บาท) ตั้งแตวันนี้   

พ ศจิกายน  นี้เทานั้น สนใจจองบัตร

เขาชมลวงหนาหรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 

โทร. - -

 คดีหมายเลยดําท่ี ฟ๑๒๕/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายธงชัย ขวัญมงคล กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

ศรีนครินทรเลขท่ีบัญชี ๐๐๓-๗-

๐๖๗๓๒-๙ ช� อบัญชี นายธงชัย 

ขวัญมงคล

๑๕๔,๕๐๙.๒๘ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

นายธงชัย ขวัญ

มงคล

๑๕๔,๕๐๙.๒๘ 

บาท

พรอม    

ดอก

ผล

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาเทสบิก ี 

ออนนุชเลขท่ีบัญชี ๐๗๖-๐-๓๓๖๗๐-๑ 

ช� อบัญชี นางสาวอัจ รา งามสอาด

๑๐,๕๑๐.๘๙ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

นางสาวอัจ รา 

งามสอาด

๑๐,๕๑๐.๘๙ 

บาท

พรอม    

ดอก

ผล

รวมทรัพยสินทีอายัดท้ังส้ิน จํานวน  รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๖๕, .๑  บาท 

(หนงแสนหกหม� นหาพันยีสิบบาทสิบเจดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายคดี นาย งชัย ขวัญมงคล กับพวก

(นายไชยวั น ปยนันทภัทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พ.ต.ท.

(บดินทร วิยาภรณ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๒๗/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายนิพล ศรีทอง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - นายนิพล ศรีทอง ๖๕,๓๙๓.๑๘ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๖๕,๓๙๓.๑๘ บาท 

(หกหม� นหาพันสามรอยเกาสิบสามบาทสิบแปดสตางค) พรอมดอกผล   

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายนิพล ศรีทอง กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายอนุรักษ สุขสําราญ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่



13ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นายศักด์ิดา วิเชียรศิลป อธิบดีกรมทรัพยากร

น้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม(ทส.) ลงพื้นที่บานหินขาว 

หมู 15 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแกน เพ� อ

ติดตามความกาวหนาโครงการเจาะบอบาดาล

ลึก 1,000 เมตรหรือ 1 กิโลเมตรในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(แองนครราชสีมา-

อุบลราชธานี แองอุดรธานี-สกลนคร และแองเลย” 

ซึ่งถือเปนการเจาะบอน้ําบาดาลไดในระดับ

ความลึกที่มากที่สุดครั้งแรกของประเทศไทย

และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

นายศักด์ิดา ใหสัมภาษณวา พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ 

ผอ.กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ (กนช.) ไดมอบ

นโยบายใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  ภายใต

การกํากับดูแลของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 

เรงดําเนินการจัดหาแหลงน้ําบาดาลระดับ

ลึกเพ� อการอุปโภคบริโภค และน้ําบาดาล

เพ� อการเกษตรใหกับประชาชน เพ� อใหประชาชน

มีน้ํากินน้ําใชทุกครัวเรือน ตามแผนบริหาร

จัดการนํ้าของประเทศ (ป พ.ศ. 2561 – 2580) 

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จึงไดดําเนิน “โครงการ

ศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลระดับ

ลึกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แอง

นครราชสีมา-อุบลราชธานี แองอุดรธานี-

สกลนคร และแองเลย” เพ� อเจาะหาน้ํา

บาดาลระดับลึก พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เร่ิมต้ังแตเดือน ส.ค.ท่ีผานมา ขณะน้ีอยูระหวาง

การเจาะสํารวจน้ําบาดาล ณ บานหินขาว 

ม.15 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแกน และ

สามารถเจาะไดลึกถึง 1,014 เมตร

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กลาว

ตอวา “ขั้นตอนจากนี้ จะมีการทําบอที่เจาะ

พบชั้นน้ําที่ระดับความลึกกวา 1 กิโลเมตร

ใหเรียบรอยใชเวลาประมาณ 2 เดือนจากนี้ 

เพื่ อพัฒนาแหล่ งน้ํ าบาดาลคุณภาพดี  

ศักยภาพสูง ขึ้นมาใชเพ� อการอุปโภคบริโภค

ขนาดใหญใหกับประชาชน ใน ต.สาวะถี อ.เมือง 

จ.ขอนแกน ไดมีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค 

ไมนอยกวา 1 หม� นคน พรอมทั้งเตรียมแผน

ขยายผลไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ไดแก จ.นครราชสีมา ขอนแกน 

อุดรธานี หนองคาย มุกดาหาร นครพนม 

บุรีรัมย สุรินทร และ ศรีสะเกษ เปนตน”                                  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เจงเจาะบอน้ําบาดาล ลึกไดมากกวา 1 พันเมตร

ครั้งแรกของประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

Ê

ประกาศกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง จะด าเนินการวางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยธุยา (ปรับปรุงคร้ังท่ี ๔) ในทอ้งท่ี
ต าบลบ้านใหม่ ต าบลบ้านเกาะ ต าบลสวนพริก ต าบลวดัตูม ต าบลหันตรา ต าบลลุมพลี ต าบลคลองสระบัว ต าบลหัวรอ  
ต าบลภูเขาทอง ต าบลบา้นป้อม ต าบลหอรัตนไชย ต าบลท่าวาสุกรี ต าบลไผ่ลิง ต าบลประตูชยั ต าบลกะมงั ต าบลคลองสวนพลู 
ต าบลส าเภาล่ม ต าบลเกาะเรียน ต าบลคลองตะเคียน ต าบลปากกราน ต าบลบ้านรุน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ต าบลขา้วเม่า  
ต าบลธนู ต าบลคานหาม อ าเภออุทัย ต าบลบา้นกรด ต าบลคุง้ลาน ต าบลสามเรือน ต าบลขนอนหลวงและต าบลบางประแดง  
อ าเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยจะปิดประกาศแผนท่ีแสดงเขตท้องท่ีท่ีจะวางและจัดท าผงัเมืองรวม และ 
รายการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ณ ศาลากลางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  
ท่ีว่าการอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ท่ีว่าการอ าเภออุทัย ท่ีว่าการอ าเภอบางปะอิน ส านักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการและผงัเมือง ส านักงานเทศบาล ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล และสาธารณสถาน 
ในเขตทอ้งท่ีท่ีจะวางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยธุยา และเผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและ 
ผงัเมือง (www.dpt.go.th) ตั้งแต่วนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นตน้ไป และจะจดัประชุมเพื่อรับฟังขอ้คิดเห็น
ของประชาชน ในวนัท่ี ๑ – ๓ ธนัวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ  เวลา ๑๓.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น.  ณ เทศบาลเ มืองอโยธยา อ า เภอพระนครศรีอยุธยา  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

วนัท่ี ๒ ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ เทศบาลเมืองบา้นกรด อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
และ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลธนู อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

วนัท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองตะเคียน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจดูได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่จะปิดประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ เม่ือได้มีการประชุม 
รับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียสามารถย่ืนค าร้องแสดงความเห็นเกีย่วกบัข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินพร้อมสงวนสิทธ์ิดังกล่าวเป็นหนังสือภายในระยะเวลาและสถานที่ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
มฉิะนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิในการย่ืนค าร้องดงักล่าวได้ในภายหลงั 

 

           (นายพรพจน์ เพญ็พาส) 
      อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง  

บีโอไอหนุนนักลงทุนไทยโกอินเตอร      ซอนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการสง

เสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปนประธานในพิธีเปดการอบรมหลักสูตร “สรางนักลงทุนไทย

ในตางประเทศ (TOISC) รุนที่ 19” พรอมทั้งรวมรับฟงการเสวนาพิเศษในหัวขอ “Think for 

Growth: ฝาวิกฤตยุค COVID รวมเดินหนาธุรกิจไทยสูอนาคต” โดยไดรับเกียรติจากผูแทน

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีกจํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

รวมเสวนา ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร

กูรเมต มารเก็ต ซูเปอรมารเก็ตในกลุม

เดอะมอลล เดินหนาลุยสูศึกสงทายป จัดแคมเปญ

“Blissful Hampers 2022” ตอกย้ําการเปน

ผูนําตลาดกระเชาของขวัญปใหมระดับพรีเม่ียม 

ที่พรอมสงตอความสุข และสรางรอยยิ้ม ดวย

กระเชาของขวัญคุณภาพกวา 40 แบบ ครบครัน

ดวยสินคาที่คัดสรรจากทั่วโลก พรอมดวย

คอลเลคชั่นกระเชาที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 

และชุดริบบิ้นตกแตงหนากากผาสุดเก ฝมือ

ชุมชนหัตถกรรมไทย พรอมสินคาของขวัญ

คอลเลคชั่นปใหมสุดพิเศษมากมายจากหลาย

หลายแบรนด และจับมือบัตรเครดิตชั้นนํารวม

คืนความสุข ใหการชอปดวยโปรสุดคุมรับคืน

รวมสูงสุด 40%, ผอนชําระ 0% นาน 10 เดือน 

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน  – 15 มกราคม 2565

นายศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ผูอํานวย

กูรเมต มารเก็ต เดินหนาลุย แคมเปญ “Blissful Hampers 2022” 

สูศึกกระเชาสงทายป สงความสุข สรางรอยยิ้ม ผานกระเชาของขวัญคอลเลกชั่นสุดพิเศษ

การใหญบริหารสินคาซูเปอรมารเก็ต บริษัท 

เดอะมอลล กรุป จํากัด กลาววา “ปจจุบัน

สถานการณ โควิดเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น และ

ภาครัฐมีการคลายมาตรการล็อกดาวนการจัด

กิจกรรมตางๆ เพ� อกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติม

ในชวงไตรมาสสุดทายของป น�าจะ

ชวยสรางความเช� อม่ันและบรรยากาศ

ในการจับจายใชสอยของผูบริโภค

เพิ่มขึ้น แมวาสวนใหญจะยังคง

ใชจายอยางระมัดระวัง แตในชวง

เทศกาลเฉลิมฉลองที่สําคัญอยาง

เทศกาลปใหม ถือเปนชวงเวลาที่

ลูกคาจับใชจายมากที่สุดชวงหนึ่ง 

ซึ่งกระเชาของขวัญปใหม ยังคง

กลุมสินคาอันดับตนๆ ที่คนไทย

นิยมซื้อกันเพ� อมอบเปนของขวัญ

ใหกัน และกูรเมต มารเก็ต เราถือเปนหนึ่ง

ในผูนําตลาดกระเชาของขวัญปใหมระดับพรีเม่ียม 

และไดรับการตอบที่ดีจากลูกคามาโดยตลอด 

โดยในปที่ผานมา (2563) มียอดการจําหน�าย

กระเชากวา 50,000 กระเชา ทํารายไดกวา 

โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอรพอรท 

จัดแพ็กเกจตอนรับการทองเที่ยว ราคาพิเศษ 

700 บาท กับมาตรการความปลอดภัยเพ� อ

ความอุนใจของลูกคา สอบถามรายละเอียด 

โทร.0-2338-0333

สมาคมผูประกอบวิสาหกิจในยาน

ราชประสงค (RSTA) สํานักงานสงเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

(TCEB) และสมาคมการคาสงเสริมการจัด

มหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) 

เตรียมเปดงาน “เทศกาลราชประสงค 8 องคเทพ” 

จัดพิธีบวงสรวงประจําป ทานทาวมหาพรหม 

โรงแรมเอราวัณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังระดับโลก

ประจํายานราชประสงค ผูประกอบพิธีบวงสรวง

โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ  และ

พบกับไฮไลทนักแสดงสาวแพนเคก-เขมนิจ 

จามิกรณ เขารวมพิธีบวงสรวงและรวมถวาย

รําชุดพิเศษ ครั้งแรกของโลกกับการ Live 

Streaming ผานทางเฟซบุก we love ratch-

aprasong ใหผูศรัทธาจากทั่วทุกมุมโลกไดสง

จิตอธิษฐานขอพรพรอมกันตลอด 2 ชั่วโมง

เต็ม! วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 

06.00 - 08.00 น. พรอมเปดมิติใหมแหง

การเขาถึงพื้นที่ราชประสงค ใหนักทองเที่ยว

ไดรูจัก “ยานราชประสงค-ยานแหงภูมิปญญา

อัจฉริยะ” (Land of Wisdom) ดวยเทคโนโลยี 

Virtual Reality (VR) ตอบโจทยนักทองเที่ยว

และผูศรัทธาท่ียังเดินทางมาไมได ใหสามารถ

สักการะและ ขอพรองคเทพไดตลอด 24 ช่ัวโมง

ผาน www.bkkdowntown.com และสามารถ

ถายภาพเปนที่ระลึกเสมือนไดมาอยูบนพื้นที่

จริงอีกดวย สอบถามขอมูลและติดตามราย

ละเอียดเพ่ิมเติมไดทาง Facebook “We Love 

Ratchaprasong”

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร สนับสนุนชอง

ทางจําหน�ายสินคาของคนไทย สงมอบคุณคา

งานหัตถกรรมฝมือช้ันเย่ียม รวบรวมสินคางาน 

Craft แฟชั่นชิค ๆ คูล ๆ จากกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนและกลุมธุรกิจเพ� อสังคม (SE) ในงาน 

ตลาดสงสุข ระหวางวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 

ณ ชั้น G ลานCenter Hall โดยภายในงาน

ประกอบดวย เสื้อผา กระเปา มัดยอม ทอมือ 

ของใชจากธรรมชาติ รวมท้ัง อาหารดีมีประโยชน 

ชาดอกบัว น้ําผึ้งปา น้ําดอกมะพราว เปนตน 

ไฮไลทกิจกรรม Workshop ทุกวัน ตั้งแต

เวลา 13.00 น. เปนตนไป อาทิ Kram Craft 

มัดยอม มัดใจ ชวนมาสรางสรรคมัดยอม

หนากากผาโดยไอเดียจากจินตนาการของ

คุณ พรอมรับความคุมหลายตอ ตอที่ 1 เพียง

ชอปสินคาในงาน ตลาดสงสุข รับสิทธิ์สะสม

คะแนนในแอปพลิเคชัน MBK Plus ทันที  

ตอที่ 2 ชอปครบ 300 บาท รับฟรีกระเปาผา

สีสันสดใส 1 ใบ เพียงกดรับสิทธ์ิในแอปพลิเคชัน 

MBK PLUS

กรุงศรี จับมือ Grab ผูนําซูเปอรแอป

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพิ่ม

ความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงบริการสินเชื่อ

บานกรุงศรีรีไฟแนนซและสินเช� อกรุงศรีโฮม

ฟอรแคช ไดงายขึ้นผานแอปพลิเคชั่น Grab 

พรอมมอบสิทธิพิเศษ 2 ตอ ตอที่ 1 จดจํา

นองวงเงิน 1 ลานบาทขึ้นไป รับ Cash Back 

0.5% ของวงเงินกู (ไมรวมวงเงินกูเพ� อซื้อ

ประกันชีวิต MRTA/MLTA)  ตอที่ 2 รับเพิ่ม 

Cash Back 0.5% ของวงเงินกู (ไมรวมวงเงิน

กูเพ� อซื้อประกันชีวิต MRTA/MLTA) เม� อ

ลูกค้าซื้อประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่กําหนด 

ลูกคาสนใจสามารถสมัครผานแอปพลิ

เคชั่น Grab ไดแลววันนี้ – 30 พฤศจิกายน 

พรอมรับสิทธิพิเศษจํานวนจํากัดไดตั้งแต 1 

พฤศจิกายน – 31 มกราคม 2565

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

150 ลานบาท โดยเฉพาะกระเชาท่ีลูกคาสามารถ

เลือกรูปแบบไดเอง มีการเจริญเติบโตมากกวา 

25%  ซึ่งราคาเฉลี่ยในการซื้อกระเชาของขวัญ

อยูที่ 2,000-3,000 บาท/กระเชา โดยมีสัดสวน

แบงเปน ลูกคาองคกรมากกวา 1 ใน 4 ของ

ยอดขายทั้งหมด และที่เหลือเปนลูกคาทั่วไป” 

รวมสงความสุข และสรางรอยย้ิม ในชวง

เทศกาลเฉลิมฉลองสงทายปเกาตอนรับปใหม 

ผานกระเชาของขวัญคอลเลกชั่นสุดพิเศษ 

พรอมรับโปรโมชั่นสุดคุม ที่ กูรเมต มารเก็ต 

เดอะมอลล และ เดอะมอลลไลฟสโตรทุกสาขา, 

เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร, พารากอน และ  

www.gourmetmarketthailand.com ตั้งแตวัน

ที่ 1 พฤศจิกายน 2564  – 15 มกราคม 2565             

ติดตามละเอียดเพ่ิมเติม ท่ี Facebook: Gourmet 

Market Thailand

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร บมจ. ทิพย กรุป โฮลด้ิงส และกรรมการ

ผูจัดการใหญ บมจ.ทิพยประกันภัย เขารับรางวัล 

“บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดี

เดน อันดับที่ 1 ประจําป 2563” ติดตอกันเปน

ปที่ 2 และ รางวัล “บริษัทประกัน

วินาศภัยที่สรางสรรคนวัตกรรม

เทคโนโลยีประกันภัยดีเดน ประจําป 

2563” จาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  

ในงาน พิธีมอบรางวัลประกันภัย

ดีเดนครบวงจร Prime Minister’s 

Insurance Awards ประจําป 2564 

สําหรับในปน้ีมีการจัดงานในรูปแบบ

ไฮบริด ออนไลน เพ� อใหเขากับสถานการณ

ในปจจุบันดวย โดยรางวัลทั้ง 2 รางวัลนี้ 

บริษัทฯไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะ

กรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) ที่คัดเลือกบริษัทประกันภัย 

ที่มีการบริหารงานอยางมืออาชีพ มีศักยภาพ

ในการดําเนินงาน มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง 

และมีธรรมาภิบาลเปนเลิศ เพ� อเปนการสงเสริม

บริษัทประกันภัยที่รักษาไว ซ่ึงคุณภาพการ

ดําเนินงาน และบริการประชาชน รวมถึงบริษัทฯ

ยังมีทิศทางและกลยุทธดําเนินธุรกิจสูการเปน

ผูนําประกันภัยดานดิจิทัล ออกแบบสรางสรรค

ผลิตภัณฑประกันภัยและการใหบริการที่ตอบ

สนองประชาชนโดยนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชไดเปนอยางดีเยี่ยม

ทิพยฯ กวาด 2 รางวัลใหญบริษัทประกันวินาศภัยดีเดน 

ตอกย้ําผูนําบริษัทประกันเบอรหนึ่งของไทย 

พูดคุยกับ เชฟแอรเว แฟรรารด เชฟอํานวย

อเนกสุวรรณ และเชฟพรชัย ดาวมาศรัศมี 

ทีมนักสรางสรรคอาหารแหงโรงแรมมณเฑียร 

สุรวงศ กรุงเทพฯ ท่ีวันน้ีกําลังสนุกกับการตอยอด 

‘สปริต ออฟ มณเฑียร’ สูความประทับใจใหม

ใหแขกทุกเจเนอเรชั่น

หลังจากโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ โรงแรม

ระดับไอคอนของกรุงเทพยุค 60s - 70s ไดรับ

การรีโนเวทอยางยิ่งใหญและเปดประตูฝง 

North Wing ตอนรับแขกกันไปแลวในคอนเซ็ปท

สุดเท ‘Revival of the Original’ น�าดีใจวาบรรดา

แฟนพันธุแทของโรงแรมรวมถึงคนกรุงรุนใหมๆ  

ตางทยอยตบเทามาเช็คอินหองอาหาร ‘เรือนตน’ 

ที่ฝง North Wing กันอยางครึกครื้น และอีกไม

ก่ีเดือนตอมา ‘พระรามส่ี บิสโตร’ (Phar-Ram IV 

Bistro) คาเฟและไวนบารสไตลยุโรปท่ีอยูติดกัน

ก็เปดตัวตามมาเอาใจสายชิลลเปนที่เรียบรอย 

“คลาสสิกเฟรนช” จะอินเทรนดอีกครั้ง

เชฟแอรเว แฟรรารด เชฟระดับมาสเตอร

ชาวฝร่ังเศส ท่ีมารับตําแหน�ง Director of Culinary

และเปนผูออกแบบเมนูใหกับพระรามส่ี บิสโตร 

เลาวา ไอเดียของเขากับบิสโตรน้ีคือการนําเสนอ

เมนูงายๆ ใหพิเศษที่สุด “คําวาบิสโตรก็ตัวมัน

เองก็สื่อถึงความเป็นร้านอาหารแบบสบายๆ 

ราคาไมแพงมาก เปนที่ที่ผูคนสามารถเอนจอย

อาหารฝร่ังเศสคลาสสิก และอาหารยุโรป ท่ีเรา

คุนเคยดีเชนพวกพาสตาน�ะครับ” เชฟแอรเว

นําแนวคิดของ ‘เฟรนชคาเฟ’ ที่เสิรฟความสุข

กันต้ังแตเชาจรดเย็น โดยม้ือเชาเขาจะมีครัวซองต

และเบเกอรี่โฮมเมดเปนพระเอก สวนมื้อกลาง

วันมีพาสตา สลัด แซนดวิช ที่เนนสุขภาพ ใน

ขณะที่มื้อเย็นเสิรฟเมนูคลาสสิกเฟรนชที่จับคู

กับไวนดีๆ สําหรับการพักผอนหลังเลิกงาน

เมื่อถามถึงการให้น้ําหนักกับพืชผักใน

เมนูอาหาร เชฟแอรเวยิ้มและตอบทันทีวาเปน

เพราะเขาเติบโตมาทางตอนใตของฝรั่งเศส 

อาหารที่ ปรุ ง ในครอบครั วจึ งมี กลิ่ นอาย

เมดิเตอรเรเนียนพ้ืนถ่ินอยูมาก “สมัยเด็กครอบครัว

ผมใชผักปรุงอาหารกันสนุกเลย เพราะเราปลูก

ผักกันเอง มีสวนครัวเอง มันเปนวัฒนธรรม

พื้นบานของชาวยุโรปน�ะครับ” ซึ่งนี่เองทําให

ในเวลาตอมาเขากลายเปนเชฟที่สนุกกับการใช

พืชผักในเมนูอาหาร และโดงดังข้ึนจากการรังสรรค

เมนูฝร่ังเศสท่ีมีกล่ินอายเมดิเตอรเรเนียนอยูดวย 

“คุณจะไดสัมผัสกับหลายเมนูที่ผมภาคภูมิใจนี้

ที่ พระรามสี่ บิสโตร ครับ” เชฟแอรเวกลาว

สําหรับการตัดสินใจมาประจําการที่

โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ เชฟ

ฝรั่งเศสรุนใหญอยางเขาบอกวาคงเปนพรหม

ลิขิตดวย “ผมไมเคยคิดทํางานในโรงแรมมากอน

มันไมใชสไตลผมเทาไรนัก แตดวยประวัติศาสตร

ของมณเฑียร อดีตที่เปนเสมือนยุคเริ่มตนของ

วัฒนธรรมอาหารฝร่ังเศสในเมืองไทย เร� องราว

พวกนี้มันมีเสน�หจนยากจะปฏิเสธครับ ถาคุณ

เคยไดยินเร� องของหองอาหาร Le Gourmet Grill 

คุณคงรูวาที่นี่เคยโดงดังมากในยุค 60s - 70s 

ระดับที่สมาชิกราชวงศ ราชทูต วีไอพีระดับ

โลกตองมาใชบริการกัน ในฐานะที่ผมเปนคน

ฝรั่งเศส และผมทําอาหารแนวคลาสสิกเฟรนช

ไดดีมาก ผมรูสึกวานี่คือโอกาสทองที่ตองควา

ไว เพราะผมจะไดพา Le Gourmet Grill กลับ

ุดยอดเ ห  ม เ ยร ุรว  ก นร า า ก หัว จ นม เ เนย

มาสรางประวัติศาสตรบทใหมใหกรุงเทพอีกคร้ัง”

เชฟแอรเว แฟรรารด เติบโตในฟารม

ของครอบครัวในแควนเบอรกันดี ในฝร่ังเศสตอนใต 

เขายายมาอาศัยในกรุงปารีสเม� ออายุ 14 ปเพ� อ

ฝกหัดงานครัว ตอมาไดเขาศึกษาตอที่โรงเรียน

สอนทําอาหารและกาวสูเสนทางเชฟมืออาชีพ 

เขา เป นที่ รู จั ก ในฐานะ เชฟส วนตั วของ

ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ฟรองซัวร มิตแตรรองค 

และเคยเปนเชฟปรุงอาหารใหกับควีนอลิซา

เบ็ธแหงอังกฤษ ประสบการณหลายทศวรรษ

พาเขาเดินทางทํางานมาแลวท่ัวโลก เคยรวมงาน

กับรานอาหารระดับมิชลินมากมาย ทั้งใน

สวิตเซอรแลนด สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ น ไทย 

เวียดนาม ไตหวัน สิงคโปร ฯลฯ ปจจุบันเขา

ใหความสนใจกับวงจรการผลิตอาหารและการ

บริโภคท่ีมีความย่ังยืน และต้ังใจทํางานกับชุมชน

เกษตรกรในเมืองไทยใหมากที่สุด

สตรีทฟูดไรเทียมทาน

ทางดานเชฟอํานวย อเนกสุวรรณ 

Executive Chef ที่อยูคูกับโรงแรมมณเฑียร 

สุรวงศ มากวา 20 ป และเปนผูสานตอความ

สําเร็จของ ‘ขาวมันไกเรือนตน’ ให

โดงดังมาตลอดหลายทศวรรษ 

เผยวากอนที่รานอาหารเรือนตน

จะไดรับรางวัลบิบกูรมองดจากมิชลิน 

ไกด ประเทศไทย ในป 2019 และ 

2020 รานอาหารไทย-จีนแหงนี้

เปนท่ีฝากทองประจําของท้ังชาวไทย

และชาวตางชาติมานานกวา 40 ปแลว 

โดยเฉพาะเมนูซิกเนเจอรอยางขาว

มันไกไหหลํา ขนมผักกาด หรือ

ราดหนาจักรพรรดิ ที่ไมวาใครได

ล้ิมลองก็ติดใจในรสชาติการปรุงและความพิเศษ

ของวัตถุดิบท่ีพรีเม่ียมไมเหมือนท่ีไหน

หลังจากปดปรับปรุงไปนาน 18 เดือน 

การกลับมาเปดบริการอีกคร้ังของรานอาหาร 

‘เรือนตน’ จึงตองยิ่งใหญสมการรอคอย เชฟ

อํานวย อเนกสุวรรณ ปลุกปนจัดทัพทีมงานทั้ง

เลือดเกาและเลือดใหมรวมกวา 40 ชีวิต เพ� อ

นําเสนอประสบการณที่สดใหมจากเมนูอาหาร 

‘สตรีทฟูดไทยจีน’ ที่เขาคัดสรรมาอยางดีและ

บอกกับทุกคนวา “เปนเมนูอาหารจานเดียวที่

คุณจะไมอยากทานคนเดียวแน�นอน” 

เชฟอํานวยเลาวาดวยความท่ีโครงสราง

คอนเซ็ปทของโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ ยุคใหม

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก รายละเอียดความ

ด้ังเดิมตางๆ จึงถูกแปลงโฉมตีความอยางสนุกสนาน

เพื่อตอบรับกับรสนิยมของคนยุคปัจจุบัน 

“แน�นอนครับวาภาพรวมประสบการณท่ีเราออกแบบ

ใหกับลูกคาจะมีความโมเดิรนขึ้น แตสิ่งที่เรา

ไมละเลยคือหัวใจดวงเดิมของเรา น่ันคือเอกลักษณ

ความเปนไทย ที่ในวันนี้ผมนํากลับมาถายทอด

ใหมผานแนวคิดของ สตรีทฟูด อาหารที่คนทุก

เจอเนอเรช่ันตางก็คุนเคยดี เชนพวกเมนูกวยเต๋ียวผัด 

ขาวกับแกง หรือขาวมันไก แตเราจะนําสิ่งคุน

เคยพวกนี้มายกระดับใหผูคนสัมผัสถึงความ

พิเศษไดอยางไร นี่ละคือโจทยใหญของผม”  

ดวยเหตุน้ีเชฟอํานวยจึงใหความสําคัญ

อยางย่ิงกับการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงตามฤดูกาล 

และเลือกทํางานกับผูผลิตช้ันดีท่ีมีมาตรฐาน

เทาน้ัน เพราะแมราคาตนทุนจะสูงกวา แตเขา

เช่ือว่ารายละเอียดเหล่าน้ีคือหัวใจท่ีจะช่วยยก

ระดับท้ังเร� องรสชาติอาหาร การสงมอบสุขภาพ

ที่ดีกวา และการสรางความประทับใจใหเหลา

ลูกคาไดแบบไมเสียช� อโรงแรมมณเฑียร

นอกจากรสชาติและคุณภาพที่ตอง

เหนือชั้นแลว เร� อง ‘พรีเซนเทชั่น’ หรือหนาตา

อาหารในวันนี้ก็ดูจะพิเศษไมแพกัน เชฟใหญ

ของเราบอกวาเขาคอยตามเทรนดนักชิมรุนใหมๆ  

อยูเสมอ จึงเขาใจวาประสบการณความอรอย

ยุคนี้ตองเริ่มตนที่หนาตากอน “เฟรสอิมเพรส

ชั่นสําคัญมากกับลูกคาของเราครับ การดีไซน

รูปลักษณหนาตา วิธีการนําเสนอ ขนาดจาน

และปริมาณอาหารที่พอเหมาะ เหลานี้คือสิ่ง

เพ่ิมอรรถรถในการรับประทาน เปนสวนเติมเต็ม

บรรยากาศความร� นรมย และสรางพื้นที่ในการ

แบงปนความสุขใหกับลูกคาได”  

เปาหมายคือความสุข

สอดคลองกับแนวคิดของเชฟพรชัย 

ดาวมาศรัศมี Executive Sous Chef ที่เขามา

ประจําการดูแลงานบริหารครัว และการออกแบบ

เมนูจัดเลี้ยงใหกับโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ 

เชฟมากความสามารถคนน้ี

เชี่ยวชาญทั้งอาหารเอเชียและ

อาหารตะวันตก แตแพชช่ันของ

เขาทุกวันนี้อยูที่การสงมอบ 

‘ความสุข’ ใหกับเหลาลูกคา

เหนือส่ิงอ� นใด “เวลาเราเห็นลูกคา

มีความสุขกับอาหารที่ เราทํา

ออกไปนั่นคือดีที่สุดแลวครับ 

ในหองครัวผมจะใหความสําคัญ

กับ 3 เร� องหลักๆ หน่ึงคือคุณภาพ

วัตถุดิบท่ีเรานํามาใช สองคือการ

ปรุงอาหารที่ปลอดภัยสูงสุด และสามคือความ

สุขในการทํางานท่ีเราไดรับจากคําชมของลูกคา”

สําหรับการสรางสรรครูปแบบเมนูและ

การนําเสนอที่แปลกใหม เชฟพรชัยบอกวา

หัวใจคือการประยุกตและผสมผสานสิ่งที่มีอยู

ใหแตกตางอยางลงตัว “เชนเราจะนําเสนอ

อาหารไทยจีนรสดั้งเดิมในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น

ไดอยางไร เพราะงานจัดเลี้ยงสมัยใหมมีโจทย

ความทาทายท่ีตางจากอดีต การแขงขันก็สูงข้ึน 

ฉะน้ันเราจําเปนตองนําเสนออารมณใหมๆ  หรือ

สัมผัสที่แตกต่างให้ผู้คนรู้สึกตื่นตาตื่นใจใน

ขณะที่ยังรักษาเอกลักษณเร� องรสชาติอันเปน

จุดเดนของเราไวดวย” 

“สุดทายเราตองไมลืมนะครับวาอาหาร

ทุกเมนูไมวาจะเสิรฟในบริบทไหน แกนแทก็

คือตองอรอย อาหารท่ีประยุกตมากไปจนทานไมได 

มันก็กลายเปนแคของโชว ซ่ึงน่ันไมใชคอนเซ็ปท

อาหารของเราท่ีน่ีครับ” เชฟพรชัยสรุปส้ันๆ แต

บงบอกถึงจิตวิญญาณความเปนมณเฑียรไดเปนอยางดี

ทายสุดสามเชฟฝากปดทายวาความสุข

ของการทํางานท่ีโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ 

คือวัฒนธรรมความเอาใจใสที่ทุกคนสัมผัสได 

เสมือนลมหายใจที่ถายทอดจากผูบริหารสู

พนักงานและสงผานไปยังลูกคาอีกตอหนึ่ง 

“การที่เรามีสวนผสมระหวางทีมงานคนรุนเกา

และรุนใหมอยางพอเหมาะ คือเสน�หความตาง

ที่หาไดยากมากในไลฟสไตล โฮเทลยุคปจจุบัน 

และเราเชื่อว่าเราจะส่งผ่านคุณค่านี้ออกไป

ผานการดีไซนอาหารและบริการของเราดวย” 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรม

มณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ ไดที่เว็บไซต www.

montienbangkok.com 

หรือเฟซบุก montiensurawongbkk 

หรือโทร.0-2233-7060
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

โดรนถล่มหมายฆ่านายกฯอิรัก

ศาลอุทธรณ์สหรัฐระงับคำาสั่งบังคับฉีดวัคซีน

รายงานเอเอฟพีและรอย

เตอร์เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 7 พฤศจิกายน 

2564 กล่าวว่า การโจมตีเมื่อเช้า

วันอาทิตย์ยิ่งเพิ่มความตึงเครียด

ทางการเมืองในอิรักที่กำาลังเกิด

ความขัดแย้งหลังการเลือกตั้งเมื่อ

วันที่ 10 ตุลาคม ซ่ึงเครือข่าย

กองกำาลังติดอาวุธฮาชิด อัลชาบี 

ของพรรคการเมืองนิยมอิหร่าน

กลุ่มพันธมิตรผู้พิชิต ที่สูญเสียที่

นั่งไปจำานวนมาก กล่าวโทษว่ามี

การทุจริต

แหล่งข่าวความมั่นคงเผย

ว่า มีโดรน 3 ลำาถูกใช้ในการโจมตี

ครั้งนี้ แต่ 2 ลำาโดนยิงตกก่อน 

เอเอฟพีกล่าวว่าโดรนถูกปล่อย

ออกจากสถานที่หน่ึงใกล้สะพาน

สาธารณรัฐที่ทอดข้ามแม่น้ำาไท

กริสในกรุงแบกแดด ก่อนจะบิน

มายังกรีนโซน ซึ่งเป็นเขตที่รักษา

การณ์อย่างแน่นหนาที่สุดและเป็น

ที่ตั้งของบ้านคาดิมีและสถานทูต

สหรัฐอเมริกา 

ภาพถ่ ายที่ เผยแพร่ โดย

สำานักงานของคาดิมีเผยให้เห็น

เศษซากปรักหักพั ง เกลื่ อนพื้น

ใต้บันไดทางขึ้นภายนอกที่ ได้รับ

ความเสียหาย และประตูบานหนึ่ง

ที่หลุด ขณะภาพข่าวของไอเอ็นเอ

เผยสภาพความเสียหายของบ้าน                  

นายกฯ และรถเอสยูวีที่จอดอยู่

ในโรงรถ 

เจ้าหน้าที่ความมั่นคงราย

หนึง่กลา่วกบัรอยเตอรว์า่ เจา้หนา้ที่

เกบ็ชิน้สว่นทีเ่หลอืของโดรนบรรทกุ

ระเบิดขนาดเล็กที่ใช้ ในการโจมตี 

เพื่อนำาไปตรวจสอบ ยังไม่มีกลุ่ม

ใดออกมาประกาศว่าเป็นผู้ลงมือ

โจมตี ซึ่งทำาให้หน่วยอารักขาคาดิ

มีที่รักษาการณ์อยู่นอกบ้าน ได้รับ

บาดเจ็บ 6 นาย

คาดิมีซึ่งรับตำาแหน่งผู้นำา

อริกัมาตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม 2563 

เปิดเผยทางทวิตเตอร์ว่า ตัวเขาไม่

ได้รับอันตราย และเรียกร้องให้ทุก

ฝ่ายอยู่ในความสงบและอดกลั้น

เพื่อประเทศ “บ้านของผมตกเป็น

เป้าหมายการโจมตีอย่างขี้ขลาด 

แต่ผมไม่เป็นไร” เขากล่าวในวิดีโอ

สำานักงานของคาดิมีกล่าว

ว่า การโจมตีครั้งนี้เป็น “ความ

พยายามลอบสังหารที่ล้มเหลว”

เหตุการณ์นี้ เกิด 2 วัน

หลังจากการปะทะรุนแรงใกล้เขต                                              

กรีนโซนกรุ งแบกแดดเมื่ อวัน                       

ศุกร์ ระหว่างกองกำาลังของรัฐบาล

กั บผู้ ส นั บสนุ นกลุ่ มพั น ธมิ ต ร

พรรคการเมืองที่อิหร่านหนุนหลัง 

ซึง่กลา่วหาวา่มคีวามผดิปกตใินการ

เลือกตั้งและการนับคะแนน 

ตำารวจใช้แก๊สน้ำาตาและ

กระสุนจริงตอบโต้ผู้ประท้วงที่

ขว้างปาก้อนหินทำาให้ตำารวจบาด

เจ็บหลายนาย การสลายชุมนุม

ส่งผลให้มีผู้ประท้วงเสียชีวิตอย่าง

น้อย 1 คน และคาดิมีสั่งให้ทำาการ

สอบสวนเหตุการณ์ปะทะกันครั้ง

นั้น

ประธานาธิบดีบัรฮัม ซาลีห์                                              

ของอิรักซึ่งมีบทบาทในเชิงพิธีการ 

ประณามการโจมตคีาดมิวีา่เปน็การ

ก่ออาชญากรรมชั่วร้ายต่ออิรัก 

“เราไม่อาจยอมให้อิรักถูกลากเข้า

สู่ความโกลาหลวุ่นวายและการ

รฐัประหารระบอบรฐัธรรมนูญของ

เรา” เขาทวีต

มุกตาดา อัลซัดร์ ครูสอน

ศาสนาชาวชีอะห์ชาตินิยมผู้ต่อ

ต้านอิหร่าน ซึ่งพรรคของเขาชนะ

ที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้

เกิน 70 ที่น่ังจากสภา 329 ที่น่ัง 

กล่าวว่า การโจมตีครั้งนี้เป็นการ

ก่อการร้ายต่อเสถียรภาพของอิรัก 

โดยมีเป้าหมายเพื่อนำาอิรักกลับสู่

ภาวะโกลาหลวุ่นวายที่อยู่ภายใต้

การควบคมุโดยกองกำาลงัที่ไม่ใชร่ฐั

ด้านกระทรวงการต่างประ 

เทศสหรัฐประณามการโจมตีครั้งนี้

อย่างรุนแรงว่าเป็นการก่อการร้าย 

พร้อมกับเสนอให้ความช่วยเหลือ

ด้านการสอบสวน ขณะกระทรวง

การต่างประเทซาอุดีอาระเบียก็

กล่าวเช่นกันว่าเป็นการก่อการร้าย

ที่ขี้ขลาด.

วอชิงตัน • ศาลอุทธรณ์ภาค 5 

ของสหรัฐระงับคำาสั่งบังคับฉีด

วัคซีนของรัฐบาลประธานาธิบดีโจ 

ไบเดน ทีบ่งัคบัใหพ้นักงานทกุคนใน

ธุรกิจที่มีลูกจ้างมากกว่า 100 คน 

ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19

เอเอฟพีรายงานว่า ศาล

อุทธรณ์ภาค 5 ของสหรัฐซึ่งตั้งอยู่

ในเมืองนิวออร์ลีนส์ แถลงเมื่อวัน

เสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน ตามเวลาใน

สหรัฐ ระงับคำาสั่งบังคับฉีดวัคซีน

ของรัฐบาลประธานาธิบดี โจ ไบ

เดน ที่บังคับให้พนักงานทุกคนใน

ธุรกิจที่มีลูกจ้างมากกว่า 100 คน 

ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยระบุ

ว่าเนื่องจากผู้ยื่นคำาร้องทำาให้เชื่อ

ได้ว่าคำาสั่งดังกล่าวเป็นอันตราย

ต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญสหรัฐ 

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ของ

สหรัฐ ส่ังให้รัฐบาลส่งหนังสือช้ีแจง

คำาส่ังห้ามของศาลในเรื่องน้ีภายใน

เวลา 17.00 น.วันจันทร์น้ี ผู้ย่ืน

คำาร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ระงับคำา

ส่ังน้ีของประธานาธิบดีไบเดน มา

จาก 5 รัฐของสหรัฐท่ีส่วนใหญ่เป็น

ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน คือ รัฐ

เทกซัส, ลุยเซียนา, เซาท์แคโรไลนา,  

ยูทาห์และมิสซิสซิปปี รวมถึงบริษัท

เอกชนหลายแห่งและกลุ่มทางศาสนา 

ถ้าศาลอุทธรณ์ยืนยันระงับ

คำาสั่งบังคับฉีดวัคซีนนี้ จะเป็น

ความล้มเหลวของหน่ึงในความ

พยายามของไบเดนทีต่อ้งการใหค้น

ทำางานทั่วประเทศมีภูมิคุ้มกันก่อน

ถึงฤดูหนาว ที่คาดว่าเชื้อโควิด-19 

จะกลับมาแพร่ระบาดสูงอีกครั้ง

เกร็ก แอบบอตต์ ผู้ว่าการ

รัฐเทกซัสสังกัดพรรครีพับลิกัน

และเป็นผู้ต่อต้านการบังคับสวม

หน้ากากและฉีดวัคซีนป้องกันโค

วิด-19 โพสตท์างทวิตเตอร์ ยนิดกีบั

คำาตดัสนิของศาล และบอกวา่ จะมี

การไต่สวนฉุกเฉินในเรื่องนี้เร็วๆ นี้ 

เราจะมีวันของเราในศาลที่จัดการ

กบัการใชอ้ำานาจในทางมชิอบซึง่ขดั

กับรัฐธรรมนูญของไบเดน 

เคน แพกซต์นั อยัการสงูสดุ

รัฐเทกซัส หนึ่งในผู้ยื่นคำาร้องขอให้

ศาลระงับคำาสั่งนี้ของไบเดน กล่าว

กับซีเอ็นเอ็นเมื่อวันเสาร์ว่า ไบเดน

ออกคำาสัง่เกนิกวา่อำานาจ และทวตี                              

ก่อนหน้านั้นว่า การต่อสู้ยังไม่จบ

สิ้น และเขาจะไม่หยุดต่อต้านสิ่งที่

รัฐบาลใช้อำานาจเกินเลย ซึ่งขัดกับ

รัฐธรรมนูญ

จ า กข้ อ มู ล ถึ ง ต้ น เ ดื อ น

พฤศจิกายนราว 58% ของประชากร

ท้ังประเทศสหรัฐได้รับวัคซีนครบโดส

แล้ว เป็นตัวเลขผู้ท่ีได้รับวัคซีนเพ่ิม

ข้ึนคร่ึงหน่ึงจากเมื่อเดือนสิงหาคมท่ี

ไบเดนประกาศบังคับใช้คำาส่ังน้ี

ไบเดนแถลงเมื่อวันพฤหัสบดี

ท่ีผ่านมา กำาหนดเส้นตายวันท่ี 4 

มกราคมปีหน้า สำาหรับพนักงานใน

บริษัทใหญ่ต้องได้รับวัคซีนครบโดส 

ซ่ึงกฎน้ีมีผลต่อคนทำางานในสหรัฐ

มากกว่า 2 ใน 3 

บริษัทใหญ่หลายแห่งใน

สหรัฐประกาศบังคับให้พนักงาน

ทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบโดส เช่น 

สายการบินยูไนเต็ดแอร์ ไลน์ที่

มีพนักงาน 67,000 คน ระบุว่า

พนักงานที่ ไม่ฉีดวัคซีนจะโดนไล่

ออก ถงึวนัพฤหสับด ีพนกังานสว่น

ใหญ่ของยูไนเต็ดแอร์ ไลน์ปฏิบัติ

ตามคำาสั่ง มีราว 2,000 คนที่ยื่นข้อ

ยกเว้นไม่ฉีดวัคซีนดว้ยเหตทุางการ

แพทย์หรือทางศาสนา

นิวยอร์กไทม์รายงานว่า ไท

สันฟูดส์ บริษัทค้าเน้ือสัตว์ยักษ์

ใหญ่ ประกาศเมื่อเดือนสิงหาคม

ให้พนักงานราว 120,000 คนต้อง

ฉีดวัคซีน มีพนักงานเข้ารับวัคซีน

แล้วราว 96%.

สอบเหยียบกันตาย 8 ศพในคอนเสิร์ตที่เทกซัส

ฮุสตนั • เอเอฟพรีายงานวา่เจา้หนา้ทีร่ฐัเทกซสัแถลงเมื่อวนัเสาร์

ที่ 6 พฤศจิกายนว่าจะเปิดการสอบสวนคดีอาญา ในเหตุการณ์ที่

มีผู้เหยียบกันตาย 8 รายและได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนเข้ารักษา

ตัวในโรงพยาบาล ในคอนเสิร์ตแอสโตรเวิร์ดเฟสติวัลที่เมืองฮุส

ตัน รัฐเทกซัส เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมคอนเสิร์ตที่จัด

ข้ึนที่เอ็นอาร์จีพาร์กในเมืองฮุสตันราว 50,000 คน ฝูงชนดันกัน

เพื่อต้องการไปอยู่หน้าเวที ขณะที่ทราวิส สกอตต์ ศิลปินแรปขึ้น

แสดงเมื่อเวลาราว 21.30 น. จนทำาให้เกิดความโกลาหลขึ้นและ

เหยียบกันตาย โลแกน มอร์ริส ชาวเมืองดัลลัสที่มาชมคอนเสิร์ต

เผยว่า มีคนโดนผลัก, บางคนถูกเหยียบ เขาเห็นบางคนล้มลงกับ

พื้นขณะเบียดผู้คนออกมา ราอูล มาร์เกซ วัย 24 ปี เผยว่า เห็นผู้

ชมคอนเสิร์ตดื่มกันหนักและบางคนใช้ยาเสพติด มีคนหมดสติแต่

บางคนไม่สนใจ เดินเหยียบพวกเขาไป ซิลเวสเตอร์ เทิร์นเนอร์ 

นายกเทศมนตรีฮุสตันแถลงเมื่อบ่ายวันเสาร์ว่า เหตุการณ์เหยียบ

กันในคอนเสิร์ตเมื่อคืนวันศุกร์ มีผู้เสียชีวิต 8 ราย พวกเขาอายุ

ระหว่าง 14-27 ปี แต่ยังไม่ทราบอายุผู้เสียชีวิตหนึ่งราย และได้

ส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ 25 รายเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ขณะนี้ 13 

คนยังตอ้งรกัษาในโรงพยาบาล เจา้หนา้ท่ีดคูลปิวิดีโอ, คยุกบัผูเ้ห็น

เหตุการณ์ ผู้จัดคอนเสิร์ตและผู้ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ในโรงพยาบาล 

เพื่อสอบสวนสาเหตุที่ทำาให้มีการเหยียบกันตายเกิดขึ้น ทรอย ฟิน

เนอร์ ผู้กำากับการตำารวจเมืองฮุสตันแถลงว่าจะสอบสวนเหตุที่เกิด

ข้ึนเป็นคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมและยาเสพติด เจ้า

หนา้ทีเ่ผยวา่มผีู้ไดร้บับาดเจบ็อาการไมห่นกั ไดรั้บการปฐมพยาบาล

ในสถานที่จัดคอนเสิร์ตมากกว่า 300 ราย หลังเกิดเหตุทำาให้ต้อง

ยกเลิกคอนเสิร์ตที่จะจัดต่อในวันเสาร์

12 ผู้ โดยสารหนีหลังเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินที่สเปน

มาดริด • ตำารวจบนเกาะมายอร์กา เกาะใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะ

แบลีแอริกของสเปน จับกุมผู้ โดยสาร 12 คนและกำาลังตามจับ

อกี 12 คนทีย่งัหลบหนอียู ่หลงัผู้ โดยสารกลุม่นีห้นอีอกจากเครื่อง

บินที่ลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานปัลมาเดมายอร์กาเมื่อเย็น

วันศุกร์ เที่ยวบินนี้เดินทางจากโมร็อกโกไปตุรกี เครื่องบินขอลง

จอดฉุกเฉินที่สนามบินแห่งนี้หลังจากดูเหมือนผู้ โดยสารรายหนึ่ง

มีอาการป่วยหนัก ไอนา กัลโบ ตัวแทนรัฐบาลสเปนในหมู่เกาะ

แบลีแอริกแถลงว่า ตำารวจจับกุมผู้ โดยสารที่หลบหนีได้ 12 คน 

แต่อีก 12 คนยังไม่พบ ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ที่สนามบิน

ใดๆ ในสเปนมาก่อน ตำารวจมายอร์กาเผยว่า ผู้ โดยสารคนหนึ่ง

บนเครื่องบินลำานี้ที่ดูเหมือนมีอาการโคม่าจากเบาหวาน และได้

นำาตัวเขาขึ้นรถพยาบาลไปที่โรงพยาบาล โดยมีผู้ โดยสารคนหนึ่ง

นั่งไปด้วย แต่เมื่อแพทย์ตรวจแล้วพบว่าเขาสบายดีและให้กลับ

ไปได้ ต่อมาตำารวจจับกุมเขาเป็นผู้ต้องสงสัยพยายามเข้าเมืองผิด

กฎหมายและฝ่าฝืนกฎหมายเข้าเมืองของสเปน ส่วนคนที่มาเป็น

เพื่อนกับผู้ โดยสารที่แกล้งป่วยหลบหนีไปได้ กัลโบเผยระหว่าง

การอพยพผู้ โดยสารจากเครื่องบินลำานี้ว่า มีผู้ โดยสาร 21 คน

ออกจากเครื่องบินเมื่อเวลาราว 19.00 น.วันศุกร์ พวกเขาวิ่งไป

ตามรันเวย์ ทำาให้ตำารวจต้องไล่ตามจับและปิดสนามบินถึงเวลา

เที่ยงคืน ผู้ โดยสารที่ถูกจับส่วนใหญ่เป็นชาวโมร็อกโก ส่วนคน

หนึ่งคาดว่าเป็นชาวปาเลสไตน์.

แบกแดด • นายกฯ มุสตาฟา อัลคาดิมี แห่งอิรักตกเป็นเป้าหมายการ

ลอบสังหารเมื่อเช้าวันอาทิตย์ โดรนไม่ทราบที่มา 3 ลำาโจมตีบ้านในเขต 

กรีนโซน ทำาให้องครักษ์บาดเจ็บหลายนาย แต่คาดิมีปลอดภัยและเรียก

ร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบและอดกลั้น

ไว้อาลัย • ผู้ชมคอนเสิร์ตวางช่อดอกไม้ไว้อาลัยที่หน้าเอ็นอาร์จีพาร์ก เมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน หลังเหตุเหยียบ

กันตายมีผู้เสียชีวิต 8 ราย ระหว่างการแสดงของทราวิส สกอตต์ ในคอนเสิร์ตแอสโตรเวิร์ดเฟสติวัล เมื่อคืนวันศุกร์.

ม็อบรถบรรทุก

การเรยีกรอ้งของกลุม่ผูป้ระกอบการรถบรรทกุ

ขนส่งสินค้าทั่วประเทศที่ผ่านมา จนถึงขณะ

นี้ยังไม่ได้มีความชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะช่วย

เหลืออะไรเลย และมีข่าวว่าจะปรับเพดาน

ราคาน้ำามันดีเซลเป็นลิตรละ 34 บาทอีกด้วย 

สิ่งที่รัฐบาลแสดงท่าทีออกมาเช่นนี้ ทำาให้เห็น

ว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจที่จะช่วยแก้ปัญหา

ความเดือดร้อนของภาคขนส่งหรือประชาชน 

ดังนั้น ในวันที่ 16 พ.ย.นี้ เครือข่ายผู้ประกอบ

การทั่วประเทศจะนัดรวมตัวกันเคลื่อนขบวน

รถมาจากทุกสารทิศ เข้าสู่กรุงเทพมหานคร

เป็นรอบที่ 2 อย่างแน่นอน และรอบนี้มั่นใจ

ว่าจะมีรถบรรทุกร่วมขบวนมากกว่ารอบแรก 

“ทุกคนต้องการแสดงพลัง เพื่อให้รัฐ 

บาลเห็นว่าเราเดือดร้อนกันมากแค่ไหน แต่

ถา้รฐับาลยงัยนืยนัวา่จะไมป่รบัลดน้ำามนัดเีซล

เหลือลิตรละ 25 บาท พวกเราก็จะพร้อมใจ

กันขึ้นราคาค่าขนส่งเพื่อให้เหมาะสมกับราคา

น้ำามนั แม้วา่จะไม่อยากทำา แต่กต้็องทำา เพราะ

หากยังยึดราคาเดิม ภาคขนส่งอยู่กันไม่ได้” 

นายธนะสันติ์ระบุ

ที่หน้า ปตท. สำานักงานใหญ่ ถนน                        

วิภาวดีฯ นางรสนา โตสิตระกูล ประธาน

เครอืขา่ยประชาชนปฏริปูพลงังานไทย (คปพ.) 

และกลุ่มผีเสื้อกระพือปีก รวมตัวกันจัดคาร์

ม็อบไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพ่ือเรียกร้อง

ให้รัฐบาลตรึงราคานำามันดีเซลลิตรละ 25 

บาท และลดภาษีน้ำามัน 5 บาท โดยมีการ

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ แจกริบบิ้นสีเขียวไป

ผูกติดรถที่สัญจรไปมา โดยมีเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

สน.พหลโยธินและ สน.บางซื่อ มาอำานวย

ความสะดวก

นางรสนากล่าวว่า กิจกรรมวันน้ีเป็น 

การผูกริบบิ้นสีเขียว แจกสติกเกอร์ และมี

การขับรถไปตามเส้นทางให้รัฐทราบว่าภาค

ประชาชนมีความเดือดร้อน ขอให้รัฐบาลลด

ภาษีสรรพสามิตลงมา 5 บาท และกำาหนด

ราคาน้ำามันให้อยู่ที่ลิตรละ 25 บาท เป็นเวลา 

1 ปี ในช่วงที่ประชาชนกำาลังได้รับความเดือด

ร้อนจากโควิด-19 และน้ำาท่วม ถ้ารัฐบาลลด

ราคาเท่ากับเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน รัฐบาล

เก็บภาษีน้ำามันได้ปีละ 2 แสนกว่าล้าน ขอลด

ลงมาหน่อย ราคาน้ำามันคือต้นทุน หากราคา

น้ำามันไมส่งูตน้ทนุราคาสนิคา้กจ็ะต่ำาลงไปดว้ย

“เราเรียกร้องลด 5 บาท แต่รัฐบาลลด

เพยีง 5 สตางค ์ชา่งกรณุาประชาชนเหลอืเกนิ 

จึงอยากเรียกร้องประชาชนทุกคนที่เดือดร้อน

จากค่าครองชีพให้ส่งเสียงถึงรัฐบาล โดยการ

ติดสติกเกอร์ ติดริบบิ้นเป็นสัญลักษณ์ น้ีเป็น

ครั้งแรกที่ภาคประชาชนออกมาเรียกร้อง” 

นางรสนาระบุ

จากนั้นกลุ่ม คปพ.และกลุ่มผีเสื้อติดปกี

ได้เคลื่อนขบวนไปตามถนนวิภาวดีฯ  กลับรถ

มุ่งหน้าไปยังห้าแยกลาดพร้าว เลี้ยวขวาไปยัง

ถนนพหลโยธนิ สนามเปา้ อนสุาวรยีช์ยัสมรภมู ิ

โดยมเีจา้หนา้ท่ีตำารวจอำานวยความสะดวกการ

จราจรตลอดเส้นทาง

ทางด้านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 

ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า 

การเพ่ิมเพดานวงเงนิกูก้องทนุน้ำามนัเชือ้เพลงิ

เปน็ 4 หมื่นลา้นบาท เพื่อตรงึราคาน้ำามนัดเีซล

ได้เพียง 30 บาทต่อลิตร ไม่ตอบโจทย์ในการ

แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่าง

สิ้นเชิง ขอยืนยันอีกครั้งว่า รัฐบาลควรยกเลิก

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำามันดีเซลเป็น

เวลา 2 ปี ซึ่งจะทำาให้สามารถลดราคาน้ำามัน

ได้ทันทีถึง 6 บาทต่อลิตร 

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ปล้ืมผลสำารวจของสำานักวิจัยซู

เปอร์โพลเรื่อง “นโยบายโดนใจ ช่วยประชาชน” 

โดยพบว่า 5 อันดับแรกของความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อนโยบายและมาตรการโดนใจ

ช่วงวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจ ได้แก่ 

โครงการคนละคร่ึง เป็นผลงานรัฐบาลโดยรวม 

ร้อยละ 81.7 รองลงมา การเปิดประเทศ ดึง

รายได้เข้าประเทศ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ เข้มไปกับ

มาตรการควบคุมโรค ร้อยละ 71.4, โครงการ

ธงฟ้าราคาประหยัด ลดราคาอาหาร ของกิน 

ของใช้ ช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่าย ร้อย

ละ 53.7, มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

โควิด-19 การจัดหาวัคซีนและตัวยาอื่นๆ ให้

ประชาชน ร้อยละ 52.2 และโครงการประกัน

รายได้เกษตรกร พืช 5 ชนิด ร้อยละ 50.2

นอกจากน้ี ผลสำารวจยังเปิดเผยถึง

ความพอใจของประชาชนในนโยบายของ

รัฐบาลในมิติอื่นๆ ท่ีอยู่ ในระดับดีมากด้วย

เช่นกัน ซึ่งค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมต่อ

นโยบายและมาตรการของรัฐบาลในการช่วย

เหลือประชาชน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

พบคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชน

อยู่ที่ 5.45 

“ผลสำารวจจาก SUPER POLL สะ 

ท้อนให้เห็นว่าประชาชนพึงพอใจในนโยบาย 

มาตรการตา่งๆ ของรฐับาล ซึง่นายกฯ ขอบคณุ

ประชาชนท่ีตอบรับมาตรการของรัฐบาล ซ่ึง

จะได้นำาแนวทางกำาหนดเป็นนโยบายต่างๆ 

เพื่อตรงกบัความตอ้งการของพีน่อ้งประชาชน 

พรอ้มขอบคุณทุกกระทรวง สว่นราชการ และ

หนว่ยงานเกีย่วขอ้ง สรา้งความสขุและบรรเทา

ความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ทั้งนี้ 

รัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาปากท้องของ

ประชาชนในทุกพื้นที่ เร่งช่วยเหลือเกษตรกร 

และกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสิ้นปีนี้” นาย   

ธนกรระบุ.

เอาจริง!

เมื่อิถามวา่  ถา้นายกฯ ไมเ่อา พปชร. จะ

เป็นปัญหากับพรรคหรือไม่ นายสายัณห์กล่าว

ว่า ค่อยคิดกันอีกที แต่ ณ วันนี้ พปชร.ท้ัง

หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค ยังคงยืนยันที่

จะเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี

ของพรรคอยู่ และไม่คิดว่า พล.อ.ประยุทธ์จะ

ถอดใจ หรือเบื่อกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพรรค  

เพราะนายกฯ สร้างมากับมือ คงไม่เบื่อง่ายๆ 

อกีทัง้ขณะนี้ในพรรคกม็คีวามเขม้แขง็อยูเ่ยอะ

เมื่อถามว่าปัญหาใน  พปชร.ท่ีบอกว่า

จบ แตด่เูหมอืนมนัยงัไมจ่บ นายสายณัหก์ลา่ว

ว่า ต้องขอเวลาแก้ไขอีกหน่อย ตอนนี้สมาชิก

สามัคคีกันดี เชื่อว่าผู้ ใหญ่จะแก้ไขให้สมาชิก

สบายใจได ้และเชื่อวา่ปญัหาทีเ่กดิขึน้เดีย๋วมนั

กจ็บ จบแบบแฮปปีเ้อนดงิ เชื่อวา่ทกุอยา่งจะมี

ทางออก ขอเวลานิดนึง

ส่วนกระแสข่าวท่ีว่าอาจจะมีการยุบ

สภากลางปีหน้า นายสายัณห์กล่าวว่า ส่วนตัว

ยังเชื่อม่ันว่าไม่มีเหตุอะไรท่ีจะมีการยุบสภา ซ่ึง 

ส.ส.รัฐบาลทุกคนต้องทำาหน้าท่ีของตัวเองใน

สภา อย่างน้อยต้องไปอยู่ในองค์ประชุม เพื่อ

โหวตกฎหมายสำาคัญให้ผ่าน ซ่ึงสมัยประชุมน้ี

ฝ่ายค้านไม่สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ 

อาจจะสบายใจได้ส่วนหน่ึง แต่ท่ีต้องตระหนัก

คือมันมีกฎหมายสำาคัญของรัฐบาลท่ีเก่ียวกับ

การเงิน ถ้าไม่ผ่านสภารัฐบาลก็อยู่ไม่ได้  รัฐ                                

บาลอยู่มาได้ถึงวันน้ี 3 ปีกว่า ถือว่าไม่ใช่น้อย  

ถ้าผ่านสภาสมัยน้ีไปได้ก็ครบ 3 ปีพอดีแล้ว

มีรายงานจากพรรคพลังประชารัฐแจ้ง

ว่า จากการลงพื้นท่ีของ พล.อ.ประวิตรท่ี

จ.สงขลา เมื่อวนัที ่6 พ.ย. ทีน่ายอนมุตั ิอาหมดั                                                             

อดีตสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งได้ลาออกจาก ส.ว. มี

ผลเมื่อวันที่ 3 พ.ย. มาต้อนรับด้วยนั้น 

มีรายงานว่า นายอนุมัติจะเข้ามาเป็น

กำาลงัสำาคญัทำาพืน้ทีเ่ลอืกตัง้ภาคใต ้โดยเฉพาะ

ภาคใต้ตอนล่าง อย่างพัทลุง สงขลา ปัตตานี 

สตูล ยะลา และนราธิวาส ทั้งนี้ นายอนุมัติ

ถือว่ามีฐานคะแนนมากในพื้นที่ โดยเฉพาะ

สงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เคยลง

สมัครเลือกตั้ง ส.ว.สงขลาปี 57 ได้รับเลือก

ด้วยคะแนนสูงสุด ภายหลังมีการรัฐประหาร  

22  พ.ค.57 นายอนุมัติได้รับการแต่งตั้งให้

เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.)  

ก่อนลาออกไปช่วงต้นเดือน  มี.ค.62  มาช่วย

พลังประชารัฐภาคใต้ตอนล่าง ในการเลือกตั้ง 

กระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น  ส.ว. ในเดือ น 

พ.ค.62 และลาออก 

รายงานข่าวแจ้งว่า  นายอนุมัติเป็นนัก

ธุรกิจรายใหญ่ด้านพลังงานในภาคใต้ เช่น  

อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท ADAMI (อดา

มี) จำากัด ถือเป็นสายตรงของ  พล.อ.ประวิตร  

ซึ่งต้องการให้มาช่วยเตรียมพร้อมการเลือก

ตั้ง  ส.ส.ครั้งหน้า  โดยมีพื้นที่  จ.สงขลาเป็น

ฐานเสียงสำาคัญ  นอกจากนี้  ส.ส.ภาคใต้ตอน

ล่างหลายคนยังให้การสนับสนุน  เพราะเห็น

วา่เปน็คนทีม่บีารม ี เปน็ผูน้ำาได ้ และจะชว่ยให ้

ส.ส.จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กระจัดกระจาย

กันตามกลุ่มต่างๆ  มีเสถียรภาพมากขึ้น  รวม

ถึงที่ผ่านมานายอนุมัติถือว่าเป็นนายทุนใหญ่

คนสำาคญัของพรรคพลงัประชารฐัในพืน้ทีภ่าค

ใต้ด้วย ก่อนหน้านี้ ตอนช่วงพล.อ.ประยุทธ์ยัง

ไม่มีการเสนอชื่อคนเป็น ส.ว. 250 คน เคย

มีข่าวว่ากลุ่มภาคใต้ก็พยายามผลักดันให้นาย

อนมัุตไิดเ้ปน็รฐัมนตรีในโควตาของภาคใต ้แต่

ติดขัดเรื่องโควตา เลยทำาให้ พล.อ.ประยุทธ์ 

เสนอชื่อเป็น ส.ว.ชุดแรก 250 คนแทน จน

ล่าสุดนายอนุมัติจึงลาออกจาก ส.ว. เพื่อมา

ช่วยพลังประชารัฐเต็มตัวก่อนศึกเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม สำาหรับนายอนุ มัติ  

เนื่องจากเพิ่งพ้นจากการเป็น ส.ว.มาเมื่อต้น

เดือน พ.ย.2564 ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า ผู้ที่

พน้จากการเปน็ ส.ว.ไม่ถงึสองป ีไม่สามารถรบั

ตำาแหน่งทางการเมืองเช่นรัฐมนตรีได้ 

นายสรวุฒิ เนื่องจำานงค์ ส.ส.ชลบุรี 

พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีความ

ขัดแย้งระหว่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

เลขาธกิารพรรค พปชร. กบั พล.อ.ประยทุธ ์วา่

คงไม่มีแล้ว เพราะต้องทำางานช่วยกันเพื่อผล

ประโยชน์ โดยรวม ซึง่รฐับาลมีอายจุำากดั เหลอื

เวลาอีกแค่ปีเศษ ถ้าจะรบกวนให้ประชาชน

ออกมาเลือกตั้งบ่อยๆ มันก็คงไม่ดี ฉะนั้นเวลา

ที่เหลือต้องรักษาบรรยากาศการทำางานเพื่อ

แก้ไขปญัหาใหป้ระชาชนทีย่งัรออกีหลายเรื่อง

เมื่อถามว่า มีกระแสว่าฝ่ายค้านจะมี

การรบันอ้งในเรื่องขององคป์ระชมุ นายสรวฒุิ

กล่าวว่า เป็นสิทธิ์ที่ทำาได้ แต่อยากให้ฝ่ายค้าน

คำานงึวา่สภาประกอบดว้ยสมาชกิทีเ่ลอืกมา ไม่

ได้เลือกฝ่าย ฝ่ายค้านต้องยึดเป้าหมายในการ

รับใช้ประชาชนเป็นสิ่งสำาคัญ ถ้าฝ่ายค้านไม่

ชว่ยกนัรกัษาองคป์ระชมุหรอืรกัษาบรรยากาศ

ในการทำางาน จะทำาให้ โอกาสในการแก้ไข

ปัญหาประชาชนของฝ่ายค้านลดลง คิดว่า

ฝ่ายค้านจะไม่หนีไปเล่นเกมที่ทำาให้ประชาชน

เสียประโยชน์ โดยการทำาให้สภาล่ม เช่น มา

แลว้ไมก่ดบตัร ฝา่ยคา้นไมค่วรทำา เพราะวา่จะ

เอาอคตสิ่วนตัวมากำาหนดชะตากรรมประเทศ 

หรือประชาชน ไม่ควรทำาอย่างยิ่ง 

นายสรวุฒิกล่าวว่า ส่วนการพิจารณา

กฎหมายสำาคัญ โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับ

การเงินนั้น เป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้ว ถ้า

หากวันหน้าเกิดเหตุการณ์สภาล่มอีก ก็ไม่ใช่

หน้าที่ของประธานวิปฯ คนเดียว ต้องอยู่ที่ทุก

ฝ่าย เป็นหน้าที่ของทุกคน

จี้ ปธ.วิปฯ หัดมีน้ำาใจพรรคร่วม รบ.

นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังท้องถิ่นไท ในฐานะวิปรัฐบาลกล่าว

ว่า มีความกังวลต่อบทบาทการทำาหน้าที่ของ

นายนิโรธ ประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ ที่ก่อน

หน้านี้ในบทบาทของ ส.ส.ในสภา จะพบการ

ตอบโต้กับฝ่ายค้าน ซ่ึงเข้าใจว่าเป็นบทบาท

ฐานะ ส.ส.พรรคแกนนำารฐับาล ดงันัน้เมื่อนาย

นิโรธเข้ารับตำาแหน่งประธานวิปรัฐบาลแล้ว 

ควรปรบัทา่ท ีเพื่อใหก้ารทำางานรว่มกนัในสภา

สามารถเดนิหนา้ ประคบัประคองสภาไม่ใหล้ม่ 

ซ่ึงจะส่งผลต่อรัฐบาลด้วย ขอเรียกร้องด้วย

ว่า ให้พูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาล และมีน้ำาใจ

กับพรรคร่วมรัฐบาลให้มากขึ้น เพื่อขับเคลื่อน

การทำางานที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทุก

ฝา่ย ไม่ใชเ่อาผลประโยชนข์องพรรคเปน็ตวัตัง้

ด้านพรรคฝ่ายค้าน นายยุทธพงศ์ จรัส

เสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า 

ในสมัยประชุมน้ีจะมีกฎหมายสำาคัญเข้าหลาย

ฉบับ เช่น พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกต้ัง ส.ส., พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง ซ่ึงคาดว่าจะเข้าในเดือน 

ธ.ค.รวมถึงกรณีการประชุมร่วมรัฐสภาในวันท่ี 9 

พฤศจิกายนน้ี ซ่ึงมี ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

เข้า ดังน้ัน ขอให้จับตาการประชุมร่วมดังกล่าว

ว่าอาจมีโอกาสท่ีองค์ประชุมล่ม เพราะร่างดัง

กล่าวก็ล่มไปก่อนปิดสมัยประชุมคร้ังท่ีผ่านมา 

เพราะเสียงไม่พอ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพราะ ส.ส.ซีก

รัฐบาลขาดประชุมเยอะ 

ขณะเดียวกันการประชุมวันแรกใน

สมัยประชุมนี้ ก็มีสัญญาณที่ไม่ดี เพราะองค์

ประชุมล่มตั้งแต่วันแรก ดังนั้นถือเป็นความ

ท้าทายของประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ ที่จะ

ต้องประสานงานกับทั้ง ส.ว. ส.ส. พรรคร่วม

รัฐบาลและฝ่ายค้าน ทั้งนี้ อยากให้ โอกาส

ท่านทำางานก่อน

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรค

พลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีการประชุมใหญ่

พรรคเพื่อไทยที่ขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 

ซึ่งมีนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ในตำาแหน่งผู้

อำานวยการพรรคเพื่อไทยขึ้นเวทีปราศรัยด้วย

นัน้ กรณดีงักลา่วทำาใหส้งสยัวา่จะเปน็ผูอ้ำานวย

การพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่ จึงได้ตรวจสอบ

พบว่านายสุรพงษ์ เคยต้องคำาพิพากษาของ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง คดีความผิดเกี่ยวกับหน้าที่

ราชการมาแล้ว 2 คดี คือคดีหมายเลขแดงที่ 

อม. 91/2559 วันที่ 4 ส.ค.2559 ศาลพิพากษา

ว่ามีความผิดตาม ป.อาญา ม.157 ให้จำาคุก 1 

ปี แต่รอการลงโทษไว้ 1 ปี และคดีหมายเลข

แดงที่ อม. 107/2559 วันที่ 25 ส.ค.2559 

ซึ่งศาลพิพากษาว่ามีความผิดตาม ป.อาญา                           

ม.157 ใหจ้ำาคกุ 1 ป ีซึง่ตามขอ้บงัคบัพรรคเพื่อ

ไทย ข้อ 70 หัวหน้าพรรคสามารถตั้งสมาชิก

เป็นผู้อำานวยการพรรคได้ ตั้งแล้วต้องรายงาน

ให้คณะกรรมการบริหารพรรคทราบ แต่หาก

สรปุตามขอ้บงัคบัพรรคเพื่อไทย ขอ้ 12 บคุคล

ทีห่า้มสมัครเปน็สมาชกิ เชน่ (9) บคุคลทีเ่คยได้

รับโทษจำาคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปี หรือ 

(12) เคยต้องคำาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำา

ผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ  ฯลฯ

“ดังนั้น นายสุรพงษ์จึงน่าจะมีลักษณะ

ต้องห้ามเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย หรือผู้

อำานวยการพรรคเพื่อไทย การปรากฏตัวและ

ปราศรัยเกี่ยวกับนโยบายของนายสุรพงษ์บน

เวทปีระชมุใหญพ่รรคเพื่อไทย ซึง่เปน็กจิกรรม

ทางการเมือง จึงน่าจะมีปัญหาตามมาว่า มี

การกระทำาอันฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมือง  

ม.28 และ ม.29 หรือไม่” นายเรืองไกรระบุ

นายเรืองไกรระบุอีกว่า จากข้อเท็จจริง

ของนายสุรพงษ์ ในฐานะผู้อำานวยการพรรค

เพื่อไทย จึงมีเหตุต้องขอให้ กกต.ตรวจสอบ

วา่นายสรุพงษ ์เปน็ผูอ้ำานวยการพรรคเพื่อไทย 

หรือสมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ 

จะมีการฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมือง ม.28 

และ ม.29  หรือไม่ ถ้ามีการฝ่าฝืน จะถือเป็น

เหตุแห่งการยุบพรรคเพื่อไทย และเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค

ทั้งชุดเดิมและชุดใหม่ตาม ม.92 หรือไม่ และ 

กกต.ต้องดำาเนินคดีอาญาตาม ม.108 หรือไม่ 

ในวันที่ 8 พ.ย. เวลา 10.00 น. จะไปร้องให้ 

กกต.ตรวจสอบกรณีดังกล่าวต่อไป

ด้านนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก โดยระบุว่า 

บรษิทั กลัฟ ์เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนทฯ์ ฟอ้ง

คดีต่อพรรคก้าวไกลและตนเอง สืบเนื่องจาก

การอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีดาวเทียมไทย

คม ที่ได้อภิปรายนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 

3 กันยายนที่ผ่านมา โดยการฟ้องดังกล่าวมี 3 

คดีด้วยกัน คือ 1.ฟ้องพรรคก้าวไกล ในฐานะ

ผู้เผยแพร่การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนั้น ใน

ข้อหาหม่ินประมาทโดยการโฆษณา 2.ฟ้องผม 

ในฐานะผูอ้ภปิรายและนำาสิง่ทีอ่ภปิรายมาเผย

แพรต่อ่ ในขอ้หาหมิน่ประมาทโดยการโฆษณา

เช่นเดียวกัน 3.ฟ้องละเมิดเป็นคดีแพ่งต่อผม 

เรียกค่าเสียหายมูลค่า 100 ล้านบาท.
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15กีฬา

กกท.หารือ ส.บอลวางเป้าคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 

หัวหมาก • การกีฬาแห่งประเทศไทย หารือสมาคมกีฬาฟุตบอล

แห่งประเทศไทย วางเป้าหมายคว้าเหรียญทองซีเกมส์ที่เวียดนาม

ในปี 2565 นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ

และวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารฝ่ายพัฒนากีฬา

เป็นเลิศ และคณะผู้บริหารฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬา

แห่งประเทศไทย เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับนายพาทิศ ศุภะ               

พงษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในการ 

เตรียมความพร้อมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม ณ ห้อง

ประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

การกีฬาแห่งประเทศไทย  หัวหมาก โดยนายประชุมกล่าวว่า 

การหารือวันนี้เป็นการรับฟังปัญหาและอุปสรรคของการเตรียม

ทีมฟุตบอลชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี โดยทางการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยพร้อมที่จะสนับสนุนแนวทางการทำางานของสมาคม

ฟุตบอลฯ เต็มที่ ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา หรืองบประมาณ 

รวมไปถึงร่วมกันวิเคราะห์ถึงแผนการสร้างความแข็งแกร่งของ

ทีมฟุตบอลชาติไทยเพื่อเป้าหมายเหรียญทองในซีเกมส์ครั้งที่จะถึง

นี้ โดยทางเลขาธิการสมาคมฟุตบอลฯ ก็ได้เตรียมหารือกับทีมงาน

เพื่อกำาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการร่วมกันพัฒนาทีมฟุตบอลชาติ

ไทยให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน 

เดอะมาร์เก็ตแบงค็อกเปิดสนามเซิร์ฟสเกตเล่นฟรี 

ไทยโพสต์ • น.ส.สุฐิตา โชติจุฬางกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                                                             

สายงานการตลาด บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 

เปิดเผยว่า ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ตแบงค็อก (ราชประสงค์) 

ร่วมกับ  NYLA และเหล่าพันธมิตร เอาใจกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นด้วย

การสร้างลานกีฬาอินดอร์เซิร์ฟสเกตแห่งใหม่ดีไซน์สุดชิกย่าน

ใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อเอาใจนักกีฬาเซิร์ฟสเกตเทรนด์

ใหม่ยอดฮิตของบรรดาวัยรุ่นคอกีฬาเอ็กซ์ตรีม โดยเชิญร่วมสัมผัส

ประสบการณ์ความสนุกสนานคร้ังใหม่ในการเล่นเซิร์ฟสเกตท่ี “เดอะ 

มาร์เก็ต เซิร์ฟสเกต โซไซตี้” ที่พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่

วันนี้-15 พฤษภาคม 2565 โดยสนามแห่งนี้ ได้รวบรวมไฮไลต์

ต่างๆ ไว้เอาใจนักเซิร์ฟสเกตครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ เริ่มตั้งแต่

การรวบรวมรูปแบบสนามไว้มากที่สุดถึง 3 แบบ ไม่ว่าจะเป็น 

Pump Track, Slalom Track และ Wave โดยเปิดให้นักกีฬาเล่น

ฟรี ไม่มีค่าเข้าสนาม ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00- 20.30 น. นอกจาก

นั้นยังเตรียมจัดการแข่งขันเดอะ มาร์เก็ต เซิร์ฟสเกต คอมพิติชั่น 

2021 ระหว่างวันที่ 26 -27 พ.ย. ชิงเงินรางวัลกว่า 3 แสนบาท

ปั่นถนน-ภูเขา  

สนามจันทบุรี 

แย่งแชมป์ปท. 

‘เดชณรงค์’เฮดเวิลด์คัพ 

ลุยงานลิขสิทธิ์กีฬาโลก 

‘พชร’ซิวสิงห์อีสานโอเพ่นสมัยสาม

โปโลสาวไทยพ่ายเจ้าถิ่นโคลอมเบีย 11-14

ไทยโพสต์ • ทีมโปโลน้ำาหญิง ทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีนา วอ

เตอร์ โปโล ชาลเลนเจอร์สคัพ 2021 ระหว่างวันที่ 2-7 พ.ย.64 ที่

เมืองบาร์รังกิยา ประเทศโคลอมเบีย ได้ลงเเข่งขันในรอบชิงชนะ

เลิศ พบกับทีมโปโลสาวโคลอมเบียเจ้าภาพ ที่เคยพบกันในรอบ

เเรกมาเเล้ว ผลจบลงด้วยการเสมอกัน 12-12 โดยเส้นทางของ

ทีมไทย เฉือนชนะเปอร์ โตริโกมาได้ 11-10 ในรอบตัดเชือก เช่น

เดียวกับสาวโคลอมเบียที่ผ่านเวเนซุเอลามาได้เเบบสบายๆ ผล

ปรากฏว่า ในรอบชิงชนะเลิศ ทีมสาวไทยลงเเข่งขันด้วยความ

มั่นใจ เเละพยายามเล่นเกมตามเเผนที่โค้ชวางไว้ คือการเน้นเกม

รับในตลอด 4 ควอเตอร์ เเต่ไม่สามารถต้านทานความเเข็งเเกร่ง

ของสาวเจ้าถิ่นได้ ซึ่งมีรูปร่างที่ใหญ่ รวมถึงความคล่องเเคล่ว ทำา

ให้เเพ้ไปด้วยสกอร์ 11-14 คว้าได้เพียงรองเเชมป์ ด้าน “โค้ชมุก” 

สินีนาฏ สนธิภักดี หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมโปโลน้ำาสาวไทย กล่าว

ว่า “ต้องชื่นชมนักกีฬาทุกคน ถือว่าทำาเต็มที่เเล้ว เเม้ผลการเเข่ง

ขันอาจไม่เป็นตามที่ต้องการ ซึ่งภูมิใจกับบรรดาเด็กใหม่ที่รวมตัว

ฝึกซ้อมเพียงเเค่ 1 เดือน กับการต้องออกมาเเข่งขันต่างเเดนใน

ระดับนานาชาติ ถึงจะเป็นเเค่รายการรับเชิญ เเต่เด็กทุกคนได้

ประสบการณ์อย่างมากมายในการสร้างทีมเพื่ออนาคต  เป้าหมาย

ต่อไปคือการเก็บตัวสู้ศึกเอเชียนเกมส์ในปีหน้า หวังว่าทีมของเรา

จะสร้างผลงานออกมาได้ดี”

มือหน่ึงโลกแชมป์เอเชีย-แปซิฟิกอเมเจอร์ฯ ท่ีดูไบ

ดูไบ • เคตะ นากาจิมา ตอกย้ำาความแกร่งมือหนึ่งสมัครเล่นโลก 

หลังเฉือนเพลย์ออฟชนะไทอิจิ โค นักกอล์ฟลูกครึ่งญี่ปุ่น-จีน จาก

ฮ่องกง คว้าแชมป์เอเชีย-แปซิฟิกอเมเจอร์แชมเปียนชิพไปครอง  

หลังทั้งคู่จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน 14 อันเดอร์พาร์ 270 ที่สนาม

ดูไบครีกแอนด์ยอชต์คลับ พาร์ 71 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางด้านภูวิช อนุพันธ์ วัย 22 

ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยซานดิอาโกสเตท สหรัฐอเมริกา 

รอบสุดท้ายทำาสกอร์เพิ่มไม่ได้ ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 71 จากการเสีย 

2 โบกี้กับ 1 ดับเบิลโบกี้ในรอบหลุมแรก ก่อนเก็บคืน 3 เบอร์ดี้ติด

ใน 3 หลุมสุดท้าย รวมสกอร์สี่วัน 7 อันเดอร์พาร์ 277 จบอันดับ 

13 ร่วม ซึ่งภูวิชพูดถึงผลงานในการแข่งขันเอเอซีครั้งที่สองของ

ตัวเองว่า “วันนี้เสียสามหลุมติดที่หลุม 7, 8, 9 ไม่ใช่ว่าตีไม่ได้ 

แต่ไปเสียในจุดที่ไม่ควรเสีย แต่มาแก้ได้ 3 เบอร์ดี้ติดในสามหลุม

สุดท้าย รู้สึกดี เพราะเป็นสามหลุมที่ยากที่สุดของสนาม โดยรวม

จบที่อันดับท็อป 15 ก็ค่อนข้างพอใจ เพราะวันแรกสตาร์ทไม่ค่อย

ดี แม้ผมน่าจะทำาได้ดีกว่านี้ แต่ทำาได้แค่นี้ก็พอใจแล้ว”.

นายกยิมสมาชิกสภาสหพันธ์นานาชาติ

แชมป์ • พัชรญดา รังษี มือวาง 1 จากระยอง หวดชนะ อิน

ทิรา วัชรสินธุ์ จาก กทม. ด้วยสกอร์ 4-1 คว้าแชมป์ประเภท

หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี การแข่งขันเทนนิส เทนส์ จู

เนียร์ เซอร์กิต 2021 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง

ชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2564.

กรุงเทพฯ • “บ๊ิกเป๊ียก” พล.ต.อ. 

เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ประ 

ธานอนุกรรมาธิการการกีฬาอา 

ชีพและอุตสาหกรรมกีฬา วุฒิสภา 

และในฐานะประธานอำานวยการ

จัดการแข่งขันศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์

โลก WGP#1 World Cup 2021 

ที่จะจัดวันที่ 12-16 มกราคม 

2565 ณ เมืองพัทยา เปิดเผยว่า                 

“ผมกำาลังให้ความสำาคัญอย่างย่ิง                  

กับการพัฒนากีฬาอาชีพและอุตสาห 

กรรมกีฬาของไทย ในด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการสร้างซอฟต์

เพาเวอร์ระดับโลก เพราะจะเป็น

จุดเปล่ียนสำาคัญท่ีสามารถสร้าง

ประโยชน์ให้ชาติไทยหลายมิติ และ

สร้างความสำาเร็จทางกีฬาท่ีย่ังยืน 

ในขณะน้ีกีฬาเจ็ตสกีไทย

สามารถพัฒนาแบรนด์ทัวร์นาเมนต์

กีฬาข้ึนเป็นการแข่งขันอันดับท่ี 1 

ของโลก ทำาให้การสร้างซอฟต์เพา

เวอร์ระดับโลกเร่ิมแสดงผลชัดเจน 

พลิกทัวร์นาเมนต์กีฬาของชาติ

เล็กๆ ข้ึนนำาชาติยักษ์ใหญ่ได้ และ

พลิกกีฬาเล็กๆ ไปสู่การเข้าถึงแฟน

กีฬาจำานวนมากในตลาดโลก ใคร

จะคิดว่าวันน้ี รายการกีฬาลิขสิทธ์ิ

ไทยท่ียืนบนขาตัวเอง จะสร้างความ

เช่ือถือไปออกอากาศบนช่องกีฬา

ยักษ์ใหญ่ของโลก EUROSPORT1                                                                                    

กว่า 54 ประเทศ ในยุโรป 20 ภา 

ษา บนฐานการรับชมกว่า 500 

ล้านคน และยังขยายตัวไปออก

อากาศอีกกว่า 36 ชาติ รวมเป็น 

กว่า 90 ประเทศ มีการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงเครือ                                               

ข่ายการรับชมท่ัวโลกเกือบ 1,000 

ล้านคนแล้ว   

อย่างท่ีทราบดีว่าการสร้าง                                                                        

ช่องทางการส่ือสารเป็นส่ิงสำาคัญ

มากในเวทีโลก จึงวางเป็นเป้าหมาย

สำาคัญและต่อเน่ืองมาสู่ศักยภาพ                   

ในการช่วยสร้างประโยชน์ทางด้าน                             

การท่องเท่ียว เพราะสนามตัดสิน

ชิงชนะเลิศอยู่ท่ีประเทศไทย ทีม                            

นักกีฬาท่ัวโลกต้องเข้ามาแข่งขัน

ด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเอง และแฟน

กีฬาก็ต้องตามเข้ามาด้วย ท่ีสำา 

คัญคือการสร้างจุดขายการท่อง

เท่ียว ท่ีต้องมาชมสนามใหญ่ท่ีสุด

ในโลกท่ีประเทศไทยเท่าน้ัน โดย

จากสถิติก่อนสถานการณ์โควิดพบ

ว่ามีแฟนกีฬากว่า 81 ชาติเข้า

ชมการแข่งขัน ซ่ึงแสดงให้เห็น

ได้อย่างชัดเจนว่าชาวต่างชาติชื่น

ชอบกิจกรรมน้ี 

ด้านอุตสาหกรรมกีฬาก็นับ

เป็นการเติบโตที่สำาคัญ กีฬาเจ็ต

สกีกำาลังมีบทบาทต่อการสร้าง

อุตสาหกรรมกีฬาเพื่อการส่งออก

ด้วย ตั้งแต่ระบบเพลาขับเคลื่อน 

ระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ชุดสูทนัก

แข่ง หลายแบรนด์ระดับโลกผลิต

ในเมืองไทย ขณะนี้เริ่มมีการผลิต

อุปกรณ์แข่งขันแบรนด์ ไทยเอง

ออกไปสู่ตลาดโลก ซึ่งสร้างความ

นิยมขึ้นตามลำาดับ พร้อมกับการ

เริ่มสร้างเจ็ตสกีแบรนด์ ไทยทั้ง

ลำาขายสู่ตลาดแข่งขันก่อนที่จะ

ขยายตัวต่อไป.  

ไทยโพสต์ • น.ต.ศรายุทธ พัฒน

ศักด์ิ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติก

แห่งประเทศไทย ได้รับความไว้วาง                                                        

ใจให้เป็น 1 ใน 5 ของชาวเอเชีย น่ัง

เป็นสมาชิกสภาสหพันธ์ยิมนาสติก

นานาชาติอีกสมัย พร้อมยืนยันเร่ง

พัฒนากีฬาไทยสู่ระดับสากล ล่า

เหรียญทองซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ 

และคว้าสิทธ์ิเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกเกมส์ในอนาคต

ในการประชุมใหญ่สหพันธ์

ยิมนาสติกนานาชาติ หรือเอฟ

ไอจี ที่ประเทศตุรกี ระหว่าง

วันที่ 5-7 พฤศจิกายน ซึ่งมีผู้

บริหารและกรรมการจากทุกชาติ

เข้าร่วมหารือเก่ียวกับเร่ืองปัญหา

และอุปสรรคในการจัดการแข่งขัน

ท่ีติดขัดตลอด 1 ปีเต็ม เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 และการวางแผน

จัดการแข่งขันเข้าสู่ โปรแกรม

ปกติตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 เป็นต้น

ไป  

หลังจากนั้นได้มีการเลือก

ตั้งประธานเอฟไอจี เนื่องจาก มร.   

โมรินาริ วาตานาเบ ประธานสห                   

พันธ์ฯ ชาวญี่ปุ่น ได้หมดวาระ 

พร้อมกับคณะกรรมการบริหาร                                                 

ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อ

วาตานาเบเพียงผู้เดียว ทำาให้ มร.                                                   

โมรินาริได้นั่งตำาแหน่งประธาน

สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติอีก 

1 สมัย 

น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักด์ิ นา                                           

ยกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประ 

เทศไทย และรองประธานสหพันธ์

ยิมนาสติกแห่งเอเชีย กล่าวว่า 

ภูมิใจในฐานะคนไทยท่ีได้เป็นส่วน

หน่ึงของคณะกรรมการบริหาร

สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติร่วม

กับอีกหลายประเทศ การท่ีได้มี

ส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการและ

สมาชิกสภาสหพันธ์ยิมนาสติก

นานาชาติ ผลดีท่ีเห็นทันทีคือ

ตอนน้ีได้ติดต่อกับผู้ฝึกสอนอาชีพ

โลกเข้ามาถ่ายทอดความรู้ความ

สามารถในด้านการสอน และอบ                                          

รมโค้ช เพื่อถ่ายทอดให้กับนักกีฬา                                            

ยิมนาสติกระดับเยาวชนและนัก                                                  

กีฬาทีมชาติไทย เพื่อต่อยอดสู่ระ 

ดับสากล โดยเฉพาะสร้างผลงาน

ในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ท้ังซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ และ

คว้าสิทธ์ิได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกเกมส์ในอนาคตอันใกล้นี้.   

กรุงเทพฯ • “เสธ.หมึก” พลเอก

เดชา เหมกระศรี นายกสมาคม

กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยถึงกำา                                                     

หนดการจัดการแข่งขันจักรยาน

ประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” 

และการแข่งขันจักรยานประเภท

เสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิง                                     

ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ                                    

พระเจ้าอยู่หัว ประจำาปี 2564 

สนามท่ี 3 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 

(ไม่มีผู้ชม) วันท่ี 12-14 พฤศจิ                                         

กายน ท่ีเทศบาลตำาบลทับไทร อำา 

เภอโป่งน้ำาร้อน จังหวัดจันทบุรี รวม                                        

ท้ังกิจกรรมข่ีจักรยาน “ป่ันเพื่อสุข 

ภาพ Bike for Life” ซ่ึงเป็นความ

ร่วมมือระหว่างสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ 

(สสส.) กับสมาคมกีฬาจักรยานฯ 

และเทศบาลตำาบลทับไทร 

พลเอกเดชากล่าวว่า การ

แข่งขันในสนามที่ 3 นี้ เป็นสนาม

สุดท้าย หลังจากทำาการแข่งขันมา

แล้ว 2 สนาม โดยแต่ละสนามจะ

มีการแข่งขันประเภทถนน จำานวน 

2 รายการ ได้แก่ ไทม์ไทร อัล กับ

โร้ดเรซ และประเภทเสือภูเขา จำา 

นวน 3 รายการ ได้แก่ ครอสคัน

ทรี, ดาวน์ฮิล, อิลิมิเนเตอร์ ซึ่ง

ผู้ที่ทำาคะแนนรวมสูงสุดจาก 3 

สนามจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย 

และได้ครองถ้วยพระราชทาน 

โดยแชมป์ประเภทถนนจะได้ครอง                               

ถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” 

ส่วนแชมป์ประเทศไทยประเภท

เสือภูเขาจะได้ครองถ้วยพระราช 

ทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว 

“สำาหรับนักกีฬาท่ีได้แชมป์

ประเทศไทยในแต่ละรายการ จะ

มีสิทธิ์สวมเสื้อแชมป์ประเทศไทย

ลงแข่งขันในรายการท่ีสมาคมกีฬา

จักรยานฯ จัดการแข่งขันขึ้นใน

ปี 2565 ขณะที่ประเภทเสือภูเขา

ดาวน์ฮิล ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน

ในรุ่นประชาชนชาย-หญิง จะได้

สิทธิ์สวมเสื้อที่มีลายธงชาติไทย 

ตามระเบียบของยูซีไอไปแข่งขัน

รายการต่างๆ ในฤดูกาล 2022 

ที่ยูซีไอรับรองได้ทั่วโลก” พลเอก

เดชากล่าว. 

การแข่งขันรอบสุดท้ายเมื่อ

วันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา ต้องลุ้นกัน

ถึงช่วงซัดเดนเดธเพลย์ออฟ หลัง

พชร คงวัดใหม่ นักกอล์ฟวัย 22 

ปีจากสงขลา หวดเข้ามาอีก 1 

อันเดอร์พาร์ 71 รวมสี่วัน 12 

อันเดอร์พาร์ 276 เท่ากับจณัตว์ 

สกุลพลไพศาล นักกอล์ฟวัย 31 

ปีจากระยอง ที่หวดเพิ่มอีก 3 

อันเดอร์พาร์ 69

การซัดเดนเดธเพลย์ออฟ

เล่นกันที่หลุม 18 พาร์ 5 ระยะ 

583 หลา และแค่เพียงหลุมแรก

ก็สามารถตัดสินแชมป์ได้ โดย   

พชรทำาสองออนและเก็บสองพัตต์

จากระยะประมาณ 10 ฟุต ทำา

เบอร์ดี้สำาเร็จ ขณะที่จณัตว์ซึ่งที

ช็อตมาตกแฟร์เวย์บังเกอร์ แต่มี

โอกาสตามตีเสมอเพ่ืดยืดไปเพลย์ 

ออฟกันอีกหลุม ทว่าเบอร์ดี้พัตต์

ระยะ 8 ฟุตของเขาไม่เข้าเป้า ส่ง

ผลให้พชรกลายเป็นนักกอล์ฟคน

แรกในประวัติศาสตร์ที่ป้องกัน

แชมป์สิงห์ อีสาน โอเพ่น สำาเร็จ

นับเป็นการคว้าแชมป์เป็น

รายการที่สองในรอบ 3 สัปดาห์

ของพชร และเป็นการคว้าแชมป์

ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการ

ที่ 7 ในชีวิตต่อจากสิงห์ หัวหิน โอ                                               

เพ่น 2013 (สมัยเป็นนักกอล์ฟ

สมัครเล่น), บุญชู เรืองกิจ แชม

เปียนชิพ 2015, สิงห์ มาสเตอร์ส 

2018, สิงห์ พัทยา โอเพ่น 2021 

และสิงห์ อีสาน โอเพ่น 2016 

และ 2020 โดยชัยชนะรายการ

น้ี พชรรับเงินรางวัลไปครอง 

450,000 บาท และคะแนนสะ 

สมอันดับโลก 5 คะแนน

พชรซ่ึงช่วงหน่ึงของการ

แข่งขันรอบสุดท้ายนำาอยู่สามสโตรก 

แต่ไปพลาดออกโบกี้สามหลุมติด                                               

ต่อกันที่หลุม 13, 14 และ 15 

ในขณะที่จณัตว์ ซึ่งเล่นก๊วนข้าง                                           

หน้าเก็บสองเบอร์ด้ีติดท่ีหลุม 14 

และ 15 ก่อนขึ้นไปตั้งโจทย์บน

คลับเฮาส์ก่อนด้วยสกอร์ 12 อัน                                           

เดอร์พาร์ แต่พชรไม่ถอดใจง่ายๆ  

เก็บสองเบอร์ด้ีในสองหลุมสุดท้าย 

โดยเฉพาะเบอร์ด้ีพัตต์ระยะ 6 ฟุต

บนกรีนหลุม 72 ท่ีย้ือเกมไปถึงช่วง

เพลย์ออฟ

แชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟ

ทัวร์ 7 รายการเปิดเผยว่า “ก็รู้สึก

ดีใจครับท่ีสามารถทำาได้ ความจริง

วันน้ีรูปเกมตลอดท้ังวันก็ทำามาได้

ค่อนข้างดี แล้วก็มาสะดุดเสียสาม

โบกี้ติดต่อกัน แต่ว่าสามารถนำา

สถานการณ์ที่เคยทำาได้ดีกลับมา

ได้อีกครั้ง ก็ถือว่าภูมิใจมาก ส่วน

อีเกิลพัตต์ที่หลุมเพลย์ออฟก็ตั้งใจ

พัตต์ลูกนั้นให้ลงเพื่อปิดเกมเลย 

แต่ว่ามันสะบัดออกมา ก็เป็นโอ 

กาสของเขาอีกคร้ังเพื่อตีเสมอเพื่อ

กลับมาเพลย์ออฟกันอีกคร้ัง แต่

ก็ถือว่าเป็นจังหวะท่ีดีของเราด้วย

ครับ”

ทางด้าน ถิรวัฒน์ แก้วศิริ

บัณฑิต นักกอล์ฟเจ้าถิ่นวัย 32 ปี 

ชาวขอนแก่น มาแรงในรอบสุด 

ท้ายด้วยการเก็บ 4 เบอร์ดี้โดยไม่

เสียโบกี้ ก่อนจบรอบ 4 อันเดอร์

พาร์ 68 รวมสี่วัน 11 อันเดอร์

พาร์ 277 เท่ากับภูสิทธิ ทรัพย์อัป

ระไมย ที่ตีเข้ามาอีก 2 อันเดอร์

ขอนแก่น • พชร คงวัดใหม่ นักกอล์ฟวัย 22 ปีจากสงขลา ป้องกัน

แชมป์สำาเร็จพร้อมกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์

สิงห์ อีสาน โอเพ่น ได้ถึง 3 สมัยหลังเฉือนจณัตว์ สกุลพลไพศาล ที่

หลุมแรกของการดวลซัดเดนเดธเพลย์ออฟ ในศึกกอล์ฟอาชีพ ออล

ไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ที่สนามสิงห์

ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ ระยะ 7,491 หลา พาร์ 72  จ.ขอนแก่น

ประวัติศาสตร์ •  พชร คงวัดใหม่ โปรวัย 22 ปี จากสงขลา คว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพออลไทยแลนด์กอล์ฟ

ทัวร์ รายการสิงห์ อีสาน โอเพ่น 2021 พร้อมรับเงินรางวัล 4.5 แสนบาท นับเป็นนักกอล์ฟคนแรกใน

ประวัติศาสตร์ที่ชนะรายการนี้ ได้ถึง 3 สมัย ต่อจากชัยชนะเมื่อปี 2016 และ 2020 ในการแข่งขันที่สนาม

สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2564.

พาร์ 70 โดยท้ังคู่พลาดเพลย์ออฟ

ไปเพียงสโตรกเดียว รับเงินราง 

วัลปลอบใจคนละ 144,750 บาท

ส่วนสิรภพ ยะปาละ นัก

กอล์ฟวัย 16 ปี จากเชียงใหม่ ที่

ในรอบสุดท้ายตีเกินไป 1 โอเวอร์

พาร์ 73 รวมสี่วันจบอันดับ

สิบสามร่วม ด้วยสกอร์รวม 5 

อันเดอร์พาร์ 283 แต่นับเป็นนัก

กอล์ฟสมัครเล่นที่ทำาผลงานได้ดี

ที่สุดในรายการนี้ คว้าถ้วยรางวัล

ศุภพร มาพึ่งพงศ์ ไปครองสำาเร็จ.

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมช้าง คงต้อง

ใช้ความแกร่งของจิตใจ ฟันฝ่าอุปสรรคต่อไป กับการพาทัพช้างศึก

ชุดใหญ่ไปให้ถึงจุดสูงสุดของการแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 

2021 “เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ” ที่จะแข่งต้นเดือนธันวาคมนี้ เงื่อนไข

ไม่ต่างจากชุด U23 ก็คือความกดดันสูง เวลาซ้อมน้อย ล่าสุดเข้าใจ

และยอมรับมติสโมสรสมาชิกไทยลีก ที่ต้องการให้ โปรแกรมแข่งขัน 

รี โว่ ไทยลีก 2021/22 นัดที่ 15, ช้างเอฟเอคัพ แข่งขันตามเดิม 

เลื่อนแข่งรีโว่ ลีกคัพ รอบ 32 ทีมออกไป ก็ไม่รู้ว่าถึงตอนนี้สโมสร

ไหนจะปล่อยตัวทีเด็ดมาช่วยชาติบ้าง แต่ถึงอย่างไร “มาดามแป้ง” 

ก็ขอขอบคุณทุกสโมสรพร้อมใจปล่อยแข้งนักเตะร่วมซูซูกิคัพ 2020 

..••.. “บุรีรัมย์ มาราธอน 2022 พรีเซ็นเต็ด บาย เครื่องดื่มตรา

ช้าง” มาราธอนมาตรฐานโลกระดับ SILVER LABEL กลับมาแล้ว 

เตรียมแถลงข่าววันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เริ่มงาน 

14.00 น. บริเวณลาน Promotion Area PM 1 ชั้น 1 ศูนย์การค้า 

เดอะสตรีท ถนนรัชดาภิเษก โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พลตำารวจเอก

สันต์ ศรุตานนท์ นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ, นาย

ธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์,   นายสุรพล อุ

ทินทุ ผู้บริหารสำานักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จำากัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มตราช้าง และ  นายเนวิน ชิดชอบ 

ประธานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ร่วมกันให้ราย

ละเอียด..••.. งานใหญ่ของแฟนบอลชาวไทยมาอีกแล้ว เดือน

ธันวาคม มาร่วมส่งกำาลังใจเชียร์ทัพช้างศึก ดวลแข้งฟุตบอลชิง

แชมป์อาเซียน “เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2021” ทางช่อง 7HD โดย

ทีมชาติไทย อยู่ใน สายเอ ร่วมกับ เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ 

และบรูไนหรือติมอร์-เลสเต (ทีมจากรอบคัดเลือก 1) เชียร์เต็มอิ่ม

จุใจตั้งแต่นัดแรกวันอาทิตย์ที่ 5 ธ.ค. พบกับ บรูไนหรือติมอร์-เลส

เต เวลา 16.30 น. ต่อด้วยวันเสาร์ที่ 11 ธ.ค. เวลา 19.30 น. ฟาด

แข้งกับเมียนมา จากนั้นวันอังคารที่ 14 ธ.ค. เวลา 16.30 น. ทำา

ศึกกับฟิลิปปินส์ และปิดท้ายการลงสนามรอบแรกพบสิงคโปร์ 

ในวันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. เวลา 19.30 น. สำาหรับแฟนๆ ลูกหนัง

อาเซียน BUGABOO.TV จัดเต็มถ่ายทอดสดการแข่งขันกลุ่มบี ทั้ง 

เวียดนาม, มาเลเซีย, กัมพูชา และลาว ..••.. น้ำาใจชาวกีฬายังมี

เสมอ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา นายอดิศร ไชยคุปต์ อธิบดี

อัยการสำานักคดีแรงงาน สำานักงานอัยการสูงสุด, นายสุทิน บัวตูม 

ผจก.ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย ชุดฟุตซอลโลก ลิทัวเนีย 2021, นาย

วันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์, นายศิโรจน์ 

มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย พร้อม

ผู้สนับสนุน ได้ลุยน้ำานำาเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำาดื่ม อาหารแห้ง 

ขนม ยากันเท้าเปื่อย ถุงขยะฮีโร่ จำานวน 1,000 ชุด มอบให้กับ พี่

น้องชาว อ.บางบาล อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือ

ผู้เดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำาท่วม.  

   นายเหรียญ  

Coins13@hotmail.com 

ร่วมยินดี • ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์                                 

รองเลขาธิการสมาคมกีฬาลอน 

เทนนิสแห่งประเทศไทยฯ เป็น

ประธานในพิธีมอบรางวัลให้นัก 

กีฬา ในการแข่งขัน “เทนนิส เทนส์                                                        

จูเนียร์ เซอร์กิต 2021” ครั้งที่ 1 

ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง

ชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 

พ.ย.2564   



ฉีดวัคซีน

นายธนกรกล่าวว่า ในส่วนของความ

คืบหน้าการเปิดประเทศด้วยระบบ Thai-

land Pass (ณ วันที่ 6 พ.ย.) มีผู้ลงทะเบียน

ขอเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Thai-

land Pass ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.

go.th แล้วจำานวน 90,165 คน ได้รับ

อนุมัติแล้ว 33,788 คน และฝากเตือนว่า 

ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพสร้างเว็บไซต์ www.

thailandpass.org อ้างว่าเป็นของภาครัฐ 

ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ปลอม ขอ

ให้ทุกคนระวังอย่าหลงเชื่อ นอกจากนี้การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่า

ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้ คือเดือน 

พ.ย.-ธ.ค. จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนละ 

300,000 คน (คิดจากจำานวน 10% ของปี 

62 ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเดือน

ละ 3 ล้านคน) เมื่อรวมกับจำานวนนักท่อง

เที่ยวที่เข้ามาก่อนหน้านี้ ตลอดปีนี้คงอยู่ที่

ประมาณ 700,000 คน 

ในส่วนของโครงการ “ภูเก็ตแซนด์               

บ็อกซ์” ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 ตอนนี้ยอด

นักท่องเที่ยวสะสมอยู่ที่ 65,661 คน มียอด

การจองโรงแรมท่ีได้เครื่องหมายมาตรฐาน

ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและสุข

อนามัย SHA Plus ตลอดไตรมาส 3 จำานวน 

951,710 คืน มีเที่ยวบินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวอีก

ว่า ในส่วนของคนไทยที่เท่ียวในประเทศก็

คึกคักไม่แพ้กัน ซึ่งโครงการเราเที่ยวด้วย

กันเฟส 3 และทัวร์เที่ยวไทย ก็ได้รับกระแส

ตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการธุรกิจ

ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ใน

ส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มี

ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วม

โครงการแล้ว 809,255 คน ผู้ประกอบการ 

5,941 ราย ยอดการจองโรงแรมที่พักสะสม 

808,315 ห้อง ทำาให้ยอดสะสมโครงการเรา

เที่ยวด้วยกัน เฟส 1-3 กว่า 8.9 ล้านคน 

มูลค่าสะสมรวมกว่า 3,266.8 ล้านบาท และ

ในส่วนของโครงการทัวร์เที่ยวไทย ที่รัฐบาล

จะสนับสนุนค่าแพ็กเกจท่องเท่ียว 40% ไม่

เกิน 5,000 บาทต่อสิทธิ จำานวน 1 ล้าน

สิทธิ ล่าสุดมีบริษัททัวร์สมัครลงทะเบียน

เพิ่มขึ้นกว่า 727 ราย และบริษัทนำาเที่ยวที่

เปิดถุงเงินแล้ว 1,816 ราย ยอดรวมมูลค่า

การเดินทางและค่าใช้จ่ายการสะสม 1.4 

ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย.64) โดย

ประชาชนสามารถจองแพ็กเกจทัวร์ผ่านผู้

ประกอบการนำาเที่ยวโดยตรง และใช้สิทธิทั้ง 

2 โครงการได้ถึง 31 มกราคม 2565  และ

เชื่อมั่นว่าภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงปลายปี

จะมีความคึกคักมากขึ้น 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีเปิด

เผยด้วยว่า นายกฯ รับทราบปัญหาผู้ลง

ทะเบียนในระบบ Thailand Pass บางราย

ไม่ได้รับ QR Code หรือได้รับล่าช้า โดย

สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุง

ระบบให้สามารถบริการผู้เดินทางได้สะดวก

ขึ้น เพื่อรองรับคนไทยท่ีต้องการกลับบ้าน

และชาวต่างประเทศที่เดินทางมาไทยเพื่อ

ท่องเที่ยวหรือทำางาน ล่าสุด กระทรวงการ

ต่างประเทศ สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพ

ให้สามารถบริการผู้เดินทางได้สะดวกขึ้น 

เพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสาร 

จากเดิมระบบกำาหนดให้รอผลการตรวจสอบ

ใบวัคซีนภายใน 7 วัน ปัจจุบันให้ลดลงเหลือ 

3 วันแล้ว

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์

การแพร่ระบาดในประเทศไทยว่า พบผู้ติด

เชื้อรายใหม่ 7,960 ราย เป็นการติดเชื้อใน

ประเทศ 7,522 ราย มาจากระบบเฝ้าระวัง

และระบบบริการ 7,307 ราย, มาจากการ

ค้นหาเชิงรุก 215 ราย, มาจากเรือนจำา 427 

ราย, เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 11 

ราย ทำาให้มียอดผู้ติดเช้ือสะสมยืนยันตั้งแต่

ปี 2563 จำานวน 1,967,999 ราย หายป่วย

เพิ่มขึ้น 6,950 ราย ทำาให้มียอดหายป่วย

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 1,849,968 ราย 

อยู่ระหว่างรักษา 98,367 ราย อาการหนัก 

2,048 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 449 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่มขึ้น 53 ราย เป็นชาย 26 ราย หญิง 

27 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

44 ราย มีโรคเรื้อรัง 7 ราย พบผู้เสียชีวิต

มากสุดอยู่ใน กทม. 6 ราย ทำาให้มียอดผู้เสีย

ชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 19,664 ราย 

ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนของประเทศไทยเมื่อ

วันที่ 6 พ.ย. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 703,581 

โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 

ก.พ.ทั้งสิ้น 80,221,553 โดส 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

วันที่ 7 พ.ย. ได้แก่ กทม. 736 ราย,  เชียงใหม่ 

482 ราย, สงขลา 417 ราย,  ปัตตานี 408 

ราย, นครศรีธรรมราช 392 ราย, นราธิวาส 

348 ราย, ยะลา 344 ราย,  ชลบุรี 249 ราย, 

สมุทรปราการ 216 ราย และประจวบคีรีขันธ์ 

204 ราย   

  สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเปิด

เผยว่า พบผู้ติดเช้ือโควิดมีผู้ติดเช้ือรายใหม่ 

53 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 53 ราย ไม่มีผู้เสีย

ชีวิต อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

644 ราย รักษาหาย 60 ราย 

ที่ จ.มุกดาหาร กรณีชุดตรวจโค

วิด-19 แบบ ATK ยังไม่มีคำายืนยันจากผู้

บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคำาสร้อยพิทยา

สรรค์ อ.นิคมคำาสร้อย จ.มุกดาหาร ถึงแหล่ง

ที่มาของชุดตรวจโควิดแบบ ATK ที่ ไม่ได้

คุณภาพ แต่วันนี้มีเสียงสะท้อนจากเด็กและ

ผู้ปกครอง กรณีตรวจหาเชื้อโควิดควรให้เจ้า

หน้าที่โรงพยาบาลเข้าเก็บตัวอย่าง เพื่อให้ได้

ผลตรวจท่ีแม่นยำาและสร้างความเชื่อมั่นให้

กับผู้เข้ารับบริการ และเปิดเรียนออนไซต์ 

(on site) ได้เพียง 3 วันก็ต้องหันมาเรียน

ออนไลน์ (online) อย่างน้อย 1 สัปดาห์ หลัง

จากโรงเรียนคำาสร้อยพิทยาสรรค์ตรวจหา

เชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ที่ไม่ผ่าน

การรับรองจาก อย. จนทำาให้ได้ผลเป็นบวก

รวมกว่า 90 คน
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง16

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

   ด้านเด็กหญิงปัณฑารีย์ นารีนุช 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สะท้อนว่า 

เพราะใช้อุปกรณ์ที่ ไม่ได้คุณภาพ จนทำาให้

ได้ผลตรวจที่คลาดเคลื่อน กลายเป็นความ

โกลาหลและตื่นตระหนกว่าจะเกิดคลัสเตอร์

ใหม่ในโรงเรียน ไม่เฉพาะแต่โรงเรียนคำา

สร้อยพิทยาสรรค์ที่ต้องปิดเรียน แต่โรงเรียน

ที่อยู่รอบข้างก็ต้องปิดไปด้วย เพราะบาง

ครอบครัวมีสมาชิกเรียนอยู่ที่โรงเรียนระดับ

มัธยม

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 429 ราย เป็นผู้

ติดเชื้อในจังหวัด 425 ราย อีก 4 รายเป็น

ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำาให้ยอดผู้ติดเชื้อ

สะสมตั้งแต่เดือน ก.ค.64 จนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 

15,468 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 

4,831 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ทำาให้มีผู้

เสียชีวิตสะสม 70 ราย ขณะที่การตรวจ ATK 

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.64 จำานวน 1,909 ราย พบผู้

มีผลบวก 163 ราย ขณะที่คณะกรรมการโรค

ติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติสั่งปิด 7 สถาน

ที่เสี่ยง ในพื้นที่ 5 อำาเภอที่พบคลัสเตอร์ 

ระบาด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโค

วิด-19 หลังพบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนทั้ง

ในชุมชน หอพัก และแคมป์คนงานจำานวน

มาก ประกอบด้วยพื้นที่อำาเภอเมืองเชียงใหม่, 

อำาเภอสารภี,  อำาเภอดอยเต่า, อำาเภออมก๋อย 

และอำาเภอดอยสะเก็ด.

เตือนทอน

กระทำาการอันไม่เหมาะสม

นายเสกสกลกล่าวต่อว่า หาก

คณะก้าวหน้ายังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้ 

ประชาชนคนไทยคงไม่ทนอีกต่อไป ก็คงจะ

ได้ร่วมกันลงชื่อเพื่อขับไล่คณะก้าวหน้าให้

พ้นประเทศไทย เพราะอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์

ต่อแผ่นดินไทย มีแต่จะสร้างความขัดแย้ง 

คณะก้าวหน้าเวลานี้ควรเปลี่ยนชื่อใหม่

ได้แล้ว เป็นคณะก้าวลงเหว ซ้ำายังใช้เด็ก 

เยาวชนเป็นเครื่องมือจนหลายคนนั้นต้อง

ติดคุกติดตะราง แต่ตัวเองนั้นลอยตัว คอย

ยุแหย่ ถ้านายธนาธร และนายปิยบุตรกล้า

จริง ก็อย่าเป็นอีแอบอยู่หลังเด็ก ออกมาสู้

ด้วยตัวเองดีกว่า 

 “ขอย้ำาอีกครั้งว่า ทั้งนายธนาธรและ

นายปิยบุตร ระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่ เพราะ

คิดการใหญ่เกินกว่าคนไทยจะรับได้แล้ว ถ้า

ยังไม่หยุด ก็เก็บเสื้อเก็บผ้ารอได้เลย” นาย

เสกสกลระบุ  

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ข้าราชการ

การเมือง ประจำาสำานักเลขาธิการนายก

รัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่

ได้ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย จึงน่าแปลก

ใจที่คณะก้าวหน้าที่มีนายปิยบุตรเป็น

เลขาธิการ ซึ่งอ้างว่าเชี่ยวชาญกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ จะขาดความรู้ ในเรื่องนี้ 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 6 

กำาหนดว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำารง

อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ ใด

จะละเมิดมิได้ ดังนั้น การยกเลิกประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 112 จะเป็นการ

ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าว

“การที่นายธนาธรและคณะก้าวหน้า 

กล่าวอ้างว่าต้องยกเลิก ม.112 อย่าปล่อยให้

ผู้ได้รับผลกระทบจาก ม.112 และประชาชน

ต้องต่อสู้ โดยลำาพังนั้น ต้องถามว่าประชาชน

ที่นายธนาธรกล่าวถึงคือใคร เขาหลงเชื่อใคร 

เขาสนับสนุนแนวคิดที่ยุยงของใคร จนกลาย

เป็นผู้ที่ ได้รับผลกระทบจาก ม.112 แล้วผู้

ยุยงน้ันก็แสดงเป็นพิธี เป็นพักๆ ว่าจะไถ่

โทษไถ่ความผิดให้ ทุกครั้งที่ โผล่หน้าไปก็

เป็นการกระทำาที่โหนกระแสเสียงผู้กระทำา

ผิด ม.112 เข้าตำาราชงเองกินเองทั้งสิ้น” 

น.ส.ทิพานัน กล่าว

ขณะเดียวกัน ท่ีหน้าหอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร ที่กลุ่มไทยรักษา ซ่ึง

เป็นหนึ่งในเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหา

กษัตริย์ โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนให้ประชาชนที่

สนับสนุนมาตรา 112 สวมเสื้อสีขาว มาร่วม

ลงชื่อไม่ให้ยกเลิก บรรยากาศเป็นไปอย่าง

เงียบเหงา มีประชาชนและผู้ที่มาร่วมลงชื่อ

ไม่คึกคักเท่าที่ควร

นางวริษนันท์ ศรีบวรธนกิตติ์ กลุ่ม

ไทยรักษา กล่าวว่า มาตรา 112 ไม่ได้ทำาร้าย 

หรือเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งใคร เพราะ

ในหลวงและพระราชินี ไม่สามารถออกมา

ฟ้องร้องได้เอง พวกเราที่ดำาเนินการฟ้องร้อง

ก็ไปตามหลักฐานข้อเท็จจริง และพฤติกรรม

การแสดงออกของบุคคลนั้น และดำาเนิน

การอย่างเปิดเผย ไม่ใช่เป็นการกล่ันแกล้ง

ทางการเมืองอย่างที่มีพรรคการเมืองบาง

พรรคเอาไปบิดเบือนสร้างกระแสยกเลิก  

ม.112

นายกิตติศักดิ์ ยานาบัว กล่าวว่า  

กิจกรรมวันนี้ถือเป็นการเปิดตัวแคมเปญ 

รณรงค์อย่างเป็นทางการ หลังจากนี้จะไป

เคลื่อนไหวรวบรวมรายชื่อผ่านสื่อออนไลน์ 

มีเป้าหมายให้ได้ 1 ล้านรายชื่อ เพื่อเป็น

พยานหลักฐานยืนยันว่าคนไทยไม่เห็นด้วย

กับการยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา 112.

มะเร็ง

เตรียมบำาเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพ

ทั้งนี้ ในแวดวงการเมือง ต่างมี

การโพสต์แสดงความอาลัยการจากไป

ของ ดร.โกร่ง โดยนายพิชัย นริพทะพันธุ์ 

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์ว่า 

ขอแสดงความเสียใจอย่างสูงจากการถึง

อนิจกรรมของอาจารย์ โกร่ง ท่านกรุณาเป็น

ทั้งอาจารย์ และเป็นทั้ง mentor มาโดยตลอด 

ขอให้อาจารย์ผู้เป็นที่รักและเคารพไปสู่สุคติ

ในสัมปรายภพ หากชาติหน้ามีจริง ขอให้ได้

เป็นอาจารย์และศิษย์กันอีกครับ 

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษา

หัวหน้าพรรค พท. ระบุว่า ขอแสดงความ

เสียใจอย่างยิ่งกับการถึงแก่อนิจกรรมของ 

ดร.วีรพงษ์ ขอร่วมแสดงความเสียใจอย่าง

ย่ิงยวดกับครอบครัวของอาจารย์ และนับ

เป็นความสูญเสียครั้งสำาคัญของสังคมไทย 

ขอให้อาจารย์ไปสู่สุคติเทอญ

น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด 

พรรค พท. กล่าวว่า ดร.โกร่งเมตตาให้ความ

รู้ด้านเศรษฐกิจอยู่หลายคร้ัง ท่านมีความ

รู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ลึกซึ้ง แต่สามารถ

ถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย วันนี้ทราบข่าวการจาก

ไปของ ดร.โกร่ง รู้สึกใจหายเป็นอย่างมาก ขอ

ร่วมไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจอย่าง

สุดซึ้งกับครอบครัวรามางกูร

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป

ของ อ.ดร.วีรพงษ์ ซึ่งได้ความรู้จากการอ่าน

คอลัมน์คนเดินตรอกของอาจารย์เป็นอย่าง

มาก หลายแนวคิดของอาจารย์ยังใช้เป็นพื้น

ฐานในการคิดในปัจจุบัน รู้สึกอาลัยกับการ

จากไปของอาจารย์มากๆ 

สำาหรับประวัติของ ดร.วีรพงษ์ ชื่อ

เดิมคือ ประดับ บุคคละ เกิด 1 สิงหาคม 

2486 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชาย

ของ ร.ต.ต.ประดิษฐ์ รามางกูร (แดง) หรือ

ประดิษฐ์ บุคคละ และนางบุญศรี รามางกูร 

(สกุลเดิม เกิดเล็ก) ในด้านการทำางาน หลัง

จากจบการศึกษาในปี 2508 ได้บรรจุเข้ารับ

ราชการเป็นอาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้บุกเบิก

สร้างแผนกอิสระสื่อสารมวลชนของจุฬาฯ 

ซึ่งต่อมาเป็นคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ หลัง

จากนั้นได้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ จบ

ปริญญาโทและเอกทางเศรษฐศาสตร์ จาก

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย รัฐเพนซิลเว

เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เข้าเป็น

อาจารย์สอนที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 

โดยเป็นอาจารย์คนแรกของไทยที่สอนด้าน

เศรษฐมิติ และต่อมาได้ดำารงตำาแหน่งเป็น

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

บทบาททางการเมือง เป็นที่ปรึกษา

นายกฯ ในรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลา

นนท์, รมว.การคลัง ในรัฐบาล พล.อ.ชาติ

ชาย ชุณหะวัณ, รมช.การคลัง ในรัฐบาล 

พล.อ.อานันท์ ปันยารชุน, รองนายกฯ และ 

รมว.การคลัง รัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ, 

ที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจ รัฐบาลนายทักษิณ ชิน

วัตร, ประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ รัฐบาล

นายสมัคร สุนทรเวช และล่าสุดเป็นประธาน

คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและ

สร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ในรัฐบาลของ 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร.
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